
๔๐๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           กมลมาศ ๑๗๔/๒ 
 
ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องน้ํา เร่ืองสัตว เร่ืองปา จะมีปญหาอีกเยอะครับ พรรคประชาธิปตย 
เราจะไดเสนอแนวทางในการใชงบประมาณและจะคอยตรวจสอบการใชงบประมาณ 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม กรมที่ไดรับเงินงบประมาณมากที่สุดก็คือกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ
พันธุพืช ปที่แลวได๘,๗๐๐ ปนี้ก็ได ๘,๗๐๐ ถึงแมวาจะมากแลวก็ไปทําประโยชน  
โดยเฉพาะอยางยิ่ งป า ไม  ตนน้ํ า ลําธาร แต มี โครงการบางโครงการที่ ดู สวย ดูดี  
และใชงบประมาณหลายพันลานบาทเดี๋ยวคุณนริศจะมาอธิบายใหฟง แตกระทรวงนี้  
กรมนี้ มีเร่ืองพูดกันมาก มีเร่ืองรองเรียนมาเยอะครับ คือเรื่องการใชงบประมาณไมชอบมาพากล
ในป ๒๕๕๑ ฝายแมวเขาบอกวามีการทุจริตครึ่งตอครึ่งเลยทานประธาน เพราะฉะนั้น
แนวทางการแกไขปญหาเรื่องนี้จะทําอยางไร ผมอยากใหทานประธานแลวก็เพื่อนสมาชิก
ชวยกันอธิบายกัน  
   ประการสุดทาย อยากจะฝากทานประธานก็คือวา การบริหารจัดการ 
เร่ืองสัตวปาและพันธุพืชจะมีความสําคัญมาก องคการสวนสัตวทําอยางไรเกี่ยวกับ
โครงการพวกนี้ งบประมาณที่จะได งบประมาณที่ รัฐสนับสนุน หนวยงานที่ขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐจะตองมีแผนงานโครงการแตละป ๆ ออกมาใหเปน
รูปธรรม ผมอยากจะใหทานประธานแลวก็เพื่อนสมาชิกเราเดินไปตามแนวนี้ครับ  
และอยากจะฝากกราบเรียนเชิญทานรัฐมนตรีชวยมาดูแลดวยครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปเชิญคุณปกรณ  
มุงเจริญพร  
   นายปกรณ มุงเจริญพร (สุรินทร) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายปกรณ มุงเจริญพร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุรินทร พรรคมัชฌิมาธิปไตย 
ทานประธานที่เคารพครับ จากที่ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ที่ตั้งไว ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาทนั้น ผมเห็นวา 
 
 
 



๔๐๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           กมลมาศ ๑๗๔/๓ 
 
เปนการตั้งงบประมาณที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมในปจจุบัน 
แตทวาทานประธานครับ ----------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๗๕/๑ 
 
 
 



๔๐๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๗๕/๑ 
 
ผมขอตั้งสังเกตที่อยากกราบเรียนไปยังทานประธานถึงยุทธศาสตรการบริหารจังหวัด 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคมระหวางจังหวัดที่ไดตั้งงบประมาณ 
ไวถึง ๑๘,๐๐๐ ลานบาท อยากทราบวารัฐบาลมีหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
อยางไร เพราะบางจังหวัดไดรับงบประมาณมากถึง ๔๐๐ กวาลานบาท บางแหงไดรับเพียง  
๑๐๐ กวาลานบาทเทานั้นเอง ในสวนจังหวัดสุ รินทรของกระผม ขอกราบเรียนครับ 
ได รับการจัดสรรงบประมาณเพียง  ๒๒๖  ลานบาท  ทานประธานที่ เคารพครับ  
ผมขออนุญาตพูดถึงจังหวัดสุรินทรซึ่งทานก็เคยรูจักดีสําหรับจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทร
วันนี้ถูกจัดอันดับใหมีความยากจนมากที่สุดของประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่จังหวัดสุรินทร 
มีจุดแข็งหลายอยางไมวาจะเปนขาวหอมะลิที่ถือวาดีที่สุดของประเทศไทย แลวก็สามารถ
ผลิตไดมากที่สุดในประเทศไทย มีผาไหมที่มีราคาแพงที่สุดแลวก็ดีที่สุดของประเทศไทย  
มีแหลงอารยธรรมโบราณ โบราณสถาน และที่สําคัญอยางยิ่งมีชางมากที่สุดในโลก 
ในจังหวัดสุรินทร ซึ่งทานประธานคงทราบดี ทานประธานครับวันนี้ขออนุญาตพูด 
เ ร่ืองใหญเ ร่ืองชางซึ่งเปนเอกลักษณของชาวจังหวัดสุ รินทร  วันนี้จังหวัดสุ รินทร 
ตกเปนจําเลย ชางจังหวัดสุรินทรตกเปนจําเลยของสังคม ถูกกลาวหาวามาเดินขอทาน 
สรางความรําคาญใหกับคนในเมืองหลวง ใหกับนักทองเที่ยว ทําใหการจราจรติดขัด บางก็วา
มาทรมานชางบาง ทั้ง ๆ ที่ในอดีตชางเปนเอกลักษณของชาติไทย เคยมีรูปชางปรากฏ 
อยูบนผืนธงชาติไทย อยูบนยอดเสาธงชาติไทย  วันนี้ มีหนวยงานไหนที่ เขามาดูแล  
ผมอยากกราบเรียนกอนผมมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผมเปนสมาชิกสภาจังหวัดมากอน 
ซึ่งทางนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร จังหวัดสุรินทรโดยทานผูวาราชการจังหวัด
ไดรวมคิดโครงการขึ้นมา คือ โครงการชางคืนถิ่น พัฒนาสุรินทรบานเกิด เพื่อลดปญหา 
ขอครหานินทาจากคนทั้งประเทศ วันนี้โครงการชางคืนถิ่น พัฒนาสุรินทรบานเกิด มีชาง 
ที่แสดงความจํานงเขารวมโครงการถึง ๓๐๐ เชือก แตทวาดวยการจํากัดของงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรสามารถรองรับไดเพียง ๖๔ เชือกเทานั้นเองครับ  
เปนเวลา ๓ ปมาแลวที่โครงการนี้ไดเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทรโดยทองถิ่นเปนผูดําเนินการ 
วันนี้ผมมีโอกาสผมอยากกราบเรียนทานประธานที่เคารพ ซึ่งทานเองผมเคย ถาผมจําไมผิด 
 



๔๐๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๗๕/๒ 
 
ทานประธานชัย ชิดชอบ ทานก็เคยนั่งบนหลังชางซึ่งเปนภาพในอดีต ซึ่งหาไดยากมาก 
ในปจจุบันนี้ วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทานอนงควรรณ  
เทพสุทิน ทานผูวาราชการจังหวัดสุรินทร ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร 
ไดมีการบูรณาการโครงการแกปญหาชาง โดยใชชื่อโครงการวาอาณาจักรชางของโลก เพื่อแกไข 
ปญหาชางเรรอน ซึ่งวันนี้ไดมีการคุยกันแลวพื้นที่ที่จะรองรับ เดิมทีเปนพื้นที่ที่ชางอาศัย 
อยูแลวก็เปนแหลงอาหารชางมีพื้นที่ถึง ๒๒,๐๐๐ ไร ผมขอกราบเรียนคือปาภูดิน จํานวน  
๖,๐๐๐ ไร ปาดงสายทอ ๑๒,๐๐๐ ไร ปาบุงปาทาม จํานวน ๔,๐๐๐ ไร ซึ่งพื้นที่ดังกลาว 
อยูติดกับลําน้ํามูลแลวก็ลําน้ําชี ซึ่งอดีตที่ผมกราบเรียนเคยเปนแหลงอาหารอุดมสมบูรณ
ของชาง แตวันนี้พื้นที่ดังกลาวไดเปลี่ยนเปนการปลูกปายูคาลิปตัสไปแลว ผมดีใจเห็นผูใหญ 
ในบานเมือง ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  
ทานผูวาราชการจังหวัด ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ 
 
                 - ๑๗๖/๑ 



๔๐๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                       กุลนิษฐ ๑๗๖/๑ 
 
วันนี้ครับ โครงการนี้ถาเปนจริงขึ้นมาผมคิดวาจะเปนการขยายการทองเที่ยวแบบใหม 
เปนอันซีน (Unseen) สัตวบกที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งการแกไขปญหาชางเรรอนมันก็ตรงกับ
นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ตองลงไปดูแลโดยตรง  
และที่สําคัญครับ  เมื่อชางคืนถิ่น  ชางกลับบานไปอยู รวมกันเปนโขลงเปนใหญ 
เหมือนอยางธรรมชาติ ครอบครัวควานชางก็มีโอกาสมาอยูรวมกัน มันก็ตรงกับนโยบาย
ของครอบครัวผาสุกของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไมเพียงเทานั้นครับ 
เมื่อชางกลับมาบานชางคืนถิ่น นักทองเที่ยวก็แวะมาดูครับ อันซีนสัตวบกที่ใหญที่สุดในโลก 
มันก็ตรงกับนโยบายของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  เมื่อชางกลับมาครับ  
มีการปลูกพืชอาหารชางรองรับ มันก็เชนเดียวละครับ ก็เปนการสงเสริมอาชีพใหกับ 
คนในทองถิ่นในจังหวัดสุรินทรสรางรายได เมื่อนักทองเที่ยวมาเที่ยว สินคาตาง ๆ ขายได 
สินคาโอทอปจําหนายได ผาไหมสุรินทรที่วาดี ๆ อันดับหนึ่งของประเทศไทย อันดับ ๑ 
ของโลกขายไดมันก็ตรงกับนโยบายของกระทรวงพาณิชยอีกแลวครับ วันนี้ครับโครงการ 
อยางนี้จะเปนจริงไดไหมครับ มันอยูที่ผูหลักผูใหญในบานเมือง ขออนุญาตทานตอบ 
สักครั้งครับ อยูที่เจากระทรวงที่ผมไดเอยเมื่อสักครูครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทานอนงควรรณ เทพสุทิน กระทรวงพาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผมอยากใหโครงการอยางนี้เกิดขึ้นครับ  
วันนี้จังหวัดสุรินทรถูกมองวาเปนจังหวัดที่มีความยากจนอันดับ ๑ ของประเทศไทย  
ผมอยากลบคํานี้ออกครับ เมื่อชางคืนถิ่นผมคิดวาจะเปนการแกปญหาความยากจน 
อยางยั่งยืนของพี่นองชาวจังหวัดสุรินทรครับ กราบขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณปกรณพูดไดดีมาก  
แตวาคุณขาดอยูนิดหนึ่ง คือไมไดขอเงินจากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเลย
แมแตบาทเดียว เสียตรงนี้ครับ 
  นายปกรณ มุงเจริญพร (สุรินทร)  :  กราบเรียนทานประธานครับ จริง ๆ แลว
ผมเชื่อวาวันนี้ทานก็คงมีความรูสึกไมตางกันกับผม เพราะจริง ๆ แลวที่ผมนําเรียนนะครับ 
ทานขี่บนหลังชางผมจําไดติดตาครับถาจําไมผิด วันนี้ผมอยากฝากครับ ทานที่เปนตวัแทน 
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เปนประมุขของกระผม อยากฝากทานของบประมาณตรงนี้ผมยังกราบเรียนไปถึง  
๔ กระทรวงที่ผมเอย ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็นั่งอยูนี้ ก็ฝากทานพิจารณา
ดวยครับวา  วันนี้ โครงการนี้ผมวาไมใชของจังหวัดสุ รินทร  มันเปนเรื่องของคน 
ทั้งประเทศไทย ของคนทั้งโลกนะครับ ขอบคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ พูดไดสวย 
จังหวัดสุรินทรก็จะไดเลือกอีก ตอไปเชิญคุณรัชฎาภรณ แกวสนิท เชิญครับ 
   นางรัชฎาภรณ แกวสนิท (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
ดิฉัน รัชฎาภรณ แกวสนิท ส.ส. แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดกาฬสินธุ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนกระทรวงที่ถาพูดถึงวาในยุคสมัยนี้ 
เปนกระทรวงที่มีความสําคัญนะคะ เพราะวาจะตองจัดการกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
ใหทันกับสถานการณในปจจุบัน ทุกวันนี้สถานการณโลกรอนเปนเรื่องที่ตื่นตัวกันมาก 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน ปาไม พื้นที่ปาไมก็กําลังลดลง  
ปาอนุรักษ ปาสงวนก็กําลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะ รวมทั้งสัตวปาทั้งหลายแลวก็ความหลากหลาย
ทางชีวภาพดวย ทรัพยากรน้ําไมวาจะเปนน้ําผิวดิน น้ําใตดินซึ่งหมายถึงในเชิงปริมาณ 
ก็คือน้ํานอยแลวก็ขาดแคลน แลวถาพูดถึงคุณภาพก็คือน้ําอาจจะมีมลพิษ หรือวาดินเค็ม
ตาง ๆ พวกนี้ รวมทั้งทรัพยากรทางธรณี ไมวาจะเปนดิน หิน แร รวมไปถึงแกส หรือวา
รวมถึงน้ํามันดวย สิ่งแวดลอมของน้ํา อากาศ เสียงกําลังเปนปญหากับพี่นองประชาชน 
ทรัพยากรชายฝง ทรัพยากรทะเล รวมถึงสัตวน้ําหรือปาชายเลนก็ตามเปนสิ่งที่เราจะตอง
อนุรักษ จะตองปองกัน แลวก็จะตองฟนฟูเพื่ออนาคต เพื่อลูกหลานของเรา แตถาสมมุติวา
การจัดสรรทรัพยากรไมเปนธรรม เราจะเห็นวาในปจจุบันนี้เปนปญหาเรื่องการจัดสรร
ทรัพยากรมาก ระหวางคนที่อยูกับทรัพยากรหมายถึงประชาชน แลวก็คนที่อยูในเมือง 
หรือคนที่ทําภาคอุตสาหกรรม ----------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๗๗/๑ 



๔๐๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           ณัฐวัฒน ๑๗๗/๑ 
 
เพราะฉะนั้นการอนุรักษปองกันแลวก็ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตินี่จะใชแตเฉพาะหนวยราชการ
เพียงหนวยงานเดียวไมได เราเคยไดยินคนเขาพูดเลนอยูบอย ๆ วามีกรมปาไมตั้งมาก็ตั้งนาน 
แตปาไมก็ลดลงทุกป ๆ เพราะฉะนั้นการที่จะใหดูแลสิ่งเหลานี้จะตองใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวม นโยบายของรัฐบาลพูดถึงชัดเจน พูดถึงนโยบายที่จะตองออกใหสอดคลอง 
กับรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ในหนา ๔๓ พูดถึงวารัฐตองดําเนินนโยบายดานการมีสวนรวม
ของประชาชนในทุก ๆ ดาน แลวก็ลงทายวาในการมีสวนรวมนี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของ
หญิงชายที่ใกลเคียงกัน แตถามาดูในงบประมาณแลวนี่ ไมพูดถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนเลย ดิฉันตองย้ําวาไมมีเลย เพราะวาความเขาใจในเรื่องของการมีสวนรวม
อาจจะคลาดเคลื่อน เพราะการมีสวนรวมมันหมายถึงวาตองใหประชาชนรวมคิด  
รวมวางแผน รวมตัดสินใจ แลวก็รวมทํา ทําแลวตองรวมรับประโยชน ซึ่งสวนใหญ 
หนวยราชการมักจะมองการมีสวนรวมเปนการขอความรวมมือ การใหประชาชนเขามา 
ใหความรวมมือ ประชาชนซึ่งหมายถึงผู มีสวนไดเสียทั้งหลายไมวาจะเปนบุคคล  
เปนชุมชนเปนชุมชนทองถิ่นและเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ในรัฐธรรมนูญระบุไวชัดเจน 
ถาหนวยงานไมเขาใจลักษณะของการตั้งงบประมาณจะไมมีเร่ืองอยางนี้แตจะมีเร่ืองการ
ขอความรวมมือ นั่นก็คือตั้งอาสาสมัครขึ้นมา แลวมีงบประมาณใหอาสาสมัครสําหรับให
อาสาสมัครเขามาทํากิจกรรมที่กระทรวงหรือหนวยงานเปนคนกําหนดเอาไว ถาเปนหลัก
ของการมีสวนรวมประชาชนตองคิดวาตัวเองอยากไดอะไร อยากจะทําอะไร แตถาเปน
การขอความรวมมือซึ่งหนวยราชการทั่วไปถนัดก็คือคิดกิจกรรมเขามา  แลวก็ตั้ง
อาสาสมัคร มีหลายกระทรวงเดี๋ยวนี้เอาแบบอยางกัน แลวก็บอกวานี่ประชาชนมีสวนรวม 
จริง ๆ แลวถาอยางนี้ถือวาไมใชนะคะ บางทีถาประชาชนคิดขึ้นมาแลวอยากไดอะไร
อาจจะถูกหนวยราชการมองวากอความวุนวาย คิดอะไรมากมายไดคืบอยากเอาศอก 
จะถูกขอหาตาง ๆ เพราะฉะนั้นที่จริงแลวการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมถือวา 
เปนประชาธิปไตยทางตรง จะเห็นวาถาการใหประชาชนมีสวนรวมถาไมเขาใจมันก็จะ
สะทอนออกมาที่โครงการตาง ๆ ของรัฐ จากแผนงานของรัฐและจากนโยบาย อยางเชน 
ถาสมมุติวาในเอกสารงบประมาณบอกวามีแผนกระทรวง มีแผนความหลากหลายทาง
ชีวภาพใหไดรับการปกครองดูแลใชประโยชนใหเกิดมูลคาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเปนธรรม  



๔๐๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ)                     ณัฐวัฒน ๑๗๗/๒ 
 
ปรากฏวาหลายหนวยงานในกระทรวงนี้ที่ทํามีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
มีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช สํานักงานนโยบาย 
และแผนที่มีแผนนี้ แตทุกกรม ทุกหนวยงานที่มีกิจกรรม มีงบประมาณ ไมนับงบประมาณ
ที่เปนคาวัสดุครุภัณฑ คางบประจํา ก็จะเปนเรื่องของขอมูลของความหลากหลายทั้งสิ้น 
ไมไดพูดถึงเรื่องของการที่จะดูแลที่จะปกปองอยางไร และประชาชนเขามามีสวนรวม
อยางไร งบประมาณจํานวนไมนอยหมดไปในเชิงของเทคนิค ซึ่งยิ่งถาเทคนิคมีมากเทาไร 
เทคนิคชั้นสูงเทาไร ไปตรวจวัดน้ําวัดอะไรนี่ประชาชนจะไมเขาใจสิ่งเหลานี้ บางทีก็อาจจะ 
มีการตั้งศูนยขาวเตือนภัย สมมุติอยางนี้นะคะ ตั้งศูนยขึ้นมาแลวอาจจะบอก บอกแลว 
ใหประชาชนเปนคนเฝา แลวก็บอกวานั่นคือการมีสวนรวม ดิฉันอยากจะเนนเรื่อง 
การมีสวนรวมอยางแทจริง ก็อยากจะกราบเรียนถางบประมาณสวนใหญ ๑. ก็คือจะไปลง
ในดานเทคนิค การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งการทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตามถากระทบ
กับสิ่งแวดลอมจะตองบอกประชาชน จะตองฟงความเห็นของประชาชนมีงบประมาณ
นอยมากเลย ของสํานักนโยบายและแผน ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบแลวก็ดูแล ก็มีงบประมาณ
อยู ๖ ลานบาท เพราะฉะนั้นกราบเรียนทานวา ดิฉันจะมีขอเสนอแนะ รีบเสนอแนะเลยคะ 
อยากจะเสนอแนะวาใหพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความเขาใจในกระบวนการมีสวนรวมวา 
ตางจากความรวมมือ --------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๗๘/๑ 



๔๐๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              ดวงใจ ๑๗๘/๑ 
 
ซึ่งมีเทคนิคที่เตรียมศึกษากันเอาไวมากมาย อยากจะเสนอใหเปนเจาภาพในการจัดทํา
กฎหมายการมีสวนรวมตามมาตรา ๖๗ ในรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะใหเปนพื้นฐาน แลวก็เปน
กฎหมายแมบทเลยนะคะ แลวก็ใหเปนเจาภาพทํากฎหมายทรัพยากรน้ํา กฎหมาย
ทรัพยากรจัดการชายฝง กฎหมายปาชุมชน แลวก็กฎหมายสิ่งแวดลอมนะคะ จัดตั้ง
องคกรอิสระที่จะตองมาดูแลผลกระทบสิ่งแวดลอมตามรัฐธรรมนูญมาตรา  ๖๗  
ถาทําอยางเขาใจ ดิฉันคิดวางบประมาณอาจจะนอยไป แตถายังทําเหมือนกับที่กําหนด 
ไวในเอกสารงบประมาณก็คงจะตองตัดงบประมาณออกเพราะวาการทํางาน การดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาตินะคะ เจตนาดีอยางเดียวไมพอ ตองใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวม งบประมาณตองลงไปสูชุมชน สรางความรูแลวก็สรางความเขมแข็งใหกับ
ประชาชนทรัพยากรทั้งหลายถึงจะไดอยูกับประชาชนแลวก็ไดรับการดูแล แลวก็ไดสราง
ความเปนธรรมใหกับสังคม ขอบพระคุณคะ 
   นายชัย ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปคุณทัศนียา  
รัตนเศรษฐ อยูไหมครับ ไมอยูนะครับ ไมอยูก็เปนรายการของทานนริศ ขํานุรักษ  
อยาตอวาผมอีกนะ นี่คุณเอา ๒ คนนะคุณวาสลับไปสลับมา คุณบอกเองทีนี้คุณไมสลับ 
เชิญครับ 
   นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม นริศ ขํานุรักษ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาตไดอภิปราย
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๒  โดยผมไดดูงบประมาณ 
โดยละเอียดแลวพบวามีรูปแบบการจัดงบประมาณครั้งนี้อยู ๔ รูปแบบดวยกันนะครับ 
รูปแบบที่ ๑ ผมพบวาเปนการจัดงบประมาณที่ไมเปนไปตามนโยบายเพราะวา บางสวนที่เขียน
ไวในนโยบายไมปรากฏในงบประมาณ สวนหนึ่งที่ไมอยูในนโยบายกลับไปมีในงบประมาณ  
บางเรื่องบางราวเปนเรื่องเรงดวนจําเปน แตวาจัดงบประมาณใหนอย และบางเรื่อง 
ที่ไมจําเปนเทาไรแตวาจัดงบประมาณไวใหมาก นี่เปนการจัดงบประมาณไมเปนไป 
ตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว ผลก็คือเมื่องบประมาณมีปญหาจะทําใหนโยบายมีปญหา 
เมื่อนโยบายมีปญหาการพัฒนา การแกปญหาบานเมืองและประชาชนมีปญหาตามมาครับ 
 



๔๑๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              ดวงใจ ๑๗๘/๒ 
 
    ประการถัดมาผมดูวาการจัดงบประมาณครั้งนี้เปนการจัดมีสวนหนึ่ง 
เปนการจัดแบบหวังเงินทอน หวังเปอรเซ็นต เรียกรับเปอรเซ็นต ผมตั้งขอหานะครับ 
เพราะวาเขาบอกวางบประมาณแบบตั้งหวังเงินทอน รับเปอรเซ็นตมีอยู ๓ สวน  
๓  แบบ  ๑. ซื้อยุทโธปกรณ   ๒. โครงการที่ มีความเสี่ยงสู งผลตอบแทนเปนศูนย  และ  
๓. งบในการประชาสัมพันธ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจัดไว ๓ แบบนี้ครบถวนเลยครับ 
ซื้อยุทโธปกรณ ซอมใหญอากาศยาน ๕๐ ลานบาท ซื้อเฮลิคอปเตอรใหม ๒๕๐ ลานบาท
และสนับสนุนการบินอีก ๑๗๕ ลานบาท รวม ๔๗๕ ลานบาทกวา ๆ มีเศษนิดหนอย  
ทานประธานครับเฮลิคอปเตอรลําใหม ที่จริงเฮลิคอปเตอรและเครื่องบินมีอยูที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสวนหนึ่ง แลวใชในการบินตรวจตราปราบปราม  
บินในการตรวจการบุกรุกทําลายปา แตวาใชงบประมาณมากสิ้นเปลือง แลวก็ไมมี 
ความเชี่ยวชาญตองจางคนอื่นมาเปนคนขับ ขณะนี้ทั่วโลกเขาไมใชเฮลิคอปเตอร 
ที่มีคนบินแลวครับ เขาใชเฮลิคอปเตอรที่ไมมีคนบินแลว แลวก็สามารถตรวจตรา
ปราบปรามไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ประการสําคัญก็คือ เครื่องบินเฮลิคอปเตอร 
ที่มีคนอยู เวลาบินตรวจปามีการรวมกันทุจริต คนบินไมกาลงมา ไมมารค (Mark) ลงมาวา 
มีการแผวถางตรงไหน แตวาขณะนี้มันมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอรแบบไมมีคนบิน คาใชจาย
ถูกกวาลําละเพียงประมาณ ๘๐ ลานบาท สามารถรายงานผลเขามาในหองปฏิบัติการ
พบวาตรงไหนปาบุกรุกแผวถางอยางไรมีประสิทธิภาพมากกวา ------------------------------- 
 

- ๑๗๙/๑ 
 
 
             
 



๔๑๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                               นิวรา ๑๗๙/๑ 
 
แตวาการซื้อเครื่องบินเฮลิคอปเตอรแบบไมมีคนบินเปอรเซ็นตคงนอยกวา อันนี้ทราบกัน
โดยทั่วไป โครงการที่มีความเสี่ยงสูงคือโครงการพระราชดําริที่ทานวิฑูรย นามบุตร  
ไดกรุณาเรียนแตตนแลวครับ ในกรมอุทยาน กรมปาไม และกรมทรัพยากรชายฝง 
ในปที่แลว งบประมาณที่ไดจัดสรรไปยังหนวยราชการ สวนราชการแลว เรียกกลับเขามา
ในกองกลางรวมไว ๑,๐๐๐ ลานบาท แลวจัดแบงกลับไปยังหนวยงานใหม ดึงเขามากอน 
แลวจัดแบงไปใหม สนับสนุนโครงการพระราชดําริฝายแมว แตวากราบเรียนทานประธาน 
ตัวเลขที่ทานวิฑูรยยืนยันคือมีการเรียกรับเงินกลับมา ๕๐ เปอรเซ็นตเปนจริงครับ  
ฝายแมวตัวละ ๕,๐๐๐ บาท กวางขนาดแควา ๒ ศอก ๓ ศอก ๔ ศอกเทานั้นเอง ปดทางน้ํา 
ในปาเพื่อกั้นน้ําใหไหลบาเขาริมตลิ่งเพื่อที่จะใหน้ําทวมตลิ่งแลวก็จะเกิดตนไมใหมขึ้นมา 
ทุจริตกันอยางมโหฬาร เรียกรับเงินถึง ๕๐ เปอรเซ็นต ผมคิดวารัฐมนตรีเขาไปใหม 
คงไมทราบหรอกครับ แตผมเชื่อวาปลัดกระทรวงและอธิบดี ๓ กรมที่เกี่ยวของทราบแน 
ผมจึงอยากเรียกรองใหรัฐมนตรีไดตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้โดยเร็ว เพราะวาทุจริต
โครงการพระราชดําริ ขณะนี้ ๑,๐๐๐ ลานบาทเต็มพื้นที่ แลวก็งบประมาณใหมก็มีอีก  
ผมคิดวาถารัฐมนตรีไมทําไฟนี้จะลามมาถึงรัฐมนตรีได งบประชาสัมพันธ เขาบอกวา
ตั้งแตป ๒๕๔๔ เปนตนมาเปนยุคทองของคนทําเรื่องประชาสัมพันธ เพราะวาเปนงบ 
ที่ตรวจสอบยากจึงมีการทุจริตกันสูง  
   เ ร่ืองที่  ๓  เปนการจัดงบประมาณแบบเอาใจเจานาย  สวามิภักดิ์ 
ฝายการเมือง มีกรมทรัพยากรน้ําตั้งคากอสรางแหลงน้ําไวทั้งหมด ๙ แหงดวยกัน 
ในงบประมาณประจําปนี้  เลมที่  ๓  นี้นะครับ  ๙  แหงทั้งหมดทั้งประเทศนะครับ 
ทานประธาน ทําที่กาญจนบุรี ลําปาง นครสวรรค จังหวัดละ ๑ แหง ทําที่ราชบุรี ๒ แหง 
ทําที่สุโขทัย ๔ แหง ใน ๙ แหงทั้งประเทศจัดใหที่สุโขทัยบานรัฐมนตรี ๔ แหง ทั้งหมด 
ใชงบประมาณไปสําหรับบานรัฐมนตรีเพื่อจัดกอสรางแหลงน้ําไป ๒๖ เปอรเซ็นต  
อีก ๗๔ เปอรเซ็นต แบงกัน ๗๕ จังหวัด จังหวัดอื่นไดเพียงจังหวัดละ ๑ เปอรเซ็นตเทานั้นครับ 
บานรัฐมนตรีไดไป ๒๖ เปอรเซ็นต เราเจ็บปวดกับการจัดงบประมาณแบบนี้มามากแลวครับ  
เราเจ็บปวดที่จัดแถวเชียงรายมากอน วันนี้รัฐมนตรียังไมรับรูความรูสึกพวกเรา  



๔๑๒ 
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   เร่ืองถัดมาเปนการจัดงบประมาณแบบลาหลัง ไมกาวหนา ไมเห็นอนาคต 
ไมใชโครงการพระราชดําริเปนธงนํา โครงการพระราชดําริไมวาจะเปนปารักษน้ํา บานเล็กในปาใหญ 
ฝายแมว สวนปา โครงการสวนรวบรวมพันธุกรรมไมดอก ไมประดับ โครงการหลวง 
โครงการเกษตรที่หลวง ฟารมตัวอยาง ผมพูดถึงโครงการพระราชดําริหลายครั้ง 
กอนผมมาเปนนักการเมืองเปนขาราชการอยูในโครงการพระราชดําริ เห็นคุณคาโครงการนี้  
แตวารัฐบาลชุดนี้ไมไดใชโครงการพระราชดําริเปนธงนํา และโครงการปลูกปาถาวร 
เฉลิมพระเกียรติที่เร่ิมตนโครงการตั้งแตสมัยรัฐบาลชวน ๑ ตอเนื่องมา  
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : หมดเวลาพอดีครับ  
แปรญัตติเอา แลวก็คอยพูดวันแปรญัตติ  
   นายนริศ  ขํานุรักษ (พัทลุง) : ครับ ผมจะสรุปเลยนะครับ ตั้งแตสมัยชวน ๑ มา  
มาหยุดในรัฐบาลทักษิณ แลวรัฐบาล พลเอก สุรยุทธก็ไมมีโครงการปลูกปาถาวร 
เฉลิมพระเกียรติ แลวก็จนมาถึงรัฐบาลชุดนี้ก็ไมไดตั้งงบประมาณไวแตอยางใด การจะแกไข 
การจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณในขั้นกรรมาธิการ  ผมคิดวาจะเปนประโยชน 
ตอประเทศชาติบานเมืองครับ กราบขอบคุณทานประธานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เห็นดวยครับ ตอไป 
เชิญคุณนพคุณ รัฐผไท  
   นายนพคุณ  รัฐผไท (เชียงใหม) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่ เคารพ กระผม นายนพคุณ รัฐไผท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดเชียงใหม  
พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ ผมขอสนับสนุนรางพระราชบัญญัติงบประมาณ  
ป ๒๕๕๒ ที่กําลังพิจารณาอยูในวันนี้ -------------------------------------------------------------- 
 
                     - ๑๘๐/๑ 
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เนื่องจากเห็นวารางกฎหมายฉบับนี้ถาหากผานสภาแลว ก็จะสามารถอํานวยประโยชน
และแกไขปญหาของประชาชนทั้งประเทศไดเปนอยางดียิ่ง  ผมก็ใครขออนุญาต 
ใหขอสังเกตโครงการที่เปนประโยชนในรางพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ คือ
โครงการงบจังหวัด ซึ่งรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ ลานบาทใหแกจังหวัด 
ทั้งประเทศ ถึงแมวาเราจะคุนเคยกับระบบงบประมาณผูวาราชการจังหวัดซีอีโอก็ตาม  
แตเนื่องจากงบกอนนี้ไดจัดตามภาคบังคับของกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๘  
ที่ใหการบริหารงานงบจังหวัดนี้ภายใตยุทธศาสตรและแผนพัฒนาจังหวัดเปนแนวทาง 
เพราะฉะนั้นทุกจังหวัดจะตองนํายุทธศาสตรทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลอง 
ซึ่งกันและกัน ก็จะเกิดประโยชนตอการแกปญหาของประชาชน แผนพัฒนาจังหวัดนั้น 
ไดสงผลหรือมีมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยกระทรวงมหาดไทยไดพยายามที่จะใหเปน 
แผนแมบทในการพัฒนาจังหวัด  แตดวยเหตุที่ รัฐบาลในขณะนั้นไมไดสนับสนุน 
อยางจริงจัง ก็ทําใหแผนพัฒนาจังหวัดตั้งแตป ๒๕๑๙ นั้นเปนเศษกระดาษมาจนกระทั่ง
ทุกวันนี้  บางจังหวัดถึงกับปลอมเอาแผนพัฒนาจังหวัดเอาหนาปกฉีกทิ้ งแลวก ็
ปะหนาใหมนะครับ เนื่องจากเห็นวาไมมีประโยชน อันนี้ก็เปนสวนหนึ่ง  
   อีกสวนหนึ่งที่ทําใหระบบการพัฒนาหรือการแกไขปญหาของจังหวัดนั้น
ประสบความลมเหลว ผมอาจจะกลาวไดวาระบบราชการบริหารสวนภูมิภาคของประเทศ
นั้นซึ่งมีมา ๑๐๐ กวาปนั้นลมเหลว ลมเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับ แตมิใชลมเหลวโดยที่ผม
ออกจากราชการมาแลวผมไปตอวาพรรคพวกที่รับราชการอยูวาไมมีความรูความสามารถ 
ความจริงขาราชการกระทรวงมหาดไทยนั้น ซึ่งทําหนาที่ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอนั้น  
เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถเปนสวนใหญ แตเนื่องจากระบบของราชการบริหาร
สวนภูมิภาคนั้นไมเอื้ออํานวยตอการแกปญหาของประชาชน เราจะเห็นไดวาแผนพัฒนา
จังหวัดนั้นไมมีงบประมาณสนับสนุน ทําแผนมาไมวาจะปหนึ่งหรือแผน ๕ ปก็ตาม  
ไมมีรัฐบาลใดที่จะใหความสําคัญเลย ในปนี้ก็รูสึกวาดีใจที่รัฐบาลทานสมัคร สุนทรเวช 
ไดใหความสําคัญ ถึงแมวางบประมาณนั้นบางทานจะตําหนิวาจัดใหนอยไป แตอยางไรก็ตาม
ถาหากวาจังหวัดไดนําเอาไปปฏิบัติตามที่หลักเกณฑที่กําหนดไว ผมก็เชื่อวาก็สามารถ 
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ที่จะแกปญหาความลมเหลวนั้นได ทําไมผมถึงบอกวาลมเหลวนะครับ เวลานายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีหรือผูวาราชการจังหวัดไปเยี่ยมหมูบาน ตําบล อําเภอ ก็จะไดรับซองขาว
มากมายนะครับ เปดมาก็จะเปนเรื่องของการขอโครงการ เปดมาก็จะเปนเรื่องการแจง
ความเดือดรอนของราษฎร  มีนายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัดมาตั้งเปนรอย ๆ ป  
แตไมสามารถที่จะแกปญหาของประชาชนได นับวันปญหานั้นก็จะมากขึ้น ๆ แตโครงการนี้
ก็จะทําใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอนั้นมีประสิทธิภาพในการแกปญหาขึ้น  
มีเครื่องมือ มีกลไก แลวที่สําคัญก็มีงบประมาณ ผมใครขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทํา 
แผนยุทธศาสตรแลวก็การทําแผนพัฒนาจังหวัดวา จะทําอยางไรถึงจะแกปญหา 
ของประชาชนได ถาเราประเมินผลวาถางบจังหวัดนี้มีประสิทธิภาพสามารถไดผล ก็ดูได
จากปญหาของประชาชนจะตองลดนอยลง ๆ นะครับ อันนี้ก็อยากจะใหแผนพัฒนา
จังหวัดกับยุทธศาสตรจังหวัดนั้นใหประชาชนมีสวนรวมครับ ไมวาจะเปนแผนพัฒนา
จังหวัดปฏิบัติการ ๑ ปหรือ ๕ ป หรือยุทธศาสตรจะกําหนดอยางไรก็ตาม ผมขอให 
องคกรเอกชน ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวม  
  ประเด็นที่ ๒ เร่ืองที่ผมอยากจะขอใหขอคิดเห็นก็คือ โครงการเอสเอ็มแอล 
ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็ไดจัดสรรใหแกหมูบาน ๘๗,๐๐๐ หมูบาน ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ลานบาท  
อันนี้เปนโครงการที่บางทานกต็ําหนิวาจัดสรรงบประมาณใหนอย ----------------------------- 
 

- ๑๘๑/๑ 
 



๔๑๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๑๘๑/๑ 
 
แตความจริงการจัดสรรงบประมาณมากนอยนั้นไมสําคัญเลย สําคัญอยูที่วาแนวความคิด
ของทาน พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในอดีตนั้นมีความคิดที่สําคัญกวา
เม็ดเงินที่จัดลงไป นั่นคือสรางเปนโรงเรียนสอนประชาธิปไตยระดับหมูบาน เนื่องจาก
โครงการนี้หัวใจอยูที่การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน โครงการที่จะคิดขึ้นมาได 
ในหมูบานนั้นจะตองมีการมาประชุมรวมกันถึง ๗๕ เปอรเซ็นตถึงจะมีการคัดกรอง
โครงการ แลวก็ลักษณะโครงการนั้นจะตองอยูภายใตการกํากับและการบริหารงานของ
คณะกรรมการหมูบานเอสเอ็มแอล ซึ่งคณะกรรมการหมูบานเอสเอ็มแอลจะมีประมาณ  
๕ คน ๑๐ คน ๑๕ คนแลวแตขนาดจํานวนประชากร อันนี้เปนคุณคาอันสําคัญมหาศาล 
ที่ทําใหโครงการเอสเอ็มแอลนั้นยังประโยชนตอประเทศชาติในอนาคตในเรื่องของ
ความคิดของประชาชนในการที่อยากจะมีสวนรวม เพราะวาประชาชนนั้นรับผิดชอบหมด
ตั้งแตการคิดโครงการ การบริหารโครงการ การควบคุมโครงการ แลวก็การรายงานผลนั้น
ประชาชนจะตองรับผิดชอบหมด ผมก็ใครอยากจะขอเสนอแนะโครงการนี้วารัฐบาล 
ควรที่จะใหความเปนอิสระใหแกชุมชนในหมูบานใหเขาคิดเอง นายอําเภอ ผูวาราชการ
จังหวัดหรือสวนราชการกํานัน  ผูใหญบานไมควรที่จะเขาไปแทรกแซงความคิด 
ในการพฒันาหรือการแกปญหาตนเองของประชาชนในหมูบาน 
   ประการสุดทาย ทานประธานครับ ผมขออนุญาตคือคาตอบแทนของ
กํานัน ผูใหญบานซึ่งเปนตัวแทนของราชการ เปนตัวแทนของประชาชนที่เขาเลือกขึ้นมา
นั้นกํานัน ผูใหญบานมีภาระที่หนักหนวงรับใชกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ มากมาย  
ไมวาจะเปนกระทรวงกลาโหมก็รับใชในเรื่องของการเกณฑทหาร กระทรวงเกษตร 
และสหกรณก็รับใชในเรื่องของการสํารวจ การพัฒนาอาชีพตาง ๆ กระทรวงมหาดไทยนั้น
ไมตองพูดถึง  สํานักนายกรัฐมนตรีก็ รับใชในเรื่องของการสํารวจ  ก็จะสรุปไดวา 
ทุกกระทรวงใชกํานัน ผูใหญบานหมด แตกํานันมีเงินเดือนแค ๕,๐๐๐ บาท ผูใหญบาน 
มี ๓,๐๐๐ บาท ผูชวยผูใหญบาน แพทยสารวัตรกํานันนั้นมีเพียง ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งคิดแลว
อัตราสวนนอยกวารายไดตอวันของแรงงาน ผมก็อยากจะกราบเรียนทานประธานใหฝาก
ปญหานี้ไปถึงกับทานรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังซึ่งทานกรุณา 
 



๔๑๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๑๘๑/๒ 
 
ใหเปนกําลังใจอยูที่นี้วาขอใหเห็นใจกํานัน ผูใหญบานซึ่งมีภารกิจอันใหญหลวง ลําพังนายอําเภอ
ดูแลทั้งอําเภอมันไมสําเร็จหรอกครับ ผมเปนมาเกือบ ๑๐ กวาป ถาไมมีกํานัน ผูใหญบาน
ชวยงานของราชการทุกกระทรวงไมสามารถจะทํางานสําเร็จได ก็ขอกราบขอบพระคุณ 
อีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญคุณสมบัติ ยะสินธุ  
   นายสมบัติ ยะสินธุ (แมฮองสอน) : กราบเรียนทานประธาน กระผม สมบัติ 
ยะสินธุ ส.ส. จังหวัดแมฮองสอน พรรคประชาธิปตย วันนี้เราไดพิจารณางบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๒ ผมก็ไดอานคําแถลงประกอบงบประมาณ สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุด 
ในการที่จะอภิปรายวันนี้คือการที่พี่นองเกษตรกรไมมีเอกสารสิทธิ ผมมาดูแลววาปญหา
ประเทศไทยเราทุกจังหวัดมีปญหาเรื่องเอกสารสิทธิ ประเด็นนี้ยังไมคอยมีใครพูดถึงมาก
แตวาเปนปญหาของระดับประเทศ ผมมาเปดดูในยุทธศาสตรซึ่งเปนนโยบายที่สําคัญ 
ของรัฐบาล ยุทธศาสตรที่ ๑ การฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศ ผมไปเปดดูแผนงานที่ ๑๕ 
แผนงานวางระบบการถือครองและแนวทางกําหนดเขตที่ดินมีงบประมาณ ๓,๐๐๐ กวาลานบาท 
ผมเห็นงบประมาณนี้ผมก็ดีใจแทนเกษตรกรวาเรามีงบประมาณที่จะชวยเหลือเกษตรกร 
ชวยเหลือคนที่ไมมีที่ทํากิน ผมก็ลงไปดูรายละเอียดอีกวามันอยูตรงไหน ๓,๐๐๐ กวาลานบาท 
ผมไปดูที่กระทรวงเกษตรและสหกรณตามไปดูวาอยูที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินมีงบประมาณอยู 
๓,๐๐๐ กวาลานบาท เปาหมายที่ป ๒๕๕๒ มีอยู ๑๖๕,๐๐๐ ราย ปที่ผานมาป ๒๕๕๑ 
ตั้งเปาไวอยูที่  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                                                                                                                    - ๑๘๒/๑ 
 



๔๑๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               จีรนุช ๑๘๒/๑ 
 
๑๗๘,๐๐๐ ราย ปจจุบันทําไดอยู ๘๘,๖๓๖ ราย ผมคิดดูแลวนะครับวา ถาเกิดวารัฐบาล
ยังทําและมีนโยบายแบบนี้อีก ผมคิดวาอีกกี่สิบปเกษตรกรถึงจะไดรับเอกสารสิทธิ  
ตรงนี้ผมก็มานึกในใจอยูวาทุกครั้งการตั้งงบประมาณยุทธศาสตรของประเทศชาติ 
มันตองทําจริง ๆ  จัง ๆ  นะครับ ผมก็ยังนึกในใจวามันจะอยูกระทรวงอื่นหรือเปลา ผมลองตามไปดู 
จริง ๆ แลวปญหาของประเทศชาติเรานี่ปญหาเรื่องปา ปญหาหลักจริง ๆ ผมไปดูกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกนะครับ ที่เปนปญหาคือกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปาและพันธุพืช ผมไปดูแลวไมมีงบประมาณเกี่ยวกับการสํารวจแนวเขตปาเลยนะครับ  
ผมจะยกตัวอยางใหทานประธานทราบวา จังหวัดแมฮองสอน เปนเคส (Case) ตัวอยาง 
ที่ดีที่สุดที่จะเปนตัวอยางสําหรับการที่จะเปนโมเดล (Model) ที่สํารวจหรือวาเปนแมแบบ
ที่จะแกปญหาเกี่ยวกับปาไมแลวก็ที่ดินนะครับ ที่จังหวัดแมฮองสอน หมูบานก็อยูใน 
เขตปา ถนน แหลงน้ํา ที่ทํากิน กรมอุทยานประกาศครอบหมดแลวครับ ทั้ง ๆ ที่หมูบาน
เกิดกอน อุทยานเพิ่งประกาศไมกี่ป ตรงนี้ผมวาการจับกุมอีกนะครับ ที่มีปญหาหนักก็คือวา
ถาเกิดวาเจาหนาที่ไมพอใจใครหรือมีการกลั่นแกลงใครก็สามารถจับได เพราะวา 
ไมมีเอกสารสิทธิ สามารถทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการจับกุม ขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงิน 
เสียทองอีก นั่นคือปญหาไมวาจังหวัดแมฮองสอนหรือหลายจังหวัดที่มีปญหาเหมือนกัน 
ผมมีแนวทางที่จะ  ผมคิดวาเราเอาความจริงมาพูดกัน  ผมคิดวารัฐมนตรีนาจะ 
ตั้งงบประมาณในการสํารวจปาอยางจริง ๆ จัง ๆ เลยครับวาชวงนี้เอาภาพถายอากาศ 
มาดูเลยวาปาตรงนี้มีอยูจริงแลว เขตที่ไมมีปาแลวนี่ คือวาหมดสภาพปาแลว ตองทําเปน
แผนผัง ทําเปนภาพถายอากาศ แลวก็วิธีการนําเสนอหรือวาวิธีการดําเนินการผมคิดวา 
ใหกรมปาไมรวมกับปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ทําเปนแนวเลยครับวาทํางบประมาณจาง
เปนคาเบี้ยเลี้ยงทําแนววาตรงนี้เขตปาตอไปไมใหรุกแลวนะครับ เพื่อที่ใหเปนสัญญา
ประชาคม เพื่อจะไดปองกันไมใหปาถูกรุกราน เกษตรกรก็ไมโดนจับ ผมเชื่อม่ันวา 
ถาเกิดรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกลาทํา แลวนําเสนอ
ใหสภา อันไหนที่ควรแกเปนกฎหมายเราก็ตองแก อันไหนที่จะเสนอ ครม. ที่ยกมติ ครม. 
เราก็ตองทําเสนอนะครับ ผมเชื่อม่ันวาสภาผูแทนราษฎรทุกจังหวัดมีปญหาเหมือนกันหมด  



๔๑๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               จีรนุช ๑๘๒/๒ 
 
ถานําเสนอ ถาเรามีงบประมาณที่จะไปสํารวจตรงนี้แลวนําเสนอ ผมคิดวาทุกทาน 
คงไมปฏิเสธ ผมจะเลาใหฟงนิดหนึ่งวาวิธีการที่กรมปาไมตองสํารวจเสร็จนี่แลวประกาศ
ยกเลิกเขตปา พอกรมปาไมยกเลิกเขตปาแลวนี่ก็สามารถที่จะยกใหกรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ส.ป.ก. ใหออกเอกสารสิทธิใหเกษตรกรไดนะครับ ถาเกิดวาเรามีการทําอยางจริงจัง 
ที่จะทําใหเกษตรกรมีเอกสารสิทธิ ผมฝากทานรัฐบาล กรรมาธิการที่เราจะตั้งชวย 
จัดงบประมาณสํารวจนี้แลวก็เสนอทางรัฐบาลใหแกไขนะครับ เพื่อวาปญหาเกี่ยวกับ
เอกสารสิทธิ แลวก็โดนถูกจับของเกษตรกรจะหมดลงไปครับ ผมแวะนิดหนึ่งนะครับ  
เร่ืองกระทรวงพาณิชย ซึ่ง คชก. ของจังหวัดแมฮองสอนอนุมัติมาทั้ง ๑๗ จังหวัด
ภาคเหนือ ๓๐๐ ลานบาท แบงกนัแลวไดประมาณจังหวัดละ ๔๕ ลานบาท ----------------- 
 
                - ๑๘๓/๑ 

 
 
 



๔๑๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                       วันทนา ๑๘๓/๑ 
                
ตอนนี้ผูวาราชการจังหวัดไมสามารถดําเนินการไดเพราะวาเงินไมพอ เกษตรกรคิดวา 
ถาผูวาราชการจังหวัดยังไมดําเนินการอะไรเขาก็สามารถที่จะประทวง อาทิตยหนาผมเกรงวา 
จะมีปญหากันอีก ขอบพระคุณทานประธานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ตอไปคุณเกรียงศักดิ์  
ฝายสีงาม  
   นายเกรียงศักด์ิ  ฝายสีงาม (อุดรธานี)  :  กราบเรียนประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ ผม นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต ๔ 
พรรคพลังประชาชน ผมขออนุญาตกราบเรียนแสดงความคิดเห็นในการพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เนื่ อ งจากว ามีสมาชิกหลายท านที่ อภิปรายและใหข อ มูลในกระทรวงต าง  ๆ  
ซึ่งผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา ผมเกิดมาจากกระทรวงศึกษาธิการ  
เกิดมากับครูบาอาจารย แลวก็อยูกับเด็กนักเรียน จึงขออนุญาตกราบเรียนวางบประมาณ
ของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๓ แสนกวาลานบาท ถาเรามองในงบประมาณสวนนี้ 
บางทานอาจจะมองวามีงบประมาณเปนจํานวนมาก แทที่จริงแลวงบประมาณสวนนี้ 
เปนงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน  คาจางเทานั้นนะครับ  ถาเราสรุปแลว 
เปนงบประมาณที่ เหลือบริหารจัดการแค  ๖ เปอร เซ็นต ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรค 
ในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการถือวาเปนกระทรวงที่
พัฒนาคน คนสรางชาติ แตไดรับงบประมาณเพียง ๖ เปอรเซ็นต แตมีนโยบายที่เปนที่ 
ชื่นใจของพี่นองประชาชนทั่วประเทศวา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเรียนฟรี ๑๔ ป  
ซึ่งมีจํานวนนักเรียน ๑๒ ลานคน รวมทั้งผูพิการ ผูดอยโอกาส แตเปนที่นาเห็นใจของ 
ครูบาอาจารยวารายไดนอยไมมีเบี้ยเลี้ยง ไมมีเงินลวงเวลา การทํางานของครูบาอาจารย 
จะไปในทางอุทิศตนเสียสละเพื่อสวนรวม ฉะนั้นจึงอยากฝากกราบเรียนทานประธาน 
ผานไปยังรัฐบาล ทานรัฐมนตรีชวยพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาครู อาจารย ใหมีรายไดที่สูงขึ้นสมกับเปนวิชาชีพพิเศษใหเงิน 
วิทยฐานะ ซึ่งตอนนี้ขอกราบเรียนวาเงินวิทยฐานะของครูบาอาจารยซึ่งรอตกเบิก  
 



๔๒๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                       วันทนา ๑๘๓/๒ 
 
ก็ฝากกราบเรียนไปยังรัฐบาลชวยพิจารณาเพื่อใหพี่นองครูบาอาจารยไดมีขวัญกําลังใจ  
แลวก็พิจารณาเบี้ยเสี่ยงภัย เบี้ยกันดารสําหรับโรงเรียนที่อยูในถิ่นทุรกันดาร และเสี่ยงภัย
อันตราย เชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะพี่นองครูบาอาจารยที่อยูในภาคอีสาน
จะอยูในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนก็หางไกลลําบาก บุคลากรก็ขาดแคลน ------------------------- 
 
                                                                                      - ๑๘๔/๑ 
       
 
 
 
 
 



๔๒๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                      รัชนีพร ๑๘๔/๑ 
 
บางโรงเรียนมีนักเรียนครบชั้น ป. ๑ ถึง ป. ๖ แตมีครู ๒ คน การบริหารจัดการจึงเปนปญหา
และอุปสรรค ฉะนั้นก็อยากฝากทางรัฐมนตรีชวยพิจารณาคาวิทยฐานะ พิจารณา 
คาลวงเวลาสําหรับครูบาอาจารยเพื่อพัฒนาการศึกษา แลวก็เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของชาติที่จะทํางานเปนพลังสําคัญของชาติบานเมืองตอไป แลวพี่นองครูบาอาจารย 
ก็คงจะฝากความหวังไวกับทางรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ เนื่องจากพี่นองครูบาอาจารย โดยเฉพาะพี่นองครูบาอาจารยในภาคอีสาน 
ที่จังหวัดอุดรธานีของผมก็รองเรียนมาวาอยากใหทางรัฐบาลชวยแกปญหาเงินคาวิทยฐานะ
แลวก็ชวยใหมีเบี้ยเลี้ยงในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาดวย  เพราะวา
คณะกรรมการสถานศึกษาก็มาจากบุคคลในทองถิ่นซึ่งชวยในการศึกษาครับ ฉะนั้น 
ก็ขออนุญาตกราบเรียนสําหรับเร่ืองการศึกษา ตอไปก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องการพัฒนา
ถนนหนทางการคมนาคม ซึ่งทางหลวงแผนดินตรงที่จังหวัดอุดรธานีจากอําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ไปถึงอําเภอหนองวัวซอ ตอนนี้ยังไมเปน ๔ เลนจากอุดรธานีไปถึง
หนองบัวลําภูอยู ๑๐ กิโลเมตร ก็ฝากกราบเรียนไปยังทานรัฐมนตรีชวยพิจารณา
งบประมาณตรงนี้ลงไปยังพี่นองประชาชนซึ่งไดใชประโยชนทั้งจังหวัดหนองบัวลําภู 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย ตลอดจนพี่นองซึ่งเดินทางมาจากภาคเหนือ สําหรับแหลงน้ํา
ในจังหวัดอุดรธานีถือวาเปนสิ่ งสําคัญ  ซึ่งมี เขื่อนหวยหลวงเราทราบดีวาพี่นอง 
ทางภาคอีสานมีความจําเปนเดือดรอนในเรื่องน้ํา ในเรื่องแหลงน้ํา เพราะวากายภาพของ
ภาคอีสานเหมือนกนกระทะไมสามารถที่จะเก็บกักน้ําได น้ํา ๗ แสนลานลูกบาศกเมตร 
เราไมมีแหลงกักเก็บ ฉะนั้นก็ฝากไปยังผูเกี่ยวของและกระทรวงที่เกี่ยวของใหชวยดูแล 
เพื่อพี่นองภาคเกษตรจะไดมีความอุดมสมบูรณในการทําไรนาสวน สิ่งหนึ่งที่อยากฝาก
ทานประธานเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร ผมอยากกราบเรียนไปยังทานนายกรัฐมนตรี
ใหชวยดูแลราคาออย พี่นองเกษตรกรขอตันละ ๑,๒๐๐ บาท ราคามันสําปะหลังบอกทาง
ตัวแทนผานมายังสภาอันทรงเกียรติแหงนี้วาขอกิโลกรัมละ ๓ บาท ราคายางพารา 
ขอกิโลกรัมละ ๑๑๐ บาท และราคาขาวซึ่งเปนราคาที่ประกันแลวตันละ ๑๔,๐๐๐ บาท
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : หมดเวลานานแลว 



๔๒๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                      รัชนีพร ๑๘๔/๒ 
 
  นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม (อุดรธานี)  : ก็ขออนุญาตกราบเรียนผานไปยัง 
เนื่องจากวาตอนนี้ก็ดึกแลว แตวาพี่นองทางบานก็คงจะฟงอยู ก็ขอกราบขอบพระคุณ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ที่อุดรธานีเขาฟงอยูตอนนี้  
  นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม (อุดรธานี) : ก็ขอขอบคุณในสิ่งที่ไดนําความเดือดรอน
ของพี่นองประชาชนมากราบเรียนทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี 
ขอกราบขอบพระคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เชิญคุณนคร มาฉิมครับ 
 

                   - ๑๘๕/๑ 
   



๔๒๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๘๕/๑ 
 
  นายนคร  มาฉิม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่ เคารพ ผม  
นายนคร  มาฉิม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่เคารพครับ โดยปกติแลวผมจะไมอภิปรายกลาวหาผูหนึ่งผูใดแตครั้งนี้ 
ผมจําเปนที่จะตองกลาวหารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตอทานประธานและพี่นองประชาชน 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : อภิปรายไมไววางใจจบไป
แลวครับ ตอนนี้เอาเรื่องงบประมาณครับ 
   นายนคร มาฉิม (พิษณุโลก) : การกลาวหาครั้งนี้ของกระผมทานประธาน 
ที่เคารพครับ กลาวหารัฐมนตรีวาการกระทรวงแตไมใชไววางใจ เพราะผมเพิ่งทราบ
ขอเท็จจริงวาทานจัดงบประมาณโดยไม เปนธรรม  ไม มีธรรมาภิบาลในการจัด 
งบประมาณแผนดินในครั้งนี้เลยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ทานจัดสรรงบประมาณเห็นแกตั วและพวกพอง เปนอยางยิ่ ง  ผมยกตัวอยาง 
ทานประธานที่เคารพครับ จังหวัดสุโขทัยเอาเฉพาะกรมทรัพยากรน้ํา จังหวัดสุโขทัย 
เปนบานของทานรัฐมนตรีอนงควรรณ และ ส.ส. อารยะ ชุมดวง ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการกอสรางและปรับปรุงรวมทั้งงบผูกพันดวยที่ทานซอนไวทั้งหมด  
๕๕๙ ลานบาท จังหวัดนครสวรรค รองหัวหนาพรรคมัชฌิมาธิปไตย พันตํารวจโท บรรยิน 
และ พันตํารวจตรี นุกูล ส.ส. นครสวรรค มี ๒ โครงการครับ ๓๖๐ ลานบาท จังหวัดราชบุรี
ส .ส . พรรคมัชฌิมาธิปไตย  อีกคนหนึ่งก็คือทานมานิตได รับทั้งหมด  ๖  โครงการ  
๑๙๕.๘๗ ลานบาท ทานประธานที่เคารพครับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑,๕๙๔ ลานบาท เฉพาะที่ 
๓ จังหวัดที่ทานจัดสรรไป ประมาณ ๑,๐๐๐ กวาลานบาท รวมงบผูกพัน ไมเปนธรรม
อยางยิ่งเลยกับการจัดสรรงบประมาณแผนดินที่เปนเงินภาษีอากรของพี่นองประชาชน
แบบนี้สําหรับ ๗๓ จังหวัดที่เหลือ ทานประธานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นผมจึงขอ
กลาวหาทานประธาน กลาวหาทานรัฐมนตรีวาจัดสรรงบอยางไมเปนธรรม เห็นแก 
พวกพองและไมมีธรรมาภิบาลเปนอยางยิ่งตอทานประธานและพี่นองประชาชน  
ทานประธานที่เคารพครับ ในเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผมจําเปนที่จะตองสะสางเรื่องนี้ที่ผมไดกราบเรียนทานประธานไป  ถาไม มีการ 



๔๒๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๑๘๕/๒ 
 
เปลี่ยนแปลงแกไขและจัดการงบประมาณอยางเปนธรรมใหเกิดขึ้นกับพี่นองคนไทย 
ทั้งประเทศ ในเรื่องหนึ่งก็คือรัฐบาลไมใสใจเลยครับที่จะไปดูแลและบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ดินที่อยูในความรับผิดชอบใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน 
ตอประเทศ ทานกลับเสมือนหนึ่งวาทํางานไปวันหนึ่ง ๆ ขาดยุทธศาสตรเปนอยางยิ่ง 
ในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน ที่ดินในปจจุบันครับทานประธานมากที่สุดก็คือ
กรมปาไม แลวก็อุทยาน เขตอนุรักษ ขอไดไหมครับวารัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีเรงรัด 
กําชับและดําเนินการ ใหเรงรัดดําเนินการจัดระบบเขตที่ดินใหชัดเจน อันไหนเปนเขตปา 
คือกันไวทั้งหมดเลย ทําการรีเชพ (Reshape) ที่ดินทั้งหมดทั้งประเทศและใชมาตรฐาน 
ในสวนของมาตราสวนอันเดียวกัน เพื่อระงับและปองกันปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวาง
รัฐกับประชาชน ตอนนี้อยากจะถามความคืบหนาทานประธานผานไปยังรัฐมนตรีวา 
ทานไดดําเนินการเรื่องนี้อยางไรบาง เพราะถาเกิดวาแนวเขตที่ดินระหวางเขตปากับเขตที่
ประชาชนไดครอบครองทํากิน มีความชัดเจนทั้งประเทศ ทานประธานครับเชื่อเหลือเกิน
วาปญหาขอพิพาทระหวางรัฐกับประชาชนจะไม มี -------------------------------------- 
 

   - ๑๘๖/๑ 
 

 



๔๒๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          บุศยรินทร ๑๘๖/๑ 
  
ปญหาในการวิ่งเตนคดี ปญหาในการรับสินบาทคาดสินบนตาง ๆ ของเจาหนาที่บางคน
จะไมมี และประชาชนจะไดรับผลประโยชนและหลังจากนั้นครับ เนื่องจากวาเวลาจํากัด
ครับทานประธาน ฝากทานประธานเปนหัวขอสําคัญ ๆ เพื่อใหรัฐบาลไดนําไปพิจารณา 
ในการที่จะนํามาสะสางปญหาที่ดินทํากินก็คือ ในปจจุบันนี้หนวยงานของรัฐยังบริหาร
จัดการที่ดินอยางไมเอกภาพเลย มีหลายหนวยซ้ําซอนไมลงรอยกัน แลวก็มีปญหาขัดแยง
กันอยูแมกระทั่งหนวยงานของรัฐเอง 
   ๒. ก็คือทรัพยากรที่ดิน ที่ดินเสื่อมโทรมมีการใชผิดประเภท ขาดมาตรฐาน 
มาตรการทางดานกฎหมายในการจํากัดการถือครองที่ดินซึ่งเรื่องนี้ผมจะไมอภิปรายในชั้น
แปรญัตติอีกครั้งหนึ่ง ขาดมาตรการในดานภาษีในการที่จะทําใหการถือครองที่ดินใหเกิด
ความเปนธรรมและกระจายการถือครองใหทั่วถึงและยุติธรรมอยางแทจริง มีผูที่ยังไรที่ดิน
ทํากินและมีที่ดินแปลงเล็กแปลงนอยอีกมากที่ขาดโอกาสในการที่จะเขาถึงที่ทํากิน  
มีที่หัวไรปลายนาที่ยังขาดการบริหารจัดการอยางมียุทธศาสตร 
   สุดทายครับทานประธาน ก็คือเรายังไมมีระบบในการถือเอกสารสิทธิ 
ทั้งประเทศใหเปนระบบอันเดียวกันใหเกิดความชัดเจน ผมยกตัวอยาง อยางเชน เขตที่อยู
ในเขตปาไมวาจะเปน ส.ป.ก. ส.ท.ก. ภ.บ.ท. เยอะแยะไปหมด ประชาชนสับสน อันที่ ๒  
ก็คือเขตที่มีกรรมสิทธิ์แตวามีเงื่อนไข อยางเชน อยูในเขตสหกรณนิคมตาง ๆ สวนเขตที่
เปนเอกสารสิทธิโดยบริบูรณก็คือกรรมสิทธิ์ที่เปนโฉนดนั้นยังมีอยู แตวายังขาดการบริหาร
จัดการอยางบูรณาการ เพราะฉะนั้นเรื่องตาง ๆ เหลานี้จะบรรลุผลได แลวก็จะเดินไปสู
การแกไขและการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมจะตองเปนวาระแหงชาติ และขอเรียกรอง
ใหทานรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและทานนายกรัฐมนตรีวางยุทธศาสตรเร่ืองนี้ใหเปนวาระ
แหงชาติจริง ๆ เพื่อเดินไปสูการแกไขปญหาที่ดินอยางเปนธรรม ขอบพระคุณครับ 
   นายช ัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ตอไป  
คุณประเสริฐ  ชัยกิจเดนนภาลัย เชิญครับ 
   นายประเสริฐ  ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ) : กราบเรียนทานประธาน 
สภาที่เคารพครับ กระผม นายประเสริฐ  ชัยกิจเดนนภาลัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  



๔๒๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          บุศยรินทร ๑๘๖/๒  
 
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับกอนอื่นผมตองขออนุญาต 
กราบขอโทษครับ ผมไดขอเวลาไว ๑๐ นาที โดยสัดสวนของผูอภิปรายจากพรรคพลังประชาชน 
นาจะไดตรงนั้น 
   นายช ัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ๑๐ นาทีครับ 
   นายประเสริฐ  ชัยกิจเดนนภาลัย (สมุทรปราการ) : ขอบพระคุณมากครับ 
ทานประธาน วันนี้เร่ืองของการจัดงบประมาณรายจาย กระผมคิดวาโดยสัดสวนที่จัดมานี้
ดูหลาย ๆ หัวขอแลวก็เปนไปในทิศทางที่ดีครับ อยางเชน ใหงบสูงสุดเกี่ยวกับดานการศึกษา  
๓ แสนกวาลานบาทนี้ผมคิดวาก็ดีมาก แตวาสัดสวนหลาย ๆ สัดสวนกระผมคิดวาไมคอย
จะถูกตอง อยางไรก็แลวแตกระผมดูงบประมาณในกอนใหญ ๆ นี้อยากจะกราบเรียนวา
วันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีคิดดีไหมครับวาที่เราควรจะจัดงบประมาณของเรานี้ 
ยิงเขาสูชีวิตเลยครับ ไมใชยิงไปที่วัตถุ ยิงไปที่การกอสราง อินฟราสทรัคเชอร (Infrastructure) 
ทั้งหลายมากมาย แตยิงไปที่ชีวิตสักสวนหนึ่ง สวนใหญอยูสัก ๑๕ เปอรเซ็นต อยางเชน  
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตวันนี้เรามีการศึกษาเรื่องนี้มาหลายปแลว ๔-๕ ปแลววา
ควรจะมีการยิงเม็ดเงินใหเขาสูผูสูงอายุครับ ตอไปคนไทย ๖๐ ปบริบูรณ สัญชาติไทย 
มี ๒ เงื่อนไขก็พอครับ งบประมาณที่เคยผลักลงสูทองถิ่นนะครับ คือเปนงบประมาณจาก
สวนกลางที่เคยชวยเหลือผูสูงอายุ ๔ แสนคน จาก ๖ ลานคน ชวยไปคนละ ๓๐๐ บาท 
เมื่อกอนใชปหนึ่งประมาณ ๑,๔๔๐ ลานบาท วันนี้งบประมาณตาง ๆ เหลานี้ไดโอนไปสู
ทองถิ่น และทองถิ่นก็จะไดใชงบประมาณพวกนี้เปนเครื่องมือในทางการเมืองในระดับทองถิ่น
ดวย ตรงนี้กระผมเห็นวาไมสมควร วันนี้พี่นองที่เปนผูแทนหลายทานครับ อยางทาน
อํานวย คลังผา วันนี้เราไดศึกษากัน ทานนั่งอยูขาง ๆ ผมครับ ทานก็เห็นดวยครับควรจะมี
การจัดงบประมาณเขาสูชีวิตจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งครับ ไมใชจัดเขาไปแค ๓๐๐ บาท 
๕๐๐ บาท วันนี้ชวยผูสูงอายุเดือนละ ๕๐๐ บาท แตไมไดทุกคน กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพครับ วันนี้แนวการศึกษาของเรานี้ควรจะมีการยิงเม็ดเงินจํานวนประมาณ 
๓,๐๐๐ บาทเขาสูผูสูงอายุเลย --------------------------------------------------------------------- 
  
                                    - ๑๘๗/๑ 



๔๒๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 กมลทิพย ๑๘๗/๑ 
 
โดยมีเหตุผล ๑๒ หลักการ ๔ ภาค ซึ่งผมไดเคยกลาวมาแลวชวงที่มีการแถลงนโยบาย 
และเรื่องนี้จะตองมีการพูดคุยและมีการศึกษากัน จะตองใชเวลา กระผมคิดวาถาพูดคุย 
เร่ืองนี้ใหเขาใจใชเวลา ๕-๗ ชั่วโมง เพราะฉะนั้นวันนี้งบประมาณในสวนของผูสูงอายุ  
แลวไมตองไปจํากัดนะครับวาผูสูงอายุจะตองเปนคนยากจน ยากไร มิฉะนั้นแลวจะเกิด
ปญหาวาจะเกิดผูสูงอายุที่อยากจน ไมใชยากจน แลวก็จะเกิดความไมคอยจะถูกตอง
ขึ้นมาทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งวันนี้งบประมาณทองถิ่น อบต. เทศบาล อบจ. สามารถ
จัดงบประมาณนี้เขาสูผูสูงอายุได และผมตองขอขอบคุณที่วาทาง อบต.  เทศบาล และ 
อบจ. ในแตละจังหวัดในแตละพื้นที่ที่ไดจัดเงินสนับสนุนสวนนี้เขาไปเติมในงบประมาณ
สวนกลาง แตอยางไรก็แลวแตตรงนี้เปน แคโมเดล เปนบททดสอบ แตวายังมีการหาม
ไมใหมีการนําเงินงบประมาณสวนนี้เขาสูขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในเงื่อนไข
ใหมในการจัดสัดสวน ตรงนี้ผมตองกราบเรียนวาเราควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการ
จัดงบประมาณ เพราะฉะนั้นถึงแมวาเรามีงบประมาณ งบประมาณปนี้มีถึง ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท  
เปนเงินจํานวนมากจริง ๆ งบประมาณที่จะใชจัด ๓,๐๐๐ บาท เขาสูผูสูงอายุใชประมาณ
ปหนึ่ง ๒๑๖,๐๐๐ ลานบาท ถึง ๒๔๐,๐๐๐ ลานบาทเทานั้น แตวางบตาง ๆ จะไปกระตุน
ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเลยครับ และทําใหสังคมชีวิตของผูคนดีขึ้น เพราะฉะนั้นถามีการ
จัดระบบอยางนี้แลวดึงงบประมาณทั้งหมดเลยครับกลับเขามาที่สวนกลางทั้งหมดแลวตั้ง
เปนสภาใหม เปนสภาโครงสรางพื้นฐานแหงชีวิตก็ไดครับ หรือสภาสังคมหนึ่งแยกออกมา
ตางหาก แยกออกจากสภาพัฒนาสังคม สภาพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เราแยก
ออกมาเลยครับ ระบบสังคมก็จัดมาแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก  

อีกเรื่องหนึ่งครับทานประธาน วันนี้ประเทศนี้จะเดินเพลส โมเดล (Place 
model) ภายใตการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการใชเทคโนโลยี ซึ่งเปนรูปแบบในการที่
จะพิจารณาการลงทุนในแตละประเทศ กระผมคิดวาประเทศไทยเปนแผนดินที่ดีมาก ใน
น้ํามีปลา ในนามีขาว วันนี้ถาเราเทียบกับมาเลเซีย ฮองกง สิงคโปร เกาหลี ญ่ีปุน ไตหวัน
แลว  ๖  ประเทศ  จริง  ๆ  แลวเรามีภู มิประเทศ  มีภู มิอากาศที่ดีมาก  ไม มีหิมะตก  
ไมรอนแบบทะเลทราย ทําไมนะเราถึงแพประเทศตาง ๆ เหลานี้ ทั้ง ๆ ที่เมื่อกอนแลวเขา
ไมไดเหนือกวาเราเลย แตเปนเพราะวาวันนี้วิธีแนวคิด วิธีคิดในการบริหารจัดการ  



๔๒๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            กมลทิพย ๑๘๗/๒ 
 
ทั้งโครงสรางของระบบราชการเองก็ดี ซึ่งตอนนี้ก็ดีแลวที่มีการพัฒนาปรับปรุงมามาก 
อยางเชนระบบซีอีโอ ที่มีการจัดลงมา แตกระผมคิดวาการจัดงบประมาณเปนเรื่องสําคัญ
มากที่สุด แนวคิดตองถูกตอง ถาใชแนวคิดของ โกลบะไลเซชั่น (Globalization) เคนอิจิ 
โอโนเมะ บอกวางบประมาณแผนดินทั้งหมดนี้ทานนํามาชวย ทานนํามาจายเงินเดือน
ขาราชการ จายสวัสดิการ นํามาสรางสวัสดิการสังคม ยิงเขาไปที่ชีวิตเลย ไมใชยิงไปที่ 
อินฟราสทรัคเชอรทั้งหลาย อินฟราสทรัคเชอรประเทศนี้ควรจะมีความนาเชื่อถือ แลวก็ทํา
ใหประเทศตาง ๆ เขามาลงทุน เขามาพัฒนาประเทศของเรา เพราะฉะนั้นแนวคิดตาง ๆ 
เหลานี้ผมคิดวามันเปนแนวคิดที่สําคัญมากในการจัดสรรงบประมาณรายจายของประเทศ 
และเปนการกระตุนหรือสรางระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกรงตอไป ชีวิตจริงมันไมงายครับ  
วันนี้ชีวิตจริงประกอบกับสิ่งแวดลอม วันนี้ชีวิตซึ่งปกติแลวทองถิ่นมีการจัด ตอนนี้เรามี
การไฟท (Fight) ถึงขนาดที่วาทองถิ่น อบต. เทศบาล สามารถจัดงบประมาณเขาสู
ผูสูงอายุได เพราะมันอยูคนละกระทรวงกัน แตเขายินดี องคกรปกครองสวนทองถิ่นยินดี 
สํานักงบประมาณไมมีปญหา กฤษฎีกาไมมีปญหา เมื่อ ๒-๓ ปที่แลวดวยซ้ําไป  แตวา
สวนใหญยังไมมีการประชาสัมพันธ หรือวาไมมีการแจงใหทราบวา อบต. เทศบาล
สามารถที่จะจัดอยางนี้ได แลวก็ควรจะจัดเพื่อชีวิตจริง ๆ โดยที่รัฐบาลกลางพยายามที่จะ
แนะนําเขาเขาไป ถาทําอยางนี้ไดกระผมคิดวาแนวคิดที่จะทําใหชีวิตผูคนดีขึ้น วันนี้ถาเรา
ใสเงินเขาไปที่วัตถุ แตวาชีวิตไมไดดีขึ้นเลย ไมมีประโยชนเลย เพราะฉะนั้นตองใสเงิน 
เขาไปที่ชีวิต เพราะฉะนั้นเปนเรื่องสําคัญที่สุด  
   อีกรูปแบบหนึ่งทานประธานครับมีการใชงบประมาณในการกอสราง 
ระบบรวบรวมบําบัดน้ําเสียที่คลองดาน ๒๓,๖๐๐ ลานบาท กระผมเองเปนผูที่ตรวจสอบ 
ผานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันนี้ครับ ๒๐,๐๐๐ ลานบาทใชไปแลว 
ผมใชแค ๒๒ ลานบาทเทานั้นเองสรางระบบบําบัดน้ําเสียคลองสําโรง วันนี้ทานประธาน
ไปดูสิครับวาในคลองสําโรงที่เคยเนาเหม็น ----------------------------------------------------- 
 

     - ๑๘๘/๑ 



๔๒๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กมลมาศ ๑๘๘/๑ 
 
ผูคนที่อยูในซอยวัดดานทั้งหมดประมาณ ๒ แสนคน ตองไดรับกลิ่นซัลเฟอรไดออกไซด 
ไฮโดรเจนซัลไฟด ไนโตรเจนออกไซด คารบอนมอนนอกไซดตาง ๆ เหลานี้ ที่เกิดการหมัก
ตัวและเนาเหม็นและทําใหผูสูงอายุเจ็บไขไดปวยได แลวเด็กเล็กก็สามารถที่จะเปนโรค
ภูมิแพได วันนี้ใชเงินแค ๒๒ ลานบาทเทานั้นเอง คลองสําโรงสวยงาม มีปลาสวายเกิดขึ้น
แลวทานประธานครับ ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ตัว แลวตอไปผมเชื่อวาจะเปนแสนตัวในอนาคต 
วันนี้ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นงบประมาณในการที่จะจัดเขาสูในการที่จะดูแล
สิ่งแวดลอมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็ดี ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท
วันนี้นะครับ กระผมคิดวาตอไปแนวคิดในการที่จะดูแลสิ่งแวดลอมก็ดี ตองใชเทคโนโลยี
ครับ และวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้ก็ทําใหเห็นแลว ประสบความสําเร็จแลว กระผมคิดวาถา
รัฐบาลกลางสนใจ เปนเรื่องทาทายมาก ผมคิดวาตองบําบัดคลองแสนแสบใหดูเลยครับ 
ถึงจะไดทราบกันวาแนวคิด นโยบาย วิธีคิดแลวก็เทคโนโลยีทั้งหลาย แลวโดยเฉพาะเปน
เทคโนโลยีของคนไทยดวย วันนี้ครับทานปฏิเสธไมไดเลย ประเทศไทยเปนเมืองรอนครับ 
ซึ่งมีโอกาสในเรื่องของพันธุกรรม ในเรื่องของไบโอเทคโนโลยีมาก ถาเราใชไบโอ
เทคโนโลยีเขามาชวยในการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเรา พัฒนาชีวิตหรือพัฒนา
สิ่งแวดลอมของเราสามารถทําไดและทําไดอยางดี เนื่องจากวาอุณหภูมิพอเหมาะทีเดียว 
กระผมถึงกราบเรียนวาวันนี้ทุกสิ่งทุกอยางแลวสัดสวนการจัดงบประมาณตองจัดให 
อยางมีหลักการ แตเร่ืองสําคัญที่วายิงเขาไปสูชีวิต  
   และในอีก ๒ เร่ืองที่กระผมอยากจะกราบเรียนทานประธาน แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ไดเรียนปรึกษาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลว จังหวัดสมุทรปราการเปนเมือง
อุตสาหกรรมซึ่งมีโรงงานเปนหมื่นโรง แลวตอนนี้ก็มีการสรางถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก 
ลากผานเขาไป ทําใหวงแหวนกาญจนาภิเษกเชื่อมโยงครบรอบวงจร และทําใหเกิดการ
พัฒนาตลอดเสนทางในอําเภอเมืองและอําเภอพระสมุทรเจดียมีความสะดวกมากในการ
เดินทางไปมา กระผมเขาใจวานิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
และนิคมอุตสาหกรรมบางเสาธง ๓ นิคมใหญนี่ครับ ทุกอยางวัตถุดิบหรือผลผลิต
สําเร็จรูปตองไปสงที่แหลมฉบัง รถราที่วิ่งไปตอนนี้น้ํามันแพงมาก กระผมคิดวาควรจะมี
การสนับสนุนใหมีงบประมาณในการที่จะสรางทาเรือน้ําลึกที่บริเวณตําบลตําหรุในอําเภอเมือง  



๔๓๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           กมลมาศ ๑๘๘/๒ 
 
ซึ่งเรื่องตรงนี้จะเปนการลดโลจิสติค คอสท (Cost) คาใชจายในการขนสงไปมา ตรงนี้ 
ก็เปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมคิดวาตองทําในยุคที่น้ํามันแพงขนาดนี้แลวไมมีทาง
ลงอีกแลวดวย  
   แลวก็อีกเรื่องหนึ่งครับทานประธาน กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ
ในเรื่องของจังหวัดสมุทรปราการนี่เปนเมืองอุตสาหกรรมที่พัฒนามาแลว ๔๐-๕๐ ป  
แตทานทราบไหมครับวาไมมีสนามกีฬาที่เปนมาตรฐานเลย วันนี้กระผมตองขอนะครับวา 
งบประมาณในสวนกลาง ตอนนี้ไมมีงบที่จะจัดตรงนี้ไดแลว อยากจะของบประมาณจาก
สวนกลางที่จะมีการสนับสนุนใหมีการสรางสนามกีฬาจังหวัดใหมันมีมาตรฐานที่จะให
ลูกหลานคนไทยทั่วทั้งประเทศที่มาทํางานในสมุทรปราการไดใชครับ ตองขอกราบ
ขอบพระคุณมากครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชญิคุณวิชัย ล้ําสุทธิ  
   นายวิชัย ล้ําสุทธิ (ระยอง) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายวิชัย 
ล้ําสุทธิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ 
งบประมาณรายจายประจําปเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับประเทศไทยแลวก็พี่นองประชาชน 
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตเนื่องจากเวลามีนอย ขออนุญาตเจาะประเด็น 
ยกตัวอยางงบประมาณรายจายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในกรมควบคุมมลพิษและกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ทานประธานที่เคารพ นโยบาย
ของรัฐเรื่องสิ่งแวดลอมนั้นมีนโยบายใหเรงรัดควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย  
คลื่นเสียงที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคโดยเครงครัด นี่คือแผนงานของรัฐบาล  
เมื่อดูแผนงานแลวไปดูแผนเงินก็คืองบประมาณ ทานประธาน ผมเปน ส.ส. จังหวัดระยอง 
ดูแผนเงินประจําป  ๒๕๕๒  ของกระทรวงนี้  ปรากฏวาจังหวัดระยองโดยเฉพาะ 
เมืองมาบตาพุด เปนเมืองอุตสาหกรรมที่มีปญหามาก ถามวามีปญหามากอยางไรครับ  
ก็ไปดูงบประมาณรายจายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ----------- 
 
                                                                                                                   - ๑๘๙/๑ 
 



๔๓๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๘๙/๑ 
 
โดยเฉพาะสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็ตั้งงบประมาณ
ระบุวามีแผนแก ไขปญหามลพิษและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในจังหวัดระยอง  
๖ ลานลานบาทเศษ กรมควบคุมมลพิษใหงบประมาณรับรองมลพิษแมน้ําระยองอีก  
๒ ลานกวาบาท กรมสงเสริมคุณภาพและสิ่งแวดลอมใหงบประมาณแกไขมลพิษ 
ในจังหวัดระยองอีก ๑๗ ลานกวาบาท ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นทั้ง ๓ หนวยงานของ
กระทรวงนี้ระบุเลยวาเปนใหงบประมาณแกไขปญหา จังหวัดอื่นไมมีระบุเลย แสดงวา
จั งหวัดระยองมีปญหาจริ ง  ๆ  ทานประธานที่ เคารพ  ความจริ งจั งหวัดระยอง 
มีผูประกอบการโรงงาน ๑,๖๖๗ โรงงาน  มีงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น ๗๓๑,๐๐๐ กวาลานบาท 
มีคนงาน ๑๒๕,๕๒๗ คน แลวก็นําภาษีรายไดสงใหรัฐปละ ๑ แสนกวาลานบาทเศษ  
ทานประธานครับ จังหวัดระยองจึงมีจีดีพีเปนอันดับหนึ่งของประเทศไทย ๙๙๐,๐๐๐ กวาบาท 
ตอหัวตอคน แตวางบประมาณที่รัฐบาลใหทั้งสิ้นเรื่องของเกี่ยวกับโรงงานประมาณ  
๒๕  กวาลานบาทเอง  นี่คือความนอยเกินไปสําหรับความจําเปนที่จะตองไปทํา  
ทานประธานครับ ปญหาจังหวัดระยองนั้นได รับจํานวนมหาศาลตั้งแตมีโรงงาน
อุตสาหกรรมมาก มีผลผลิตมาก มีมลพิษมาก มีคนมาก มีขยะมาก ถนนอยางไรก็ไมพอ
ใหรถวิ่ง น้ําไมพอใช โรงเรียนไมพอเรียน โรงพยาบาลก็ไมพอกับคนไข นี่คือปญหา
เนื่องจากวาเปนเมืองอุตสาหกรรม ขอมูลจากศูนยวิจัยแหงชาติจังหวัดระยองนั้น 
เปนจังหวัดที่มีโรงงานที่อันตรายมากที่สุด มีสารพิษถึง ๗๐ ลานกิโลกรัมตอป นี่คือสิ่งที่
ปญหามากมาย  เพราะฉะนั้นดูงบประมาณ  ป ๒๕๕๒ ซึ่งปจจุบันก็ประทวงกันไป 
ประทวงกันมาสําหรับคนระยองเปนประจํา เพราะฉะนั้นเมื่อดูงบประมาณแลวก็เสียใจกับ 
พี่นองชาวจังหวัดระยองดวยนะครับวา รายไดที่นํากลับไปพัฒนาจังหวัดระยองไมถึง  
๑ เปอรเซ็นตสําหรับเร่ืองของแกไขปญหามลพิษ เพราะฉะนั้นปจจุบันแผนงานรัฐบาล 
มีนโยบายดี มีแผนเงินก็คืองบประมาณไมเพียงพอ แผนคนจัดการไมดี แสดงวารัฐบาลจะ
เอาผลงานดี ๆ มาไดอยางไร ทานประธานครับ ผมพยายามอธิบายใหทานประธานเขาใจวา 
เมืองนิคมอุตสาหกรรมไมเฉพาะเมืองระยอง มีเมืองชลบุรีที่ทํารายไดใหเปนกอบเปนกํา
สําหรับประเทศไทยจังหวัดปละเปนแสน ๆ กวาลานบาท แตปญหาที่ทํารายไดนั้นก็เปนการ 
 



๔๓๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๑๘๙/๒ 
 
ตอบสนองที่จะนํางบประมาณกลับไปสูจังหวัดระยองนั้นมีอยางไมเหมาะสมและไมเปน
ธรรม เพื่อลดปญหาการขัดแยงอยางรุนแรงของภาคอุตสาหกรรมกับภาคประชาชน 
ก็ขอให 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  บังเอิญเวลาหมดแลว 
   นายวิชัย ล้ําสุทธิ (ระยอง)  :  นิดเดียวทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ 
  นายวิชัย ล้ําสุทธิ (ระยอง) : ทานประธานครับ ดังนั้นผมคิดวางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมมีความเปนธรรม เพราะวาการจัดวางยุทธศาสตรการ
พัฒนาไมสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพพื้นที่
และความตองการของประชาชนอยางแทจริง ขอบคุณครับทานประธาน 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช 
อยูไหมครับ จะโอนใหใครครับ ถาไมโอนใหไมมีใครจะพูดทางฝายรัฐบาล ก็ใหทาง 
ฝายประชาธิปตยเขาเปนคนพูดนะครับ โทษผมไมไดนะครับ เชิญคุณสุรเชษฐ มาศดิตถ  
 
                 - ๑๙๐/๑ 



๔๓๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                       กุลนิษฐ ๑๙๐/๑ 
 
  นายสุรเชษฐ มาศดิตถ (นครศรีธรรมราช)  :  เรียนทานประธานที่เคารพ 
ผม สุรเชษฐ มาศดิตถ พรรคประชาธิปตย จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผมจะพูดถึง
งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะของกองอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งมีงบประมาณถึง ๘,๗๓๗ ลานบาทเศษ แตวาการจดัสรร
งบประมาณโดยเฉพาะเรื่องโครงการสํารวจจัดทําแผนที่ในการครอบครองที่ดินในเขต
พื้นที่ป าอนุ รักษ  โดยใช เทคโนโลยีสํ ารวจระยะไกล  ซึ่ ง ใช งบประมาณแคปนี้ 
๕๕,๙๙๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจากผลงานดูปที่ผานมาตั้งเปาไวในปนี้เทากัน ก็ ๓๕,๐๐๐ ราย 
ซึ่งในรอบ ๖ เดือนที่ผานมาทําได ๒๓,๒๑๐ รายนะครับ ซึ่งมีอีกงานหนึ่งคือการจัดทําแนว
หลักเขตควบคุมและแนวรั้วลวดหนามซึ่งตั้งเปาหมายไวเทากันทุกป ตั้งแตป ๒๕๕๑  
ถึงป ๒๕๕๕ ปละ ๒,๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งเห็นวานอยมากนะครับ แตวางบประมาณ  
๘,๐๐๐ กวาลานบาท ไปอยูในฝายอนุรักษและฟนฟูวิจัยและพัฒนาปาไม ๗,๒๓๙ ลานบาท  
ที่ผมพูดตรงนี้ซึ่งทานประธานก็ไดกรุณาไปดูในพื้นที่นะครับ ไดเห็นวาการทํามาหากิน 
ของประชาชน โดยเฉพาะทั้งประเทศในเขตอนุรักษ เขตพื้นที่ปา ประชาชนบุกรุกเขาไปอยู
ไมไดรับการแกไขทันทวงที ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการที่จะใหประชาชนเปนยุทธศาสตรใน
การใชจายงบประมาณป ๒๕๑๒ ซึ่งประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร เมื่อบุคคลที่บุกรุกเขาไป
อยูในเขตปาซึ่งปานี้เพิ่งประกาศทีหลัง หลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตอุทยาน ผมขอยกตัวอยาง
นิดหนึ่งครับ ที่นครศรีธรรมราชอุทยานเขานัน ซึ่งมีอยูแลวแลวประกาศเพิ่มขึ้นอีก ที่มีอยูแลวก็มี
ปญหากับชาวบาน กับประชาชนที่อยูในพื้นที่ ไมสามารถที่จะสํารวจหรือออกเขตอุทยาน
ที่แนนอนได กลับมาประกาศเพิ่ม ผมคิดวาตรงนี้เปนสวนสําคัญวาทางกองอุทยาน 
ก็อยากจะไดพื้นที่ แตวาจุดสําคัญเมื่อจะออกสํารวจก็ดูทาทางจะขีดแผนที่ไวบนโตะนะครับ  
เพราะโรงเรียน ถนนลาดยาง วัด บานคน ตลาด ปดในเขตพื้นที่ทั้งหมด อยางนี้เกิดความ
เดือดรอนครับ ฉะนั้นในการเรงดวน ในการแกไขปญหาแหงชาติใหประชาชนของชาติ  
ถาไดงบประมาณขนาดนี้นะผมวายังไมเพียงพอที่จะแกปญหาได ฉะนั้นเราจะให
ประชาชนมีคุณภาพมีศักยภาพในที่ทํามาหากินนี่ ในเมื่อเอกสารสิทธิยังไมมีการลงทุน 
ก็ไมเกิดขึ้น ไดสิทธิตาง ๆ ในการปลดหนี้จากธนาคารก็ไมมี มีหนี้นอกระบบเขาไมมีสิทธิ 



๔๓๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                      กุลนิษฐ ๑๙๐/๒ 
 
เอาที่ดินไปเขาจํานองจํานําหรือไปลงทุนไดนี่ก็สวนหนึ่งในการที่ทําใหชาติเราไมสามารถ 
ที่จะผลิตการเกษตรไปไดเต็มพื้นที่ไดใชศักยภาพของพื้นที่อยางเต็มที่ ซึ่งเกษตรกรเขา
ยากจนอยูอยางนี้ นี่คือปญหาที่กรมทรัพยากรตองเพิ่มงบประมาณใหมากกวานี้ ถาทําอยู
อยางนี้ ผมบอกวา ๒๐ ปขางหนาก็ไมเสร็จ ปญหาของชาติก็เพิ่มขึ้นอยูเร่ือย นี่คือสิ่งที่
รัฐบาลที่จะตอบสนองการที่จะทํายุทธศาสตร ๘ อยางใหประชาชนอยูดีกินดีนี่ ผมรับรองได 
ไมประสบผลสําเร็จในเมื่อการจัดงบประมาณอยางนี้ แลวงบประมาณไปอยูที่สวนหนึ่ง 
๗,๐๐๐ กวาลานบาท ผมไมทราบไมแนใจวาเขื่อนแมวอยูตรงนี้หรือเปลา อยางคุณนริศ
ไดบอกเมื่อกี้วามีการสูญเปลาไปถึง ๕๐ เปอรเซ็นต คือการอนุรักษและฟนฟู ซึ่งมองภาพ 
ไมเห็น ไมเปนตัวตน ฉะนั้นกันเขตพื้นที่ระหวางอุทยานกับชาวบานลดปญหาความขัดแยง
สมานฉันทกันขึ้น วันนี้ปาไมเจาหนาที่กับชาวบานกับประชาชนในพื้นที่ตองทะเลาะกัน 
ชาวบานก็ตองหลบ ๆ ซอน ๆ กลัวเจาหนาที่ จะมีปญหาจะโดนจับโดนรังแกครับ ผมขอ
ฝากรัฐบาลเพิ่มงบประมาณใหมากกวานี้ก็จะทําเรื่องนี้สําเร็จครับ ขอบคุณมากครับ  
 

         - ๑๙๑/๑ 
 
         
 



๔๓๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                       ณัฐวัฒน ๑๙๑/๑ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ คุณนิยม ชางพินิจ  
อยูไหมครับ ไมอยูนะครับ ก็โอนใหประชาธิปตย 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานครับผมไดประสานงานกับ
ประธานวิปฝายรัฐบาลวา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมครับ ตองสลับครับ  
ก็คุณเปนคนพูดเองนี่ครับ ผมตองปฏิบัติตามคําพูด 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลงุ) :  ตอไปขอพรรคประชาธิปตยรวดเดียว ๔ ทาน 
แลวก็ทานรฐัมนตรีชี้แจงก็ไดหลังจากนั้นครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมใช คุณจะหยุดหรือวาจะเอา
สวาง  
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลงุ) : แค ๔ ทานแลวก็หยดุครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถาอยางนั้นก็สลับกัน ถาเขาอยู 
ถาเขาไมอยูก็ปดไปใหฝายพรรคประชาธิปตย เอาตามธรรมเนียมนะครับ 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : แลวก็ไดประสานงานกับประธานวิปรัฐบาล
แลวครับวาฝายโนนไมมีแลวครับตอนนี้  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ ฝายรัฐบาลครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
สามารถ แกวมีชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน  
ทางวิปรัฐบาลก็ไดประสานกับทางวิปฝายคานโดยตลอดนะครับ ก็เห็นวาชวงนี้ทางฝายคาน 
ไดเตรียมผูอภิปรายไวเหลืออีก ๔ ทาน ทานละ ๕ นาที ทางรัฐบาลก็จะสละเวลาชวงนี้ 
ใหทางฝายคานไดอภิปรายติดตอกันนะครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เห็นหนังสือของทานเขียนมานี่
วาจะมอบใหพรรคประชาธิปตย ๔ ทานจนครบแลวก็ใหพักการประชุมนะครับ ถาไมมีคน
เสนอใหพัก ประธานไมมีสิทธิที่จะพักได นอกจากวาปดการอภิปรายแลวก็โหวต 
เทานั้นเองครับ  
  นายสามารถ แกวมีชัย (เชียงราย) : อีกสักครูพออภิปรายครบ ๔ ทาน 



๔๓๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                      ณัฐวัฒน ๑๙๑/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตรงไปตรงมา อาศัยขอบังคับ
เปนหลักครับ 
  นายสามารถ แกวมีชัย (เชียงราย) : อภิปรายครบ ๔ ทานแลวเดี๋ยวทาง
เพื่อนพรรคประชาธิปตยจะเปนผูเสนอใหพักการประชุมครับ ทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมก็จะปฏิบัติตามขอบังคับ
การประชุมนะครับ ตอไปเมื่อทางฝายรัฐบาลทานไมมีคนพูดแลวก็มอบใหพรรค
ประชาธิปตยพูดนะครับ ตอไปก็เชิญคุณประมวล เอมเปย เชิญครับ 
  นายประมวล เอมเปย (ชลบุรี) :ทานประธานสภาทีเ่คารพครับ ผม ประมวล เอมเปย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดชลบุรี ผมคงมีเวลาทานประธานบอก 
๕ นาที จริง ๆ ผมรอมาเกือบคอนคืนนะครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานจะเอากี่นาทีละ เอาสวางไหม  
  นายประมวล เอมเปย (ชลบุ รี) : ไม เปนไรครับ ผมวาทานก็คงอยู ไมไหว  
นะครับ   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : สูระหวางคนแกกับคนหนุมดูสิ  
  นายประมวล เอมเปย (ชลบุรี) : ดีครับ ตาสวางแลวทานประธาน ทานประธานครับ 
ผมเองไดอานเลมงบประมาณเมื่อป ๒๕๕๒ นะครับ หลังจากอานแลวนี่ผมบอกวา 
ถาผมไมอภิปรายวันนี้ก็รูสึกจะไมสบายใจนะครับ เพราะวาอยางที่ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ทานนคร มาฉิม ทานไดพูดไปแลววาการจัดสรรงบประมาณนั้นบอกตรง ๆ วาไมไดรับ
ความเปนธรรมกันหลายคนครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผมขอทานประธานนิดหนึ่งครับวา  
ผมขออานนิดหนึ่งในวันแถลงนโยบายของทานนายกรัฐมนตรีสมัครที่ทานบอกวันนั้น 
นโยบายเรงดวน ๑ ปที่ตองทํา ขอ ๑.๑๘ ทานบอกวาขยายพื้นที่ชลประทานแลวเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบชลประทานโดยฟนฟูและขุดลอกคลองแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้ง
พัฒนาแหลงน้ําผิวดินและใตดิน โดยดําเนินการกอสรางระบบชลประทานขนาดใหญ 
ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางภาคเกษตร การบรรเทา 
อุทกภัยและภัยแลงใหกับชุมชนทั่วประเทศไทย แตวันนี้จากการที่ดูจัดงบประมาณแลวนี่  
 



๔๓๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                     ณัฐวัฒน ๑๙๑/๓ 
 
ไมวาจะเปนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดชลบุรีไมไดเงิน 
แมแตสักบาทเดียว ไปตกอยูกับสุโขทัย นครสวรรค ราชบุรี อยากฝากใหทานประธาน 
บอกไปถึงทานรัฐมนตรีดวย จริง ๆ แลวไมอยากจะพูด เพราะวาดวยความนอยอกนอยใจ 
จากพอแมพี่นองชาวจังหวัดชลบุรีที่โทรมา แลวยิ่งมาดูเร่ืองกรมชลประทาน ---------------- 
 

           - ๑๙๒/๑ 



๔๓๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๙๒/๑ 
 
กรมชลประทานงบประมาณได  ๓๕ ,๐๐๐  ลานบาท  ปนี้จัดมากกวาปที่แลวแค  
๓ ลานบาท นโยบายที่ทานสมัครแถลงนั้นทานบอกวาจะใชงบประมาณ ๒ แสนลานบาท
ไปชวย ๑๙ จังหวัดทางภาคอีสาน แลวผมก็ดีใจดวยนะครับ ดีใจกับพอแมพี่นอง 
ชาวภาคอีสานวาทานสมัครใหความสนใจเพราะทานมาเปนนายกรัฐมนตรีไดเพราะวา 
พี่นองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทางภาคอีสานชวยทานไดเยอะ ก็ไมวากันนะครับ ไมวา 
จะเปนโครงการที่บอกวาจะผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึม งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ ลานบาท  
หรือวางบประมาณในการผันน้ําจากเขื่อนน้ํายวมมาสู เขื่อนภูมิพล  งบประมาณ  
๔๔ ,๐๐๐  ลานบาท  แตว าที่บอกมาดู ในเลมงบประมาณนั้นไม มีอยู ในนี้  และ 
ทานบอกทานจะใชเงินนอกระบบ  ยิ่งใชเงินนอกระบบทานพูดแตเ ร่ืองภาคเหนือ  
ภาคอีสาน ทานไมเคยเอยถึงเรื่องภาคกลาง ภาคตะวันออก เลย ที่ผมพูดเชนนี้ก็เพราะวา
ผมตองพูดแทนพี่นองชาวจังหวัดชลบุรี เพราะจังหวัดชลบุรีเก็บภาษีปละ ๒ แสนลานบาท 
ปที่แลวเก็บภาษีได ๑๕๐,๐๐๐ กวาลานบาท งบประมาณสวนนั้นเอาไปชวยภาคอื่น 
เกือบทั้งหมด จังหวัดชลบุรีไดงบประมาณไมถึง ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ทานประธานครับ 
มีโครงการอยูโครงการหนึ่งซึ่งเปนโครงการพระราชดําริของในหลวง ซึ่งทานนายกรัฐมนตรี
สมัครทานพูดตลอดวา ทานตองการที่จะทําโครงการพระราชดําริของในหลวง แตวา 
ผมไมเอยและไมเคยเห็นมีโครงการงบประมาณที่จะลงในโครงการพระราชดําริ โครงการ
พระราชดําริในหลวงที่จังหวัดชลบุรีนั้นตั้งแตป ๒๕๐๘ มาถึงปจจุบันนี้ ๔๓ ปแลวครับ
ทานประธาน  ๔๓  ปมีการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน  ๒  ครั้ ง  ป  ๒๕๑๑  
กับป ๒๕๒๔ ก็ยังทําไมได ผมถวายฎีกาในหลวง ๒ ครั้งครับทานประธาน ก็ยังไมไดรับ
การตอบสนองมา จนกระทั่งเพิ่งจะผานไปเมื่อวันที่ ๒๙ เองครับ วันที่ ๒๙ ที่ผานมานี่ 
คชก. คณะกรรมการผูชํานาญการเพิ่งจะลงมติวาใหผาน แตก็ไปติดอยูที่ทานสมัครอีก 
เสนอไปเมื่อวันที่ ๖ ทานก็ไมเอาเขาในที่ประชุม  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : หมดเวลาพอดี  
  นายประมวล  เอมเปย (ชลบุรี) : จะขออีกสักนาทีไดไหมครับทาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เอา ๒ นาทีเลยครับ  
 



๔๓๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๙๒/๒ 
 
  นายประมวล  เอมเปย (ชลบุรี) : ผมถึงบอกวา คชก. ผานไปแลว แตเสนอ
ถึงทานสมัคร ทานสมัครขอเลื่อน ก็กลายเปนวาพี่นองจังหวัดชลบุรีก็จะไมไดโครงการนี้ 
ตออีก เพราะฉะนั้นอยากจะฝากทานประธานไปถึงทานนายกรัฐมนตรีสมัครดวยนะครับ
วาโครงการพระราชดําริของในหลวงนี้ผมถือวาเปนหัวใจสําคัญนะครับ โดยเฉพาะของ 
พี่นองชาวจังหวัดชลบุรีที่รอมาถึง ๔๓ ปอยากใหเกิดในรัฐบาลนี้ แลวผมก็ยังเชื่อวา 
ทานประธานยังนั่งทํางานเปนประธานตอไปอีกยาว เพราะผมใหกําลังใจรัฐบาลจริง ๆ  
แตการจัดสรรงบประมาณนั้นขอใหจัดดวยความเปนธรรมจริง ๆ เพราะวาทางจังหวัด
ชลบุรีนั้นไมวาภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยว 
สรางรายไดปละ ๖๐,๐๐๐ กวาลานบาท โรงงานอุตสาหกรรมมีเปนพัน ๆ โรง แตวา 
เร่ืองแหลงน้ํานั้นเราไมมีเพียงพอ มีอยูที่เดียวคืออางเก็บน้ําบางพระ แลวเราก็โดน
ชลประทานนั้นหลอกมาโดยตลอด บอกวามีการผันน้ําจากแมน้ําบางปะกงไปสูแมน้ํา
บางพระ แตวาก็ไมมีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นอยากจะฝากทานประธานไวดวยวา 
ถาเปนไปไดฝากถึงทานนายกรัฐมนตรีวาในฐานะที่ทานเปนประธานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติขอใหบรรจุเร่ืองนี้ดวย และผานความเห็นชอบโครงการพระราชดําริ
ดวยครับ ขอบคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมให ๒ นาที ทานไมหมด
เลย ถือวาเจากัน ตอไปก็เปนของคุณนราพัฒน แกวทอง เชิญครับ  
  นายนราพัฒน  แกวทอง (พิจิตร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายนราพัฒน  แกวทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิจิตร พรรคประชาธิปตย  
กระผมขอตั้งขอสังเกตในการพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒  
ของกระทรวงแรงงานครับ ------------------------------------------------------------------------- 
 

-๑๙๓/๑ 
 
 



๔๔๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  นิวรา ๑๙๓/๑ 
 
กระทรวงแรงงานเปนกระทรวงที่มีความเกี่ยวของกับพี่นองประชาชนเปนจํานวนมาก  
แตดูเหมือนวารัฐบาลนี้จะใหความสําคัญกับกระทรวงนี้นอยเหลือเกิน ผมเคยไดอภิปราย
ในตอนที่รัฐบาลนั้นแถลงนโยบาย ก็ไดบอกไวแลววาอยากใหชวยพิจารณางบประมาณ
ใหกับกระทรวงแรงงานใหมากเปนพิเศษ หากพิจารณาดูงบของกระทรวงแรงงานเทียบกับ
งบรายจายทั้งหมด ยอดที่เพิ่มขึ้นของปนี้ของกระทรวงแรงงานนั้นนอยกวายอดที่เพิ่มขึ้น
ของงบประมาณรายจายทั้งหมด ก็คือ ๑๐.๕ เปอรเซ็นต กระทรวงแรงงานนั้นนอยกวา 
ตรงนี้สังเกตก็คือวาจะชี้ใหเห็นวารัฐบาลนั้นไมไดมองกระทรวงแรงงานเปนกระทรวง
ยุทธศาสตร ไมใหความสําคัญ ปญหาดานตนทุนในหลาย ๆ ดานที่ถีบตัวสูงขึ้น ลวนแตจะ
กอใหเกิดปญหาในอนาคตสําหรับผูประกอบการ เพราะฉะนั้นปญหาแรงงานอาจจะเปน
ปญหาหนึ่งที่กําลังจะเกิดวิกฤติในวันขางหนาในอนาคตขางหนา งบ ๒๗,๐๐๐ ลานบาท
เศษของกระทรวงแรงงานที่ ได รับการจัดสรรนั้นสวนใหญที่ เพิ่มขึ้นคืองบประจํา 
เปนงบบุคลากร สวนงบลงทุนและงบดําเนินการนั้นมีไมมากเมื่อเทียบกับปญหา 
ความเดือดรอนของพี่นองที่ใชแรงงาน กระทรวงแรงงานมีสํานักงานปลัดแรงงานเปน
ศูนยกลางในการบริหารจัดการ กําหนดยุทธศาสตร บริการแรงงานทั้งในและตางประเทศ 
กํากับดูแล ๔ หนวยงาน คือ กรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน รวมถึงสํานักงานประกันสังคม ลองมองเขาไปสิครับ กรมการจัดหางาน
เปนกรมที่ตองดูแลสงเสริมใหพี่นองประชาชนมีงานทํา จะตองทําทะเบียนผูใชแรงงาน 
ทะเบียนผูประกอบการ ทะเบียนแรงงานตางดาว พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร และสิ่งที่
ตองรีบทํา คือ แกไขปญหาความไมสอดคลองระหวางอุปสงคอุปทานในตลาดแรงงาน 
ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ พูดงาย ๆ ครับ ตองพัฒนาระบบขอมูลของตลาดแรงงาน 
จับคูระหวางนายจางกับลูกจางเพื่อใหแมตซ (Match) กัน เขาไปดูงบประมาณในกรมนี้ 
ตองบอกวาไดรับอนุมัติงบประมาณ ๑,๐๑๖ ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับปกอน  
ก็อยางที่แจงละครับ เปนในดานของบุคลากร แตงบลงทุนกลับลดลง จึงมีคําถามวา 
ถาปญหาเกิดขึ้นทานไดเตรียมการแกปญหาของผูวางงานในอนาคตอยางไร และถาตอง
ตอบคําถามสําหรับแรงงานอีก ๕๖๐,๐๐๐ คนที่วางงานอยูในขณะนี้ แผนที่จะรองรับ
นักศึกษาที่จบใหมที่จะตองเปนปญหาในอนาคต ตรงนี้ไดวางงบประมาณไวครอบคลุมหรือไม 



๔๔๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   นิวรา ๑๙๓/๒ 
 
   ปญหาดานคุณภาพตองอยูที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานครับ มีภาระหนาที่ที่
จะตองปรับทักษะ สงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการแตละประเภท รวมถึงกลุมที่อยูในตลาดแรงงานอยูแลวก็ตองยกระดับ
ความสามารถเพื่อใหพัฒนาไปสูระดับสากล งบประมาณที่ไดรับเชนเดียวกันครับ  
เพิ่มนิดเดียว เปนงบประจําเสียสวนใหญที่เพิ่มขึ้น งบบุคลากร ในกรมนี้สิ่งที่ทานจะตอง
เรงดูแลคือใชเครื่องมือที่ทานมีอยู ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานที่มีอยูทั่วทุกจังหวัด ทานลืม 
ไปแลวหรือเปลา มีนโยบายจัดสรรงบประมาณในการฟนฟูศูนยเหลานี้อยางไร ปจจุบันมี
หลายศูนยครับ ปลอยใหรกรางวางเปลาไมไดใชงานใหเกิดประโยชน ปญหาคือ 
ทานไมจัดสรรงบประมาณไปจูงใจใหพี่นองไดเขามาสูระบบการฝกงาน ทานตองมี
งบประมาณดูแลในเรื่องเบี้ยเลี้ยง อาหาร แลวก็สรางความเชื่อม่ันวาเขาฝกเสร็จแลวจบ
แลวตองมีงานรองรับเขา ----------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๙๔/๑ 



๔๔๒ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               เบญจมาภรณ ๑๙๔/๑ 
 
สําหรับพี่นองแรงงานที่อยูในตลาดแรงงานอยูแลว ทานตองประสานกับผูประกอบการ 
สถานประกอบการครับ ใชวันหยุดไดมีโอกาสไดเรงพัฒนาฝมือตัวเองเพื่อยกมาตรฐาน 
สูระดับสากลใหได  
   สําหรับความมั่นคงในการทํางานเปนหนาที่ของกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน ทานมีความพรอมไหมครับ ที่ผมพูดตอนตนอยางไรครับภาวะตนทุนที่สูงขึ้น  
ในอนาคตคาครองชีพ เงินเฟอที่จะสูงขึ้นอาจจะทําใหโรงงานปดกิจการ ทานจะตองดูแล 
พี่นองแรงงานที่ถูกปลดออกจากงานหรือที่วางงาน ตองเตรียมความพรอมอยูสมํ่าเสมอ 
งบประมาณในสวนนี้เพียงพอหรือไม 
      สําหรับสํานักงานประกันสังคมครับทานมีเงินมากในกรมนี้ เพราะวา
รัฐบาลเองก็ยังติดเงินคงคางเงินสมทบอยูอีกจํานวนหลายหมื่นลานบาท แคทานใชเงินที่มี
อยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขยายความคุมครองใหครอบคลุมทั้งผูที่อยูในระบบและ
นอกระบบ ผมจึงมีระยะเวลาสั้น ๆ นะครับเวลาจะหมด ฝากประเด็นคําถามถึงทาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไวกับทานประธานในเรื่องของการงดหรือยกเวนการเก็บ
เงินสมทบเขากองทุนลูกจางที่มีรายไดต่ําตามที่เปนขาวในชวงที่ภาวะคาครองชีพสูงขึ้น 
แลวก็กรณีบินกอนจายทีหลัง วันนี้ถึงไหนแลวครับ ทานรัฐมนตรีจะดําเนินการอยางไร
หรือไม ไดเตรียมงบประมาณในสวนนี้ไวหรือไม ผมถามทานไวตั้งแตการอภิปรายแถลง
นโยบายของรัฐบาลแตยังไมไดรับคําตอบ พี่นองแรงงานทั่วประเทศรอคําตอบอยูครับ  
   สุดทายครับทานประธาน ฝากในพื้นที่สักนิดครับ แกงเสือเตน จังหวัด
พิจิตร ตองการงบประมาณแกงเสือเตนครับ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนั่ง 
อยูที่นี่ครับ ชวยเถอะครับ แกงเสือเตนสําเร็จ พี่นองที่อยูลุมน้ํายมก็จะมีความสุขครับ 
ขอบคุณครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เชิญคุณเธียรชัย 
สุวรรณเพ็ญ ครับ 
  นายเธียรชัย  สุวรรณเพ็ญ (ตาก) :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม  นายแพทย เธี ยรชัย  สุวรรณเพ็ญ  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  จั งหวัดตาก  
พรรคประชาธิปตย ผมเฝารอวันนี้มานานแลวครับทานประธาน ดวยเหตุที่วาเมื่อพิจารณา 



๔๔๓ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               เบญจมาภรณ ๑๙๔/๒ 
 
งบประมาณแผนดิน ภาพทั่วไปก็คือวา การคาดการณของงบประมาณแผนดินที่เกิดขึ้น 
ในวันนี้ เกิดขึ้นจากความคิดของคณะรัฐมนตรีนําไปสูรัฐมนตรีแตละทาน และลงไปสู
ขาราชการประจําในระดับสูง ทําใหการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เมื่อมองดูภาพรวมแลว
ผมเห็นวาไมเหมาะกับสถานการณที่กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งใหญ เรากําลัง 
อยูในภาวะสงครามของเศรษฐกิจนะครับ เหตุการณตาง ๆ แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
เปรียบเสมือนกับประเทศไทยซึ่งอยูในลักษณะเหมือนกับคนไขคนหนึ่งนะครับ และก็ตอง
เผชิญกับสิ่งแวดลอมซึ่งแปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วทั้งภูมิอากาศรอนเย็น หรือเศรษฐกิจ 
ที่ เกิดจากราคาน้ํามันหรือราคาพืชผลตาง  ๆ  ที่แปรเปลี่ยนไปหมด  ผมจึงเห็นวา
งบประมาณที่นําเสนอมาเปนรางพระราชบัญญัติในคร้ังนี้นั้นไมเหมาะสมกับสถานการณ 
โดยเฉพาะสิ่งที่ผมจะติติงก็คือเร่ืองงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งสวน
ใหญจะดูแลเกี่ยวกับน้ําหรือการชลประทาน รวมทั้งกรมทรัพยากรเกี่ยวกับจัดสรรน้ําดวย 
ผมเห็นวางบตัวนี้ เปนงบที่ เราควรจะตองจัดใหมากขึ้นกวาปกติ เพื่อผลประโยชน 
ของพี่นองชาวเกษตรกรของเราซึ่งเปนชนสวนใหญของประเทศ เปนโอกาสทองครั้งเดียว 
ที่เมื่อเราลงทุนไปในโครงการขุดน้ําหรือจัดสรรชลประทานใหมากยิ่งขึ้นแลวจะเกิดผลดี
ยิ่งขึ้น ผมกราบเรียนทานประธานวาในจังหวัดตากของกระผมนี่นะครับ ชื่อเขื่อนภูมิพล
สรางเสร็จมาเมื่อป ๒๕๐๗ ขณะนี้ป ๒๕๕๑  ๔๔ ป ระบบชลประทานมีเพียงแค  
๖.๗ เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งหมดนะครับ เปรียบเทียบกับพื้นที่ภาคกลางหรือพื้นที่ภาคอื่น ๆ 
ของทั่วประเทศมันตกประมาณ ๒๒ กวา -------------------------------------------------------- 
 

- ๑๙๕/๑ 
 
 



๔๔๔ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                               สายชล ๑๙๕/๑ 
 
เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกของพวกผมก็ไดพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ตาง ๆ  
ไมวาจะเปนภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุการณอยางนี้มันเกิดขึ้นได
อยางไร มันเกิดขึ้นอยางเดียวคือความไมเปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณที่มาจาก 
ใครครับ จากมาตั้งแตคณะรัฐมนตรีมาสูรัฐมนตรีและมาสูขาราชการประจํา ซึ่งไมไดให
ขอมูลที่เปนจริงมาตลอด ผูแทนตามพื้นที่ตาง ๆ ตามที่เพื่อน ส.ส. ไดพูดไว บางทานบอก
วาเขาคงไมไปกราบเทาอะไรขอหรอก มันตองขึ้นอยูกับจิตสํานึก จิตสํานึกคืออะไรครับ 
คือเจตนาที่จะทําเผื่อแผใหกับพอแมพี่นองของเราไดอยูเย็นเปนสุข ไมมีการเหลื่อมล้ํา
ทางดานรายไดหรือความยากจนใหมันเสมอ ๆ กัน ผมกราบเรียนวาในแงของความเปนธรรม 
อยางเพื่อนภาคตะวันออกที่พูดไปเมื่อกี้นี้ถาเขาขาดแหลงน้ํามากจริงเราก็ตองดูวา
เปอรเซ็นตของคุณในพื้นที่มีกี่เปอรเซ็นต ถามันต่ํากวามาตรฐานจริง ๆ ตองใหเขาครับ 
เพราะตอนนี้มาตรฐานกลางตัวเลขอยูประมาณ ๒๒ เปอรเซ็นต ก็ขอฝากไวดวย 
   เร่ืองที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวา ทานนายกรัฐมนตรีไดพูดมากเหลือเกิน
เกี่ยวกับเร่ืองโครงการใหญ ๆ ผมยินดีอยากจะใหมันเกิดขึ้นจริง ๆ แตทานพูดลืมฐานะ
เศรษฐกิจทางการคลัง ผมเห็นทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนั่งอยูนี่ก็อยากจะ
เรียนใหทานทราบวาทานตองเตือนสติทานไวบางเพราะวาในเมกะโปรเจคทใหญ ๆ นั้น 
ถาเราใชเงินมากไปแนนอนครับกระทบกระเทือนตอภาวะเงินเฟอ ซึ่งขณะนี้มันก็เฟอ 
อยางเห็นชัดแลว 
   เร่ืองที่ ๒ กระทบกระเทือนตอฐานะการคลังของประเทศ ซึ่งเราฟนกลับมา
ดีอยูแลวเราคงไมตองกลับไปป  ๒๕๔๐  อีกแลวอันนี้ผมเปนหวงมาก  สิ่งสําคัญ 
ที่อยากจะเสนอรัฐบาลก็คือวาทานจะตองเรงหารายได รายไดของรัฐบาลที่จะไดมา
นอกจากเก็บภาษีอากรตามปกติแลวก็คือการเอาทรัพยากรที่มีอยูมาใชอยางเปน
ประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นั่นก็คือเรื่องที่ดินตาง  ๆ  ที่อยูในความดูแล 
ของกรมธนารักษ ในเวลาอันจํากัดครับทานประธานครับ ผมคงตองพูดถึงเรื่องกระทรวง 
ที่สําคัญก็คือกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานเรามีคนที่พรอมที่จะทํางานโดยการ
เดินทางไปตางประเทศเพื่อหารายไดเขามาสูประเทศ พวกนี้เปนเงินตราที่สําคัญมาก  
 



๔๔๕ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                               สายชล ๑๙๕/๒ 
 
จะเปนการแกดุล ขาดดุลการคาหรือดุลบัญชีเดินสะพัดในภาคบริการไดเปนอยางดี 
เราตองสนับสนุนเขา สนับสนุนใหเขามีความรู มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาในดานฝมือ
แรงงานตองจัดการใหทั่วถึง พรอมทั้งตองหาคนไปชวยตอรองในเรื่องของราคาคาจาง 
ตาง ๆ ใหอํานวยความสะดวก เพราะพวกนี้นําเงินตราเขาประเทศ นี่คือสิ่งที่สําคัญ 
      ผมจะขอพูดถึงสํ านักงานประกันสังคมซึ่ งอาจจะทําใหบุคลากร 
บางประเภทขาดโอกาสในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพกับชีวิต นั่นก็คือวิชาชีพ
พยาบาลซึ่ ง เปนสวนใหญของประเทศ  หลายคนมีปญหาอะไรครับ  เมื่อทํางาน 
ที่โรงพยาบาลรัฐแหงหนึ่งและตองการหารายไดพิเศษก็เลยไปทํางานที่โรงพยาบาลเอกชน 
ในชวงแตละเดือนเขาอาจจะทําแค ๒ วัน ๓ วัน เขาจะตองเสียเงินคาประกันสังคม เพราะ
ประกันสังคมไปตีเขาวานี่ละคือการทํางานระหวางลูกจางกับนายจาง เกิดผลอะไรขึ้นครับ 
ถามันเกิดแคการเสียเงินคาประกันสังคมอยางเดียวก็ไมนาจะเปนอะไร สิ่งที่สําคัญก็คือวา
เขาเสียสิทธิในการที่เขาไดสิทธิในสวัสดิการของคารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐบาล
เมื่อมาทํางานโรงพยาบาลเอกชนแลวก็ตองเสียเงินคาประกัน  เมื่อเจ็บปวยทาง
กรมบัญชีกลางบอกวาทานตองใชที่ตนสังกัดของที่ทานทําประกันสังคมกอน สวนเกินหรือ
มากกวานั้นถึงจะนํามาเบิกรัฐบาลได นี่ก็ทําใหแรงงานสวนนี้ขาดความกระตือรือรนหรือ
ทอถอยในการทํางานก็ตองฝากทานดวยนะครับ  
   อีกประการหนึ่งก็คือวา แรงงานตางดาว แรงงานตางดาวขณะนี้เขามา
เมืองไทยมาก สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวาเราการความปลอดภัยทางดานสังคมของเราอันที่ ๑ 
อันที่ ๒ ก็คือความปลอดภัยจากโรคที่ติดตอ อันที่ ๓ ที่สําคัญก็คือตองมีการขึ้นทะเบียน 
ใหเปนหลักแหลงเพื่อเราจะไดทําสถิติรวบรวมขอมูลในแงของความมั่นคงของรัฐ ทุกสิ่ง 
ทุกอยางผมก็ตองฝากใหคณะรัฐบาลหรือพวกเราทุกคนที่จะผานรางพระราชบัญญัติ 
แหงนี้เราตองแปรญัตติโดยยึดอะไรครับ ยึดถึงความเปนธรรมและยึดถึงแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นไดก็ตองอยูในจิตใจของคนที่มีใจเปนธรรม
ขอบคุณครับ  
                                                                                             
                     - ๑๙๖/๑ 



๔๔๖ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๑๙๖/๑ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณหมอครับ ตอไป 
ก็คุณทศพล เพ็งสม เชิญครับ  
   นายทศพล  เพ็งสม (นนทบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 
ผม นายทศพล เพ็งสม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี พรรคประชาธิปตยครับ 
กอนอื่นตองขอขอบคุณทานประธาน แลวก็เพื่อนสมาชิกนะครับที่ยังมีการอภิปรายกัน 
จนกระทั่งถึงเวลานี้ก็ประมาณตีหนึ่งกวา รวมตีสองแลวนะครับ ผมคิดวาทานประธาน
ยอมรับวาสุขภาพแข็งแรงจริง ๆ วันนี้ในฐานะที่ผมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ไดมี
โอกาสที่จะมาพูดเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม ทานประธานครับจะสังเกต
ไดวาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น ในมาตรา ๘๑ นั้นไดกําหนด
แนวนโยบายและภาระหนาที่ของกระทรวงยุติธรรม ตั้งแตมาตรา ๘๑ (๑) มีหนาที่ดูแล
ปฏิบตัิและบังคับใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง และโดยเฉพาะทาง (๓) มีการจัดให
มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อมีการปฏิรูป แลวก็นอกจากปฏิรูปองคกรแลวนะครับ ก็มี
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมดวยครับ แลวก็มีการสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร
ภาคเอกชน ทานประธานครับเทานั้นยังไมพอครับ แมกระทั่งคําแถลงนโยบายของรัฐบาล
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ นั้น ในสวนของขอ ๘ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายบริหาร 
การจัดการที่ดี ใน (๑) (๒) และ (๓) นั้น โดยเฉพาะตองมีการจัดใหมีการปฏิรูปกฎหมาย 
เพื่อดําเนินการใหมีการจัดตั้งองคกร องคกรตามกฎหมายนั้น ตามรัฐธรรมนูญก็ดี แลวก็
ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีก็ดี จะตองมีการจัดองคกรเพื่อปฏิรูปกฎหมาย
และองคกรที่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ทานประธานครับแตเมื่อมาดูพันธกิจหรือ
ภาระหนาที่ของกระทรวงยุติธรรมแลวปรากฏวาพันธกิจของกระทรวงยุติธรรมไมได
กําหนดการจัดตั้งองคกรหรือทํากฎหมายเพื่อไปจัดตั้งองคกรเพื่อปฏิรูปกฎหมาย แลวก็
จัดตั้งองคกรเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม หรือเขาเรียกยอ ๆ วาการดําเนินกระบวน
ยุติธรรมนั้นใหเปนเพื่อประโยชนแกประชาชนสูงสุดครับ ทานประธานครับ ในสวนของ
นโยบายนั้นถามวาทําไมผมถึงทราบวา กระทรวงยุติธรรมนั้นไมไดดําเนินการจัดตาม
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๘๑ แลวก็ตามคําแถลง เพราะวาเมื่อดูงบประมาณจาก 
 



๔๔๗ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               จีรนุช ๑๙๖/๒ 
 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ดี หรือสํานักงานกิจการยุติธรรมก็ดี ปรากฏวาไมมี
งบประมาณที่มาดําเนินการผลักดันเรื่องที่ผมกลาวเมื่อสักครูนี้นะครับ ทานประธานลองดู
มาตรา ๓๖๕ นะครับ มาตรา ๓๖๕ นั้นไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนบริการจัดใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและบริการแกประชาชนในงาน
ยุติธรรมนั้น กระทรวงยุติธรรมใชงบประมาณ ๕,๐๐๐ กวาลานบาท แตปรากฏวาไมมี
หนวยงานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่มาปฏิรูป
กฎหมายเลยนะครับ คือไมมีการออกกฎหมายเพื่อมาปฏิรูปกฎหมาย ไมมีการออก
กฎหมายเพื่อจัดตั้ งองคกรมาปฏิ รูปกระบวนการยุติธรรม  เทานั้นยังไมพอครับ  
ทั้งสํานักงานปลัดก็ดี สํานักงานกิจการยุติธรรมก็ดีไมมีตรงนี้  
   อีกสวนหนึ่งที่ผมจะบอกกับทานประธานเพื่อผานไปยังคณะกรรมาธิการที่
จะจัดตั้งก็คือวา ทานตองไปดูนะครับวาปจจุบันนี้ในสวนของยาเสพติด ปรากฏวายังไมมี
การบังคับคดีกับผูที่ศาลพิพากษาใหลงโทษแลวมีเสียคาปรับ ---------------------------------- 
 
               - ๑๙๗/๑ 
 
 



๔๔๘ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              วันทนา ๑๙๗/๑ 
              
เชน ศาลสั่งจําคุก ๑ ป  ๑๐ ป  ๒๐ ป ศาลสั่งมีคาปรับดวย ๑ ลานบาทอยางนี้นะครับ 
ปจจุบันนี้เทาที่สอบถามปรากฏวาไมมีหนวยงานไหนที่ใหความสําคัญ ถามวาดูอยางไร 
ทานประธานครับ เนื่องจากสํานักงาน ป.ป.ส. คือหนวยงานหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม 
ปรากฏวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นใชเงินประมาณ
รวม ๒,๐๐๐ ลานบาท แตเงิน ๒,๐๐๐ ลานบาทนะครับทานประธาน ปรากฏวาเงินจริง ๆ 
ที่ใชอยูนั้นไปอยูกับกลุมเพื่อปกปองกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไมใหเขา
ไปยุงเกี่ยวนั้นใชเงินประมาณ ๑,๕๐๐ ลานบาทครับทานประธาน เงิน ๑,๐๐๐ กวาลาน
บาทสําหรับกิจกรรมเพื่อไมใหคนเขาไปติดยาเสพติด แตทานประธานครับ นโยบายหลัก ๆ 
ในสวนที่สํานักงาน ป.ป.ส. เขาไดกําหนดไว ทานประธานทราบครับเขามีแผนงานเดียว 
แผนงานที่ปองกันแกไขยาเสพติดเรงดวนและปราบปรามผูมีอิทธิพล ในสวนนี้เองเขาได
แยกออกเกี่ยวกับทําลายโครงสรางเครือขายการผลิตและคายาเสพติด ๔๐๐ กวาลานบาท 
ทานประธานครับ ๔๐๐ ลานกวาบาทตรงนี้เมื่อไปดูในเนื้องานแลวใชงบลงทุนเพียง  
๑๗ ลานบาทเทานั้นเอง ก็ฝากทานกรรมาธิการวิสามัญไวดวย อีกเรื่องหนึ่งที่จะลืมเสีย
ไมได ทานประธานทราบไหมปจจุบันนี้กรมราชทัณฑไดมีการเพิ่มงบประมาณจากเดิม 
๗,๐๐๐ กวาลานบาท เปน ๘,๐๐๐ กวาลานบาทเพิ่มขึ้น ๑,๓๐๐ กวาลาน ผมไดไป
ตรวจสอบดู ไมเชื่อก็ตองเชื่อ เปนไปไดที่อาจจะตองมีการปรับปรุงเรือนจําตอนรับผูใหญ
บางคนในอีกไมกี่เดือนขางหนาเปนไปได ใชเงิน ๑,๐๐๐ กวาลานบาทตอนรับผูใหญ 
ในกรมราชทัณฑนั้นผมวาเตรียมตัวเกินไปสักนิดหนึ่ง  
   อีกเรื่องหนึ่ง ในสวนของสํานักงานปลัดนั้นมีในโครงการของสภาทนายความนั้น  
๖๕ ลานบาท ๖๕ ลานบาททานประธานอาจจะสงสัยวาทําไมกระทรวงยุติธรรมถึงจัดให
สภาทนายความไป ๖๕ ลานบาท ไมใชเงินคาจางวาความของ คตส. แตเปนเงินที่
กระทรวงยุติธรรมจัดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน เงินกอนนี้ไมใชเงินที่เอาไปใหคาทนาย แตเปนเงินชวยเหลือประชาชนทาง
กฎหมายที่เวลามาขอคําแนะนําจากสภาแลวสภาก็มีคาใชจาย คาใชจายนี้เขาไมเรียก 
คาทนายความ จําเปนที่จะตองบอก บางทานอาจจะไมเขาใจวาอะไรคือคาทนายความ 
อะไรคือคาใชจาย คาใชจายก็คือคาเดินทาง คารถคารา คาเดินทาง แตคาทนายความนั้น 



๔๔๙ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             วันทนา ๑๙๗/๒ 
 
คือคาตอบแทนวิชาชีพทนายความหลังจากที่คดีเสร็จแลว ฉะนั้นที่ขอฝากไปยังทานรัฐมนตรีครับ 
อยาลืมวาไปดูกรมราชทัณฑสักนิดหนึ่งวาทําไมเงินเพิ่มถึงพันกวาลานบาท ทานประธานครับ 
เกี่ยวกับกรมราชทัณฑนั้นปรากฏวามีการจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นมาก แทนที่จะมีการปรับ
หรือจัดงบประมาณเพื่อจัดยุทธศาสตรใหลดคาใชจายลง ทานประธานทราบไหมวา
ปจจุบันนี้เปนไปไดไหมที่กรมราชทัณฑอาจจะแบงเรือนจําเปนโซนนิ่ง โซนนิ่งก็คือวา
อาจจะภาคเหนือนั้น กลุมในเรือนจํานั้นอาจจะแตละเรือนจําสามารถที่จะผลิตอาหารไดเอง  
แลวก็แชรกันในสวนของแตละภาค เชน ภาคเหนือเรือนจําแตละจังหวัดอาจจะปลูกผักบาง 
เลี้ยงสัตวบาง เพราะไมอยางนั้นคาใชจายเกี่ยวกับผูตองขังใชคาใชจายสูงมาก 
    อีกเรื่องหนึ่งนิดเดียว ทานประธาน ปจจุบันนี้นนทบุรีมีเรือนจําอยู ๒ แหง 
คือเรือนจําบางขวาง แลวก็เรือนจําจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยูในใจกลางแหลงชุมชน ------------ 
 
                          - ๑๙๘/๑ 
 



๔๕๐ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  รัชนีพร ๑๙๘/๑ 
  
ก็ฝากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมนิดหนึ่ง ถาเปนไปไดชวยยายออกไปทีครับ 
พอดีพี่นองชาวจังหวัดนนทบุรีบอกวาหลายสิบปแลวครับ รวม ๑๐๐ ปแลวสําหรับบางขวาง  
ก็ฝากทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีดวย ชวยยายเรือนจําทั้ง ๒ แหง ออกนอกเขต
ชุมชนทีครับ ขอบคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ พรรคประชาธิปตย  
เหลือทานใดอีกครับ เชิญครับ 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ผม นริศ ขํานุรักษ หมดแลวครับ ถาทานรัฐมนตรี 
จะมีอะไรชี้แจงทางพวกผมยินดีครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : วันนี้รัฐมนตรีไมชี้แจง  
จะชี้แจงพรุงนี้ครับ  
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : เพื่อนสมาชิกไดสอบถามมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน ผมก็นกึวารอคอยทานรัฐมนตรีไดชี้แจงนะครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : รัฐมนตรีทานจะชี้แจงพรุงนี้  
บอกผมอยางนั้นครับ  
  นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม (อุดรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ  
  นายเกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม (อุดรธานี) : กระผม เกรียงศักดิ์ ฝายสีงาม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน ขออนุญาตหารือ 
ทานประธานระยะเวลาการทําหนาที่ของพี่นองสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทานผูทรงเกียรติ 
ในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ก็นาจะมีเวลาอันสมควร ผมขอเสนอพักการประชุมครับ 
  (มีสมาชิกไดยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองไหม ครบไหม 
ผูรับรอง ถงึ ๒๐ ไหม  
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานครับ จะพักประชุม หรือเลื่อน
ประชุม หรือเลิกประชุม เปนอํานาจของทานประธานนะครับ 



๔๕๑ 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  รัชนีพร ๑๙๘/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมตองเอาที่ประชุม 
เปนหลักครับ 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ผมกลัววาจะไมครบอยูนะครับ เปนอํานาจ
โดยแทของทานประธาน ทานสั่งสิครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานสั่งผมสิ ในฐานะ 
ทานเปนสมาชิกสั่งมาเลย ถาพักการประชุม ทานก็สั่งมา 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ไมสั่งครับ เปนอํานาจของทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมไมใชอํานาจหรอกครับ  
ทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีไหม เชิญครับ ขางหลังสุดยกมือ  
  นายประมวล เอมเปย (ชลบุรี) : ทานประธานครับ ผมคิดวาครบนะครับ 
รับรองครบครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมก็ไมไดวาวาไมครบครับ 
ผมก็วาครบ แตผมถามวามีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีไหม เมื่อไมมี ผมก็ขอ 
พักการประชุมไปดําเนินการประชุมตอ ๐๙.๓๐ นาฬิกา วันพรุงนี้ แลวก็เรียนใหสมาชิก
ทราบดวยวาวันพรุงนี้เปนวันสุดทายในการประชุมของเราตองจบกอน ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
วันนี้นะครับ ผมก็ลืมนึกวายังเชาอยู ๐๙.๓๐ นาฬิกา วันนี้นะครับ ก็เหลือจากนี้ไป 
อีกไมกี่ชั่วโมงครับ ตองมาประชุม แลวก็จะสิ้นสุดก็กอน ๒ ยามวันพรุงนี้นะครับ ก็ขอให
พรอมเพรียงกันนะครับ เพราะจะตองโหวตดวยครับ ขอใหทุกพรรคไดดําเนินการครับ  
พักการประชุม ๒ ยามวันนี้ครับ  
 

พักประชุมเวลา ๐๒.๐๐ นาฬิกา 
ของวันเสารที่ ๒๘ มิถุนายน  พทุธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 
 



 ๔๕๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               สทุธาทิพ ๑๙๙/๑ 
 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
ของวันเสารที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
       พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เมื่อคืนเราไดอภิปรายกันจนถึงเวลา ๐๒.๐๐ นาฬิกา ทานประธานชัยไดสั่งพักการประชุม
และนัดประชุมใหมในวันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา บัดนี้ไดเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกาแลว 
ผมขอดําเนินการประชุมตอจากการประชุมเมื่อวาน เชิญคุณนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ครับ  
  นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นิพิฏฐ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย 
ผมไมไดอภิปรายงบประมาณ  แตผมขออนุญาตทานประธานครับ  โดยมติของ 
พรรคประชาธิปตยเพื่อนสมาชิกที่กําลังจะอภิปรายตอไปนี้ใหโอกาสกระผมหารือ 
ทานประธานตอกรณีเ ร่ืองที่ เพื่อนสมาชิก ขออภัยเอยนาม  คุณจตุพรไดกลาวถึง 
หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช เมื่อคืนนี้ ผมกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพ  
ดวยความสัตยจริงตอหนาทานประธานวา ผมเคารพทานประธานไมวาตอหนาและลับหลัง  
ผมชมเชยทานประธานตลอดเวลาครับ และผมอยากจะกราบเรียนทานประธานตอนนี้
เสียเลยครับวา ทานอดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ยังบอกกับพวกกระผมวาทานชมเชย
ทานประธานอภิวันทในการทําหนาที่ในที่ประชุม ทานนายกรัฐมนตรีชวนพูดอยางนั้น  
และผมกราบเรียนวาพวกเราเคารพทานครับ แตวาเมื่อคืนขอใหผมไดถายทอดความรูสึกผม
สักนิดเถอะครับทานประธาน เมื่อคืนทานประธานไดทอดไมตรีใหคุณจตุพรมากไป  
ผมเปรียบเทียบวาเมื่อคืนนี้ทานประธานจะอาศัยความสนิทสนมสวนตัวหรืออยางไรก็ตาม 
ผมเสียใจครับเมื่อคืนที่ทานเปดประตูใหคุณจตุพรเขาไปทํารายหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช 
อีกครั้งหนึ่งทั้ง ๆ ที่ทานควรจะหามตรงนั้นได ผมจําเปนตองลุกขึ้นมาเพื่อปกปองอดีต
หัวหนาขบวนการเสรีไทย หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ที่ไดกอบกูอิสรภาพใหกับ 
ประเทศไทย โดยไทยไมตองตกเปนเมืองขึ้นของฝรั่งในขณะนั้น ผมเรียนทานประธาน 
ดวยความเคารพครับวา ผมไมไดลุกขึ้นเพื่อที่จะปกปองอดีตหัวหนาพรรคประชาธิปตย 
 



 ๔๕๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              สุทธาทิพ ๑๙๙/๒ 
 
อยางเดียว  แตผมคิดวาวันนี้มีเพื่อนสมาชิกพยายามบิดเบือนจาบจวงและทําให 
หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ไดรับความเสียหาย เราพูดกันมาหลายครั้งแลวครับ  
เร่ืองคาวาความกรณีของหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ในกรณีการวาความเรื่องปราสาท
พระวิหารหรือเขาพระวิหาร แตเมื่อคืนนี้คุณจตุพรไดกลาวขอความเท็จอีกครั้งหนึ่ง  
ทานประธานครับ ผมขออนุญาตอานอีกครั้งหนึ่งในมือของผมนี่ เปนชีวลิขิตของ 
หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ------------------------------------------------------------------------  
 

              - ๑๒๐/๑ 
 
 



 ๔๕๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    บศุยรินทร ๒๐๐/๑ 
 
หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ไดบันทึกชีวลิขิตของทานไวกอนที่ ไมใชเปนบันทึกที่ทําขึ้น 
ทีหลังนะครับ ทานทําบันทึกขึ้นไวเพื่อไมใหผิดไปจากขอเท็จ ผมขออนุญาตอานอีกครั้งหนึ่ง
ทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ขอรวบรัดดวยนะครับ 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : รวบรัดครับ หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช 
เมื่อบันทึกชีวลิขิตของทาน ทานใชคําพูดแทนของทานวา ปู หมายถึงวา ทานพูดกับหลาน
ของทาน ทานบอกอยางนี้ครับวา เดือนเมษายน ๒๕๐๒ เจาคุณอรรถการีย ซึ่งในเวลานั้น
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ มาแจงวาเขมรจะฟองไทย
ตอศาลโลกใหถอนกําลังจากเขาพระวิหาร รัฐบาลจะตั้งปู เปนทนายสูคดี ปูพูดกับ 
ทานเจาคุณวาขอตัวที่จะไมรับเปนทนาย เพราะเปนที่ทราบกันวาศาลโลกเปนศาลการเมือง
บิดเบือนกฎหมายแลวแตสถานการณ ถาตัดสินใหไทยแพปูจะตองเสียชื่อในทางกฎหมาย
ซึ่งไดรักษามาดวยดีโดยตลอด ขอใหรัฐบาลหาคนอื่นเปนทนาย ทานเจาคุณบอกวา
รัฐบาลไดพิจารณาแลวไมเห็นสมควรใหคนอื่นเปนทนายนอกจากปู ทานตัดพอวา 
ในการประกาศเสรีไทย ปูเสี่ยงไดแมแตชีวิต ชื่อเสียงก็พึงเสี่ยงเพื่อชาติ ถูกแทงใจดํา 
เขาอยางนี้ปูจึงตองรับเปนทนาย สําหรับขอที่ปูขาดความชํานาญไมเคยวาความ 
ในศาลโลก ทานเจาคุณวารัฐบาลจะตั้งทนายฝรั่งผูเชี่ยวชาญเปนทนายดวย แมปูจะเปน
หัวหนาคณะทนายตามประเพณีของนานาชาติ ตอมาพูดกันในขอสุดทายเกี่ยวกับ 
คาทนาย ปูเรียนทานเจาคุณวาปู รับไมไดเพราะทํางานเพื่อชาติ ทานวาการรับเปน 
ทนายวาความในศาลโลกปูอาจตองเสียเวลาในการทํามาหากินเปนแรมป ปรากฏวา
รัฐบาลเอาเปรียบปูในขอนี้ ปูวาอยางมากจะรับไดก็แคคาเดินทางและคากินอยูระหวาง
ดําเนินคดีที่ศาลโลก ซึ่งเปนคาใชจายเกินกําลังของปูที่จะออกเอง แตคาทนายนั้น 
รับไมไดแน ที่สุดเปนทนายเดือนเมษายน ๒๕๐๒ ศาลโลกตัดสินใจใหไทยแพเมื่อเดือน
มิถุนายน ๒๕๐๕ ปูไมไดรับคาทนายเลย สวนคากินอยูในตางประเทศมีอยูครั้งหนึ่ง 
ปูกลับกอนกําหนดก็ไดจายคืนใหรัฐบาล นอกเหนือไปจากนั้นเงินสมทบทุนชวยชาติ 
 



 ๔๕๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    บศุยรินทร ๒๐๐/๒ 
 
ระหวางดําเนินงานเสรีไทยในอเมริกา ๒,๐๐๐ กวาเหรียญอเมริกันก็ไดใหรัฐบาลสําหรับ
ชวยเปนคาใชจายในการวาความดวย ทานประธานครับ หัวหนาขบวนการเสรีไทยไดรับเงิน
จากคนไทยในอเมริกา ๒,๐๐๐ กวาเหรียญซึ่งไมเกี่ยวกับเขาพระวิหาร ทานยังอุตสาห
มอบเงิน ๒,๐๐๐ กวาเหรียญที่ทานไดรับในขบวนการเสรีไทยนั้นใหรัฐบาลเพื่อชวย 
ในการวาความเรื่องเขาพระวิหารดวย ผมกราบเรียนทานประธานมาตรงนี้เพื่อจะกราบเรียน
ทานประธานวา ใครจะคิดอยางไรก็แลวแตแตวาวันนี้ผมจําเปนตองปกปองเกียรติยศของ
หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช อีกครั้งหนึ่ง ผมเรียนทานประธานฝากไปถึงปลัดกระทรวง
การตางประเทศ ฝากไปถึงเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศทุกคน ผมคิดวาขณะนี้
กําลังฟงคําอภิปรายอยูในรัฐสภาแหงนี้ อีกสัก ๑๕ นาทีขางหนาผมจะไปพบทาน  
ถาปลัดกระทรวงการตางประเทศอยูในสภาแหงนี้ อีก ๑๕ นาทีผมจะไปพบทาน  
และขอใหเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศทุกคนที่มารอฟงการอภิปรายอยูที่สภาแหงนี้
จําหนาผมไวใหดี ผมชื่อ ส.ส. นิพิฏฐ  อินทรสมบัติ จากจังหวัดพัทลุง ขอความใด ๆ ก็ตาม 
เอกสารใด ๆ ก็ตามที่อยูที่มือนายจตุพร พรหมพันธุ เมื่อคืนนั้นวันนี้ผมจะไปขอครับ  
แลวเราจะพิสูจนกัน ผมเรียนทานประธานวา ทูตคนไหนก็ตาม เจาหนาที่ทูตคนไหนก็ตาม 
ที่มอบเอกสารนั้นใหคุณจตุพรเม่ือคืนดวยเจตนาที่จะดูหมิ่นดูแคลนหมอมราชวงศเสนีย 
ปราโมช ทานทําบาปมหันตครับ และขอใหทานจดจําไปบอกลูกบอกหลานของทานวา 
ทานนําเอกสารนั้นมาใหคุณจตุพร พรหมพันธุ ย่ํายีหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช  
อดีตหัวหนาขบวนการเสรีไทย ผมกราบเรียนทานประธานเปนประโยคสุดทายครับ  
ถาทนายความหรือหัวหนาคณะทนายความอยางหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช  
ไม ม ีค ุณธรรมหรือท ุจ ร ิตอยางทนายความในป จจ ุบ ัน  ผมลองนึกภาพดูคร ับ  
ถาหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช แกลงลืมกลองขนมสัก ๒ ลานบาทไวที่ศาลโลก ----------- 
 
                 - ๒๐๑/๑ 
 
  
 



 ๔๕๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๒๐๑/๑ 
 
วันนี้เขาพระวิหารอาจจะไมตัดสินอยางนี้ครับ แตวาคนอยางหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช 
และคณะทนายความมิไดทําเหมือนทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีบางคนครับ  
กราบขอบพระคุณครับ 
  (พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ผมขอตอบ 
   พันตํารวจโท สมชาย  เพศประเสริฐ (นครราชสีมา)  : ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทาน พันตํารวจโท สมชายนั่งกอนครับ ผมขอตอบคําหารือของคุณนิพิฏฐนะครับ  
ผมเรียนยืนยันวาผมทําหนาที่ดวยความเปนกลาง ดวยความยุติธรรมโดยยึดขอบังคับ 
ของการประชุมสภาเปนหลัก เมื่อคืนจะเห็นวาผมไดเตือนคุณจตุพรขอใหรวบรัด 
และยืนยันวาเปนการอภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไมใชการอภิปรายในการลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี 
จนกระทั่งในทายที่สุดคุณจตุพรก็สรุปจบโดยเร็วตามเวลา ก็ขอเรียนยืนยันตอสมาชิก 
ทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานครับ เชิญ พันตํารวจโท สมชายครับ 
   พันตํารวจโท สมชาย  เพศประเสริฐ (นครราชสีมา) : ทานประธานครับ ผม
พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนครราชสีมา  
ทานประธานครับ เมื่อวานนี้ตอกรณีที่ทาน ส.ส. นิพิฏฐ อินทรสมบัติ ไดหารือและชี้แจง 
ในที่ประชุมเมื่อสักครูนี้ ผมตองขออนุญาตทานประธานที่จะไดมีโอกาสชี้แจงใหทานประธาน
และที่ประชุมดวย จริง ๆ แลวในสวนตัวพวกเราทุกคนใหความเคารพทานหมอมราชวงศเสนีย 
ปราโมช อยางมากในฐานะที่ทานเปนปูชนียบุคคลที่สําคัญ แตผมเรียนวาเมื่อคืนนี้ 
ทานจตุพร พรหมพันธุ ซึ่งวันนี้ยังไมไดเขามาสูที่ประชุมอยูระหวางการเดินทาง ผมเรียนวา
ทานจตุพรเองนั้นไดอภิปรายเขาไปในสวนของกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับเร่ืองของ
การประชาสัมพันธ แลวก็ไดพูดถึงเรื่องของคาใชจายในเรื่องของการวาความเรื่องเขาพระวิหาร  
   (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
 



 ๔๕๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๐๑/๒ 
 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานครับ 
   พันตํารวจโท สมชาย  เพศประเสริฐ (นครราชสีมา)  : ทานประธานครับ  
ผมเรียนวาอายตรงนี้นี่ครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสมชายครับ มีผูประทวงครับ คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย ประทวงอะไรครับ 
   นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  : ทานประธานครับ บุญยอด
สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ดวยความเคารพตอทานผูที่ลุกขึ้นมา
พยายามจะอภิปรายแลวก็พยายามชี้แจงแทนนะครับ ผมเชื่อวาไมเกี่ยวของกับตัวทาน 
ถาทานจะมาพูดแทนมันจะไปกันใหญนะครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อวาอยากใหประธาน 
ไดวินิจฉัยวาเพื่อใหการประชุมในวันนี้ซึ่งเปนญัตติของงบประมาณนั้นไดเขาสูการประชุม
โดยเร็ว ไมอยางนั้นจะมีการทักทวงกันอยูตลอดเวลาครับ ขอใหทานวินิจฉัยดวยครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ครับ ผมวินิจฉัยเลยนะครับ เมื่อกี้ผมเปดโอกาสใหคุณนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ไดหารือ  
ในขณะเดียวกัน พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ ก็ยกมือขึ้นหารือเชนเดียวกัน ผมก็จะ
เปดโอกาสใหทานสมชายไดหารืออีกสักเวลาจํากัดนะครับ โดยผมไดเห็นทานอาจารยเจริญ 
คันธวงศ ยกมือแลวก็เตรียมวาเดี๋ยวจะขออนุญาตใหทานอาจารยเจริญหารือเปนทานสุดทาย 
แลวเราก็จะเขาสูระเบียบวาระโดยเร็ว เชิญทาน พันตํารวจโท สมชายครับ  
   พันตํารวจโท สมชาย  เพศประเสริฐ (นครราชสีมา)  : ทานประธานครับ 
เมื่อวานนี้ผมก็มีเอกสาร เห็นเอกสารฉบับนี้วาในการวาความในเรื่องเขาพระวิหาร 
มีรายจายอะไรบาง แลวทานจตุพรก็อธิบายตามนั้น เพราะฉะนั้นวันนี้เอกสารตรงนั้น 
อยางที่ทานนิพิฏฐ  ขออนุญาตเอยถึงทานนิดหนึ่งวาลองไปตรวจสอบดูนะครับ  
มีคาเดินทาง มีคาเบี้ยเลี้ยงในการดําเนินการทั้งหมด เพราะฉะนั้นตรงนี้ไมใชเร่ืองของ 
การจาบจวง ไมใชเร่ืองของการพูดเท็จ ซึ่งผมไมอยากที่จะทําลายพวกเรากันเองนะครับ 
เพราะฉะนั้นถาหากวามีเอกสารหลักฐานตาง ๆ เหลานี้เอามาแสดงกัน นี่คือหนาที่ 
ของพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะฉะนั้นผมเรียนวา สิ่งตาง ๆ เหลานี้ 
 



 ๔๕๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๐๑/๓ 
 
มันจะตองพูดกันตามความจริง เราไมไดไปละเมิด ไมไดไปใสรายปายสีทางหมอมราชวงศเสนยี 
ปราโมช 
   (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณสมชายครับ ทานสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ประทวงอะไรครับ 
   นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่เคารพครับ จริง ๆ แลววันนี้คุณจตุพรจะมาทันการประชุมหรือไมก็คงเปน 
เร่ืองของคุณจตุพร ทานประธานนัดไว ๐๙.๓๐ นาฬิกาไมมา คุณนิพิฏฐไดพูดถึงขอความ 
ที่คุณจตุพรนํามาอภิปราย ทานประธานก็เห็นวาเรื่องขอความการอภิปรายการใชจาย 
ในการเดินทางไปเปนทนายของรัฐบาลไทยในกรณีเขาพระวิหารนั้นไมเกี่ยวกับ 
เร่ืองงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ เลย ทานประธานก็วินิจฉัยไปแลว แตวานําเอามาพูด 
เพื่อประเด็นการเมืองแคนั้นเองครับ นายจตุพรไมไดมองถึงวาผลประโยชนของประเทศชาติ 
หรือประชาชน 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
สรุปแลวคุณสมบูรณประทวงเรื่องอะไรนะครับ  
 

- ๒๐๒/๑ 
  
 
 
 
 
 
 



 ๔๕๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๐๒/๑ 
 
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล ตรั ( ง) : ทานประธานครับ เพราะผมเรียนวา 
ผูที่ประทวงหรือชี้แจงแทนนายจตุพรนั้นไมไดอยูในประเด็นของงบประมาณ และผมเรียนวา
นายจตุพรพูดเมื่อคืนหลักฐานทั้งหลายในการเดินทางไปราชการของคณะทนายก็ไมใช
เปนเรื่องของงบประมาณ ป ๒๕๕๒ แตเปนการพยายามบิดเบือนใสรายที่จะ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสมบูรณครับ ขอเชิญนั่งลงไดแลวครับ ประทวงแลวไมไดบอกวาประทวงเรื่องอะไร 
ผมขอวินิจฉัยครับ จับประเด็นไดวาคุณสมบูรณประทวงวาทาน พันตํารวจโท สมชาย 
ไมไดเปนผูที่อภิปรายเมื่อคืนไมนาจะมีโอกาสในการประทวงหรือหารือในวันนี้นะครับ  
ก็อยากจะเรียนทานสมาชิกทุกคนครับ นี่แหละคือความเปนกลางของผมนะครับ ในเม่ือ
ผมเปดโอกาสใหคุณนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ไดหารือโดยไมตัดเวลาเลยนะครับ ก็เปดโอกาส 
ใหทานหารืออยางเต็มที่ ผมก็จะตองเปดโอกาสใหฝายรัฐบาลคือ พันตํารวจโท สมชาย  
ไดหารือเชนเดียวกันครับ ก็ตองขอทางทาน พันตํารวจโท สมชายรวบรัดดวยครับ  
แลวเดี๋ยวผมจะใหอาจารยเจริญ คันธวงศ หารือเปนทานสุดทาย เชิญทานสมชายตอครับ 
รวบรัดดวยครับ  
   พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (นครราชสีมา) : ขอบคุณครับทานประธาน 
ทานประธานครับ ผมสั้น ๆ นะครับ แลวก็ไมไดคิดอะไรอยางที่ทางเพื่อนสมาชิกไดประทวง
แมแตนิดเดียว ผมพูดชัดเจนนะครับ วันนี้พวกเราทั้งหลายมีความเคารพในหมอมราชวงศเสนีย 
ปราโมช แตความจริงตองเอามาพูดกัน ความจริงก็เปนสวนของความจริง เพราะฉะนั้น
เอกสารหลักฐานทั้งหลายที่พูดถึงตองเอามาตรวจสอบเทานั้นเอง และผมเรียนวาไมใช
เร่ืองของการย่ํายี ไมใชเปนเรื่องของการดูถูกจาบจวงอะไรเลยแมแตนิดเดียว นี่คือการทํา
หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครับทานประธาน เพราะฉะนั้นวันนี้ในระหวางที่ 
คุณจตุพรไมอยู ผมเปนสมาชิกในพรรคเดียวกัน แลวเราอยากเห็นความเปนธรรมครับ
ทานประธาน ผมจึงตองลุกขึ้นมา ปกติแลวผมจะไมลุกเลย ผมเรียนวานี่คือสิ่งที่มีความเคารพ
ตอกันในสิทธิหนาที่ เพราะฉะนั้นวันนี้ตองเรียนฝากไปวา ในเร่ืองที่มันเปนเอกสาร 
เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก จะถูกจะผิดอยูตรงนั้น แตไมใชเร่ืองใหญครับทานประธาน 
 



 ๔๖๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๐๒/๒ 
 
ไมอยากเอามาเปนเรื่องใหญ เพราะเราเองเราเคารพในหนาที่ในการทํางานของบรรพบุรษ
ของเราหลายทานหลายคนครับทานประธาน ผมยืนยันวาเราไมไดคิดในเรื่องของ 
การจาบจวงกลาวเท็จใสรายปายสีแตประการใด ขอบพระคุณทานประธานครับ   
  (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
อาจารยเจริญ คันธวงศ ครับ คุณสมบูรณขอความกรุณาเถอะครับ ไมตองประทวงแลว
เปดโอกาสใหทานอาจารยเจริญไดหารือเถอะครับ  
   นายเจริญ  คันธวงศ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผม เจริญ คันธวงศ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ใครจะขอตัดพอ
ตอวาทานประธาน เมื่อคืนนี้ผมนั่งฟงทานประธานอยูดวยความไมสบายใจอยางยิ่ง 
เพราะวาทานประธานทําหนาที่เปนประธานเมื่อคืนนั้น ผมทราบวาประวัติของทาน 
เปนคนดีครับ เปนคนที่นาเคารพนับถือ แลวผมยังเคารพนับถือครับแมวาทานอายุ 
จะนอยกวาผม คือเมื่อคืนนี้การทํางานของทานผมคิดวาทานปลอยใหสมาชิกพูด 
นอกประเด็นมากมาย แลวก็มีสมาชิกหลาย ๆ ทานก็มาประทวงกัน ทานก็ปลอยให 
อีกฝายหนึ่งพูด  ผมนั่งคิดเสียวาทานคงจะเหนื่อยเพราะทํางานมาหลายวันแลว  
ผมก็เห็นใจทาน แตผมตองขอกราบเรียนนะครับวา ทานอาจารยเสนียนี้ผมเปนลูกศิษย
ทานครับ ผมเรียนกฎหมายที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทานสอนผม แลวทานก็เตือนผมวา
ในฐานะที่เปนลูกศิษยนั้นก็คือวา ขอใหใชวิชาชีพในทางที่ซื่อสัตยสุจริตเปนประโยชน 
ตอประเทศชาติ ถาผูใดใชวิชาการที่เรียนจากทานมานั้นเปนการที่แสวงหาผลประโยชน
สวนตัว ขัดตอผลประโยชนของประเทศชาติขอใหมีอันเปนไป และทานก็ยอมรับนะครับวา
คนเราจะใหดีเหมือนกันหมดไมไดหรอกครับ แตวาเราในฐานะที่สภานิติบัญญัติ 
เปนองคหนึ่งในอํานาจอธิปไตยนั้น ผมก็คิดวาเราก็คงจะตองชวยกันจรรโลงนิติบัญญัติ
ของเราใหเปนที่เคารพเชื่อถือกับคนทั่วไป แลวก็ไมเปดโอกาสใหคนมาอาศัยชองวาง 
ในกระบวนการนิติบัญญัติเปนการดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่น ทานอาจารยเสนียนั้นเปนคนที่มี 
 
 



 ๔๖๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๐๒/๓ 
 
ลูกศิษยลูกหามากและคนเคารพนับถือ แตผมจะไมวาคนอื่นนะครับ เพราะวาคนอื่นนั้น
อยูที่ไหนเขาจะเปนอยางไรมันก็เปนอยางนั้นนะครับ แตวาเราจะตองชวยกันยกยอง
สรรเสริญคนดี ใหกําลังใจคนดีทั้งวงศตระกูล เพราะลูกของทานนั้นขณะนี้เปนองคมนตรี
อยูทานหนึ่งนะครับ ทานมาชี้แจงไมได ทานอาจารยเสนียนั้นเสียชีวิตไปนานแลวครับ 
ทานไมอาจจะมาชี้แจงได และขณะเดียวกันในฐานะนิติบัญญัตินั้นเราควรจะตองชวยกัน
ปองกันมิใหคนไมดีมาใชสถาบันนี้ทําลายชื่อเสียงของประเทศชาติตอไปครับ ผมขอฝากไว
เทานั้นนะครับ  
 

   - ๒๐๓/๑ 
  
    
 
 
 
 



 ๔๖๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๐๓/๑ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เราเขาสูวาระปกตินะครับ แตกอนจะเขาสูวาระปกติก็ขอตอบทานอาจารยเจริญสักนิด
เถอะครับ ยืนยันวาผมทําหนาที่ดวยความเปนกลาง ดวยความยุติธรรม โดยอาศัย
ขอบังคับของการประชุมสภาเปนหลัก เมื่อคืนก็ไดตักเตือนผูอภิปราย ๓ หรือ ๔ ครั้ง 
จนกระทั่งในทายที่สุดก็สามารถดึงการอภิปรายกลับเขาสูวาระการประชุมเรื่อง
งบประมาณตอไปได ขอความกรุณาเรื่องนี้ก็ปลอยใหผานไปไดแลว เราจะไดเขาสู 
วาระการประชุมงบประมาณ ผมเรียนอยางนี้วาการประชุมสภาแหงนี้บางครั้งเรื่องที่
อาจจะกลาวพาดพิงกันบางมันตองใหอภัยกัน ตองขอความกรุณาเถอะครับ  
   ตอไปจะเปนการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อคืนเวลา ๐๒.๐๐ นาฬิกา คุณทศพล เพ็งสม ของพรรคประชาธิปตย
เปนผูอภิปรายคนสุดทาย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเปนการอภิปรายของฝายรัฐบาล  
ทางฝายรัฐบาลเมื่อคืนไดเสนอชื่อคางไวถึง รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช เชิญครับ 
   นายสามารถ แกวมีชัย (เชียงราย)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สามารถ 
แกวมีชัย เชียงราย พรรคพลังประชาชน ไดนําเสนอรายชื่อชุดที่จะอภิปรายสําหรับวันนี้  
กราบเรียนทานประธานไวแลว ขอความกรุณาทานดําเนินการตามรายชื่อชุดใหม  
ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอบคุณครับ เผอิญเมื่อกี้ทานรองเลขาธิการเอามาสงใหมองไมเห็นนะครับ ทานตอไป 
จะเปนคุณอํานวย คลังผา ๑๐ นาทีครับ 
   นายอํานวย คลังผา (ลพบุรี)  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม  
นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชาชน  
ขอสนับสนุนงบประมาณป ๒๕๕๒ โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา ๑๑ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ วันนี้ก็อยากจะสนับสนุนกรมชลประทาน ซึ่ง ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี 
ไดใหการสนับสนุนในเรื่องน้ําทั้งระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมชลประทานนั้นปนี้ 
ไดงบประมาณทั้งหมด ๓๕,๐๐๐ กวาลานบาทก็นับวานอยมาก แตความจําเปนเรงดวน  
 



 ๔๖๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๐๓/๒ 
 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดชี้แจงเมื่อคืนนี้วาจะหาเงินนอกงบประมาณมาใหกับพี่นอง
ประชาชนในเรื่องน้ํา ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสนับสนุนระบบทอ ระบบทอในขณะนี้ 
ที่จั งหวัดลพบุ รีของเราเริ่มไว  ๑  โครงการดวยกัน  คือโครงการวางทอน้ํ าจาก 
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์มาโคกสําโรง ไปสระโบสถ และโคกเจริญในขณะนี้ แตยังไมแลวเสร็จ 
คือเกิดความลาชาจากผูรับจาง และตอสัญญาไปอีก ๑๘๐ วัน ก็อยากจะใหทางรัฐบาล 
ไดเรงดําเนินการในสวนนี้ และยังมีอีกหลายอําเภอ อยางอําเภอชัยบาดาลมีความตองการ
เร่ืองระบบทอ อยางอําเภอทาหลวง อําเภอลําสนธิ ซึ่งมีความตองการเรื่องระบบทอ  
และในสวนของการขุดลอกก็มีหลายอําเภอดวยกัน และโดยเฉพาะอําเภอโคกสําโรง 
มีขุดลอกสนามแจงระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร และอําเภอหนองมวงขุดลอกบึงทะเลนอย 
และอําเภอโคกเจริญขุดลอกอางเก็บน้ําบานโคกเจริญ และอําเภอสระโบสถขุดลอก 
อางเก็บน้ําบานหัวมัน และอําเภอชัยบาดาลคือพื้นที่ระบบชลประทานซึ่งเปดน้ําไปแลว 
มีความตื้นเขิน ก็อยากจะใหชลประทานไดศึกษาวาขุดดินคันคูกั้นน้ําไวเพื่อใหเกษตรกร 
ไดใชกัน และสวนอําเภอทาหลวง บานซับจําปา มีพื้นที่เมืองโบราณอยูในพื้นที่ ๑๙ ไร 
ตองการที่จะเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ----------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๒๐๔/๑ 



 ๔๖๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๒๐๔/๑ 
 
และอําเภอลําสนธิซึ่งมีตําบลซับสมบูรณ และตําบลหนองรีที่จะไดรับน้ําจากอางเก็บน้ํา 
กุดตาเพชร  ตรงนี้หากขุดลอกขึ้นมาจะเปนประโยชนอยางยิ่งกับพี่นองเกษตรกร 
ในอําเภอลําสนธิ  และในสวนของกระทรวงคมนาคม  ทานประธานที่ เคารพครับ  
กรมทางหลวงไดรับงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท ไมเพียงพอครับ ซึ่งในขณะนี้ 
ถนนสายลพบุรี ตอนโคกสําโรงเปนถนนคับแคบเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ถนนตลอดทั้ง 
สาย ๒๐๕ ในชวงตอนโคกสําโรงและถึงบานมวงคอม ในชุมชนนี่ครับทานประธาน  
มันคับแคบมากทําใหเกิดอุบัติเหตุ ก็อยากใหทางกรมทางหลวงไดปรับปรุงในยานชุมชน
ในสวนนี้ และทานประธานครับ เกาะกลางตลาดทาหลวงในขณะนี้มันเปนเกาะกลาง 
ที่กวางเลย ก็อยากจะเสริมเกาะกลางใหกับพี่นองชาวตลาดทาหลวง และอีกชวงหนึ่ง 
เกาะกลางตลาดหนองมวงเปนเกาะกลางที่กวางถึง ๗-๘ เมตร มันกวาง ก็อยากจะให 
ทางกรมทางหลวงไดไปออกแบบใหมันแคบลงก็จะทําใหถนนในสวนนั้นกวาง พี่นอง
ประชาชนก็จะไมไดไปรับอันตรายในสวนนี้ และทางหลวงชนบทครับทานประธาน  
ซึ่งในปนี้ไดงบประมาณทั้งหมด ๑๗,๐๐๐ ลานบาท รัฐบาลไดพยายามจะเรงทําในเรื่อง
ถนนไรฝุน ซึ่งทางกระทรวงคมนาคมไดมีนโยบายที่จะทําถนนไรฝุนที่จะแกปญหาใหกับ 
พี่นองประชาชน ซึ่งในขณะนี้ทองถิ่นบางสวนกรมทางหลวงชนบทไดโอนเงินใหทองถิ่น 
ไปแลว แตทองถิ่นทั้ง อบต.  อบจ. และเทศบาลขาดความพรอมครับ เพราะไมมี
งบประมาณเพียงพอที่จะดูแล สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะใหทางคณะกระจายอํานาจไดทบทวน
สิ่งที่ทองถิ่นเขาไมพรอมไดใหกับทางหลวงชนบทมาดูแลในสวนนี้ตอไป และเรื่องของ 
การรถไฟแหงประเทศไทยครับทานประธาน ซึ่งในขณะนี้สัญญาณจุดตาง ๆ ของทางขาม
รถไฟเกิดอันตรายอยางมาก พี่นองประชาชนลมตายเยอะเลย ก็อยากฝากใหทําเปน
สัญญาณไฟเตือนใหกับพี่นองประชาชนครับ กระทรวงมหาดไทยในขณะนี้กํานัน 
ผูใหญบานมีภารกิจเรื่องงานจํานวนมาก และเขาก็อยากใหดูแลคาตอบแทนของกํานัน 
ผูใหญบานเพิ่มขึ้น และในสวนของกรมที่ดินทานประธานครับ รัฐบาลนี้ไดมีการวางแผน 
ระบบการถือครองที่ดิน และการกําหนดเขตการใชที่ดินถึง ๒ แสนแปลง ทั้งพื้นที่ ส.ป.ก.  
และปาไม และโดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดลพบุรีมีปาวังเพลิง ปามวงคอม พื้นที่ ๔๐๐,๐๘๐ ไร  
 



 ๔๖๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๒๐๔/๒ 
 
และปาชัยบาดาลถึง ๔๙๐,๐๐๐ ไร ยังขาดการออกเอกสารสิทธิ ก็อยากจะฝาก 
ทานประธานผานไปถึงทานนายกรัฐมนตรีใหชวยกําหนดแนวทางที่ชัดเจนโดยกระทรวง 
ทบวง กรม หลายกระทรวงไดมีสวนเกี่ยวของ  แลวในเรื่องของไฟฟาภูมิภาคครับ 
ทานประธาน ไฟฟาภูมิภาคในชนบทขณะนี้ตองยอมรับวาขาดแคลนมากยังขยายไมถึง 
อยากจะใหทางรัฐบาลผานทานประธานวาใหชวยเรงดําเนินการใหหมูบาน ตําบลดวย  
และสิ่งหนึ่งซึ่งในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขผมเห็นวาแพทยขาดแคลนมาก ก็อยากเสนอวา
ให ๑. แพทย ๒. พยาบาลขึ้นมาในตําบลหมูบาน ใหตําบลเขาไดดูแลกัน ตรงนี้เปน 
การกระจายเงินจากสวนกลางมาสูทองถิ่นใหกับหมูบาน ตําบลในขณะนี้ แลวในสวนที่ ๒ 
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุในขณะนี้ก็มีประมาณ ๖-๗ ลานคน ก็อยากใหมีรายไดสูงขึ้น คือคนละ  
๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท และ อสม. ก็มีสวนที่จะดูแลพี่นองประชาชน ทางรัฐบาลก็คิดวา 
จะใหคาตอบแทนที่เหมาะสมอยางไร --------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๐๕/๑ 
 



 ๔๖๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              ณัฐวัฒน ๒๐๕/๑ 
 
และอีกเรื่องหนึ่งครับ โรงพยาบาลอําเภอชัยบาดาล คือวันนี้พอดีทานรัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงสาธารณสุขไดมานั่งฟง ก็อยากจะฝากทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
วา โรงพยาบาลชัยบาดาลคับแคบยังไมเคยไดขยายอาคารเลยครับ อยากจะไดอาคาร 
สัก ๑ หลังที่จะชวยดูแลพี่นองประชาชน และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดทายครับ เร่ืองที่วาการ
อําเภอชัยบาดาลในขณะนี้เกามากครับ คับแคบ ชํารุดทรุดโทรม ก็อยากจะใหทางรัฐบาล
ไดกอสรางอาคารที่วาการอําเภอชัยบาดาลอีก ๑ หลัง และการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 
ซึ่งในขณะนี้ตองยอมรับวาการศึกษาเรื่องวิทยาลัยการอาชีพนั้นในจังหวัดลพบุรี 
ขาดแคลน ผมก็ไดรวมกับพี่นองประชาชนชาวอําเภอหนองมวงวาจะทําอยางไรที่จะมี
สถานที่การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพที่อําเภอหนองมวงก็พยายามหาสถานที่ ก็อยากจะ
ฝากทานประธานถึงรัฐบาลใหชวยดูแลในเรื่องของวิทยาลัยการอาชีพของอําเภอหนอง
มวงดวยและประการสุดทาย  การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาประจําจังหวัดที่จังหวัดลพบุรี  
ก็อยากจะใหทานประธานผานถึงรัฐบาลวา โรงเรียนกีฬาประจําจังหวัดนั้นมีสวนสําคัญ
ตอลูกหลานของเราเปนอยางยิ่งในดานสุขภาพและอนามัย และสุดทายก็ตองขอขอบคุณ
ทานประธานผานถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่ใหการสนับสนุนพิพิธภัณฑสัตวน้ําของ
จังหวัดลพบุรีขึ้นที่เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ วันนั้นทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ตลอดทั้ง ฯพณฯ อดีตนายกรัฐมนตรีทานบรรหารไดไปเยี่ยมไดไปดูสถานที่ ตรงนี้
ก็ตองฝากขอบคุณทางประธานผานรัฐบาลและกรมประมงดวยที่สนับสนุนงบประมาณ 
ในสวนนี้ เพื่อที่จะใหลูกหลานของเราไดมาดูพิพิธภัณฑสัตวน้ําในโอกาสตอไป ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ตอไปคุณสัมพันธ  ตั้งเบญจผล ๖ นาทีครับ  
   นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล (สุโขทัย) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ผม สัมพันธ  ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดสุโขทัย  
ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้กระผมก็ไดมีโอกาสศึกษาดูงบประมาณของรัฐบาล 
ในป ๒๕๕๒ นี้ ซึ่งทางรัฐบาลนั้นไดตั้งงบประมาณไวสูงถึง ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท  
ปนี้ที่นาเปนหวงแลวนาวิตกก็คือในเรื่องของกรมสรรพากรนิดหนึ่ง เพราะเห็นวา 
 



 ๔๖๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              ณัฐวัฒน ๒๐๕/๒ 
 
ทางกรมสรรพากรนั้นไดตั้งเปาการจัดเก็บภาษีทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษี 
เงินไดนิติบุคคลที่เพิ่มสูงถึงแสนกวาลานบาท ตรงนี้ถาหากวากรมสรรพากรนั้นจะจัดเก็บ
ภาษีตรงนี้เพิ่มใหเขาเปาแลวไปเก็บกับตามรานคา ตามตลาด หรือวารานคาแผงลอย 
ตามรถเข็นก็จะสรางความเดือดรอนใหกับพี่นองประชาชนเปนอยางสูงนะครับ ก็ตองฝาก
กับทางทานนายกรัฐมนตรีดวยวา ขอใหไปเก็บตามทางโทรคมนาคมที่พยายามจะ
หลีกเลี่ยงภาษีในเรื่องนี้  
   กระผมเองนั้นก็ไดรับมอบหมายจากทางพรรควาใหอภิปรายเกี่ยวกับ 
เร่ืองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จะเห็นไดวาในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่
ประมาณ ๓๐๐ ลานกวาไร จะมีพื้นที่ที่ เปนการเกษตรนั้นประมาณ ๑๓๑ ลานไร 
และพื้นที่ที่ เปนการเกษตรที่กรมชลประทานดูแลและมีศักยภาพอยูก็ประมาณแค  
๖๐ ลานไร แลวก็กรมชลประทานทําไปแลว ๒๘ ลานไร สวนที่เหลือนั้นทางกรมชลประทาน
ก็ยังดูแลเขาไปไมทั่วถึง แลวจะเห็นไดวาโดยเฉพาะอยางยิ่งจากการที่ผมไดศึกษาดู 
ในคําชี้แจงของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้นจะเห็นไดวา
ความตองการใชน้ําของประเทศไทยเรานั้นมีถึง ๗๓,๗๘๘ ลานลูกบาศกเมตรตอป  
แลวตนทุนน้ําของประเทศก็มีเพียง ๕๒,๐๐๐ กวาลานลูกบาศกเมตร ซึ่งจะขาดไป 
๒๐,๐๐๐ กวาลานลูกบาศกเมตร ฉะนั้นจะเห็นไดวาน้ํานั้นก็ยังไมเพียงพอ แตทานประธานครับ 
ฝนตกจากฟาลงมาแผนดิน -------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๒๐๖/๑ 

 
 



 ๔๖๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๒๐๖/๑ 
 
แตประเทศไทยเรานั้นไมสามารถที่จะเก็บกักน้ําไวไดเลยปลอยใหน้ํานั้นทวมแลวไหลไป 
แลวก็มาเปนภัยแลงอยางนี้นะครับ จะเห็นไดวาทางรัฐบาลนั้นโดยเฉพาะทางกระทรวงเกษตร
และสหกรณของกรมชลประทานไดตั้งงบประมาณไวประมาณ ๓๕,๐๐๐ กวาลานบาทเศษ 
ปที่แลวปงบประมาณ ๒๕๕๑ ก็ ๓๕,๐๐๐ กวาลานบาท ซึ่งจะสูงกวากันมานิดหนอย 
เทานั้นเอง แตทั้ง ๆ ที่ในป ๒๕๕๒ ทางรัฐบาลก็ประกาศอยูแลววาจะสงเสริมทางดาน
เกษตรเพิ่มขึ้นอยางมาก แตวางบประมาณดูแลวก็ไมนาที่จะเพียงพอ แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกระทรวงหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณก็คือกรมชลประทาน ซึ่งจะตองดูแล
เกี่ยวกับระบบเรื่องน้ํา ปญหาในเรื่องของการพัฒนาแหลงน้ําก็มีปญหาในเรื่องของ
ศักยภาพ เอกภาพการบริหารงานของน้ํา ซึ่งทางรัฐบาลนั้นก็ยังไมสามารถที่จะแกไข 
ไดอยางครบถวน ก็อันเนื่องมาจากมีหลายหนวยงานที่จะตองรับผิดชอบ ไมวาจะเปน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทางกรมชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําเขาดูแล แมกระทั่งกระทรวงคมนาคม กรมขนสง 
ทางน้ําและพาณิชยนาวีก็เปนผูดูแล ก็เลยไมรูวาเจาภาพจริง ๆ ใครจะดูแลอะไรอยางไร 
แบงโซน (Zone) กันอยางไร ทําอยางไรใหถูกตอง ใหเปนกระบวนการที่ดีที่สุด ก็ตองฝาก
กับทางรัฐบาล จะเห็นไดวาโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเหนือตอนลางไมวาจะเปน 
จังหวัดแพร สุโขทัย มาถึงพิษณุโลก ไปพิจิตร ไปนครสวรรค ภาคเหนือตอนลางนั้น  
ทานประธานครับ น้ํานั้นจะทวมทุกปถาฝนตกมาทีไรจะทําใหเกิดความเดือดรอนลําบาก
กับพี่นองประชาชนแมกระทั่งทางดานเศรษฐกิจ  แมกระทั่งทางดานการเกษตร 
ก็จะเกิดภาวะจากผลกระทบอยางนี้ทุกป เพราะวายังไมมีการแกไขใหเปนระบบ  
แลวก็การแก ไขอยางจ ริงจั งในการที่จะพัฒนาในลุมน้ํ าตาง  ๆ  ของภาคเหนือ  
แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งแมน้ํายมที่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลกไปถึงจังหวัดพิจิตร 
จังหวัดนครสวรรคก็จะตองมีปญหา แลวถาน้ําทวมในลุมแมน้ํายมทุกครั้งจะเห็นไดวา
ผลกระทบจะไปถึงที่ภาคกลาง ทําใหทวมไลไปตั้งแตนครสวรรค อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา 
สิงหบุรีอยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นก็ฝากกับทางทานนายกรัฐมนตรีครับ แมน้ํายมนั้น 
ตื้นเขินอยางมากนาจะลอกแมน้ํายมทั้งสายใหหมด แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งเขื่อนแกงเสือเตน 
 



 ๔๖๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              ดวงใจ ๒๐๖/๒ 
 
ถาหากวาสามารถทําไดจะบรรจุน้ําไดประมาณ ๑,๐๐๐ กวาลานลูกบาศกเมตร ซึง่กไ็มใหญ
เทากับเขื่อนภูมิพลซึ่งบรรจุถึง ๑๓,๐๐๐ กวาลานลูกบาศกเมตร แลวเรานาจะมาใชชื่อ 
คําวา อางหวยสัก ดวยซ้ําไปนะครับ ก็ตองขอกราบขอบพระคุณและฝากกับทาง 
ทานนายกรัฐมนตรีดวยครับ ขอบคุณมากครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณปณวัตร เลี้ยงผองพันธุ  ๑๐ นาทีครับ 
  นายปณวัตร เลี้ยงผองพันธุ (บุรีรัมย) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ปณวัตร เลี้ยงผองพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย พรรคชาติไทย 
ทานประธานครับ วันนี้นับเปนวันที่กระผมภาคภูมิใจอีกวันหนึ่งเพราะไดทําหนาที่ 
อันทรงเกียรติแทนพี่นองชาวจังหวัดบุ รี รัมยและแทนพี่นองประชาชนทั้งประเทศ 
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
ซึ่งมีจํานวนเงินถึง ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท สืบเนื่องจากที่รัฐบาลภายใตการนําของ 
ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ทานไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ขอที่ ๒.๕.๔ ซึ่งสรุปใจความก็คือวารัฐบาลจะใหเงินอุดหนุน 
ใหเบี้ยยังชีพแกคนชราที่ไมมีรายได ----------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๐๗/๑ 

 
 



 ๔๗๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 นิวรา ๒๐๗/๑ 
 
งบประมาณป ๒๕๕๒ รัฐบาลไดจัดเงิน ๑๐,๙๗๐,๗๔๐,๐๐๐ บาท ใหกับเบี้ยยังชีพ 
แกคนชรา ซึ่งในโอกาสนี้กระผมตองขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสมัคร  
สุนทรเวช แทนผูชราทั้งประเทศ ทานประธานครับ เงินจํานวน ๑๐,๙๗๐ ลานบาท  
ใหคนละ ๕๐๐ บาทตอคนตอเดือน จํานวน ๕๐๐ บาท สําหรับคนที่ยากจนเขามี
ความหมายนะครับ เขามีคุณคา แตอยางไรก็ตามผมอยากกราบเรียนวารัฐบาลใหเงินไป 
๑๐,๙๗๐ ลานบาท ใหพรอมกับปญหานะครับ ปญหาตรงที่วาจํานวนเงินไมเพียงพอ 
กับจํานวนคน กลาวคือจํานวนเงิน ๑๐,๙๗๐ ลานบาท ใหคนละ ๕๐๐ บาทตอคนตอเดือน
ได ๑,๘๒๘,๔๕๖ คนครับ ในขณะที่ผูที่ตองการรับเงินสวนนี้ยังเหลือ ๗ ลาน ๑ แสนคน  
ที่ผมบอกวาใหเกิดปญหาเพราะเปนชองวางใหมีการเลือกปฏิบัติ ไมเลือกปฏิบัติก็เหมือน
การเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะนายก อบต. บาง อบต. บางอําเภอ บางจังหวัด ในเมื่อเงิน 
ไมพอก็ใหกลุมคนของตัวเอง ไมใชคนของตัวเองก็ไมให นี่คือปญหา แลวผมอยาก 
กราบเรียนวาในปงบประมาณ ๒๕๕๓ รัฐบาลก็ตองจัดเงินสวนนี้ดวย เพราะฉะนั้น 
ก็จะฝากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดโปรดพิจารณาปญหานี้ดวย  
   ยอนกลับมาที่กรมที่ดิน ซึ่งปนี้กรมที่ดินไดรับงบประมาณ ๕,๐๘๐ ลานบาท  
ซึ่งอยากกราบเรียนวาพี่นองประชาชนทั้งประเทศเขาตองการเอกสารสิทธิโดยเฉพาะ 
โฉนดที่ดิน ซึ่งบางแปลงไดเปนที่อยูอาศัยมา ๔๐-๕๐ ป แตเขาไมมี ส.ค. ๑ มีแตเพียง 
ใบเสียภาษี เพราะฉะนั้นมีความตองการตัวนี้มาก เพราะฉะนั้นเงินจํานวนที่กรมที่ดิน 
ไดจัดมา ๙๙๘ ลานบาท เพื่อออกโฉนดที่ดินไดเพียง ๒ แสนแปลงเทานั้นเอง ฉะนั้น
กระผมขอฝากรัฐบาลไดโปรดพิจารณาเรื่องนี้อีกเถอะครับ   
   ในชวงเวลาที่จํากัดกระผมขอกราบเรียนมาถึงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ในยุคที่น้ํามันแพง วันนี้น้ํามันโซลาตกไปลิตรละ ๔๒ บาท แลวก็ไมมีใครรับประกันวา 
จะไมขึ้นราคาอีก เพราะฉะนั้นในเมื่อน้ํามันแพง เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภคก็ตองขึ้นตามตวั
รวมทั้งปุยแพงดวยครับ เร่ืองปุยแพงเปนปญหาที่พวกเราสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จะไดรับการรองเรียนจากพี่นองประชาชน โดยเฉพาะเรื่องปุยแพง ฯพณฯ รัฐมนตรี
สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ทานมีความมุงมั่นในการที่จะแกไขปญหาเรื่องปุยแพงเพื่อชวย 
 



 ๔๗๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 นิวรา ๒๐๗/๒ 
 
พี่นองประชาชน ทานไดขอเงินจากรัฐบาล ๓,๐๐๐ ลานบาท แตนาเสียใจครับ รัฐบาล
อนุมัติแค ๓๐๐ ลานบาท ไมเพียงพอหรอกครับ เพราะฉะนั้นเราตองยอมรบัความเปนจรงิวา
ปุยเคมี ประเทศไทยเราไมสามารถผลิตไดนะครับ ตัวแมปุย เอ็นพีเค (NPK) ตองนําเขา
จากตางประเทศ  เมื่อปที่แลวปุยเคมีกระสอบละ  ๔๐๐-๕๐๐  บาท  ปนี้ตกเกือบ  
๑,๐๐๐ บาทแลว เพราะฉะนั้นเราจะแกไขปญหาจากกระสอบละ ๑,๐๐๐ บาท ใหเหลือ 
๔๐๐ บาท หรือ ๕๐๐ บาทไมมีทาง เพราะฉะนั้นวิธีการแกไขเราใชวิธีการทดแทน โดยใช
ปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีโดยลดสัดสวนปุยเคมีลงประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นตก็จะชวย
บรรเทาตรงจุดนี้ แตทานประธานกลับมาดูที่รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ ๗๒๑ ลานบาท 
โดยผานกรมพัฒนาที่ดินมาสนับสนุนใหทําปุยอินทรียนอยเหลือเกินครับ เทียบกับ 
เงินงบประมาณ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท แตรัฐบาลมาจัดเงินจํานวนนอยนิด ซึ่งปญหา 
อันยิ่งใหญคือปุยแพง ไมพอ ------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๐๘/๑ 
 
 

 
 



 ๔๗๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๐๘/๑ 
 
ผมกราบเรียนทานประธานวาเรื่องปุยอินทรีย กรมพัฒนาที่ดิน โดยทานอธิบดีบัณฑิต 
ตันศิ ริ  ทานดําเนินการประสบผลสําเร็จโดยทานอยากใหไปดูงานที่บานกอโคก 
ตําบลคูเมือง  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุ รี รัมยครับทานประธาน  จัดเรื่องปุยอินทรีย 
ประสบผลสําเร็จมาแลว  
   ทานประธานครับ ยอนกลับมาที่กรมทางหลวง  ซึ่งปนี้ดูตัวเลขไดรับ
งบประมาณ ๔๐,๗๙๔ ลานบาท  ถามวาเงินจํานวนนี้ กระผมอยากเรียนถามวา  
กรมทางหลวงใชหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณใหแตละจังหวัดอยางไรครับ 
โดยเฉพาะการกอสรางถนน ๔ ชองจราจร หรือ ๔ เลน ซึ่งไดดําเนินการบางชวง สวนที่เหลือ
กรมมีนโยบายอยางไร เชน ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ สายบุรีรัมย-พุทไธสง  
มีความยาว ๖๔ กิโลเมตร ซึ่งไดดําเนินการบางชวง ชวง ก.ม. ที่ ๓๑ ถึง ก.ม. ที่ ๔๓  
โดยชวงนั้นพรรคประชาธิปตย ฯพณฯ สุเทพ เทือกสุบรรณ ทานไดกรุณาคนจังหวัดบุรีรัมย
ไดจัดงบประมาณ ๑๒๐ ลานบาท แตชวงที่ เหลือชวง ก.ม. ที่ ๔๓ ถึง ก.ม. ที่ ๖๔  
จากอําเภอคูเมืองไปอําเภอพุทไธสง และชวงที่ ๒ จาก ก.ม. ที่ ๓๑ ถึง ก.ม. ที่ ๐๐  
คือจากอําเภอคูเมืองไปจังหวัดบุรีรัมย กระผมอยากกราบเรียนถาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
แลวครับวา สวนที่เหลือทานจะกรุณากอสรางในป ๒๕๕๓ ไดหรือไมอยางไร  
   ขอยอนกลับเวลาที่กระชั้นชิด กลับมาที่กรมทางหลวงชนบท ปนี้ไดรับ
งบประมาณ ๑๗,๖๐๐ กวาลานบาท กระผมถามสั้น ๆ วากรมทางหลวงชนบทมีหลักเกณฑ 
ในการจัดสรรงบประมาณนี้ใหแตละจังหวัด ใหแตละอําเภออยางไร ทานประธานครับ  
ไมนาเชื่อนะครับ ไมนาเชื่อจริง ๆ จังหวัดบุรีรัมยมีอําเภอหนึ่งชื่ออําเภอลําปลายมาศ 
ตั้งเปนอําเภอมาเกือบ ๕๐ ปแลวครับทานประธาน ปรากฏวายังมีถนนสายหนึ่งซึ่งยังเปน
ลูกรังบางชวงเปนถนนดิน  คือถนนเชื่อมตอทางหลวงหมายเลข  ๒๐๗๔ ตอมาที่ 
บานเมืองแฝก  บานหนองกุดตาบทะลุบานเมืองแฝก  และไปที่หนองสองหอง  
ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ทานประธานครับ ถนนบางอําเภอ
ลาดยางรอบที่ ๓ แลวครับ แตถนนสายนี้ ๕๐ ปครับ ไมนาเชื่อ และอีกสายหนึ่งครับ 
ทานประธาน ซึ่งเปนถนนที่เขตติดตอกันระหวางจังหวัดบุรีรัมยกับจังหวัดมหาสารคาม  
 



 ๔๗๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๐๘/๒ 
 
คือถนนจากบานโนนตาลขามปอม อําเภอนาโพธิ์ ทานประธานครับ ถนน ๒ สายดังกลาว 
กระผมไดติดตอประสานงานกับ ขอประทานโทษ ทานอธิบดีระพินทานรับปากแลวครับ  
มีในแผนตลอด ปรากฏวาป ๒๕๕๒ งบประมาณที่วาทานบรรจุทานชวยถูกตัดออกครับ
ทานประธาน ถูกตัด ถามวาเพราะอะไรผมไมทราบ หรือเปนเพราะวาถนน ๒ สาย 
ดังกลาวนั้นเกิดจากคนประสานงานติดตอคือพรรคชาติไทยใชไหมครับทานประธาน 
   อีกนิดหนึ่งครับ ขอกราบเรียนทานประธานสุดทายแลวครับ เกี่ยวกับ 
การทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมยมีแหลงทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อคือเขาพนมรุง วันนี้ไดถูก
โจรใจบาปโดยมีความเชื่อเร่ืองไสยศาสตรไดทําลาย ทานประธานครับ แหลงทองเที่ยว
จากบุรีรัมย ผมขออนุญาตอีก ๑ นาทีครับ นักทองเที่ยวไปทองเที่ยวที่ เขาพนมรุง 
เขาจะผานไปที่อําเภอคูเมือง ซึ่งเปนอําเภอเดียวในประเทศไทยที่แหลงไมกลายเปนหิน  
หลังจากนั้นเขาก็จะไดไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระเจาใหญศีรษะแรดที่อําเภอพุทไธสง  
แลวเขาก็ไปเที่ยวที่กูสวนแตง บานใหมไชยพจน สุดทายเขาไปซื้อของฝากผาไหมสวย 
ที่อําเภอนาโพธิ์ เสร็จจากนั้นเขาก็ตอไปที่ปราสาทหินพิมาย ทานประธานครับ ผมกําลัง 
จะกราบเรียนวา สถานที่ทองเที่ยวเปนแหลงที่นํารายไดใหกับประเทศแทบไมลงทุน ------- 
 

- ๒๐๙/๑ 



 ๔๗๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๐๙/๑ 
 
ซึ่งผมอยากกราบเรียนทานวา มีโครงการหนึ่งซึ่งเขาเรียก โครงการเสนทางอารยะขอมโบราณ  
แหลงไมกลายเปนหิน ซึ่ง ฯพณฯ รัฐมนตรีวีระศักดิ์ โควสุรัตน ทานมุงมั่น ทานตั้งใจ 
ที่อยากจะดึงเงินจากชาวตางประเทศเขามาประเทศเรา ทานประธานครับ งบประมาณ 
แค ๓๐-๔๐ ลานบาท ขอรัฐบาลตัดอีกครับ ผมตั้งขอสังเกตปุยก็ถูกตัด ถนนลาดยาง
ประสานงานโดยคนของพรรคชาติไทยก็ถูกตัด  แหลงทองเที่ยวก็ถูกตัด  พอดี  
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ดวยความเคารพ ผมกราบเรียนวาพรรคชาติไทย 
โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นั้นทานรักทานนายกรัฐมนตรีสมัคร และหัวหนาพรรคผม
มีสัจจะไมเคยทรยศใคร และอยากกราบเรียนใหทานไดทราบวาคะแนนเสียงที่ไววางใจ
เมื่อวันที่แลว เมื่อวานโดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ตองขอความกรุณารวบรัดดวยครับ  
   นายปณวัตร เลี้ยงผองพันธุ (บุรีรัมย) : ขอใหทานทราบวาคะแนนเสียง 
ที่เราลงมติใหบนคราบน้ําตา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีครับ ไดโปรดคิดเอง ขอบคุณมากครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ  
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ทานประธานที่เคารพ ผม สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผมก็รีบมา มาชาไป ๕ นาที  
แตไดฟงทานผูอภิปรายคือตั้งใจจะใหไดเยอะ ๆ หนอยแลวก็จะตอบทีหนึ่ง คราวนี้ 
ยังไมเยอะหรอกครับ แตวาเมื่อคําอภิปรายพาดพิงถึงระบบพรรคตอพรรคก็อยากจะเรียน 
ยอนหลังตั้งแตตรงนี้ละครับวา ความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองหัวหนาพรรค 
ผูกพันอยางไร ทานสมาชิกผูอภิปรายก็ทราบอยู พรรคการเมืองตัดสินใจรวมงานอยางไร 
ก็ทราบกันอยู ผมจะเรียนใหทราบวามันไมใชเร่ืองอะไรอยางไรอื่นเลยครับ  มันตองมี 
ความเขาใจกันวาคนเปนหัวหนารัฐบาลคนที่ยืนอยูนี่มันพอคบไดทํางานดวยกันได 
จึงไดตัดสินใจทํางานดวยกัน ในที่ประชุมขอใหถามทานรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีสมศักดิ์  
ทั้งรัฐมนตรีวีระศักดิ์ โควสุรัตน รัฐมนตรี ๒ คนนี้เปนผูที่ไดรับยกยองมากไมวาจะขางใน 
 



 ๔๗๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๐๙/๒ 
 
ครม. หรือขางนอก ครม. เงิน ๓๐ ลานบาทที่วาถูกตัด ถาผมรูผมตองเปนคนดูให แตวา
เวลาทานรัฐมนตรีออกปากใหแกปญหานั้นนายกรัฐมนตรีโดดลงไปชวยทําดวย ผมไป
เชียงใหมไปรอกันทั้งวันเลยครับ เจรจาความเพื่อจะเอา ๘ จังหวัดภาคเหนือ นั่นงาน 
ของทานรัฐมนตรีวีระศักดิ์ก็คืองานของรัฐบาล ความรวมมืออยางนี้ไมมีมูลคาครับ 
เพราะฉะนั้นจะถูกตัดถูกทอนอะไรไปอยางไรตองไปตามดูให แตไมใชวาเอาเขามา 
รวมรัฐบาลแลวมานั่งตัด นี่ผมขอตอบกอนเพราะไมอยากใหบรรยากาศวาพรรคการเมือง
รวมรัฐบาลลุกขึ้นมาตอวากันกลางสภาแลวยังพาดพิงไปถึงการลงคะแนนดวย  
เร่ืองลงคะแนนนี่นะครับ เขามีมาตรฐานในการที่รวมพรรคการเมืองกันอยู ขอเรียนวา 
กรณีที่ดําเนินการจะคราบน้ําตาไมคราบน้ําตาทุกคนก็รูวาจะตองทําหนาที่อยางไร  
เร่ืองนี้ขอเรียนวาถนนหนทางอะไรตาง ๆ นั้นถารูก็ตองพิจารณา สมควร ไมสมควร  
จริง ๆ แลวเปนการตอสูกันในทางการเมืองที่อยูในเขตบุรีรัมยอยางไร ผมไมมีทาง 
ทราบไดหรอกครับ  พออภิปรายงบประมาณก็ ไดทราบแลวตองไปดูว าทํ า ไม  
ทําไมพรรคประชาธิปตยอุตสาหทําไวทอนหนึ่ง แตพอพรรคพลังประชาชนดันมาตัดออก
เพราะวาเปนพรรคชาติไทย ไมถึงขนาดนั้นครับ ผมยืนยันเลยวาการตอสูทางการเมือง 
เพื่อหวังคะแนนเสียงไมถึงขนาดนั้นหรอกครับ แตจะดวยอะไรละก็ผมตองตอบคําถาม
เหลานั้น เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนวาขอดูเอกสารนิดหนอย คือไดตอบแลวก็ขอใหหมด 
สักทอนหนึ่ง คือเร่ืองสถานที่ทองเที่ยวผมตอบแลว เร่ืองหินผมจะพูดถึงทันทีเมื่อวานเขามี
ที่ทําเนียบเขาเอาไมมาวางไว ๒ ทอน ผมบอกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยว 
และกีฬาทานทําเรื่องหินอยูที่อีสาน ที่นายกรัฐมนตรีเปนคนพูด พูดตอสาธารณชน 
แลวสนับสนุน เพราะฉะนั้นก็เร่ืองวามีแผนตัดออกลาดยางนั้นคนอื่นลาดไปแลว ๓ ครั้ง 
ทางพรรคชาติไทยจะไดลาดบางถูกตัดออก ผมตองไปดูเลยครับวามันเปนอยางไร  
มันสูกันขนาดไหน ดุเดือดอยางไร ไมไดหรอกครับเร่ืองพรรคอยางนี้ผมไมเคยนับเร่ืองนี้เลย 
เพราะฉะนั้นทางหลวงชนบทก็ดี ทางหลวงแผนดินก็ดี ไดเงินมา ๔ ลานกวาบาท  
คือจะถามวากรุณาใหป ๒๕๕๓ ไดหรือไม เร่ืองเทานี้ตองบอกวาไดครับ เพราะปนี้ 
ทํางบประมาณป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ อยูมะรืนนี้ -------------------------------------- - ๒๑๐/๑ 
 



 ๔๗๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๑๐/๑ 
 
คือถายังนั่งทํางานกันอยูละก็มันแนนอนครับ เร่ืองรองทุกขอันนี้ก็จะตองไปสูการพิจารณา 
ถัดไปก็เ ร่ืองปุยอินทรีย เ ร่ืองปุยไมใช อินทรียหรอกครับ  พรรคชาติไทยขอเงินมา  
๓ ,๐๐๐  กวาลานบาทซื้อปุย  ผมนี่แหละเปนคนวินิจฉัย  แตถาม  ครม .  ทั้ งหมด  
ครม. ทั้งหมดจะไมมีความรูละเอียด ผมรูละเอียดแตทวาโปรดดูนะครับ ดูการวินิจฉัย 
ของผม บอกรัฐมนตรีสมศักดิ์วาทานรัฐมนตรีลองเอาไป ๑๐ เปอรเซ็นต แลวซื้อใหมัน 
เขามาไดเรียบรอย ถามันจริงอยางนั้นเอาไปเลยที่เหลืออีก ๙๐ เปอรเซ็นต ทานรัฐมนตรี 
ก็ ได เงิน  ๓๐๐  ลานบาท  ไปจัดการซื้ อครับ  ทานตอบในสภานี่ชัด เจนเลยครับ  
ทานดําเนินการหมด และคนบอก บอก ๙,๔๐๐ ติดตอไมได ทําอะไรไมไดจนกระทั่งบัดนี้
ตองลองใหม นี่ทานกําลังลอง ทานซื้อมาเลเซียเห็นไหมครับ ถาไปทั้ง ๓,๔๐๐ มันก็ไปขัด 
แตวา ๓๐๐ ลานบาท พอสมควรแกเหตุ ตอนนี้กําลังฟงมาเลเซีย ถามาเลเซียโอเค 
เราก็จะซื้อเติม  แตทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทานผูอภิปรายคงไมทราบนะครับวา  
ผมกับรัฐมนตรีสมศักดิ์นัดกันจะตองไปที่จังหวัดหนึ่งภาคอีสาน เขาใชปุยออรแกนิค 
คือปุ ยอินทรีย เงิน  ๗๐๐  ลานบาทเพื ่อดําเนินการนี่เปนเรื ่องราชการครับ  แตเรา 
ใชเงิน ๔,๐๐๐ ลานบาทเศษ ๆ เพื่อจะแกไขปญหา ไมใชใชอะไรเลย ไมซื้อปุยแจกทัศนคติ
ในการใชปุยเคมีใหยายมาใชปุยออรแกนิค ๔,๐๐๐ กวาลานบาท ครม. บอกโอเค  
ถามดูกอนไปทําอะไรบาง ไมซื้ออะไรใหใครเลยครับ โฆษณาอยางเดียว เพราะฉะนั้น 
๗๐๐ ลานบาทเขาเริ่มตน แตงานนี้ไมใชรัฐบาลทํา โรงงานปุยแหงชาติจะทําอยางไร 
ตอนนี้จะพยายามไมเรียกวารื้อฟน แตดูสิจะทําอยางไร ผมนิยมแบบนี้ครับ ปุยเคมีแพงขึ้น
แบบบาเลือด ถามทําไมถึงแพง มันแพงเพราะน้ํามันขึ้น น้ํามันขึ้นทั้งเอ็น ทั้งพี ทั้งเค  
มันเปนผลพลอยไดจากน้ํามันทั้งนั้น น้ํามันขึ้นทางนี้ขอขึ้นดวย แตที่เราทักทวงเขาบอกวา
มันขึ้นเกินเหตุ ราคาเขาถูกตองที่ทักทวงก็จริง มันตองไปดูครับวาการที่มันใสราคาสูง 
เกินกวาเหตุนั่นคือควรจะไปดู เอกสารตองถูกตองแนนอน แลวแตเขาดีแคลร (Declare) 
อยางไร เขาดีแคลรสูงเพื่อจะไมเสียภาษี แตมันกําไรอยูในราคาบวก เร่ืองพรรคอยางนี้ 
ก็จะตามไปดู แตที่ เหนือไปกวานั้นก็คือวาเราปลอยใหใชปุยเคมีบาเลือดอยางนี้ 
ไมไดหรอกครับ อยางไรก็ไมได ผมมีเวลาดึก ๆ นั่งดูโทรทัศนแลวสารคดีมันออกดึก ๆ ครับ 
 



 ๔๗๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                จีรนุช ๒๑๐/๒ 
 
ดีกวาเชามืด สารคดีออกเชามืด คนทําสารคดีเร่ืองการเกษตรนี่ละครับเปนครูสอน
นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันอยางดียิ่ง เพราะขอเท็จจริงนั้นกวาจะออกอากาศไดเขาตอง
ถูกตองแนนอน เพราะฉะนั้นเรื่องปุยอินทรียลงไปจนกระทั่งถึงปุยอนินทรีย มันยิ่งกวา 
ออรแกนิคอีกคือปุยจุลินทรีย  พรุงนี้ เชาก็จะคุยตอเรื่องปุยจุลินทรีย พรุงนี้พูดจา 
ประสาสมัครไมมีการเมืองหรอกครับ พรุงนี้จะคุยเรื่องการพัฒนาการเกษตรซึ่งคางอยู
คราวที่แลว เร่ืองอยางนี้ก็ขอเรียนนะครับวาเราทําเรื่องนี้ ๗๐๐ ลานบาทดําเนินการ  
แตวิธีการทําอยางไร เขาบอก ๕ เสือผูกขาด เราบอกไดตองมี ๖ เสือ ตัว ๖ ตัว ๗ แตตัว ๖ 
ตัว ๗ นั้นซื้อปุยเคมีเหมือนกัน ไดใบอนุญาตเหมือนกันแตเอามาเขาโรงงานปุยออรแกนิค 
ปุยออรแกนิคของเราจะทําใสเปนถุง ของเขากาวหนา บริษัทตางประเทศเขามาผลิตอยูที่
เมืองกาญจนครับ เปนเม็ดเปนผลึกครับ ผสมเคมีสวนหนึ่งซึ่งนอยมาก ขนาดอี ๘๕ 
ทํานองนั้นเลยครับ มีเบนซินแค ๑๕ มีเอทานอล ๘๕ มีปุยพื้นฐานประมาณ ๘๕ เติมเคมี
ประมาณ ๑๕ ตัวเลขวันนั้นผมยังเสียใจพูดจาไปตะกุกตะกักกลางสภาขายหนานิดหนอย 
ปุยที่เขาขายของออรแกนิคนี่นะครับ ขางนอกขายอยู ๑๐,๘๐๐ บาท เจาของโรงงาน 
บอกวาทานนายกรัฐมนตรีลองบอกสิครับ ถาสหกรณใดจะซื้อใหผมขนทีละ ๑ คัน  
ถาม ๑ คันคุณหนักเทาไร ๑๕ ตัน ซื้อ ๑๕ ตัน ขาย ๘,๐๐๐ บาท เห็นไหมครับ เอาเพียง
ราคาขายสงมาชวย บริษัทไมเสียหาย คนกลางก็วาอะไรไมได บริษัทเต็มใจ นี่เปนหนทาง
ออกครับ ถูกไป ๒,๘๐๐ บาท ซื้อขางนอก ๑๐,๘๐๐ บาท เพียงแตวาแลวชาวนาที่ไหน 
จะซื้อ ๑๕ ตัน ก็ชาวนา ๑๕ คน ซื้อคนละตัน สหกรณจัดการรวบรวมมาก็ไปลงที่สหกรณ 
ชาวนาก็เอารถอีแตนมาขนไป วิธีอยางนี้ตางหากแทนที่จะจาย ๑๐,๘๐๐ บาท ก็จายเพียง 
๘,๐๐๐ บาท นี่แหละออรแกนิค เราเปนอินเตอรออรแกนิค (Inter-organic) เพราะเขาทาํ
ผลิตเปนเม็ด เขาขายทั่วโลกครับ ของเรามันขายไดนอย เพราะคนไทยเกิดไมนิยม สาดใส
ลงไปแลวแตใสปุยเคมีวันนี้อีก ๒ วันมันเขียว แตของเรานั้นเมื่อกอนเขาบอกสาดไปแลว
ตอง ๑๐ วัน เดี๋ยวนี้สาดไปแลว ๗ วันถึงเขียว ----------------------------------------------------- 
 
                - ๒๑๑/๑ 

 



 ๔๗๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๑๑/๑ 
          
แตวาปุยเคมีทําลายดิน ดูสารคดี ๒-๓ วันเขาดูเร่ืองการปลูกพริก ใสทีแรกเม็ดโต ๆ  
พอปที่ ๕ เทานั้นเองเม็ดเล็กเม็ดกุดหมดเลย ตรงกันขามใชปุยออรแกนิคมันเจริญงอกงาม
แลวดินดี  เขาพยายามทุกอยาง  ผมทั้งสนับสนุนชีวภาพที่ เขามาทํานี่ก็สนับสนุน  
ออรแกนิคก็สนับสนุน  วันนี้ขอบพระคุณทานสมาชิกผู มีเกียรติของพรรคชาติไทย 
ที่ไดเปดประตูใหผมไดเลาใหฟงวา งานการเมืองพรรครวมรัฐบาลทําไมไปจงเกลียดจงชัง 
ผมก็ตองเขาใจดวยในพื้นที่ตอสูกันมา แตมาเปนอยางนี้ไมไดครับ คนที่พื้นที่จะเอา 
การตอสูเพื่อชวงชิง สําหรับผมเปนายกรัฐมนตรีไมไดเลย ที่เลาใหฟงนี่รัฐมนตรีสมศักดิ์ 
ก็พรรคชาติไทย รัฐมนตรีวีระศักดิ์ก็พรรคชาติไทย ผมทํางานใกลชิด ถาไมใกลชิด 
จะไมรูเลย เวลาเราทํางานกันมีคนตอวาในสภา เขาอภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีสมศักดิ์อยูคนเดียวลุกขึ้นอธิบายชี้แจงบอกเขาอยูรอบ ๆ นี้ ซึ่งเปนความจริง 
เดี๋ยวก็ประชุม ๆ ตัดการประชุมจากที่กระทรวงก็เอามาไวในนี้ เสร็จแลวก็ขึ้นมานั่ง  
งานการเมืองนั้นความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองอยาหวงเลยครับ ผมหวงแตเพียงวา
บรรดาผูสื่อขาวอะไรทั้งหลายพยายามจะทําใหแตกใหแยก ฟงตอนเชานพดลจะตอง 
ถูกปลด ม่ิงขวัญจะตองถูกปลด รอแรแลวตาง ๆ นั้น นายสมัครถูกพรรครวมรัฐบาล 
บีบบังคับใหตัดสินใจ เหลวทั้งเพครับ ลองดูสิวาถาไมมีความเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้น 
แตถาจะเปลี่ยนแปลงเพราะวาผมจะตองเห็นเวลาจะตองเปลี่ยนแปลง รัฐมนตรีคนนี้ 
จะพิจารณา ๆ ก็เอาเสียทีเดียวเลยก็จัดการปรับปรุงคนที่ยังไมไดเติมใหเต็ม ก็เปนหนาที่
ของคนเปนนายกรัฐมนตรี  แตมาอานขาวพาดหัววันนี้ยุให รําตําให ร่ัวเหมือนกับ 
พรรครวมรัฐบาลบังคับ  บังคับก็ตองใหทํา  ตกลงโหวตให  โหวตใหเปลี่ยนทั้งนั้น  
ลองดูสิครับ ถาผมไมเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้น ผมจะเลาใหฟงจะไดเลิกตอแยกัน ใหเขาใจ 
กันเสียเลย  เวลานี้บรรทัดฐานที่พูดไวบอกวา  สมาชิกสภาทั้ งพรรคจะไม โหวต  
พรรคประชาธิปตยบอกโอเคเปนบรรทัดฐาน โอเคครับเขาก็เปนบรรทัดฐาน ทําไมละครับ 
เพราะเวลานี้ผมมี ๓๑๖ ถูกตัดไปเสีย ๑๐ ยังปฏิบัติไมได เหลือ ๓๐๖ ในจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดหารแลวตองได ๒๓๖ ผมมี ๓๐๖ เพราะฉะนั้นผมตัดของผมไปเลย ๒๒ เสียง 
เหลือ ๒๘๐ เทานั้นละ ๒๘๐ แปลวาโหวตผมก็ได ๒๘๐ เต็มตามตรงนั้นเลย ๒๗๙  
 



 ๔๗๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๑๑/๒ 
 
ก็มีคนหนึ่งเขาไมชอบเขาก็ออกไป อีกคนบอกแอคซิเดนท (Accident) คุณนพดลได ๒๗๘ 
นอกนั้น ๒๗๙ แตมเดียวผมเปนคนทํานายอยูขางหลังไมใชโหร บอกพรุงนี้คอยดู 
พวกสื่อสารมวลชนตองโขยกตองโขยงแตมเดียว นี่แอคซิเดนทแตมเดียว ถา ๑๐ แตมแลว
นพดลตองผูกคอตาย เพราะบรรดาสื่อสารมวลชนทั้งหลายจะตองโขยก แตไมสําเร็จหรอก
เพราะเหตุวาที่ผมคุยกันนั้นเขาเรียกวาเปนการแสดงความคารวะกอนจะโหวต พรรคผม
ไมประชุม ผมประชุมกัน ๖ พรรคบอกตกลงอยางนี้ เขาตกลงครับ ผมจะบอกใหฟง 
ถาทานคิดเลข ไมใชสมาชิกที่เปดอภิปราย ขอเลาสถานการณใหฟงวามันไมใชเร่ืองเขามา
บีบบังคับอะไรหรอก มันเรื่องวาถาจะอยูบริหารดวยกันนั้นตองเอาตัวเลขมาดู ผมจะ
ยกตัวอยางใหดูนะครับ ถาพรรคการเมืองหนึ่งได ๒๕๐ พรรคเดียว ๒๕๐ อีกพรรคการเมืองหนึ่งได 
๒๓๐  ๒๕๐ ก็เปนรัฐบาล ๒๓๐ เปนฝายคาน เปดอภิปรายไมไววางใจเมื่อไร ๒๓๐  
ยื่น ๒๕๐ พออภิปรายเสร็จปบ ๒๕๐ มาตรฐานที่พรรคประชาธิปตยยืนยันชวยยืนยันหนอย 
ครม. มี ๓๕ คน นายกรัฐมนตรีดวยเปน ๓๖ ตองเอา ๒๕๐ ลบดวย ๓๖ เหลือ ๒๑๔  
๒๑๔ แลวฝายคานเทาไร ฝายคานมี ๒๓๐ ยื่นปบฝายคานชนะทันที แลวฝายคาน 
ตั้งรัฐบาลแลวอยูไดไหม จะยื่นกลับไปกลับมา นี่ละครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว
อยางนี้ นี่เปนขอพิสูจนเห็นกลางสภาเลยวาเขียนรัฐธรรมนูญไวอยางนี้ ตอไปชนะกัน ๒๐ แตม
เปนรัฐบาลไมได เพราะรัฐมนตรีมี ๓๕ มาตรฐานที่พูดไวเมื่อวานเพราะเราไมตองการ 
การตอแย พรรคประชาธิปตยบอกรับรองเปนมาตรฐาน โอเคเรารับรอง ไมเปนปญหา 
  (นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานประธานครับ  
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) :   
ทนฟงไมไดผมจะจบตรงนี้ละ ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณนิพิฏฐคงไมตองประทวงแลวครับ เพราะวาทานนายกรัฐมนตรีจบแลว เชิญเลยครับ  
ขอความกรุณา เพราะวาเดี๋ยวเราจะไดอภิปรายตอ แลวทานนายกรัฐมนตรีก็ไมไดพาดพิง
ถึงพรรคประชาธิปตยนะครับ ทานประทวงใชไหม ถาประทวงไดครับ ประทวงเรื่องอะไรครับ 

 - ๒๑๒/๑ 



 ๔๘๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               รัชนีพร ๒๑๒/๑ 
                                                                          
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นิพิฏฐ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปตย จังหวัดพัทลุง ผมประทวงตาม ขอ ๖๑ ครับ  
ที่ทานนายกรัฐมนตรีไดกรุณาพูดไปทั้งหมดนั้นนะครับ มันไมตรงประเด็นตามที่ 
เพื่อนสมาชิกเขาไดซักถาม  แตทานนายกรัฐมนตรีกําลังใช เวลาตรงนี้แกปญหา 
ในพรรคการเมืองของทานเทานั้นเอง ผมเลยบอกวาถามีปญหา หรือจะมีหรือไมก็ตาม 
อยาใชเวลาของสภานี้ในการแกปญหาของทานครับ ตรงนี้ เปนการแกปญหาของ 
คนทั้งประเทศ อยาแกปญหาของรัฐบาลโดยใชสภาแหงนี้ทานเรียก   
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมทราบคําประทวงแลวครับ แลวก็ตองขอความกรุณาคุณนิพิฏฐครับ ไมอยางนั้นเดี๋ยวก็
จะประทวงกันกลับไปกลับมานะครับ ยังไมทันไรก็รูแลวครับ ก็ขอใหทุกทานไมตอง
ประทวงแลวครับ เพราะวาสรุปแลวฟงแลวคุณนิพิฏฐก็ไมไดประทวงอะไรนะครับ  
  (นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณสุชาติเชิญนั่งเถอะครับ เราจะไดอภิปรายตอครับ คุณสุชาติประทวงอะไรครับ 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม สุชาติ ลายน้ําเงิน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี เขต ๑ ผมประทวง 
ทานประธาน ขอ ๖๓ ประทวงผูอภิปราย ขอ ๖๑ เมื่อกี้ทานนายกรัฐมนตรียังไมไดกลาว
พาดพิงใคร เพียงแตทานลุกขึ้นมาชี้แจงใหประชาชนไดเห็นวากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้
มันใชไมได ที่บอกวาใชไมไดตรงไหนเสียงมันก้ํากึ่งกันนะครับ ตอไปถาใครมาเปนรัฐบาล
แลวจะพัฒนาอยางไร ทานประธานตองวินิจฉัยขอนี้กอน ขอบคุณมาก 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมไดวินิจฉัยไปแลวนะครับวาทานนายกรัฐมนตรีอภิปรายไดครับ เพราะวาทานก็ไมได
พาดพิงถึงบุคคลผูใดเลยครับ  
  (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
 
 



 ๔๘๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๒๑๒/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณจตุพรจะทําอะไรครับ ตองเรียนคุณจตุพรอยางนี้ครับ ผมทราบวาคุณจตุพรจะขอ 
ใชสิทธิพาดพิงใชไหมครับ ก็ตองขอใหคุณจตุพรพูดใหตรงประเด็นแลวสั้นดวยครับ 
เพราะวาผมจะตองใชขอบังคับ ขอ ๘ เพื่อดําเนินการประชุมใหเกิดความสงบเรียบรอย  
ก็ทราบวาเดี๋ยวก็จะมีการประทวงกันอีกหลายคนนะครับ  ขอคุณจตุพรพูดสั้น  ๆ  
เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวของกับคุณจตพุรดวยครับ ไมตองไปอางอิงถึงคนอื่นครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม  
จตุพร  พรหมพันธุ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบสัดสวน  พรรคพลังประชาชน  
ขอกราบเรียนทานประธานวาเมื่อชวงกอนที่จะมีการประชุม สมาชิกพรรคประชาธิปตย  
๒ ทานไดอภิปรายพาดพิงกระผม แตวาเหตุที่กระผมจะตองใชสิทธิพาดพิงนั้น เพราะไดมี 
การอธิบายความวาสภานี้กําลังใหโอกาสคนไมดีมาใชโอกาสในการทําลายบุคคลอื่น 
ถาทานประธานไดฟงผมอภิปรายเมื่อคืนนี้ผมอภิปรายในประเด็นของกระทรวงการตางประเทศ
เร่ืองการใชงบประมาณประชาสัมพันธ ซึ่งอยูในสวนหนึ่งของงบประมาณที่กําลังจะ 
ขออนุมัติตอสภา เร่ืองการจะเปนคนดีหรือคนไมดีของหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช  
ผมไมเคยพูดถึง ทานประธานคงจะเปนพยานใหกับผมไดวาการพูดเรื่องคนดีคนไมดีนั้น
เร่ืองเกี่ยวของกับหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช เกิดขึ้นจากผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
และอดีตนายกรัฐมนตรี แตวามีประเด็นที่มาเกี่ยวของกับฟากกระผมนั้น ก็คือวาไดมี 
การบอกวามีการวาความกันฟรี นายสมคิด บาลไธสง ซึ่งเปนคนไทยคนหนึ่งเวลานั้น 
บอกวาตัวเองก็รวมบริจาค ๑ บาทเหมือนคนไทยทั้งชาติในการตอสูคดีเขาพระวิหาร  
ทานประธานที่ เคารพ ผมเองก็ตองไปติดตามสืบคนวาการทําหนาที่ในป ๒๔๐๔  
ป ๒๕๐๕ ในการเดินทางของคณะทนายความ  เมื่อคืนนี้ผมอธิบายความชัดเจน 
โดยอางอิงเลขหนังสือเพื่อตองการใหกระทรวงการตางประเทศไดอธิบายความกับ 
พี่นองประชาชน เพราะมันมีเร่ืองคารับรอง คาเบี้ยเลี้ยง คาเครื่องบิน เพราะฉะนั้น 
ผมจึงบอกวาผมไดพูดอธิบายความอยางนี้โดยไมไดบอกพาดพิงไปยังหมอมราชวงศเสนีย 
ปราโมช ผูลวงลับวาทานเปนคนไมดีอยางไร แลวผมก็ไมไดพาดพิงไปทําความเสียชื่อเสียง 
 



 ๔๘๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๒๑๒/๓ 
 
กับลูกชายของทานที่เปนองคมนตรี แตผมพยายามอธิบายความในสภาวาขอเท็จจริง 
อยางนี้ในเรื่องเกี่ยวของกับเขาพระวิหาร วันนี้มันไมไดเปนการชําแหละ แตวาควรที่จะมี 
การชําระประวัติศาสตรทุกแงทุกมุม และผมอยากเรียนไปยังพรรคประชาธิปตยวาใหไป 
อานจดหมายของหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ที่เขียนถึงคนไทยคนหนึ่งลงในหนังสือ
ศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนเมษายน ----------------------------------------------------------------- 
 

            - ๒๑๓/๑ 
 
 



 ๔๘๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                           สทุธาทิพ ๒๑๓/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพ เพราะฉะนั้นโดยขอเท็จจริงผมยืนยัน ผมจึงบอกวาวันนี้กระแส 
ที่เกิดความเสียหายมากมายมีการอภิปรายถึงขนาดกระทบกระทั่งวา ฟากทางผมนี่ 
เปนผูแทนราษฎรที่ไปปกปองเขมรหรืออยางไร ผมบอกวาถานายนพดลทําแผนดินไทย
เสียแมแตเพียงตารางนิ้วเดียวไมตองถึงมือพรรคประชาธิปตยและพันธมิตร ซีก ส.ส. 
อยางผม อยางคนไทยที่นั่งที่นี่แมกระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีไมมีใครยอมใหขามพน  
แตอยามากลาวหาวาสภานี้ใหคนไมดีเขามาทําหนาที่ เพราะฉะนั้นนายเจริญ คันธวงศ 
หรือแมกระทั่งนายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ก็หมิ่นประมาทผม ผมก็ทําหนาที่อธิบายความ 
เลขรับหนังสือ อภิปรายการใชงบประมาณกระทรวงการตางประเทศ ผมไมไดพูดสักคํา 
ถึงความดี ไมดีของหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ผมไมไดมีเรื่องบุญคุณอะไรจะตองมา
อธิบายความ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ตองขอสรุปไดแลวครับ ทุกคนพอเขาใจแลวนะครับ ขอเชิญคุณจตุพร เชิญนั่งลงครับ  
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรครับ 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย  
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  ขออนุญาตใชสิทธิพาดพิง  ๒  กรณี กรณีของ 
ทาน ส.ส. จตุพร กรณีหนึ่ง แลวก็กรณีที่ทานนายกรัฐมนตรีไดพูดถึงการลงมติเมื่อวานนี้
กับรัฐธรรมนูญอีกกรณีหนึ่งนะครับ  
   ในสวนของทาน ส.ส. จตุพร ขอกราบเรียนทานประธานวา คุณนิพิฏฐชี้แจง
ขอเท็จจริงไปก็ไดชี้แจงไปแลวเมื่อเชา แลวก็เปนเรื่องซึ่งมีเอกสารตาง ๆ อยูเรียบรอย  
แตวาที่ตองพูดสักนิดหนึ่งครับ เพราะวาผมเขาใจวาทานประธานกับผมไดรับหนังสือ 
จากขาราชการบํานาญทานหนึ่งมายื่นเมื่อเชานี้ครับ พูดชัดเจนวาในกรณีขอเท็จจริง 
ตาง ๆ จะเปนอยางไรก็แลวแตก็ควรที่จะเปนเรื่องระหวาง ส.ส. ดวยกัน แตทานเขียนมา
ดวยความรูสึกวาคําอภิปรายของเพื่อนสมาชิกเมื่อคืนนี้ มันไปพาดพิงถึงทานอดีต
นายกรัฐมนตรีในทางที่เสียหาย ทานประธานนาจะมีจดหมายฉบับนี้อยู ซึ่งผมก็เพียงแต 
 



 ๔๘๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                          สทุธาทิพ ๒๑๓/๒ 
 
กราบเรียนวา ถาทานไมไดมีเจตนาเชนนั้นก็ขอใหยืนยัน ทานจะวาผมในฐานะผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎรหรือวา ส.ส. จะพาดพิงอภิปรายถึงกันไมเปนไรครับ เพราะวา 
เปนกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเราตางฝายตางก็มีสิทธิ แตวาผมเรียนใหทราบเพราะวา
ขาราชการบํานาญที่ทําหนังสือขึ้นมา ผมก็เชื่อวาสะทอนความรูสึกและความเขาใจ 
ของคนอีกจํานวนมากวาทานไมไดพูดจาตอบโตกับ ส.ส. ในสภานี้เทานั้น แตไปพาดพิง 
ถึงบุคคลที่ไดทําประโยชนใหกับประเทศชาติในอดีต ซึ่งทานเห็นวาเปนเรื่องไมถูกตอง 
เพราะฉะนั้นถาทานไมไดหมายความเชนนั้นก็ขอใหลุกขึ้นมายืนยันวาไมไดทําเชนนั้น 
นั่นประเด็นที่ ๑ นะครับ   
   (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณจตุพรประทวงอะไรครับ 
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ถาจะใหจบ 
ก็ไดนะครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ผมจะขอใหทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรอภิปรายใหจบกอนนะครับ 
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ผมคิดวาประเด็นนี้ 
จะใหคุณจตุพรเอาใหจบเลยก็ไดครับ ผมจะไดตอไปประเด็นของทานนายกรัฐมนตรีดีไหม 
เพราะวากรณีคุณจตุพรก็มีเทานี้ครับ ผมก็บอกวามีคนจํานวนมากที่เขาไมสบายใจ 
ถาทานไมไดหมายความเชนนั้นก็ขอความกรุณายืนยันเทานั้นเองครับ  
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม จตุพร  
พรหมพันธุ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ขอใหประทวงทีละคนครับ คุณจตุพรกอนครับ 
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ผมไมไดใชสิทธิประทวง ทานประธาน  
ผมไดใชสิทธิพาดพิงชี้แจงผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
 



 ๔๘๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                          สทุธาทิพ ๒๑๓/๓ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ใชสิทธิพาดพิงยังไมใหอภิปรายนะครับ ใหรอทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
อภิปรายจบกอน  
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ทานบอกใหผมไดใชสิทธิพาดพิงกอน  
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ผมไมขัดของครับ  
จะไดจบเปนประเด็น ๆ ไป 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ผมขออนุญาตอยางนี้ดีกวาครับ  เพื่อการดําเนินการอภิปรายจะไดดําเนินตอไป 
ใหทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรอภิปรายใหจบเสียกอนครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ไดครับ 
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : สวนกรณีที่
ทานนายกรัฐมนตรีไดพูดถึงวาใหพรรคประชาธิปตยยืนยันสิ่งที่ผมบอกวาควรจะ 
เปนบรรทัดฐานเมื่อวานนี้ กราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับ คือประเด็นมันมีอยูวา
รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไววา รัฐมนตรีไมสามารถลงคะแนนในการลงมติที่ตัวเองมีสวน 
ไดเสียดวย เมื่อวานนี้บังเอิญทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทานก็บอกวา 
ทางคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันไดประชุมปรึกษาหารือกันแลวบอกวาจะขอไมใชสิทธิ 
กระผมก็กราบเรียนวาถาจะปลอยใหเปนดุลยพินิจของแตละคณะมันก็คงจะเปนเรื่องที่ 
ไมนาจะถูกตอง ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๑๔/๑ 
 
  
 
 
    



 ๔๘๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    บศุยรินทร ๒๑๔/๑ 
 
ที่จริงสิ่งที่ผมเสนอเปนคุณแกทานนะครับ ไมไดเปนคุณกับผมเลย ก็เปนอยางที่ 
ทานนายกรัฐมนตรีวา คือหมายความวา ผมเห็นวาที่รัฐธรรมนูญเขาบัญญัติไวอยางนี้ 
พูดงาย ๆ คือเปนการตัดสิทธิ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงไมมีสิทธิที่จะมาใชดุลยพินิจวา 
จะใชหรือไมใช  แนนอนครับ  ทีนี้ปญหาก็จะเปนอยางที่ทานนายกรัฐมนตรีพูด  
ก็หมายความวาถาสมมุติ เลือกตั้งกันมาฝายหนึ่งได  ๒๕๐  เสียง  อีกฝายหนึ่งได  
๒๓๐ เสียง ผมก็เคยยกตัวอยางนี้ครับหลังการเลือกตั้ง แลว ๒๕๐ จะไปตั้งรัฐบาล 
เกิดมีคณะรัฐมนตรีเกิน ๑๐ คนที่มาจาก ส.ส. นี่ เวลาลงมติไววางใจมันก็ไมถึงครึ่ง 
อยางแนนอน แตประเด็นก็คือวาในรัฐธรรมนูญเขาไมไดถือเอาเสียงไววางใจเปนเกณฑ 
ในการตัดสินญัตติไมไววางใจ เขาถือเสียงไมไววางใจวาถึงกึ่งหนึ่งหรือไม กระผมทราบดีวา
เราคุนเคยในทางการเมืองก็คือวา เวลาลงมติไมไววางใจนี่เราใหลงมติทั้งไววางใจ 
และไมไววางใจและอาจจะเอาคะแนนมาเทียบกัน แตผลตามรัฐธรรมนูญเขาจะดู 
เฉพาะวาเสียงไมไววางใจนี้ถึงกึ่งหนึ่งหรือไม เพราะฉะนั้นสมมุติวามีรัฐบาล ๒๕๐ เสียง 
บังเอิญไปเปนรัฐมนตรีเสีย ๓๐ เสียง ก็เหลือ ๒๒๐ เสียง ลงมติไววางใจก็อาจจะไววางใจ 
๒๒๐ เสียง ไมไววางใจ ๒๓๐ เสียง แตเนื่องจากรัฐธรรมนูญกําหนดวาจะไมไววางใจ
สําเร็จเสียงไมไววางใจมันตองถึง ๒๔๐ เสียง รัฐบาลตามรัฐธรรมนูญก็ยังดํารงตําแหนงได
เพียงแตผมก็ยอมรับวามันดูแปลกวาเสียงไมไววางใจมันมากกวาไววางใจ แตเปนที่เขาใจ
ไดวาอีก ๓๐ คน หรือ ๒๐ คน ที่วานี่ไมสามารถที่จะลงคะแนนได กระผมกราบเรียนเรื่องนี้
เพื่อที่จะบอกเพียงแควาที่ผมบอกวาใหเปนบรรทัดฐาน เพราะผมคิดวามันไมใชสิ่งที่ 
เราจะตัดสิน รัฐธรรมนูญก็ไมไดขัดแยงในตัวของตัวเอง เพราะรัฐธรรมนูญใหถือเสียง
เฉพาะเสียงที่ไมไววางใจ สวนจะดูแปลกหรือไมอยางไร มันก็อาจจะเปนเรื่องของประเพณี
ในทางการเมืองซึ่งก็ตองปรับไปตามกฎหมาย ผมก็ตองยืนยันอยางนี้ครับ ทั้ง ๆ ที่ไมได
เปนคุณกับผมเลย เพราะเหตุผลนี้ครับที่คนใชกันบอกวา ทําไมหลังการเลือกตั้งนี้ 
พรรคประชาธิปตยคงจัดตั้งรัฐบาลไมได เพราะเสียงมันจะปริ่มน้ํา พอปร่ิมน้ําไปมีรัฐมนตรี
ก็ลงมติไววางใจตัวเองไมได เปนคุณกับทานนะครับ แตผมก็พรอมที่จะใหถือเปนบรรทัด
ฐานที่เปนคุณกับทาน เปนโทษกับผม เมื่อเปนความถูกตองครับ ขอบพระคุณครับ 
 



 ๔๘๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    บศุยรินทร ๒๑๔/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณจตุพรใชสิทธิพาดพิงหรือครับ ขอใหใชเวลาจํากัดดวยครับ 
   (นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน ไดยืนและยกมือขึ้น) 

            นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาต 
ประทวงครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
นั่นคุณพิเชษฐใชไหมครับ  
  นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  : ครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ประทวงหรือครับ ประทวงเรื่องอะไรบอกดวยนะครับ 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  : ทานประธานครับ ผม พิเชษฐ   
เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ผมขออนุญาตประทวง 
ทานประธาน ขอ ๖๓ ชวงเชานะครับ ญาติที่ทํางานอยูที่กระทรวงการตางประเทศ 
ไดปรึกษาหารือกันกับผมโทรศัพทมาไมสบายใจครับ  ไมสบายใจที่นายนิพิฏฐ 
อินทรสมบัติ ไดใชหนาที่ตําแหนงขมขูแลวอาฆาตบอกวาจะไปจัดการกับเจาหนาที่ 
ของกระทรวงการตางประเทศที่มาสแตนดบาย (Standby) อยูในสภา อีก ๑๕ นาทีจะไปพบ
ทําใหเกิดความหวาดกลัวและเกรงขาม 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
สรุปแลวทานประทวงเรื่องอะไรครับ ประเด็นในการประทวงครับ 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน  (เชียงราย)  : ผมประทวงทานประธาน ทานนิพิฏฐ 
ไดขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ วรรคแรก ผมขอใหทานประธานชวยวินิจฉัยดวยครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ผมขอวินิจฉัยนะครับ คุณนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ไดอภิปรายไปแลวก็ไมไดขัดกับรัฐธรรมนูญ
ตามที่ทานพิเชษฐบอก คือก็เปนสิทธิที่คุณนิพิฏฐอภิปรายไดนะครับ ขอเชิญคุณจตุพร  
ใชสิทธิพาดพิงขอใหรวบรัดดวยนะครับ 
 



 ๔๘๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    บศุยรินทร ๒๑๔/๒ 
 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม จตุพร  
พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน ตามที่ผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎรไดกลาวอางถึงจดหมายของขาราชการบํานาญคือ นายอดิศักดิ์  
ศรีสรรพกิจ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ยกขึ้นมากลาวอางนั้น ผมขอกราบเรียน 
กับทานประธานเพื่อบันทึกในสภาแหงนี้อีกครั้งหนึ่ง ผมไมใชเปนคนที่พูดหรือฟากทางผมวา
หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช เปนคนดีหรือคนไมดี ไมเคยพูดแมแตเพียงคําเดียววา 
หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช เปนคนไมดี ---------------------------------------------------------- 
 

        - ๒๑๕/๑ 
 
 



 ๔๘๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๑๕/๑ 
 
เพียงแตวาฟากทางฝงผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรและอดีตทานนายกรัฐมนตรี 
ทานพูดถึงคุณงามความดี ซึ่งผมเองก็ไมไดขัดของอะไรแลวก็ไมมีใครในสภานี้เถียง 
แมแตเพียงคนเดียว แตมีประเด็นหนึ่งก็คือเร่ืองการวาความฟรี ผมจึงบอวานี่เปนสาเหตุ
ใหเพื่อนของผมถูกใหออกไปจากหองประชุม ผมก็ไปคนเมื่อมีการอภิปรายงบประมาณ
รายจายถึงการใชงบกลางของกระทรวงการตางประเทศ และเงินยืมของกองสลาก 
ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งระบุคาเบี้ยเลี้ยง คารับรอง คาเครื่องบินและตามหลักฐาน
เอกสารผมก็ตองการใหกระทรวงการตางประเทศมีการพิสูจน เพราะฉะนั้นผมยืนยัน 
อีกครั้งหนึ่ง  ผมเองเปนเด็กชายเคยฟงหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ปราศรัยใน  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ถาคนไทยถือสาเรื่องการวาความของทานจากป ๒๕๐๕ จนกระทั่ง 
ทานเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๕๑๙ นั้น ทานคงไมมีโอกาสเปนนายกรัฐมนตรี 
เพราะฉะนั้นผมยืนยันวาผมไมเคยกลาวหาหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช วาทานเปน 
คนไมดี ซึ่งเปนคนละเรื่องกันที่ผมไดอภิปรายเมื่อคืนนี้ ขอกราบขอบพระคุณทานประธาน 
   (นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณนิพิฏฐพาดพิง เร่ืองประเด็นนี้ผมขอความกรุณาทั้ง ๒ ฝายดวยครับ เดี๋ยวเราผานไป
แลวจะไดประชุมงบประมาณตอนะครับ 
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพ ผม นิพิฏฐ  
อินทรสมบัติ ผมวาเรื่องนี้เราตองคุยกันใหจนจบสิ้นกระบวนความใหเสร็จเปนเรื่อง ๆ ครับ 
ถาทานประธานพยายามรวบรัดเรื่องนี้ แทนที่มันจะเร็วมันกลับจะชา ผมกราบเรียน 
ทานประธานวา ผมไมนึกวาคุณจตุพรจะเปลี่ยนไปในชั่วคืนเดียว เมื่อคืนพยายามพูด
พยายามโนมนาวใหคนเห็นวาหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช รับคาวาความ พยายามพูด
อยางนั้นครับ วันนี้ตื่นขึ้นมาครับ เมื่อคืนอาจจะฝนรายตื่นขึ้นมาวันนี้บอกวาไมไดพูดวา
หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช รับคาวาความแตรับคาใชจาย ผมเรียนทานประธาน  
ผมอานใหทานประธานฟงแลวคุณจตุพรครับ ทานประธานครับ ฝากถึงคุณจตุพร 
หลังจากนี้ไมนานคุณจตุพรเมื่อขึ้นศาลแลวจะติดคุกหรือไม ผมไมรูนะครับ แตหลังจากนี้ 
 



 ๔๙๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๑๕/๒ 
 
ไมนานคุณจตุพรจะรูวาคาวาความกับคาใชจายของทนายนั้นไมเหมือนกัน คุณจตุพร 
มีโอกาสศึกษาเรื่องนี้ครับ คาใชจายกับคาวาความไมเหมือนกันและผมจะบอกคุณจตุพร 
เปนความรูและเปนความรูทานประธานดวย รูสึกจะเปนคดีเดียวกันดวย ทานประธาน 
ที่เคารพครับ หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ทานเขียนไวชัดครับวา ทานไปทําคดีเร่ืองนี้ 
ใชเวลาเปนปครับ ทานบอกชัดครับวาทานรับไดอยางมากก็คาเดินทาง คากิน ที่อยูใน
ระหวางดําเนินคดีที่ศาลโลก สวนคาวาความนั้นทานไมรับครับ และนอกจากนั้นทานยัง
บอกตอไปดวยซ้ําวาเงินสมทบทุนชวยชาติระหวางดําเนินงานเสรีไทยในอเมริกา  
๒,๐๐๐ กวาเหรียญอเมริกัน ทานก็มอบใหรัฐบาลของประเทศนี้ เปนเงินที่ทานควร 
จะใชในขบวนการเสรีไทย ๒,๐๐๐ กวาเหรียญครับ ทานยังมอบใหใชในการตอสูคดี 
เขาพระวิหารครับ ผมกราบเรียนทานประธานครับวา ผมดีใจครับเมื่อกอนหนานี้ผมไดยิน
ทานนายกรัฐมนตรีบอก ทานนายกรัฐมนตรีบอกยืนยันชัดเจนผมดีใจครับที่ไดยินจากปาก
ของทานนายกรัฐมนตรีวาทานไมเคยเนรคุณหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ทานอยา 
ปากวาตาขยิบนะครับ ถาทานปากวาตาขยิบ ทานไมพูดวาทานเนรคุณ แตทานใหใคร
บางคนมาเนรคุณทานยิ่งกวาเนรคุณเสียอีกครับ ขอบคุณครับ  
  (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ทานนายกรัฐมนตรีครับ คุณเชิดชัยอยาเพิ่งประทวงครับ 
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) :  
ผมเชื่อวาผูคนทั้งบานทั้งเมืองคงจะไดแลเห็นวาวิธีการของพรรคการเมืองที่พูดตอบโต 
กันนั้นเกงทั้งคูละครับ สุดทายมาแขวะเอาผมเขาดวย ผมยืนยันนะครับวาไมวาผมไปวา
คนขางลางไมเปนปญหาหรอกครับ แตคนทั้งบานทั้งเมืองจะไดแลเห็นครับวาสติปญญา
ของคนนั้นมันวัดกันไมไดหรอกครับ เร่ืองที่ควรจะรูก็ไมรู จนปานนี้ก็ยังไมรูอยูนั่นเอง 
ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณจตุพรไมตองแลวครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  เสียหายครับทานประธาน 



 ๔๙๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๑๕/๓ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ขอเชิญคุณจตุพรนั่งลงกอนครับ ใหผมวินิจฉัยในสิ่งที่คุณนิพิฏฐ อินทรสมบัติ พูดนะครับ  
แลวเกี่ยวพันกับคุณจตุพรดวย คุณนิพิฏฐครับ เมื่อคืนผมนั่งเปนประธานการประชุมอยู 
แลวคุณจตุพรพูดชัดเจนแลวก็มีผูประทวงคือคุณจุติ ไกรฤกษ ทานไดประทวงวา  
คุณจตุพรพูดวาทานหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช รับแตคาเดินทางไมใชคาทนายนะครับ  
 

- ๒๑๖/๑ 
 
  

 
 
   



 ๔๙๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๑๖/๑ 
 
ซึ่งจริง ๆ แลวคุณจตุพรก็พูดเชนนั้นนะครับวา รับแตคาเดินทาง ไมใชรับคาทนาย อันนี้คือ 
ความจริงครับ เพราะวามีรายงานบันทึกการประชุมอยู เพราะฉะนั้นไมวาจะใครก็ตาม 
ผมวาชวงนี้ไมตองประทวงแลวครับ เรามีบันทึกการประชุมอยูครับ   
   (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ไมอนุญาตใหคุณจตุพรประทวงแลวนะครับ  
  (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :
สําหรับคุณเชิดชัยครับ  
  นายเชิดชัย  วิเชียรวรรณ (อุดรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม  
เชิดชัย วิเชียรวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชนครับ 
ทานประธานดวยความเคารพ ผมขออนุญาตประทวงทานประธานนะครับ ทานประธาน
ชวยกรุณาดําเนินการตามขอบังคับ ขอ ๘ เพื่อดําเนินการการประชุมใหเปนการเรียบรอย 
การที่พี่นองสมาชิกมาอภิปรายกันดวยเรื่องที่ไมใชเร่ืองในการประชุมในวันนี้นะครับ วันนี้
เราพิจารณากันในเรื่องงบประมาณที่ตองนําไปในการพัฒนาประเทศ ไมใชวาเอาเรื่องเกา
ที่ผานกระบวนการมาแลว ผานสภารับรองมาแลวแลวนํามาพูดกันอีก อยางนั้นไมจบครับ 
ขอใหทานชวยกรุณาดําเนินการตามขอบังคับ ขอ ๘ ครับ  
  (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น)    
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ผมไดวินิจฉัยไปแลว แลวก็ไดประกาศไปแลววาผมจะใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร  
ขอ ๘ เพราะฉะนั้นผมวินิจฉัยวาคุณจตุพรนั่งลงไดแลวครับ  
   นายจตุพร  พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ผมขออนุญาตประทวงครับ 
ทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
เพราะวาประทวงผมก็ไมอนุญาตใหประทวงแลวครับ เปนอํานาจของประธานครับ  
เชิญนั่งลงเถอะครับ  



 ๔๙๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๑๖/๒ 
 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : เขาบอกกลาวหาผม  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ผมไดพูดบรรยากาศของเมื่อคืนเรียบรอยแลว ขอคุณจตุพรนั่งลงครับ เมื่อกี้คุณเชิดชัย 
ก็เพิ่งประทวงนะครับวาผมไมดําเนินการประชุมใหเรียบรอย ผมขอเชิญทุกคนนั่งลง 
เลยครับ โดยอํานาจของประธานนะครับ ไมอยางนั้นก็จะประทวงกันไปอยางนี้ละครับ  
เพื่อใหการประชุมเดินตอไปไดขอเชิญนั่งลงทุกฝายครับ ในเมื่อผมใหคุณจตุพรนั่งลง  
ก็ตองใหทางฝายคานนั่งลงเชนเดียวกันครับ นั่งลงเถอะครับ เพื่อรักษาความเรียบรอย 
ของการอภิปราย ก็ขอเชิญคุณสงกรานต จิตสุทธิภากร อภิปรายตอ ๖ นาทีครับ  
   นายสงกรานต  จิตสุทธิภากร (นครสวรรค) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ผม สงกรานต จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต ๑ นครสวรรค  
พรรคประชาธิปตย วันนี้ผมไดมีโอกาสกราบเรียนกับทานประธาน ขออนุญาตผานไปถึง
ทานนายกรัฐมนตรีดวยนะครับ ตองขอขอบคุณทานนายกรัฐมนตรีที่ทานไดมาอยูใน 
ที่ประชุมนี้ดวยนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องงบประมาณก็คือเปนเรื่องของ 
กรมการขาวครับ ทานประธานสภาครับ ดังที่ รูกันอยูนะครับ ผมอานจากคําแถลง 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในหนา ๓๐ ทานได
กลาวไววา โดยการสงเสริมวิจัยพัฒนาคุณภาพพันธุดีสําหรับการผลิต รวมทั้งสงเสริม
ความมั่นคงโดยเฉพาะขาว รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงทางดานอาหารและขยายกําลัง
การผลิตขาวไทย ไดแก เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีจํานวน ๑ แสนตัน ผมอานแลวผมก็ดีใจ 
ผมก็เลยตามไปในรายละเอียด แลวก็ไปอานจากเอกสารประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๓ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณในหนา ๓๖๕  
ก็ทราบวาทางรัฐบาลไดตั้งวิสัยทัศนของกรมการขาวไวนะครับวา ใหเปนองคกรนํา 
ในการวิจัยพัฒนาและสงเสริมขาวเพื่อความมั่นคงของประเทศ ถาเราอานตรงนี้เราคง 
คิดวากรมการขาวนาจะเปนหนวยงานที่สําคัญที่สุดนะครับ เพราะวาประเทศไทยเรานั้น
ทราบกันดีวาประชากรกวา ๖๐-๗๐ เปอรเซ็นตนั้นประกอบอาชีพทําไร ทํานานะครับ  
แตเมื่อลงไปดูในรายละเอียดของงบประมาณแลว ผมมีขอสังเกตอยู ๓ ขอนะครับ  
 



 ๔๙๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๑๖/๓ 
 
   ขอที่ ๑ ผมคิดวาทางรัฐบาลไมใหความสําคัญกับกรมการขาวเทาที่ควร 
เพราะวาจากงบประมาณที่ไดรับ ๑,๔๑๓ ลานบาท เมื่อเทียบกับงบประมาณของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณทั้ งหมด  ๖๕ ,๑๙๓  ลานบาทนั้น  คิดเปนประมาณ  
๒ เปอรเซ็นตของงบประมาณเทานั้นซึ่งถือวานอยมาก เมื่อเปนอยางนี้ทําใหผมคิดวา 
กรมการขาวซึ่งเราถือวาเหมือนกับเปนหนวยงานวิจัยของรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในเรื่องของขาว เปนที่ทราบกันดีครับวาบริษัทไหนถาเกิดทําธุรกิจอยูเขาจะแบงรายได
ประมาณ ๓ เปอรเซ็นตนั้นเปนคาสําหรับการคนควาและวิจัย --------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๒๑๗/๑ 

 
    
 
 
 
 
 



 ๔๙๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๑๗/๑ 
 
สําหรับประเทศไทยเรานั้นขาวถือวาเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศนํารายได 
เขาประเทศปละกวา ๘๐,๐๐๐ ลานบาท แลวก็เปนพืชอาหารที่สรางความมั่นคงใหกับ
ประเทศไทย แตงบประมาณในดานวิจัยนั้นมีแค ๑,๔๑๓ ลานบาทเทานั้น  
   ขอที่ ๒ การจัดงบประมาณ ผมคิดวาไมสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน  
ทานประธานครับ เปนที่ทราบกันดีครับวาประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้กําลังประสบ
ปญหาวิกฤติทางดานอาหาร และผมอานทราบวาทางกรมการขาวนั้นบอกวาปนี้จะผลิต
เมล็ดพันธุประมาณ ๑ แสนตัน ผมอานแลวผมไมรูวาดีหรือไมดี มากหรือไมมาก 
เมื่อยอนกลับไปดูเมื่อปที่แลวปรากฏวาปที่แลวตั้งเปาไว ๙๖,๐๐๐ ตัน เพิ่มมาทั้งหมด   
๔,๐๐๐ กวาตัน ซึ่งคิดแลวเพิ่มมาเพียง ๔ เปอรเซ็นตเทานั้น ในขณะที่งบประมาณ 
ปที่แลวกับปนี้เพิ่มมากกวา ๔๐ เปอรเซ็นต ผมคิดวางบประมาณที่เพิ่มมากับสิ่งที่ไดรับนั้น 
ไมสอดคลองกันครับ  
   ขอที่ ๓ ผมตั้งขอสังเกตก็คือเร่ืองของงบลงทุนนะครับ ทานทราบไหมครับวา 
๑,๔๐๐ กวาลานบาท  ซึ่งนอยอยูแลว เมื่อแยกรายละเอียดแลวมีงบบุคลากรไป  
๑๓๓ ลานบาทแลว งบดําเนินการอีก ๖๗๕ ลานบาท เหลืองบลงทุนจริง ๆ เพียง   
๑๐๒ ลานบาท เมื่อลงไปในรายละเอียดอีกดูในงบ ๑๐๒ ลานบาท หักคาครุภัณฑ  
หักคายานพาหนะ หักคาอุปกรณสํานักงานแลวเหลือเพียง ๔๑.๔ ลานบาทเทานั้น  
งบสําหรับวิจัย งบสําหรับการลงทุน ๔๑ ลานบาท สําหรับประเทศที่ทําอุตสาหกรรมขาว
เปนอันดับหนึ่งของโลก ผมคิดวานอยเกินไป นั่นก็คือขอที่ ๓ นะครับ  
   ขอที่ ๔ เปนขอสังเกตที่ผมอยากจะฝากใหคณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นใหม
นําไปพิจารณาคือ ขอ  ๑  ผมอยากใหทางกรมการขาวเปนที่พึ่งของชาวนาใหได  
วิจัย คนควาพันธุขาวที่ดีเพื่ออยางนอยเปนความมั่นคงของประเทศที่ชาวนานั้นมั่นใจ 
ไดวาทุกปที่เราปลูกขาวนั้นเราสามารถจะไปซื้อขาวพันธุดี ราคาไมแพงมาปลูกได  
ที่ผมหวั่นใจก็กลัววาถาเกิดเราไมใหความสนใจกับกรมการขาวแลวเกิดมีเอกชนไปเสนอ
พันธุขาวใหม ๆ ซึ่งดีกวาแลวก็ปลูกใหผลผลิตมากกวา แตขอเสียก็คือวาพันธุขาวนั้น 
ใชไดเพียงครั้งเดียวหลังจากปลูกแลวก็ไมสามารถนํามาใชไดอีกนะครับ อันนั้นจะทําให
ประเทศของเรานั้นเสียความมั่นคงทางดานอาหารไปทันทีนะครับ  



 ๔๙๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๑๗/๒ 
 
   แลวขอสุดทาย ผมไปเปดเว็บไซตเห็นทางกรมการขาวนั้นมีการทําหลักสูตร 
ชาวนา สอนใหเด็ก ๆ ไดรูจักวิธีการทํานา ผมคิดวาอันนี้เปนโครงการที่ดีอยากให 
ทานประธานฝากทานนายกรัฐมนตรีใหสนับสนุนในดานนี้ใหเปนหลักสูตรสําหรับเยาวชน
ทุกคนไดทํา ขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ตอไปเชิญคุณเรืองเดช สุพรรณฝาย ๗ นาทีครับ 
   นายเรืองเดช สุพรรณฝาย (ขอนแกน)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม  
นายเรืองเดช  สุพรรณฝาย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดขอนแกน  เขต  ๒  
พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ กระผมไดศึกษารางงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แลวก็ไดเห็นเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายตอ
ขอบกพรองแลวก็เสนอแนะหลายขอ เผอิญวากระผมเปนผูแทนราษฎรบานนอก 
จังหวัดขอนแกนและภาคอีสาน ๑๙ จังหวัด ผมมาเปนผูแทนราษฎรวันนี้ไดผมอยู 
พรรคไทยรักไทย ซึ่งไดนําเสนอโครงการแกไขปญหาความยากจนใหกับพี่นองประชาชน 
วันนี้พี่นองประชาชนรูสึกดีใจที่เห็นทานนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ----------------------- 
 

      - ๒๑๘/๑ 



 ๔๙๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๒๑๘/๑ 
 
ทานไดนําเสนออยางชัดเจนในเรื่องการแกปญหาความยากจน  นั่นคือแกปญหา 
เร่ืองแหลงน้ํา เหมืองฝายชลประทานโขง-ชี-มูล ทานพูดอยางชัดเจนครับ ทานประธาน 
เชื่อไหมครับ วันนี้พี่นองอีสานของกระผมทั้งหมดดีใจที่ไดยินคําพูด ที่ไดเห็นนโยบาย 
ถึงแมวางบประมาณที่ผมเปดดูในเลมไมมี แตทานนายกรัฐมนตรีทานไดบอกวา 
จะใชงบประมาณซึ่งไมไดนําในนี้ก็จะเปนการกูยืม แลวก็หาวิธีการแกไขปญหาใหได  
เขตเลือกตั้งของกระผมมีแหลงน้ําที่สําคัญ ๆ อยู อําเภอบานไผผมไดเรียนชี้แจงวา  
วันนี้ผมไดบอกพี่นองประชาชนในอําเภอบานไผของกระผม แกงละวาทานประธาน 
เชื่อไหมครับ มีเนื้อที่ ๑๒,๐๐๐ ไร แตวันนี้ผมเปดดูงบประมาณจากกรมชลประธานครับ 
ตั้งงบประมาณไวแค ๑๐ ลานบาทเทานั้น ไมทราบวาจะไดหรือไมไดเพราะยังไมไดผาน
คณะกรรมาธิการ ทานประธานครับ เงิน ๑๐ ลานบาท แกงละวาของกระผม ๑๒,๐๐๐ ไร 
แลวไปทําอยางไร พี่นองอยากเห็นน้ํา อยากเห็นแกงละวาเปนเมืองทองเที่ยว ไมรูกี่สมัย  
กี่ศตวรรษ มาวันนี้ก็ยังไมไดครับ อยางไรก็ตามไดฟงแลวก็ดีใจก็คิดวาพี่นองของกระผม 
คงจะมีโอกาสได สวนอําเภอชนบทมีประชากร ๕๐,๐๐๐ คน ตรงนี้ก็มีแหลงน้ําสําคัญ 
แหลงน้ําหนองกองแกวซึ่งอยูในเขตรับผิดชอบของชลประทาน  เนื้อที่ ๘,๐๐๐ ไร   
ไปดูงบประมาณแลวได ๘ ลานบาท ๘ ลานบาททําอะไรได ทานประธานครับ ตรงนี้ 
ก็ยังมีอําเภออีกอําเภอหนึ่งที่ฝากมาตลอดคืออําเภอแวงนอย อันนี้เปนบึงละหานนาเนื้อที่ 
๒,๕๐๐ ไร แลวเขาคิดวาในชวง พันตํารวจโท ดอกเตอรทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี  
ปนั้นแลงมากครับทานประธาน พี่นองทําไร ทํานาไมมีน้ําจนไดใชรถดับเพลิงไปหาน้ํา 
จากที่ อ่ืนมาใสเปนการแกปญหา อยางนี้ละครับการแกปญหาภัยแลง วันนี้พี่นอง 
ชาวแวงนอยของกระผมฝากมาครับ อยางไรก็ไดกราบเรียนผูที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรียนฝากทานประธานไปยังผูที่เกี่ยวของไดชวยแกไข 
ใหกระผมดวย ทานประธานครับ จริง ๆ แลวยังมีอีกหลายเรื่อง แตเวลานอยนิดที่เหลืออีก 
ผมก็อยากจะกราบเรียนอีกโครงการหนึ่ง  ถาผมขึ้นมาแลวไมวาจะเพราะพี่นอง 
ประชาชนอยูในเขตเลือกตั้งก็ตาม ไมวาจะเปน ส.ส. ก็ตาม เขาจะตองถามผมทันทีวา 
ส.ส. เรืองเดชจะตองพูดเรื่องครู เร่ืองวัวครับ ในป ๒๕๔๔ ไดมีการนําเสนอโครงการ 
 



 ๔๙๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๒๑๘/๒ 
 
โคลานครอบครัว แลวก็มีการใหโคไปเลี้ยง วันนี้พี่นองผมเลี้ยงโคไมต่ํากวา ๗๐ เปอรเซ็นต
ของพี่นองในหมูบาน ๕ ตัว ๑๐ ตัว ยิ่งวันนี้ที่ผมอยากจะนําเรียนฐบาลในพรรคพลังประชาชน
ไดนําเสนอวาจะตองแกไขปญหาเรื่องราคา สงเสริมการเลี้ยงโคใหกับพี่นองผมตอไป  
ก็ไมมีที่ไหนที่ผมไปอานดูวาจะตองแกไขปญหาเรื่องโค วันนี้พี่นองชาววัวของผม 
โปรดรับฟงวาผมไดนําเสนอเพื่อใหรัฐบาล หรือผูที่เกี่ยวของไดแกไขปญหา  
 

     - ๒๑๙/๑ 
 
 
 



 ๔๙๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                      ณัฐวัฒน ๒๑๙/๑ 
 
  ประการแรก ก็คือเรื่องราคา ไดถูกกดราคาเปนจํานวนมาก ในชวงกอนนั้น 
โค ๒๐,๐๐๐ บาท วันนี้เทาไรครับทานประธาน ๑๐,๐๐๐ บาท ตางกัน ๕๐ เปอรเซ็นต 
ถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นต แตที่เห็นชัดเจนครับทานประธาน โคเนื้อที่นําไปขายราคาเขียงเนื้อ
วันนี้ยังขายราคาเดิม ๑๓๐-๑๕๐ บาท แตราคาวัวเปน ๆ ถูกมาก ถูกกวา ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
จนเห็นหนา ส.ส. เรืองเดชเมื่อไรเขาบอกอยางไรครับ เขาบอกวาทาน ส.ส. ไดไปบอก
รัฐบาลหรือยัง แกไขปญหาเรื่องวัวใหผมหรือยัง พี่นองครับ ทานประธานครับ ผมขอเรียนวา 
เร่ืองนี้เปนเรื่องเรงดวนควรที่จะหาแนวทางและแกไขอยางเต็มที่แลวใหไดผลดวยนะครับ  
ผมขอเวลาทานประธานอีกนิดเดียวครับ ผูแทนบานนอกอยางผมนี่ไปที่ไหนก็แลวแต 
ทั่วไปแลวในเขตเลือกตั้งผมถนนหนทางเปนฝุนทั้งนั้นครับ พี่นองผมเปนโรคปอด  
เพราะอะไรครับ เพราะวาฝุน ไปไหนก็ขี่จักรยานยนตหรือนั่งรถปกอัพขางซายแลวก็ฝุนมา 
หายใจเอาฝุนเขาไปในปอดเปนโรคปอด ผมกราบเรียนทานประธานครับ นโยบายรัฐบาล
ยังมีนโยบายโครงการถนนปลอดฝุน ไรฝุน ผมเห็นดวยอยางยิ่งเลยจากที่กระผมไดเห็น
กรมทางหลวงชนบทไดเสนอโครงการถนนปลอดฝุนทั่วประเทศ ซึ่งบอกวาเหลืออยูแค  
๗,๐๐๐ กิโลเมตร ใชงบประมาณแค ๓๒,๐๐๐ ลานบาท ตรงนี้ทําไปเลยครับ ถาไมมี 
ก็เงินกู เพราะฉะนั้นขอเรียนฝากทานประธาน เมื่อเปรียบเทียบแลวโครงการรถไฟฟา
จํานวน ๑๐ สายของ กทม. นี่ใชวงเงินมากถึง ๗ แสนลานบาท ซึ่งประชาชนที่ใชก็แค  
๑๒ ลานคน แตผมก็ไมวาหรอกครับทําให กทม. ๗ แสนลานบาท ทางพี่นองบานนอก 
ส .ส .  บานนอกอยางเรืองเดช  สุพรรณฝาย  ๓๓๒ ,๐๐๐  ลานบาทเทานั้นละครับ 
ขอขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
สภาผูแทนราษฎรยินดีตอนรับกํานัน ผูใหญบาน ตําบลบานน้ําไหล จังหวัดกําแพงเพชร
ดวยความยินดีครับ ขณะนี้เปนการอภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คุณเรืองเดชครับ ผมตองขออภัยครับ ปกติผมจะ 
ไมคอยทักทวงการอภิปรายของแตละทานนะครับ แตสําหรับคุณเรืองเดชเมื่อกี้ผมตอง 
ขออนุญาตทักทวงทานเผลอพูดบอกวา ทานเปนผูสมัคร ส.ส. พรรคไทยรักไทยนะครับ  
 



 ๕๐๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                      ณัฐวัฒน ๒๑๙/๒ 
 
ขอเท็จจริงทานเปน ส.ส. พรรคพลังประชาชน ผมเกรงวาเดี๋ยวการบันทึกประชุมจะทําใหเกิด
ความผิดพลาด ขอความกรุณาไดแกไขดวยครับ  
  นายเรืองเดช สุพรรณฝาย (ขอนแกน) : ผมขอถอนครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอใหบันทึกการประชุมเปน ส.ส. พรรคพลังประชาชนนะครับ ตอไปเปนคุณจุรินทร 
ลักษณวิศิษฏ ไมจํากัดเวลาครับ 
  นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ (แบบสัดสวน)  : ทานประธานที่เคารพ กระผม  
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ผมมี
ขอสังเกตเบื้องตนในภาพรวมของงบประมาณฉบับนี้ ๔ ประการ แลวขณะเดียวกันก็มี
ประเด็นที่ผมติดใจที่จะสอบถามรัฐบาล ๔ ประเด็นเชนเดียวกัน รางพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้กําหนดงบประมาณรายจาย 
ไวทั้งสิ้น ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท ประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร แลวก็ ๕๑ แผนงาน  
เปนงบประมาณขาดดุล หมายความวาจะตองไปกูเงินมาเพิ่มเติม ๒๔๙,๕๐๐ ลานบาท  
ตัวเลขกลม ๆ ก็คือตองไปกูมา ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท เปนรายจาย ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท  
แลวก็รายได ๑,๕๘๕,๐๐๐ ลานบาท  
 

             - ๒๒๐/๑ 
 
 
 

            
 
 
 
 
 



 ๕๐๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๒๒๐/๑ 
 
   ประเด็นที่ผมขอตั้งขอสังเกตเบื้องตนประการที่ ๑ ก็คือวาในแงของรายได 
ถาเราไปเปดดูงบประมาณรายจายฉบับนี้ก็จะเห็นไดชัดเจนครับทานประธานวารายไดหลัก 
มาจากกรมสรรพากร แตวาประเด็นที่นาจะเปนขอสังเกตเพิ่มเติมไปกวานั้นก็คือวา 
เมื่อไปดูรายไดของกรมสรรพากรทั้งหมดแลวก็จะพบวารายไดที่นาจะตั้งเปนขอสังเกต
ประการหนึ่งก็คือรายไดที่มาจากภาษีเงินไดนิติบุคคล  ที่ผมตั้งขอสังเกตไวตรงนี้ 
ก็เพราะเหตุวาภาษีเงินไดนิติบุคคลตัวนี้ของรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นมากจนเปนที่นาสังเกต  
ที่บอกวาเปนที่นาสังเกตก็เพราะวาปที่แลวตั้งเปาเก็บภาษีนิติบุคคลไว ๓๙๗,๙๐๐ ลานบาท 
แตวาปนี้ขึ้นจาก ๓๙๐,๐๐๐ ลานบาท  กลายเปน  ๔๕๙,๐๐๐  ลานบาท  เพิ่มขึ้น  
๖๐ ,๑๐๐  ลานบาท  ผมไมติดใจประเด็นที่วากรมสรรพากรจะเก็บภาษีนิติบุคคล 
ไดตามเปาหรือไม เพราะผมเชื่อวาถึงอยางไรกรมสรรพากรก็ตองสนองนโยบายรัฐบาล 
แลวก็ในชวงหลายสิบปที่ผานมาเก็บภาษีไดตามเปาทั้งหมด แตประเด็นที่ผมขอ 
ตั้งขอสังเกตไวและผมเปนหวงก็คือวาการตั้งรายไดที่มาจากภาษีนิติบุคคลไวสูงมาก 
ขนาดนี้นั้นมันสะทอนบางประการครับ สะทอนก็คือวาเปนการสงสัญญาณหรือไม 
ในการที่จะรีดภาษีหรือถอนขนหานผูประกอบธุรกิจขนานใหญในปที่จะมาถึงนี้  
เพราะอะไรครับ เพราะถาทานประธานไปดูตัวเลขพบวารัฐบาลบอกวาเศรษฐกิจปนี้ 
หรือปงบประมาณ ป ๒๕๕๒ จะโต ๕.๕ เปอรเซ็นต เงินเฟอ ๓.๕ เปอรเซ็นต บวกกัน 
ก็แปลวาจะโตบวกเงินเฟอ ๙ เปอรเซ็นต แตภาษีเงินไดนิติบุคคลรัฐบาลกําหนดใหโตถึง 
๑๕.๓๗ เปอรเซ็นต นั่นก็แปลวาจะตองโหนภาวการณเจริญเติบโตเศรษฐกิจออกไปเปน
จํานวนหลายเปอรเซ็นตทีเดียว เพราะฉะนั้นแนนอนวานี่คือการสงสัญญาณที่จะบอกวา
ในปนี้ปถัดไปในภาวะเศรษฐกิจฝดเคืองคงจะมีการรีดภาษีนิติบุคคลจากผูประกอบการ
ขนานใหญ ซึ่งผมขอตั้งขอสังเกตไวดวยความเปนหวง 
   ประการที่  ๒  ก็คือในเรื่องของงบลงทุน  รัฐบาลตั้ งงบลงทุนปนี้ ไว 
๔๗๓,๑๗.๘ ลานบาท ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดตั้งขอสังเกตไวเบื้องตน
แลวเมื่อวาน ผมขอย้ําเพื่อใหเห็นไดชัดเจนเพิ่มเติมขึ้น ปรากฏวางบประมาณรายจายรวม
เพิ่มขึ้น ๑๐.๕ เปอรเซ็นต แตงบลงทุนเพิ่มขึ้นแค ๑.๗ เปอรเซ็นต ทานประธานทราบไหมครับ 
 



 ๕๐๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๒๒๐/๒ 
 
เมื่อลงไปดูลึกในรายละเอียดนี้จะเห็นชัดเจนวางบลงทุนของรัฐบาล ป ๒๕๕๒ ปนี้ 
เทียบสัดสวนตอจีดีพีแลวต่ําสุดในรอบ ๑๕ ปที่ผานมา ยกเวนป ๒๕๔๖ ปเดียวที่บอกวา
ต่ําสุดก็คือปนี ้แค ๔  เปอรเซ็นตของจีดีพี ตรงนี ้ก็คือสิ ่งที ่ผมเปนหวงวาตอไป 
ถางบประมาณแผนดินไปกระจุกอยูที่รายจายประจําแลวก็งบลงทุนต่ํา ในที่สุดเปาหมาย
ที่ รัฐบาลบอกวาตองการเห็นการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจสงผลตอเนื่องยั่งยืน 
ในการพัฒนาประเทศก็คงจะเกิดขึ้นไดยาก นี่คือขอสังเกตประการที่ ๒ 
  ประการที่ ๓ ที่ขออนุญาตตั้งขอสังเกตในภาพรวมของงบประมาณก็คือวา 
งบประมาณฉบับนี้มีอยูบางสวนที่ไมมีรายละเอียด เปนตัวเลขลัมพ ซัม (Lump sum) เหมือนกัน 
ที่เราเคยวิพากษวิจารณกันมาหลายปตอเนื่องวาเปนงบผี ฉบับนี้งบผีก็ยังไมสูญพันธุครับ 
ทานประธาน ก็ยังมีปรากฏอยูในหลายจุดหลายสวนทีเดียวที่ผมคิดวาจะตองตั้งขอสังเกต
ไวใหทานประธานไดรับทราบ ผมใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ เปนพิเศษ ก็เพราะวา
งบประมาณที่ไมมีรายละเอียดบอกไวมันยากตอการตรวจสอบแลวก็งายตอการรั่วไหล
ทุจริต แลวก็เอาไปใชในทางที่ผิดวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว ทานไปดูงบกลาง
โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ไมจําเปนเขาไมใหตั้งงบกลางนะครับ ------------------------------ 
 

- ๒๒๑/๑ 
 



 ๕๐๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                    นิวรา ๒๒๑/๑ 
 
แลวก็ขณะเดียวกันงบประมาณสวนไหนที่ไมมีรายละเอียดจะตองเอามาใสไวในงบกลาง 
แลวก็ทําใหสภาสามารถที่จะตรวจสอบได แตงบกลางปนี้ในหมวดสํารองจายกรณีฉุกเฉิน 
มีประเด็นที่ผมขอตั้งขอสังเกตไวก็คือวา ความจริงงบสํารองจายกรณีฉุกเฉินมีทุกรัฐบาล  
ไมมีรัฐบาลไหนไมมีงบสํารองจายกรณีฉุกเฉิน เพราะเวลาจําเปนมันก็จะไดหยิบมาใช  
แตวาที่ผมตั้งขอสังเกตก็คือวางบสํารองจายกรณีฉุกเฉินปนี้สูงขึ้นมาก  สูงขึ้นถึง  
๔๘,๐๐๙  ลานบาท ทําไมสูงขนาดนี้ครับ รัฐบาลจะเอาไปทําอะไรพอบอกไดไหมครับ  
อันนี้ขอความกรุณาไดชวยชี้แจงดวย  
   ประการที่ ๒ งบประมาณที่ไมมีรายละเอียดที่ขออนุญาตยกตัวอยาง 
ตอทานประธานอีกประเด็นหนึ่งก็คือวา งบประมาณในแผนงานแกไขปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณกอนนี้รัฐบาลตั้งไว ๒๑,๐๕๑ ลานบาท ผมไมติดใจ 
ปริมาณตัวเลขจะมากกวานี้ก็ไมติดใจแตที่ผมติดใจก็คือวา  ๒๑ ,๐๐๐  ลานบาท
โดยประมาณนี้มันมีจํานวนถึง ๑๔,๕๑๘ ลานบาท ๒ ใน ๓ ของงบประมาณทั้งหมด 
ไมมีรายละเอียดที่บอกวารัฐบาลจะเอาไปทําอะไร เปนตัวเลขลัมพ ซัมไวเฉย ๆ ไมวาจะเปน 
ตัวเลขที่อยูในสํานักนายกรัฐมนตรี ๗,๖๒๐ ลานบาท งบประมาณที่อยูที่กระทรวงกลาโหม  
๖,๗๙๘ ลานบาท ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๗๐ ลานบาท กระทรวงยุติธรรม  
๓๐ ลานบาท รวมแลว ๑๔,๐๐๐ ลานบาท ไมมีรายละเอียดเลยวาทานจะเอาไป
แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตรงไหนอยางไร เอาไปทําอะไร ตํารวจ ทหารชั้นผูนอย
จะไดรับเงินงบประมาณสวนนี้อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย และอยางที่ควรจะเปนสมกับที่ 
เขาไปเสี่ยงเปนเสี่ยงตายที่จังหวัดชายแดนภาคใตหรือไม ตรงนี้คือสิ่งที่พวกเราอยากได
คําตอบ ทานนายกรัฐมนตรีบอกวาสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใตตรวจสอบปริมาณ
จํานวนเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวลดลง ผมไมเถียงทานหรอกครับถาทานจะไปตรวจนับวา
เกิดเหตุรายขึ้นกี่ครั้ง แตประเด็นสําคัญที่ทานประธานตองตระหนัก ก็คือวาความรุนแรง
มันเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นทุกวัน ถึงขนาดขึ้นไปยิงคนบนรถไฟ นี่คือปรากฏการณ 
ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งรัฐบาลตองตระหนัก เงินงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ ลานบาท 
ผมไมเสียดาย ผมเชื่อวาคนไทยทั้งประเทศก็ไมเสียดาย แตตองเอาไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  
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และรัฐบาลจะตองตอบวา ๒๑,๐๐๐ ลานบาทที่จะเอาไปใชในป ๒๕๕๒ นั้นทานจะเอาไป
ทําอะไรบาง ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตจะบรรเทาเบาบางลงไปไดเมื่อไร และสถานการณ
จะดีขึ้นเมื่อไรถึงจะคุมกับเงิน ๒๑,๐๐๐ ลานบาท นี่คือขอสังเกตที่ผมขออนุญาตตั้งไว 
ตอทานประธาน เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับเร่ืองจังหวัดชายแดนภาคใตเกี่ยวพันกับ
งบประมาณ ผมขอความกรุณากระทรวงการคลังหรือรัฐบาลไดไปพิจารณาไดไหมครับ  
ในสถานการณความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้น ผูประกอบการธุรกิจทั้งหมดในจังหวัด
ชายแดนภาคใตทุกวันนี้เดือดรอนครับ เดือดรอนเพราะวาการลงทุนของเขาถาใคร
สามารถยายฐานลงทุนไดก็คงมีคนยายฐานไปจํานวนหนึ่ง แตวาคนที่เขายายฐาน 
การลงทุนไมไดเขาจําเปนจะตองอยูที่นั่น ทานมีมาตรการใด ๆ ที่จะชวยบรรเทาเบาบาง
ผลประกอบการทางธุรกิจใหเขาบางไดไหมครับ  
   ประการที่ ๑ ผมรองขอแทนคนเหลานั้น ทานชวยจัดเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 
หรือที่เรียกวา ซอฟต โลน (Soft loan) ลงไปใหเขาหนอยไดไหม อยางนอยก็เพื่อใช 
ในการขยายธุรกิจหรือประทังชีวิตธุรกิจของธุรกิจในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ประสบ
ปญหาอยูในขณะนี้ ทานอาจจะบอกวามีอยูบางกอนแตมันไมพอเพียงครับ ผมฝาก
รัฐบาลชวยทําเรื่องนี้ใหจริงจังหนอยครับ   
  ประการที่ ๒ ภาษีเงินไดนิติบุคคล ในภาวะที่สถานการณยังรุนแรงอยู
ขณะนี้ธุรกิจเดินไปแทนที่จะเดิน ๒ ขา เดินไดขาครึ่ง ครึ่งขา ทานงดเวนภาษีเงินได 
นิติบุคคลใหเขาหนอยไดไหมครับ เหมือนนโยบายที่พรรคประชาธิปตยทําถาเราเปน
รัฐบาล แตพวกผมไมมีโอกาสเปนรัฐบาลครับ พวกผมไมมีโอกาสที่จะไปชวยสั่งการให  
แตในฐานะฝายคานผมรองขอจากรัฐบาล ชวยเขาหนอยเถอะครับ --------------------------- 
 

 - ๒๒๒/๑ 
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งดเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใตสักระยะเวลาหนึ่งจนกวาสถานการณ
จะดีขึ้น จนกวาเขาจะประกอบธุรกิจไดตามทิศทางที่มันควรจะเปนในสถานการณปกติ
เหมือนจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย นี่คือสิ่งที่ผมขอฝากทานประธานผานไปยังรัฐบาล  
  ขอสังเกตประการที่ ๔ เร่ืองแผนงานสงเสริมการกระจายอํานาจ รัฐบาล 
จัดงบประมาณอุดหนุนเรื่องการกระจายอํานาจปนี้ไว ๑,๕๐๐,๕๘๙.๗ ลานบาท กําหนด
วัตถุประสงคไวชัดเจนครับ บอกวาเพื่อใหหนวยการปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพ 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได เพื่อใหสามารถพึ่งพารายไดของตนเองได 
สูงขึ้น ประเด็นที่ผมขอวิงวอนกับทานประธานผานไปยังรัฐบาลก็คือวา ผมขอเสนอรัฐบาล
ใหปรับปรุงกรณีของการเก็บภาษี ตรงนี้จะเปนประโยชนกับทองถิ่นมาก ทุกวันนี้ 
ทานประธานคงทราบสถานประกอบการจดทะเบียนที่ไหนตองเสียภาษีที่นั่นครับ  
ในที่สุดเวลาไปตั้งสถานประกอบการ ตั้งโรงงานในทองถิ่น ปรากฏวาไปสรางมลภาวะ 
สรางมลพิษ ไปใชจายทรัพยากรของคนในทองถิ่น เสร็จแลวคนในทองถิ่นไมไดอะไรเลย 
นอกจากอาจจะไดงานทําบางเล็ก ๆ นอย ๆ แตวาในที่สุดพอถึงเวลาเสียภาษี ทานไป 
เสียภาษี ณ ที่ที่จดทะเบียน ซึ่งสวนใหญอยูในสวนกลาง ที่สุดทองถิ่นเกือบจะเรียกไดวา
ตองรับภาระในทางลบ ไมไดรับภาระในทางบวกเทาที่ควรจะเปน ทานประธานผานไปยัง
รัฐบาลชวยจัดการเรื่องนี้หนอยไดไหมครับ จัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบตรงนี้  
บอกวาถาสถานประกอบการไหนตั้งอยูในทองถิ่นไหนขอใหเขาชําระภาษีที่นั่น นี่คือ
ขอเสนอที่อยากจะกราบเรียนตอทานประธานผานไปยังรัฐบาล นี่คือขอสังเกตเบื้องตน 
ในงบประมาณภาพรวม ๔ ประการ ทานประธานครับ แตผมกราบเรียนไวตั้งแตตนแลววา
ผมมีประเด็นที่ติดใจตองบประมาณฉบับนี้เพื่อสอบถามรัฐบาลอีก ๔ ประเด็น ๔ ประเด็น
ที่วานี้ก็คือ 
  เร่ืองที่ ๑ ผมติดใจวางบประมาณฉบับนี้จัดงบประมาณไมสอดคลองกับ 
นโยบายที่รัฐบาลไดประกาศไว ผมมีตัวอยางอันสองอันเทานั้นนะครับ เพื่อไมใชเวลามาก 
จนเกินไป ตัวอยางประการที่ ๑ คือโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยเฉพาะในภาคอีสาน 
เพราะรัฐบาลพูดเรื่องนี้บอย เมื่อคืนทานนายกรัฐมนตรีก็พูด ภาคอีสานมีพื้นที่ชลประทาน 
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ทั้งหมด  ๖ .๕ ลานไร ภาคอีสานยังจะตองเพิ่มพื้นที่ชลประทานจาก  ๖.๕ ลานไร 
ไปอีกอยางนอย ๒๒ ลานไร อยางนอยอีก ๓ เทา ทานประธานทราบไหมครับ รายได 
นอกพื้นที่ชลประทาน ๒๒ ลานไรกับในพื้นที่ชลประทานตางกันกี่เทา รายไดจากเกษตรกร
ที่อยูนอกพื้นที่ชลประทานต่ํากวาในพื้นที่ชลประทาน ๓.๕ เทาครับ เมื่อพื้นที่เกษตรกรรม
สวนใหญของภาคอีสานอยูนอกพื้นที่ชลประทาน ตรงนี้จึงเปนคําตอบวาทําไมเกษตรกร
อีสานจึงยากจน ผมเห็นดวยกับนโยบายของรัฐบาลถาตองการไปเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 
ในภาคอีสาน นโยบายพรรคประชาธิปตยของพวกผมก็ประกาศไวชัดเจน ถาเราเปน
รัฐบาล ๓ แสนลานบาทที่จะลงทุนในการขยายพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ ซึ่งสวนหนึ่ง
แนนอนตองไปภาคอีสาน แตวาสิ่งหนึ่งที่ผมติดใจก็คือวาทานนายกรัฐมนตรีประกาศ 
มาตลอด แลวก็ไมนานมานี้ก็ประกาศในรายการสนทนาประสาสมัครของทานดวย  
บอกวาทานจะทําโครงการผันน้ําจากแมน้ําโขง ใชระบบแรงโนมถวงแลวก็เปนชลประทาน
ระบบทอผันมาชวยพื้นที่ชลประทานในภาคอีสาน คําถามของผมมีสั้น ๆ นิดเดียว 
เงินงบประมาณอยูตรงไหนครับ ผมเปดหมดแลวครับทุกเลม หนาเปนตั้ง ไมเห็นเงิน
งบประมาณในการจัดชลประทานระบบทอผันน้ําจากแมน้ําโขงมาภาคอีสานเลย 
แมแตบาทเดียว เมื่อคืนทานนายกรัฐมนตรีก็ตอบคําถาม ผมก็ฟงอยูครับ แตสิ่งที่ 
ทานตอบทานบอกวาปนี้ทานจัดงบประมาณขุดลอกหนอง คลอง บึง แลวทานก็บอกวา 
จะใชเงินนอกงบประมาณ ใชเทคโนโลยีมาจากประเทศจีน ตรงนั้นผมไมติดใจนะครับ  
ถาทําไดก็ดีเปนอานิสงสของคนอีสาน -------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๒๓/๑ 
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แตคําถามก็คือชลประทานระบบทอที่ผันน้ํ าจากแมน้ํ า โขงที่ทานสัญญาไวกับ 
คนทั้งประเทศเพื่อชวยคนอีสานอยูที่ไหนครับงบประมาณ ถายังไมมีทานชวยบอกวา 
จะมีเมื่อไร และจะทําเมื่อไร จะเสร็จเมื่อไร ชวยตอบคําถามใหกับคนอีสานผานพวกผม 
ดวยเถอะครับ ตรงนี้จึงบอกวางบประมาณฉบับนี้จะไมสอดคลองกับนโยบายที่รัฐบาล 
ไดประกาศไว  
   อีกอันหนึ่งครับ โครงการพลังงานทดแทนในเรื่องเอทานอล แตวาผมไมพูด
ตรงนี้จะยกยอดไปพูดตอนสุดทาย แตนี่ก็จะเปนอีกตัวอยางหนึ่งที่บอกวาจัดงบประมาณ
ไมสอดคลองกับนโยบายที่ไดประกาศไว ที่ผมติดใจประการที่ ๒ ก็คือเร่ืองประสิทธิภาพ 
ในการใชเงินงบประมาณ ในเรื่องประสิทธิภาพการใชเงินงบประมาณผมมีโครงการอยู  
๒–๓ อันที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับทานประธานและผมเปนหวงเรื่องประสิทธิภาพ    
   เร่ืองที่ ๑ โครงการเอสเอ็มแอล รัฐบาลจัดงบประมาณเรื่องโครงการ 
เอสเอ็มแอลไว ๒๑,๑๘๕.๒ ลานบาท ตัวเลขกลม ๆ คือ ๒๑,๐๐๐ ลานบาท ผมกราบเรียน
กับทานประธานเบื้องตน ผมไมคัดคานโครงการนี้แลวก็ไมประสงคจะบอกวาใหรัฐบาล
ยกเลิก เพราะผมถือวาเปนสิทธิของรัฐบาลใครเปนรัฐบาลคนนั้นมีสิทธิที่จะดําเนินนโยบาย
ตามแนวทางของรัฐบาล ทานมีสิทธิทําโครงการเอสเอ็มแอล แตที่ผมทวงก็คือผมเปนหวงวา 
ถารัฐบาลไมลงไปดูแลโครงการนี้อยางจริงจังที่สุดเงินกอนนี้ ๒๑,๐๐๐ ลานบาท  
จะร่ัวไหลแลวก็ไมไดเปนไปตามเปา วันสองวันที่ผานมาตอนพวกเราอภิปรายไมไววางใจ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงตอสภายกตัวอยางที่หนึ่งบอกวาที่ศรีราชา
เอสเอ็มแอลเปนประโยชนมากมีโครงการเลี้ยงปูแลวก็ทําใหประชาชนมีความสุข  
ผมกราบเรียนกับทานประธานวาผมไมเถียงทานเร่ืองศรีราชาครับ แตตองไมเอาตัวอยาง 
๑ โครงการ ๒ โครงการมาประเมินผลทั้งหมดทั้งโครงการแลวสรุปวาโครงการเอสเอ็มแอล 
ประสบความสําเร็จ เพราะอะไร เพราะผมมีผลการศึกษาครับทานประธาน ผลการศึกษา
ที่ผมมีอยูในมือนั้นเปนผลการศึกษาจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ซึ่งเขาเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดศึกษา
โครงการเอสเอ็มแอลไวแลวก็สรุปชัดเจนเลยครับ สรุปวาอยางไรครับทานประธาน 
 



 ๕๐๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                สายชล ๒๒๓/๒ 
 
สรุปวาโครงการเอสเอ็มแอลเปนโครงการที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ศึกษาแลวพบวาควรยกเลิก ทําไมควรยกเลิก ทานใหเหตุผลวาอยางนี้ที่ควรยกเลิก
เพราะวา ๑. เปนโครงการประชานิยม แฝงการตลาดสรางฐานเสียงใหกับรัฐบาล   
๒. ทานบอกวาไมสงผลตอความอยูดีกินดีในชีวิตของประชาชนในชุมชน ไมสงผล 
ตอจํานวนหนี้นอกระบบ  ความคุมคาตอการลงทุนเหมือนเดิมคือ  ไมกอให เกิด 
ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในชุมชน กรณีศึกษาบางจังหวัดเจาหนาที่เรียกเก็บคาเซ็น 
อนุมัติโครงการ งบประมาณและผลประโยชนตกแกผู รับเหมา ไมมีการประเมินผล
ประโยชนที่แทจริงที่ชุมชนจะไดรับจากการลงทุน นี่คือผลการศึกษาของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติองคกรตามรัฐธรรมนูญ ที่สรุปภาพรวมโครงการเอสเอ็มแอล 
ผมไมมากราบเรียนใหรัฐบาลยกเลิกเหมือนที่ผมเรียนกับทานประธาน แตผมเรียนขอมูลนี้
เพื่อใหรัฐบาลไดตระหนักวาเงินงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ ลานบาทที่ตั้งปนี้ทานจะตอง 
ไมทําใหเกิดผลในทางลบเหมือนกับผลการศึกษาที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเขาไดดําเนินการศึกษาไวเพื่อใหงบประมาณนั้นไดเกิดประโยชนกับชุมชน 
อยางแทจริง  
   ถัดไปครับทานประธาน อีกโครงการหนึ่งที่ขออนุญาตยกตัวอยางวา 
ผมเปนหวงเรื่องประสิทธิภาพการใชเงิน โครงการแผนงานพักชําระหนี้ เกษตรกร  
๒,๖๐๔ ลานบาท โดยรัฐบาลบอกวามีวัตถุประสงคเพื่อสรางรายได สรางอาชีพที่ม่ันคง
แลวก็เพื่อแกไขปญหาหนี้สินใหกับเกษตรกร ------------------------------------------------------ 
 
                                                                                                                   - ๒๒๔/๑ 

 



 ๕๐๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๒๔/๑ 
 
โครงการนี้ก็เปนโครงการอีกโครงการหนึ่งที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ศึกษาไวแลวก็สรุปเหมือนกับโครงการเอสเอ็มแอล สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสรุปวา 
เปนโครงการที่ควรยกเลิกเชนเดียวกัน ผมก็กราบเรียนกับทานประธานวาผมไมไดมา 
กราบเรียนใหทานประธานบอกรัฐบาลใหยกเลิก ผมไมติดใจถาทานจะทําตอไป 
แตทานตองทําใหเกิดประโยชน เพราะเหตุผลของการศึกษานั้นระบุไวชัดเจนเชนกันวา 
โครงการแผนงานพักชําระหนี้เกษตรกรของรัฐบาลนั้น ๑. ทําใหเกษตรกรมีการบริโภคนิยม
เพิ่มสูงขึ้น พฤติกรรมพึ่งพาตนเองลดลง  ทําใหภาระหนี้ที่จะตองชําระในอนาคต 
ไมสามารถแกไขไดหรือเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะเปนการซ้ําเติมปญหาหนี้สินใหเกษตรกรมากยิ่งขึ้น 
แปลงาย ๆ วาแทนที่จะแกปญหาหนี้สินใหเกษตรกร แลวก็ตรงกับตัวเลขสอดคลองกับ 
ผลการศึกษาของสํานักงานสถิติแหงชาติครับทานประธาน เพราะผลการศึกษาระบุไว
ชัดเจนเหมือนกันวา ผลของโครงการพักหนี้เกษตรกรในรัฐบาลทักษิณ ขออภัยที่เอยนาม 
ระบุวาในที่สุดเมื่อประเมินผลแลวแทนที่จะทําใหหนี้ เกษตรกรลดลง  กลับทําให 
หนี้ เกษตรกรเพิ่มขึ้น  ๔๘ .๙ เปอรเซ็นต นี่คือผลการศึกษาของหนวยงานรัฐบาล 
เพราะฉะนั้นผมจึงนํามากราบเรียนกับทานประธานตรงนี้เพื่อใหรัฐบาลไดตระหนักวา 
ถาทานจะเดินหนาโครงการนี้ตอไป ทานจะตองทําใหโครงการนี้สงผลอยางไรที่จะเปน 
การเพิ่มรายได และแกปญหาหนี้สินใหกับเกษตรกรอยางแทจริง ไมใชซ้ําเติมเกษตรกร
อยางการดําเนินการในชวงหลายปที่ผานพนมา  
   ทานประธานครับ ประเด็นที่ผมติดใจประการที่ ๓ เร่ืองความไมโปรงใส
ของการใชงบประมาณครับ ผมติดใจเรื่องความไมโปรงใสก็คือวา มันมีโครงการ 
บางโครงการ งบประมาณบางงบประมาณที่มันมีเครื่องหมายคําถามและตองการคําตอบ
จากรัฐบาล ผมไมกลาวหาวารัฐบาลทุจริตนะครับ ถาผมกลาวหาวารัฐบาลทุจริต  
ผมตองอภิปรายไมไววางใจ แตนี่คือการตั้งคําถามเพื่อตองการคําตอบและจะไดคลาย 
ขอของใจแทนประชาชนคนทั้งประเทศ  
   โครงการที่ ๑  โครงการระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ป ๒๕๔๘-๒๕๕๑  
ไมไดเกี่ยวกับงบประมาณนี้หรอกครับ แตเปนกอนงบประมาณนี้ แตเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับ 
 



 ๕๑๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               จีรนุช ๒๒๔/๒ 
 
งบประมาณนี้ โครงการป ๒๕๔๘  ป ๒๕๔๙  ป ๒๕๕๐ ป ๒๕๕๑  ๔ ป ตั้งงบประมาณไว 
๘,๔๐๐ ลานบาทของกรมชลประทาน ๘,๔๐๐ ลานบาท เพื่อทําโครงการระบายน้ํา
บริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ปรากฏวาโครงการนี้วันนี้เปนอยางไรทานประธาน 
ทราบไหมครับ สตง. ตรวจสอบพบวาตั้งราคากลางสูงผิดปกติ เอื้อประโยชนผูรับเหมา  
มีนักการเมืองอยูในขายเกี่ยวของดวย วันนี้เร่ืองอยูใน ป.ป.ช. มาเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลนี้  
ไมเกี่ยวหรอกครับ แตที่กําลังจะเกี่ยวกับรัฐบาลนี้ก็คืองบประมาณป ๒๕๕๒ มาอีกแลวครับ
โครงการนี้ งบป ๒๕๕๒ ตั้งโครงการระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ป ๒๕๕๒  
กับป  ๒๕๕๓  ผูกพันไปอีก  ๒  ป  ๒ ,๑๐๐  ลานบาท  ๘ ,๔๐๐  ลานบาท  มีปญหา 
ความไมชอบมาพากลบวกอีก ๒,๑๐๐ หมื่นกวาลานบาท คําถามก็คือวาทานเอาไป 
ทําอะไร ทําไมยังไมจบครับ จะไปเพิ่มเติมตรงไหนอยางไร แลวทานจะแกปญหาไมใหเกิด
ความไมชอบมาพากลขึ้นอีกไดอยางไร จากการใชเงินงบประมาณ เพราะปนี้ทานตั้งไว 
๑ ,๓๐๐  ลานบาท  ผูกพันป  ๒๕๕๓  อีก  ๘๐๐  ลานบาท  รวม  ๒ ,๑๐๐  ลานบาท  
นี่คือเร่ืองที่ ๑ ครับ  
   โครงการที่ ๒ โครงการงบประมาณในการอบรมสัมมนา ผมดูละเอียด 
พอสมควรครับ รัฐบาลชุดนี้ทานประธานทราบไหมครับวาจัดงบประมาณในการอบรม
สัมมนาไวเทาไรกี่สตางคครับ ทานอาจจะเดาไมออก อาจจะเดาวาสัก ๕๐๐ ลานบาท  
สัก ๑,๐๐๐ ลานบาท หรือ ๒,๐๐๐ ลานบาท ทานคงจะตกใจแลวละครับ แตทานทราบไหม
งบอบรมสัมมนาของรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายฉบับนี้ตั้งไวรวมกันแลว  
๔,๑๓๘ ลานบาท ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๒๕/๑ 

 



 ๕๑๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๒๕/๑ 
 
ผมไมติดใจ ๔,๑๓๘ ลานบาท แตผมติดใจถาจะนําเงินงบประมาณกอนนี้ไปใชในทางที่ 
ไมถูกตอง  ผมไมคัดคานงบอบรมสัมมนา  รัฐบาลไหนก็มีเมื่อผมเปนรัฐบาลก็ มี 
งบอบรมสัมมนา ผมใหความเปนธรรมกับทาน และอยางนอยงบประมาณอบรมสัมมนา
ถาทานนําไปใชในทางที่ถูกผมไมตําหนิ และอยางนอยมันมีประโยชนในการชวย
อุตสาหกรรมดานการทองเที่ยว ธุรกิจอบรมสัมมนาในโรงแรม ในกรุงเทพมหานคร  
ในตางจังหวัด รานอาหาร ภัตตาคาร นําเที่ยวก็คงจะไดอานิสงสจากการใชจายเม็ดเงินนี้ 
แตผมขอไว ๒ ขอไดไหม ผานทานประธานไปยังรัฐบาล ๑. อยาเอางบสัมมนาอบรมนี้ 
ไปใชเมืองนอก ขอใหเม็ดเงินตกอยูในประเทศ ๒. อยากินเปอรเซ็นต ผมขอ ๒ ขอนี้ 
เทานั้นแหละครับผานทานประธานไปยังรัฐบาล  
   โครงการที่ ๓ ที่ขออนุญาตพูดไวตรงนี้ เพราะมันเปนเครื่องหมายคําถาม 
ที่อยากใหรัฐบาลไดชี้แจง ถารัฐบาลชี้แจงไดพวกเราก็คลายขอของใจ แลวจะไดสบายใจ 
เร่ืองอะไรครับทานประธาน เร่ืองขึ้นราคาน้ําตาล วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ปนี้รัฐบาลประกาศ 
ใหขึ้นราคาน้ําตาลไดกิโลกรัมละ ๕.๓๕ บาท ชาวบานยังเขาใจวา ๕ บาท ความจริง ๕.๓๕ บาท 
เพราะบวกภาษีมูลคาเพิ่มไปดวย กอนรัฐบาลขึ้นราคาโรงงานน้ําตาลมีสต็อก (Stock) อยู  
๑ ลาน ๓ แสนกระสอบ รัฐบาลตรวจสอบเสร็จประกาศใหขึ้นราคากิโลกรัมละ ๕ บาท  
เมื่อใหขึ้นกิโลกรัมละ ๕ บาท ๑ ลาน ๓ แสนกระสอบ ก็มีเงินเพิ่มขึ้นโดยโรงงานน้ําตาล  
๕ คูณ ๑ ลาน ๓ แสนกระสอบเทากับ ๖,๕๐๐ ลานบาท เงินที่เพิ่มขึ้นมา เงิน ๖,๕๐๐ ลานบาท 
รัฐบาลเอาไปไหน รัฐบาลเอาไปใชหนี้ใหกองทุนน้ําตาล ซึ่งบริหารโดยโรงงานกับชาวไรออย  
๖,๕๐๐ ลานบาทนี้ เอาไปใชหนี้ ใหตรงนี้ครับ  เพราะวากองทุนน้ําตาลเปนหนี้อยู  
๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท แตใครเดือดรอน ผูบริโภคเดือดรอน แตไมเปนไรครับ ผมคิดวา 
ถาเอาไปใชในทางที่เปนประโยชนตรงตามวัตถุประสงคไปใชหนี้ใหกองทุนน้ําตาล 
เปนประโยชนกับชาวไรออยบางสวน ผูบริโภควันนี้เร่ิมทําใจไดแลว แตประเด็นสําคัญ 
ที่กําลังทําใจไมไดมีตรงนี้ครับทานประธาน ที่ทําใจไมไดก็เพราะวามันมีขาวนี้ครับ  
มีขาวบอกวาชี้มีเงินหลนใตโตะ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ลานบาท เพราะวามีน้ําตาลคางกระดาน 
ที่โรงงานน้ําตาลกอนขึ้นราคาอยู ๒ ลานกระสอบ คางกระดานแปลวาไมไดเอาไปขาย  
 



 ๕๑๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              วันทนา ๒๒๕/๒ 
 
แลวก็คางฤดูการผลิต เชน ฤดูการผลิตปที่แลวมันคางกระดานอยูเทาไร ก็แปลวามันก็ 
ยังอยูที่โรงงานน้ําตาล ปนี้คางเทาไรมันก็ยังอยูที่โรงงานน้ําตาล ขาวบอกวาคางกระดานอยู  
๒ ลานกระสอบ ตรงนี้ถาไดขึ้นราคากระสอบละ ๕ บาท ก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมา ๑,๐๐๐ ลานบาท  
แลวก็มีขาวตั้งขอสงสัยวาเงินจํานวนนี้ไปไหน แตทานประธานครับ ผมใหความเปนธรรม
กับรัฐบาล ผมไปตรวจสอบดูแลวปรากฏวาน้ําตาลที่คางกระดานอยู ๒ ลานกระสอบ 
ที่วานั้นมันมีอยู ๑๓ ลานกระสอบที่รัฐบาลเอามารวมกับ ๖,๕๐๐ ลานบาท หมายความวา  
๑ ลาน ๓ แสนกระสอบนั้นเอามาขึ้นราคา ๕ บาทตอกระสอบ แลวไดเงินมาจํานวนหนึ่ง  
แลวเอามาแกปญหาหนี้สินใหกองทุนน้ําตาลไปแลว เพราะฉะนั้นที่บอกวา ๒ ลานกระสอบ 
ปญหาคงไมใช ๑ ลาน ๓ แสนกระสอบแลว แตมันมีปญหาอยู ๖ แสนกวากระสอบ 
ที่ยังไมไดคําตอบ แลวพวกผมตองการคําตอบวา ๖ แสนกวากระสอบนี้อยูตรงไหน -------- 
 

              - ๒๒๖/๑ 
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รัฐบาลไดเอาไปรวมคูณกับ ๕ บาทที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ ๓๐๐ ลานบาท ๓๐๐ ลานบาท 
ที่วานี้รัฐบาลไดเอาไปรวมไวกับ ๖,๕๐๐ ลานบาท เปน ๖,๘๐๐ ลานบาท เพื่อไปใชหนี้
ใหกับกองทุนน้ําตาลหรือไม ถาเอาไปใชหนี้ใหกับกองทุนน้ําตาลอีก ๓๐๐ ลานบาท  
เปน ๖,๘๐๐ ลานบาท พวกผมไมติดใจประเด็นนี้ครับ แตเพราะรัฐบาลแถลงขาววา 
จะเอาไปใชหนี้ ๖,๕๐๐ ลานบาท แนนอนพวกผมตองติดใจมีเครื่องหมายคําถามวา 
แลวอีก ๓๐๐ ลานบาทไปไหน  รัฐบาลตองชวยตอบคําถามนี้ ถารัฐบาลยังไมได 
มีวัตถุประสงควา ๓๐๐ ลานบาท ๖ แสนกระสอบนี้จะเอาไปทําอะไร ผมเสนอแนะรัฐบาล
ขอความกรุณาเอา ๖ แสนกระสอบนี้ไปคูณ ๕ ได ๓๐๐ ลานบาท แลวไปรวมกับ  
๕,๖๐๐ ลานบาท ใหเปน ๖,๘๐๐ ลานบาท เพื่อเอาไปใชหนี้ใหกองทุนน้ําตาลไดไหมครับ 
หรือไมเชนนั้นทานก็เอา ๖ แสนกระสอบนี้ออกมาขายในตลาดในราคาเดิมที่ยังไมขึ้น
กิโลกรัมละ ๕ บาท ใหผูบริโภคไดรับผลประโยชน แตถาทานบอกวาทานรวมแลวทานกม็า
แถลงชี้แจงตอสภา พวกผมพรอมยอมรับครับ แลวผมไมไดกลาวหาวาทานทุจริต แตพวกผม 
ตองการขอมูล แตนี่คือประเด็นที่ผมมีสิทธิตั้งคําถามแลวทานมีสิทธิตอบชี้แจง ถาชี้แจงได
พวกผมก็ไมติดใจ  
   ทานประธานครับ ประเด็นที่ ๔ ประเด็นที่กระผมติดใจประเด็นสุดทาย 
ก็คือวาประเด็นในเรื่องของงบประมาณในการแกปญหาวิกฤติของประเทศในเรื่องขาวยาก 
หมากแพงกับปญหาวิกฤติพลังงาน ทานประธานคงทราบครับภาวะปจจุบันนี้เปนอยางไร 
ขาวยากหมากแพงอยางไร ผมขอทวนอีกนิดเถอะครับ ผมไปที่ไหนมีแตประชาชนบอกวา
ผูแทนราษฎรชวยไปพูดในสภาหนอยเถอะเรื่องของแพง อยางนอยพูดใหประชาชนไดยิน  
แลวหวังวารัฐบาลจะไดยินก็สบายใจขึ้นแลว ทานประธานครับ น้ํามันวันนี้ลิตรหนึ่งดีเซล  
๔๐ กวาบาทแลว ขาวสารถุง ๕ กิโลกรัม เทาไรทานประธานทราบไหมครับ ทานนายกรัฐมนตรี 
คงทราบดีเพราะจายตลาดบอย ถุงหนึ่ง ๒๗๐ กวาบาท ตกกิโลกรัมละ ๕๕ บาทแลวครับ 
ขาวสาร น้ําตาล ๒๐ กวาบาทแลวครับ เพราะรัฐบาลเพิ่งอนุมัติกิโลกรัมละ ๕ บาทขึ้นราคา  
ไขครับ ไขยุคนายกรัฐมนตรีสมัคร หรือไขทานนายกรัฐมนตรีสมัครตองถือวาแพงที่สุด 
ตั้งแตมีประเทศไทยมาแลวครับ เดี๋ยวนี้ฟองละ ๔ บาท ทานนายกรัฐมนตรีคงทราบดี  
 



 ๕๑๔
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แกสหุงตมถัง ๑๕ กิโลกรัม ๓๐๐ กวาบาทตางจังหวัดบวกคาขนสง ปุยหนักที่สุดกับเกษตรกร 
มีคนบอกวาพืชผลเกษตรบางตัวราคาดี ราคาดีครับบางตัว แตทานทราบไหมครับเดี๋ยวนี้ 
ปุยกระสอบหนึ่ง ๑,๒๐๐ บาท แลวกําลังทะยานไป ๑,๓๐๐-๑,๔๐๐-๑,๕๐๐ บาท มีแนวโนม 
จะขึ้นไปเรื่อย ๆ แพงทุกอยาง สินคาอุปโภคบริโภคบางชนิด ผงซักฟอก ยาสีฟน ของทุกอยาง 
ราคาอาจจะไมขึ้นถูกควบคุม แตปริมาณลดลง ทานประธานไปดูเถอะครับ ผมขอบนดัง ๆ  
แทนประชาชน ไมประสงคอะไรอยากใหรัฐบาลไดยินอีกรอบหนึ่งวาคนเขาเดือดรอน
อยางไร แนนอนครับรัฐบาลบอกวาของแพงสวนหนึ่ง เพราะราคาพลังงานแพง จริงครับ
ราคาพลังงานทุกวันนี้แพง เพราะ ๑. ราคาในตลาดโลกมันแพงขึ้นเกินความสามารถ 
ของรัฐบาลที่จะไปสั่งใหราคาน้ํามัน ราคาพลังงานในตลาดโลกลดลง ผมเขาใจไดตรงนี้ 
แตที่มันแพงเกินควรจะเปนอีกขอหนึ่งที่ รัฐบาลตองรับผิดชอบ มันแพงก็เพราะฝมือ 
บริหารจัดการของรัฐบาลยังไมถูกทิศถูกทางและยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ตรงนี้คือ
สิ่งที่พวกเราตองมาพูดกันในสภา ผมมีประเด็นเรื่องงบประมาณ รัฐบาลตั้งงบประมาณ
แกไขปญหาพลังงานไว ๒,๕๘๒ ลานบาท มีเปาหมาย ๒ ขอ ๑. พัฒนาพลังงานทดแทน 
๒. กํากับกิจการพลังงานใหเหมาะสมแลวก็เปนธรรมเพื่อใหธุรกิจพลังงานมีการแขงขัน
ลงทุนคือไมผูกขาด ประเด็นที่ผมจะขอพูดเรื่องพลังงานมี ๕ เร่ือง ผมใชเวลานิดหนึ่งครับ
ทานประธาน ๑. เอทานอล ๒. ดีเซล ๓. แอลพีจีหรือกาซหุงตม ๔. เอ็นจีวี แลวก็  
๕. เร่ืองไฟฟา เร่ืองเอทานอล ทานประธานครับ ขออนุญาตกราบเรียนกับทานประธานวา
รัฐบาลจะตองมีความชัดเจนในเรื่องนโยบายเอทานอล ทานนายกรัฐมนตรีพูดหลายรอบ
ในสภาบอกวาทานสนับสนุนอี ๘๕ ----------------------------------------------------------------- 
 

               - ๒๒๗/๑ 



 ๕๑๕
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ผมไมติดใจเรื่องสนับสนุนเรื่องอี ๘๕ วันหนึ่งประเทศไทยตองเดินไปสูจุดนี้ นโยบายของ
พรรคประชาธิปตย พวกผมก็มีนโยบายอี ๘๕ อี ๘๕ แปลวาใชเอทานอล ๘๕ เปอรเซ็นต 
แลวก็ใชเบนซินผสม ๑๕ เปอรเซ็นต แตประเด็นที่ผมติดใจก็คือวาขณะที่รัฐบาลประกาศ
นโยบายสนับสนุนอี ๘๕ แตทางปฏิบัติมันไมไดไปทางเดียวกันเลยครับ ตรงนี้ที่ผมวา 
ไมสอดคลองกับนโยบายที่ผมขอยอนมาอภิปรายในชวงหลัง ไมสอดคลองอยางไรครับ  
ทานสนับสนุนอี ๘๕ แตสิ่งที่ทานทําเปนมติคณะรัฐมนตรีเปนนโยบายไมจูงใจใหคนใช 
อี ๘๕ เลย 
     ประการที่ ๑ เร่ืองภาษีน้ํามันครับ ภาษีน้ํามันอี ๘๕ ก็ไมจูงใจ เพราะทุกวันนี้ 
เปนอยางไรทานทราบไหมครับ เบนซิน ๑๐๐ เก็บภาษีน้ํามัน ๓.๖ บาทตอลิตร ตัวเลข
กลม ๆ ๓.๗๐ บาทครับ แตอี ๘๕ ทานเก็บเทาไร เก็บ ๒.๖๐ บาท ถูกกวากันแค  
๑.๑๐ บาท และมันจะจูงใจไดอยางไรครับ มีคนเขาบอกวาถาจะใหเหมาะสมตองเก็บแค 
๕๕  สตางค  คือใหถูกกวาเบนซิน  ๑๐๐  ๓ .๑๐  บาท  ถาเปนอยางนี้ มันถึงจูงใจ
กระทรวงการคลังทานรับฟงหนอยเถอะครับ  กระทรวงพลังงานเสนอเรื่องนี้ ไป
กระทรวงการคลังไมเห็นดวย ทานตองทํางานประสานเปนเนื้อเดียวกันไมอยางนั้นจะเปน
รัฐบาลชุดเดียวกันไดอยางไรครับ และมันจะจูงใจเรื่องอี ๘๕ ไดอยางไร   
   ประการที่  ๒  ภาษีรถยนตก็ไมจูงใจ ไมจูงใจอยางไรครับ กอนหนานี้
รัฐบาลชุดที่แลวสนับสนุนนโยบายอีโก คาร อีโก คาร คือรถขนาดเล็กประหยัดน้ํามัน  
ถาเปนเบนซินไมเกิน ๑,๓๐๐ ซีซี ถาเปนดีเซลไมเกิน ๑,๔๐๐ ซีซี เพื่อใหประหยัดน้ํามัน  
ปรากฏวาภาษีรถอีโก คาร เขากําลังผลิตนะครับ ตอนนี้จะขายป ๒๕๕๓ อีกปสองป
ขางหนา  เก็บภาษีรถยนต  ๑๗  เปอร เซ็นต  แตพอมาเปนรถอี  ๘๕  ทานบอกวา 
ทานสนับสนุนใหใชอี ๘๕ แทนที่ทานจะเก็บต่ํากวาอีโก คาร หรือเทาอีโก คาร ทานไปเก็บ
ภาษี ๒๕-๓๐ เปอรเซ็นต แลวเก็บภาษีแพงอยางนี้มันจะจูงใจใหคนหันมาใชอี ๘๕  
ไดอยางไร ตรงนี้คือสิ่งที่อยากเรียนใหทานประธานไดเห็นวาปฏิบัติกับนโยบายแลวก็
งบประมาณ เดี๋ยวอีกขอหนึ่งมันจะไมไปดวยกันเลยครับ  
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   ประการที่ ๓ ที่อยากจะชี้ใหทานประธานไดเห็นครับ การจัดงบประมาณ 
ในการสนับสนุนการใชอี ๘๕ ก็ไมสอดคลองกันเหมือนกับที่ผมเรียน รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพลังงานหรือพูดงาย  ๆ รัฐบาลนั่นแหละครับ ทานบอกวาทานตองการ
ตั้งเปาหมายใหคนหันมาใชอี ๘๕ แทนตลาดเบนซินอยางนอย ๖๐ เปอรเซ็นต ภายใน  
๔ ป แปลวาปจจุบันนี้ถามีคนใชเบนซินรอยเปอรเซ็นต ภายใน ๔ ปจะมีคนหันมาใชอี ๘๕  
๖๐ เปอรเซ็นต ทานประธานทราบไหมครับ ถาคนหันมาใชอี ๘๕  ๖๐ เปอรเซ็นตแปลวา
อะไร แปลวาตอไปนี้เราจะใชเอทานอลวันละ ๑๐ ลานลิตรตอวันครับ ๑๐ ลานลิตร  
แตทานทราบไหมปจจุบันนี้เราผลิตเอทานอลเทาไรวันหนึ่ง ๘๘๐,๐๐๐ ลิตร ยังไมถึง 
ลานลิตรเลย ไมเปนครับ เราพยายามที่จะทําใหมันถึง ๑๐ ลานลิตรตามเปาใหได  
แตปญหามันอยูตรงนี้ครับ ถาจะทําใหถึง ๑๐ ลานลิตร ทานตองมีวัตถุดิบที่จะผลิต 
เอทานอล ตองมีผลิตเพิ่มอีกอยางนอย ๔ ลานลิตรครับ เพราะวาเต็มที่ทําได ๖ ลานลิตร 
เพราะฉะนั้นทานจะตองทําใหไดอีก ๔ ลานลิตร ทําอยางไรครับ มี ๒ ทาง ๑. เพิ่มพื้นที่  
๒. เพิ่มผลผลิตตอไร ทานตองทํา ๒ อยางควบคูกันไปไมอยางนั้นไมไดหรอก แตปรากฏวา
รัฐบาลนี้ทําอยางไรทานทราบไหมครับ รัฐบาลนี้ก็เห็นประเด็นนี้ ทานนายกรัฐมนตรีก็เห็น 
แตวาเวลาตั้งงบประมาณทานตั้งอยางไร ทานทราบไหมครับ งบประมาณป ๒๕๕๒  
ทานตั้งไวแลวครับ ตั้งโครงการเพิ่มผลผลิตและพื้นที่เพื่อผลิตเอทานอลภายใน ๔ ป  
คือป  ๒๕๕๒  ถึงป  ๒๕๕๕  ตลอดทั้งโครงการ  เพื่อผลิตเอทานอลใหไดตามเปา  
๑๐ ลานลิตรตอวันตามที่ผมวา ๑,๔๐๖ ลานบาท ๑,๔๐๖ ลานบาท ใน ๔ ป ทานจะตอง
ทําใหไดไมอยางนั้นเอทานอลไมพอใชถารัฐบาลขืนเกงทําไดตามเปา ๑,๔๐๖ ลานบาท 
ปรากฏวาทานตั้งงบป ๒๕๕๒ ไวกี่สตางคทานทราบไหม ๒๙ ลาน ๒ แสนบาทครับ ------- 
 

 - ๒๒๘/๑  



 ๕๑๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    บศุยรินทร ๒๒๘/๑ 
 
ผมแถมใหอีก ๘๐๐,๐๓๐ ลานบาท แต ๔ ปทานตองทําใหได ๑,๔๐๖ ลานบาท ถาทาน
ยังจัดอัตรางบประมาณไปตามนี้ตอง ๕๐ ปครับมันถึงจะได ๑,๔๐๖ ลานบาท อยางนี้ 
ปาหี่พลังงานไหมครับทานประธาน ผมถึงบอกวาจัดงบประมาณมันไมสอดคลองกับ
นโยบายที่รัฐบาลไดประกาศไว รัฐบาลไปแกไขเสียเถอะครับในประเด็นนี้  
   ถัดมาเรื่องดีเซลครับทานประธาน เร่ืองดีเซลนี้เปนหัวใจของภาคขนสง 
ประมง เกษตร แลวก็คนยากจน ผมเห็นดวยกับการสนับสนุนชวยเหลือภาคการผลิต 
ตาง ๆ ในสวนของการใชน้ํามันดีเซล แตปญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือวารัฐบาลยังทําในวงแคบมาก  
แลวก็ทําชามาก รัฐบาลไปตกลงกับ ปตท. บอกวา ปตท. จะชวยน้ํามันดีเซลราคาพิเศษ 
ลดลงมา ๓ บาทกวาราคาปกติทั่วไป โดยจะจัดใหเดือนละ ๑๒๒ ลานลิตร ๖ เดือน  
แตวาความจริงชวยเทานี้ชวยไดกี่เปอรเซ็นตทานทราบไหมครับ ไดแค ๘ เปอรเซ็นต 
ของการใชดีเซลทั้งประเทศเทานั้น แตก็ไมเปนไร ๑๒๒ ลานลิตรทานรีบเอามาใชเถอะครับ 
แตปรากฏวาจนถึงวันนี้ยังใชชานานเพิ่งอนุมัติไปแค ๓๐ ลานลิตร ใหกับรถ ขสมก.  
กับรถรวม และภาคประมงละครับที่เขารออยู ภาคขนสง รถบรรทุก ภาคการเกษตร 
ที่เขารออยู กระทรวงเกษตรและสหกรณทําอะไรอยู กระทรวงคมนาคมทําอะไรอยู 
กระทรวงพลังงานทําอะไรอยู ทําไมไมรีบประชุมประสานงานแลวจัด ๑๒๒ ลานลิตรนี้ 
ลงไปชวยตอลมหายใจกับภาคการผลิตเหลานี้ นี่คือความลาชาที่เกิดขึ้น ซึ่งผมขอเรียกรอง
รัฐบาลใหเรงลงมาดําเนินการจัดสรรน้ํามันดีเซลราคาพิเศษนี้ออกไปใหทั่วถึงโดยเร็ว  
   ถัดมาครับ เร่ืองเอ็นจีวี เอ็นจีวีรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายที่จะแยกแกสแอลพีจี 
แอลพีจีคือกาซหุงตมออกเปน ๒ ตลาด ตลาดที่ ๑ คือตลาดหุงตม ตลาดที่ ๒ ตลาดขนสง
กับอุตสาหกรรม รัฐบาลบอกจะตรึงราคาแกสหุงตมไวไมเปนไร พวกผมเห็นดวย ไมติดใจ
ตรงนั้น แตทานบอกวาทานกําลังจะขึ้นราคาแกสแอลพีจีในภาคขนสงอุตสาหกรรม 
เพื่ออะไรครับ เพื่อผลักดันใหภาคขนสงอุตสาหกรรมหันไปใชเอ็นจีวีแทน การจะผลักดัน
ใหคนหันไปใชเอ็นจีวีผมก็ไมติดใจ แตที่ผมติดใจก็คือจนวันนี้การเตรียมความพรอม 
ของรัฐบาลเรื่องการเตรียมใหคนหันไปใชเอ็นจีวียังไมครบถวนสมบูรณ แลวก็ยังมีปญหา
หลายประการครับ  
 



 ๕๑๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             บุศยรินทร ๒๒๘/๒ 
 
  ประการที่ ๑ ขณะที่ทานชักชวนใหคนหันไปใชเอ็นจีวี เอ็นจีวีกิโลกรัมหนึ่ง 
๘.๕๐ บาท แต ปตท. ประกาศทุกวันจะขึ้นราคาเอ็นจีวีไปกิโลกรัมหนึ่งกลายเปน  
๑๒ บาท ขึ้นไปอีก ๔๐ เปอรเซ็นต แลวทําแบบนี้มันจะจูงใจคนไปใชเอ็นจีวี หนีจาก 
แอลพีจีไปไดอยางไรครับ แลวก็ถาประกาศขึ้นเอ็นจีวีใครรวย ปตท. คนหนึ่งแลวที่จะรวย 
ใครเดือดรอนเพิ่มขึ้น ผูบริโภคเดือดรอนเพิ่มขึ้น  
  ประการที่ ๒ ปมแกสเอ็นจีวีทุกวันนี้ไมพอครับ ไมพอเพราะวา ปตท. ไมได
ทําไปตามแผน  และรัฐบาลยังไมสามารถกํากับดูแลให ปตท. เปดปมแกสเอ็นจีวี 
ใหเปนไปไดตามแผน เพราะวา ปตท. ผูกขาดเอ็นจีวี แลวก็มีหนาที่ตองไปเปดปม  
ทานดูแผนไหมครับ ปที่แลวป ๒๕๕๐ สํานักนโยบายพลังงานบอกวาจะเปดปมเอ็นจีวี 
๒๗๐ ปม ปนี้จะตองเปดใหได ๓๕๐ ปม แตทานทราบไหมครับจนถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน
เดือนนี้จาก ๓๕๐ ปม เพิ่งเปดได ๑๗๗ ปม จนรัฐบาลตองมากําหนดเปาใหม เปาใหม
บอกวาปนี้ขอเปดใหได ๒๖๐ ปม ๒๖๐ ปมก็ยังต่ํากวาเปา ๙๐ ปม ปหนาจะเปด  
๔๒๕ ปม ป ๒๕๕๓ ๔๘๐ ปม ตรงนี้จึงเปนที่มาที่ทําไมรถถึงติดยาวเหยียดเวลาจะไป 
เติมน้ํามัน ไปเติมแกสเอ็นจีวี ตรงนี้คือสิ่งที่ ปตท. ตองเรงลงทุน แลวรัฐบาลตองกํากับ
ดูแลให ปตท. ลงทุนใหไดตามแผนเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน ถานโยบายรัฐบาล 
ในการดันคนไปใชเอ็นจีวีประสบความสําเร็จ แมยังไมสําเร็จวนันี้ก็เดือดรอนแลวครับ  
 

       - ๒๒๙/๑ 
 



 ๕๑๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๒๙/๑ 
 
  ถัดมาที่เปนปญหาความไมพรอมเร่ืองถังแกสเอ็นจีวี ทานคงเห็นนะครับ 
ทุกวันนี้อยากหันไปใชเอ็นจีวี ถังแกสไมทราบจะไปหาที่ไหน ปตท. บอกวาไมกี่วันนี้ 
จัดงานบอกวาจะหาถังใหได ๑,๐๐๐ ลูก สวนที่เหลือจะพยายามนําเขาจากจีนบาง 
ประเทศโนนประเทศนี้บางก็ไมเปนไร แตที่ผมขอฝากรัฐบาลไวก็คือวา แผนของรัฐบาล 
บอกไวชัดเจนครับ ปที่แลวจะทําใหมีรถเอ็นจีวี ๕๕,๐๐๐ คัน ปนี้จะทําใหมีรถใชเอ็นจีวี  
๑๒๒,๐๐๐ คัน แปลวาจะตองเพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๖๐,๐๐๐ คันในปนี้ครับ ผมไมทราบวา  
เปลี่ยนไปใชเอ็นจีวีแลวกี่คัน แตคงไมถึงกับหลายหมื่นครับ แตถาวันนี้ทานหาถังแกสได  
๑,๐๐๐ ลูก ทานยังมีภาระตองหาถังแกสอีกอยางนอย ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ ลูก ตรงนี้คือ 
การบานของรัฐบาลที่ขอบอกโจทยวารัฐบาลตองเรงดําเนินการในเรื่องนี้ กลาวโดยสรุป 
ในเรื่องเอ็นจีวีครับทานประธาน ถารัฐบาลตองการที่จะหนุนเอ็นจีวีจริง ๆ ทานจะตอง 
ทําใหประชาชนที่เขาหันจากน้ํามัน หันจากแอลพีจีมาใชเอ็นจีวีนั้นไดรับแรงจูงใจ 
ที่ เหมาะสมและมีการเตรียมความพรอมไวสําหรับเขาไดอยางชัดเจน ไมใชสราง 
ความเดือดรอนกลายเปนวาประชาชนหนีจากแอลพีจีหนีจากน้ํามันมาเจอเอ็นจีวี
กลายเปนหนีเสือปะจระเข นี่คือสิ่งที่ขอฝากกับรัฐบาลครับ  
   สุดทายในเรื่องไฟฟา ทานประธานครับ เร่ืองไฟฟาผมมีประเด็นที่อยาก
กราบเรียนกับทานประธานอยางนี้ครับ รัฐบาลจัดงบแผนพลังงานไว ๒,๓๐๖ ลานบาท 
แผนพลังงานระบุไวตรงนี้ครับ ระบุวาเพื่อเอาเงินงบประมาณนี้ไปใชกํากับกิจการพลังงาน 
ใหเปนธรรมกับผูบริโภคและผูประกอบกิจการ ผมเห็นดวยครับถาทําไดอยางนี ้แตปญหาคอื
ตองปฏิบัติใหไดตามนี้จริง ๆ สิ่งที่ผมขออนุญาตกราบเรียนเสนอแนะรัฐบาลก็คือวา  
อยากเห็นรัฐบาลกํากับดูแล ปตท. กับการไฟฟาฝายผลิตเพื่อใหเกิดความเปนธรรม 
กับทั้งรัฐวิสาหกิจและผูใชไฟฟา ระบบไฟฟาปจจุบันนี้เปนอยางไรครับทานประธาน  
ระบบไฟฟาวันนี้เปนอยางนี้ครับ ปตท. เปนผูผูกขาดขายแกสแตเพียงผูเดียวใหกับ 
การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาฝายผลิตก็ซื้อแกสจาก ปตท. ซื้อมาทําอะไร ซื้อมาผลิตไฟฟา
เปนเชื้อเพลิงตนทุนของการไฟฟาฝายผลิตประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต เปนคาเชื้อเพลิง 
เพราะฉะนั้นแปลวา ปตท. ขายแกสใหกับการไฟฟาฝายผลิตเปนตนทุนการผลิต 
 



 ๕๒๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๒๒๙/๒ 
 
ของ กฟผ. ถึงประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต การไฟฟาฝายผลิตผลิตไฟฟาแลวขายไฟใหกับ 
การไฟฟานครหลวงกับการไฟฟาสวนภูมิภาคเอาไปขายตอใหกับผูใชไฟคือประชาชน 
ประเด็นมันอยูตรงนี้ครับ ประเด็นอยูที่วาตนทุนคาแกสของการไฟฟาฝายผลิตทุกวันนี้ 
แพงมาก แพงมากเพราะอะไรครับ แพงมากเพราะวา ปตท. ขายแกสใหกับการไฟฟา 
ฝายผลิตในราคาที่แพงกวาบริษัทลูก ปตท. ขายแกสใหบริษัทลูกราคาหนึ่ง แตขายให 
การไฟฟาฝายผลิตไมใชราคานี้ ตัวเลขนี้คอนขางเปนราคาปดลับ ยากครับที่จะมีขอมูล
ออกมาชัดเจน จริงหรือไมจริงรัฐบาลชวยตอบหนอยเถอะครับ แตสิ่งหนึ่งที่ผมมีตัวเลข 
ก็คือวา ปตท. ขายแกสใหบริษัทลูกบางบริษัท ๑๓๗ บาทตอลานบีทียู (BTU) ๑๓๗ บาท
ตอลานบีทียู แตขายใหการไฟฟาฝายผลิตรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล ๑๗๒ บาทตอลานบีทียู 
แพงกวา ๓๕ บาทตอลานบีทียู ประมาณแพงกวา ๒๕ เปอรเซ็นต ผลคืออะไรครับ  
ผลคือบ ริษัทลูก  ปตท .  รวยครับ  ผลขอ  ๒  ปตท .  รวยมหาศาล  ปที่ แล วกํ า ไร  
๙๗,๐๐๐ ลานบาท ผลอีกขอหนึ่ง การไฟฟาฝายผลิตกลายเปนตนทุนการไฟฟาฝายผลิต
สูงขึ้นมากเกินความจําเปน -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๓๐/๑ 
 



 ๕๒๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๓๐/๑ 
 
ผลตามมาคืออะไรครับ ที่สุดคาไฟก็แพง ผลที่สุดผูใชไฟคนไทยตาดํา ๆ ตองใชไฟแพง  
นี่คือผลที่เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเปนประเด็นที่ผมตองนํามากราบเรียนกับทานประธานวา  
การไฟฟาฝายผลิตซื้อแกสจาก ปตท. ปหนึ่งเทาไรทานทราบไหมครับ ปที่แลวซื้อ  
๖๖๐ ลานลานบีทียู ถาการไฟฟาฝายผลิตซื้อแกสจาก ปตท. ในราคาเดียวกับบริษัทลูก 
จะทําใหการไฟฟาฝายผลิตสามารถลดตนทุนแกสลงไดปที่แลวปเดียว ๒๓,๐๐๐ ลานบาท 
๒๓,๐๐๐ ลานบาท ถาเอามาลดคาไฟใหประชาชนคนไทยทั้งประเทศคนใชไฟมีทั้งประเทศ
ประมาณ ๒๐ ลานครอบครัว จะลดใหไดถึงครอบครัวละ ๑๐๐ บาทตอเดือน ครอบครัวไหน
ใชไฟ ๑๕๐ บาท จะเหลือ ๕๐ บาท ครอบครัวไหนใชไฟ ๒๐๐ บาท จะเหลือ ๑๐๐ บาท 
ตรงนี้แหละครับคือประเด็นที่ผมขอฝากรัฐบาลใหชวยไปดูตรงนี้ใหสอดคลองกับ
งบประมาณ ๒,๐๐๐ กวาลานบาทที่ทานจัด แลวทานบอกวาจะกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
และประชาชนใหไดรับความเปนธรรมเชนเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประสิทธิภาพการใชเงินงบประมาณ ทานนายกรัฐมนตรีอาจจะอาง ขออภัยครับวา 
อาจจะทําไมได  เพราะทานเคยพูดในรายการบางรายการวา  ปตท .  เปนบริษัท 
ในตลาดหลักทรัพย แตขออนุญาตกราบเรียนกับทานประธานครับ แมจะเปนบริษัท 
ในตลาดหลักทรัพย แตก็ใชวารัฐบาลจะไปกํากับดูแล ปตท. ไมได อยางนอยที่สุด     
   ประการที่ ๑ รัฐบาลเปนผูถือหุนใหญของ ปตท. ในนามกระทรวงการคลัง 
บัดนี้ถืออยู ๕๒ เปอรเซ็นตครับ สามารถดําเนินการผานกระทรวงการคลังเอานโยบาย
รัฐบาลไปใชในที่ประชุมผูถือหุนได  
   ประการที่ ๒ วันนี้ ปตท. ไมใชรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถือหุนรอยเปอรเซ็นต
แลวครับ ถูกถายเทไปเปนของเอกชนที่วิพากษวิจารณถึงขั้นอภิปรายไมไววางใจ 
กันมาแลวนะครับ ยิ่งทําให ปตท. ไดประโยชนเทาไร ผูถือหุนกลุมนั้นที่ มีปญหา 
ไดหุนไปในทิศทางที่เขาวิพากษวิจารณก็รวยขึ้นเทานั้นเหมือนกัน ตรงนี้จึงเปนประเด็น 
ที่ผมบอกวารัฐบาลเขาไปดูแลได  
   ประการที่ ๓ มีกฎหมายอีก ๒ ฉบับที่เปดโอกาสใหรัฐบาลเขาไปดูแลได  
๑. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน ป ๒๕๔๐ ออกปที่แลวครับ ฉบับนี้รัฐบาล 
 



 ๕๒๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              กมลมาศ ๒๓๐/๒ 
 
เขาไปกํากับดูแลได กฎหมายอีกฉบับหนึ่งออกมาตั้งแตป ๒๕๑๖ ครับ พระราชกําหนด
แกไขและปองกันภาวะขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีออกคําสั่ง
กําหนดมาตรการเรื่องการผลิต การจําหนายพลังงานไดทุกประเภท กฎหมาย ๒ ฉบับนี้ 
จะชวยใหรัฐบาลสามารถที่จะเขาไปดําเนินการไดในสวนที่เกี่ยวของ  
   สุดทายครับทานประธาน สุดทายที่ขอฝากรัฐบาลไวเร่ืองพลงังานทีข่อฝากไว 
ก็คือวา งบประมาณ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท ในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้ ผมปรารถนาอยากเห็นรัฐบาลนําไปใช 
อยางถูกทิศทางและมีคุณธรรม รัฐบาลตองไมทําแบบรัฐบาลทักษิณ ใครไมเลือกไมให
งบประมาณตองไมเอางบประมาณเปนเครื่องมือแบงแยกประชาชน  ตองไมเอา
งบประมาณแบงแยกวานี่เลือกเรา นี่ไมเลือกเรา เพราะประชาชนจะเลือกใครยอมเปน
สิทธิของประชาชน เชนเดียวกับที่เปนสิทธิของประชาชนที่เขายอมมีสิทธิไดรับเงิน
งบประมาณแผนดินที่เปนเงินภาษีอากรของเขาและในฐานะที่เขาเปนเจาของประเทศ 
หากทําเหมือนรัฐบาลทักษิณ ผมกราบเรียนกับทานประธานเลยครับ ความแตกแยก 
ในบานเมืองนี้จะไมมีวันสิ้นสุด ผมกราบเรียนมาทั้งหมดในชวงระยะเวลาที่ผานมา 
ก็ เพียงเพื่อจุดประสงคดวยความปรารถนาดีที่ตองการเห็นการใชงบประมาณ  
๑  ลาน  ๘  แสนกวาลานบาทนี้ โปร งใส  เปนธรรม  เกิดประโยชนกับประชาชน 
ผูเสียภาษีอากรและเจาของประเทศอยางแทจริง ขอบคุณครับ  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
 

 - ๒๓๑/๑ 
 



 ๕๒๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๓๑/๑ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานนายกรัฐมนตรี เชิญครับ 
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม)  :  
ทานประธานที่เคารพ ผม สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผมไมไดคิดวาจะมีทานสมาชิก 
อภิปรายแลวจะขึ้นเปนการตอบโต แตไมอยากทิ้งไวใหยาวนานเกินไป ผมขึ้นมาชี้แจง 
ไมไดตอบโต ทานสอบถามมาก็อธิบายความกลับไป ทานสมาชิกผูมีเกียรติจากจังหวัด 
ทางภาคใต ทานจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ทานอภิปรายผมนั่งอยูขางในตองใชกระดาษ 
เอ (A) ๔  ๗ แผน ที่จะบันทึกคําอภิปรายของทาน แตผมไมตอบโตทุกประเด็นครับ  
ฟงความแลวก็ตองมาสรุป เวลาที่สรุปรวมสุดทายก็จะใหเห็นประเด็นวาคนเปนรัฐบาล 
ทําอยางไร คิดอยางไร คนเปนนักการเมืองฝายควบคุมรัฐบาลคิดอยางไร ตัวอยาง 
ที่เห็นชัด ๆ เลยเหมือนกับ ปตท. เงอะงะจริง ๆ ทําอะไรตออะไร ตัวเลขตาง ๆ เวลาที่ 
เขาทําเรื่องนี้เขาจะชักชวนใหคนใชแกส เพราะเขาคิดวาน้ํามันมันจะแพง เขาก็ดําเนินการ
ของเขามา แตวาเวลาที่น้ํามันมันขึ้นนั้นคือกะกันวาจะทําอยางนี้ แตมันพรวดขึ้นไป 
อยางนั้นความเงอะงะก็เกิดขึ้นอยางนี้ทันที แตกอนนี้ตอนน้ํามันราคาลิตรละยังไมถึง  
๒๐ บาท มันมีใครตัดสินใจ ใครสนใจเรื่องถังแกส ใครตัดสินใจบางครับ วันนี้มันขึ้นมา 
๔๐ กวาบาท ตัดสินใจกันหมดไปยื้อแยงกันหมด วันหนาถาน้ํามันลิตรละ ๑๐๐ บาท 
มันจะตองเกิดการจลาจลกันแน เพราะมันจะตองหาทางอื่นทดแทน แตการที่เขาจะมา
ทดแทนเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็มาชา มันไมไดมารวดเร็วทันใจ อยางบอกวาไฮโดรเจนมา 
ก็ไมตองใชน้ํามัน ก็คิดกันทั้งนั้นละครับ รถบัสอเมริกาใชแตปานนี้ก็ยังไมมาถึงเมืองไทย 
รถใชแบตเตอรี่ก็รูวาใชไดแตก็ยังไมยอมจะทําโรงงานไฟฟาไวสําหรับจะชารจ (Charge) 
แบตเตอรี่เพื่อจะไดใชทีละรอยกิโลเมตร ไปเชียงใหมตองเปลี่ยน ๗ ลูก ก็ยังไมมีใคร
ตัดสินใจเพราะยังตอตานการสรางโรงไฟฟากันอยู รูชัดเจนเลยวาตอไปนี้รถที่กําลัง 
จะออกมาถาน้ํามันมันเกิดหมด มันก็ตองไปที่แบตเตอรี่ ตองไปที่ไฟฟา แตวาในขณะที่
แกสมันยังใชได ๒๐-๓๐ ป เขาก็เสนอระบบแกส แลวระบบแกสเขาก็เอาซีเอ็มจี (CMG) 
ซีเอ็มจีเขาไมชอบมีคําวา คอมเพรสชั่น (Compression) เขามาเปลี่ยนเปนเอ็นจีวี  
 



 ๕๒๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๓๑/๒ 
 
เราก็ชักชวนใหคนในบานเมืองนี้เปลี่ยนแปลง คนเปนเจาของรถความรูสึกไมเหมือนกัน
หรอกครับ คนรูสึกกอนเพื่อนที่ตองการหากําไรคือแท็กซี่ เพราะฉะนั้นแท็กซี่ ๗๐,๐๐๐ คัน
เขาเปลี่ยนเกือบหมด ไมมีใครใชน้ํามันแลวเพราะมันทนไมได แลวไดประโยชนไหม 
ไดประโยชนแนนอน เวลาที่มันขึ้นมาอยู ๒๐ บาท นั่นก็ ๘.๕๐ บาท มันขึ้นมา ๒๕ บาท  
นั่นก็ ๘.๕๐ บาท ขึ้นมา ๓๐ บาทก็ ๘.๕๐ บาท แตบัดนี้มันขึ้นมา ๔๐ บาท เพราะฉะนั้น
เขาประกาศลวงหนาไวไมมีอะไรเสียหายหรอกครับ ถา ๔๐ บาทกับ ๑๓ บาท มันไมมี
ปญหา เขาประกาศลวงหนาไปเปนเดือน เขาประกาศไวครึ่งปวาถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม 
เขาจะขึ้นจะตามดูกันพวกกักตุนตองเลนงานมันก็เทานั้นเอง แตเขาบอกไวลวงหนา  
เขาทํางานมีกฎ มีเกณฑ เพราะฉะนั้นถาหากคนเราจะตองใหเกียรติกันบางไมแสวงหา
โอกาส ก็ ปตท. นี่แหละครับที่จัดการขายหุนไป ๓๐ เปอรเซ็นต แลวไปลงทุนไปทํา 
ความเจริญเอาเขาตลาดหลักทรัพย  เมื่อ เขาตลาดหลักทรัพยก็ตองให เกียรติ 
ตลาดหลักทรัพยวาหลักการเปนอยางไร  รัฐบาลก็ตองคอยดูอยู  เขาก็พิจารณา  
เขาก็ทํางาน เพราะเขาเปนคนอยูในสังกัดของกระทรวงพลังงาน ทั้งหมดที่ทํากันมา
อธิบายความชัดเจนวาน้ํามันมันขึ้นพรวดพราดจริงไหมครับ ใครปฏิเสธบาง ใครจะคิด 
มันขึ้นมาวันนี้ ๑๔๐ บาทตอบารเรล แลวแตกอนมันเทาไรละครับ ตอนเริ่มตนพัฒนา 
พอมันเกิน  ๒๐  เหรียญตอบารเรล  เขาก็เ ร่ิมคิดกันแลว เกิน  ๖๐  เหรียญบาร เรล 
ก็เร่ิมกระทํากันแลว ระยะหลังพรวดไมกี่ เดือนมันขึ้นเทาไร มันไตพรวด ๆ แตกอน 
อยูแค  ๑๐๐  ตอนแค  ๑๐๐  เขาก็ เตรียมการบัดนี้ มัน  ๑๓๐ -๑๔๐  เพราะอยางนี้ 
คนอยากจะเติม เมื่อกอนถาเขาทําไปเรื่อย ๆ ไมเปนปญหามันพอดีกับความแพง  
แตถามันคอย ๆ ไตขึ้นไป อายนี้มันพรวดพราด พรวดพราดคนหวาดหวั่นก็พรวดพราด  
แตกอนคนแท็กซี่ตัดสินใจทํากอน ๗๐,๐๐๐ คันทําไมทําได ก็เพราะคนแท็กซี่เขาทนไมได 
ตองจัดการเขาไปเขาคิวกอนไมมีใครไปแยงเลย แลวการเติมการอะไรเขารูจังหวะ  
รู เวลาเขา -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
                 - ๒๓๒/๑ 
 



 ๕๒๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๒๓๒/๑ 
 
ถึงเวลาอยางนี้ก็จะใหรัฐบาลไปเคนคอ ปตท. เห็นวาเขาไมมีความสามารถ ผมไมตําหนิ
หรอกครับ เพราะผมรูจากเหตุผลวาทําไมเขาถึงตองชักชา ทําไมตองอยางนั้น ทําไมตอง
ทั่วประเทศ ทําจากสวนกลางขยาย ๆ ออกไปกวาจะไปถึงจะสงจะแทนตาง ๆ เขาอธิบาย 
ใน ครม. เพราะฉะนั้นเรื่องราคาอะไรตาง ๆ เร่ืองกําไรเขาก็บอกเลยครับ เขากําไร  
๖.๕ เปอรเซ็นต แลวไดเงินเทานี้เขาตองใชเพื่อการนี้เทานั้น ๆ คือบอกวาพอผมเปนรัฐบาล
บอกตองการเอาชื่อเสียง บอกเอากําไรเอามาหมดเลยมาลดใหประชาชน อายโนนก็เอามา 
อายนี่ก็เอามาเพื่อประชาชน ผมเปนนักการเมืองนะครับ รูสึกเดือดรอนแทนประชาชน
เหมือนกันครับ แตไมเอาใจประชาชนถึงขนาดอยางที่ใครตอใครชอบทํากัน ไมเลยครับ 
ผมมาเปนหัวหนารัฐบาลก็เปนหัวหนารัฐบาลที่แปลกคือไมเอาใจประชาชน แตอธิบาย 
ใหประชาชนฟงวามันคืออะไร จะตองแกไขอยางไร มันมาแคไหนอยางไร ทั้งหมดนี้พูดกัน
ดวยเหตุผล งบประมาณวิจารณไดครับ อายโนน อายนี่ เรียกตาง ๆ อยางเมื่อกี้ที่บอกวา
ไปทําแลวพัฒนาอะไรตาง ๆ  ไมกี่สิบลานบาท แตมันไปอยูในงบอื่นที่จะไปทําน้ําหยด 
ไปชวยออยตาง ๆ มันอยูในงบการเกษตร มันไปอยูอันอื่น ไมใชไปพัฒนาตรงนี้ พัฒนา
พลังงานไดตรงนี้ แตที่พัฒนาจริง ๆ มันอยูงบอื่นเขาเอามาวางเอามาเรียง ตองเห็นครับ 
งบประมาณพูดมาบอกวาสัมมนาอะไรกันตั้ง ๔,๐๐๐ กวาลานบาท ไมใชสํานักนายกรัฐมนตรี
พัฒนาอยูคนเดียว แตมัน  ๒๐  กระทรวง  การพัฒนาก็เพื่อใหคนมีความรูมากขึ้น  
เร่ืองพรรคอยางนี้บางสิ่งบางอยางไดคนที่เขามีความรู แตการสัมมนาเขาบอกอยางไร  
ไมเขียนเปนคําสั่งหรอกครับ แตบอกแนวทางเลยใหไปสัมมนา คุณชวยไปสัมมนา 
เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน ทําไมตองกระซิบอยางนั้น 
ก็โรงแรมมันจะตายกัน เขาเรียกวามันไมพีค (Peak) มันพีคเดือนตุลาคม นี่แปลวาเขาใสเงิน
ลงไปอยางนี้ใหมีการพัฒนาความรูเบื้องตน แตวาไปทํางาน หนาเขากําลังไปเที่ยวกัน
โรงแรมแพง ๆ ดันไปพัฒนานั่นละครับมันทําไมเปน แตผมทําเปนครับ ผมไปสัมมนา 
ที่เชียงใหม ผมบอกเลย ๔ เดือนเราจะชวย ตอนนั้นเขาทํางบประมาณไวแลว แตอธิบายมา
ผมจะอธิบายไปใหฟง สําหรับ ๒๐ กระทรวงแลวเขาตองไปสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู  
คนจะขึ้นตําแหนงตรงนั้น ๆ ตองเรียน แลวเขาก็ไปสัมมนา แลวมันก็จะไดประโยชน  
 



 ๕๒๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             กุลนิษฐ ๒๓๒/๒ 
 
แปลวาคนทําธุรกิจมันก็ไมตายแหงตายแลง ๔ เดือน เวลาโลว ซีซัน (Low season)  
คราวนี้ละครับ แปลวาเรามองเห็น ทานก็อาจจะมองเห็นแตความรูสึกนึกคิดภาวนา 
ใหทาน ประทานโทษตองออกชื่อ ทานสมาชิกจุรินทร ลักษณวิศิษฏ มาเปนนายกรัฐมนตรี
ทานก็ตองทําแบบของทาน เผอิญผมมาเปนผมก็ทําแบบของผม แตแบบของผมนั้น 
ผมใหเกียรติคนที่รวมงานดวย การไฟฟาฝายผลิตถาหากวาเขาไดเปนอยางที่ ปตท. เปน 
เขาก็อาจจะมีวิธีการที่ดําเนินการโดยเขาไมตองมาถูกพึ่ง ปตท. ผูกพันกันอยางนี้  
มันไปไมตลอดรอดฝงเพราะถูกดึงเอาไว แลวคนปลุกระดมกันเพราะถาไดชัยชนะ 
ที่ดึงรัฐวิสาหกิจอันนี้ ไว  แตขอสําคัญสุดเวลานี้พึ่ งใครครับ  รัฐวิสาหกิจนี้พึ่ งใคร  
พึ่ ง เพื่ อนบาน  พึ่ ง ไฟฟาน้ํ าจากลาว  ๓  เขื่ อน  กําลั งจะพึ่ งจากพมา  นั่นละครับ  
เพราะในบานเราทําไมไดขึ้นไมได  งานอยางนี้ถามสิวา  ปตท .  เขาทําคลองตัว  
เขาเดินหนาไป ผมจะไมพูดซ้ําวาเขาเดินหนาไปจนกระทั่งถึง เดี๋ยวนี้เขาสรางออยสวิคเอง 
เขาทําอะไรตาง ๆ เอง ก็ตองใหเกียรติเขาครับ แลวก็จัดการแบงปนเทานี้ ผมทําไมได
หรอกครับ ไปคาดคั้นอางกฎหมายฉบับนั้นแลวเอามาเอง มันทําลายธุรกิจนะครับ  
แตธุรกิจเทาที่ไดนี้พอใชไดนะครับ คําวา ไมมี กับคําวา มี นี้มันอยางไรครับ เขาหาน้ํามัน
มาได เขาหาแกสมาได ประเทศไทยมีใหคนใชบริโภค แพงหนอยก็ไมเปนไร ดูสิครับ 
มีใครบนไหม มันขึ้นพรวด ๆ ตั้งแต ๓๐ บาท ๔๐ บาท จนกระทั่งบัดนี้มันขึ้นทุกวัน  
ขึ้นเทาโนนเทานี้ คนไทยทนไดเพราะระบบเราสรางแลวรองรับดี แลวเขาขึ้นกันตามอัตรา 
มีอัตราเมืองนอกใหอางอิง ก็ราคาโลกมันเปนอยางนี้ เพราะฉะนั้นขอเรียนเถอะครับวา 
ความคิดไดครับ ฟงผมก็ฟงได แตผมไมเอาทั้งหมด ๗ หนาที่จดไวมาใสทีละรายการ  
ไมละครับ แตอยากจะเรียนใหทราบวาวิธีการคิด วิธีการทําทานวิพากษวิจารณได  
แตวาผมก็จะขอใชสิทธิตอบเพื่อไมลงในรายละเอียด เพื่อจะบอกวาแลวก็ไปถกกัน 
ในกรรมาธิการ วาระ ๑ คืนนี้ถาเผื่ออยากจะใหบานเมืองเดินหนาก็ผานไปตกลงกัน  
วาระ ๒ วาระ ๓ ถาสวางนั่งทํากันไป ๒ เดือน มีอะไรที่มันไมควรไววางใจ ก็งบประมาณ
ไมผาน ถางบประมาณผานก็แปลวารัฐบาลยังบริหารได ก็นี่ละครับหลักเกณฑของสภา 
ของวิธีการ แตวาวันนี้ผมผุดลุกผุดนั่งกับเขาดวยทําไม ------------------------------ - ๒๓๓/๑ 
 



 ๕๒๗
 สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                      ณัฐวัฒน ๒๓๓/๑ 
 
ผมไมอยากใหใครตอใครฟงแลวคนเปนรัฐบาลนั่งหัวโดอยูไมฟง ผมไมยอมอยางนั้นเลย  
ผมตองใหคนที่บานไดฟงเทาเทียมกันวาเมื่อกลาวหาอยางนี้ก็ตองหักลางอยางนี้  
ไมใชโตวาทีนะครับ แตตองอธิบายความวาระหวางคนเฝาดูวิพากษวิจารณกับคนทํางาน 
มันเหมือนกับพี่เลี้ยงนักมวยกับนักมวยมันตองใหนักมวยไดอธิบายวา ทําไมตรงนั้น 
ถึงไมตอย ทําไมตรงนี้หมัดจึงรวงตกไปอยางนั้น ตองใหนักฟุตบอลอธิบายกับโคช 
(Coach) ครับ โคชยืนสั่งจะเกงอยางไรก็ตามแต มึงไปวิ่งอยูขางในเปนอยางไร มันลิ้นหอย
อยางไร ทําไมลูกนี้มันถึงเดงอยางไร มันเอาเทาแหยไปหนอยเดียวก็เขา แลวถาเปนโคช 
ถึงไหม อันนี้เหมือนกันเลยครับเปรียบเทียบ ผมขอเรียนวาเมื่อเชานี้ ทานประธาน 
ตองขออนุญาตนิดเถอะครับ เมื่อเชาเขาวิพากษวิจารณเร่ืองฟุตบอลเยอรมันกับสเปน  
เขาวิพากษวิจารณดี เขามาเทียบการเมืองวาเยอรมันมันเกาแกมันอยางโนนอยางนี้ 
เขาก็เปรียบกับนายกรัฐมนตรีสมัคร สเปนคนหนุมรุนใหมนักฟุตบอลใหม ๆ ตองเชียรสเปน  
เขาบอกวา ๒ อันนี่ตางคนตางมีดี เขาวิเคราะหวิจารณเอาการเมืองไปเทียบกับกีฬา  
เห็นไหมครับวามันจะชิงชนะเลิศมันยังมีวาคนนี้เปนอยางไร ๆ เขาวิจารณเหมือนกันเลย
ผมนี่ละนายกรัฐมนตรีอายุ ๗๓ หัวหนาฝายคานอายุ ๔๔ แลวเขาเปนอยางไรครับ  
ในสภาก็ตองสูกัน ขางนอกก็ตองคุยกันการเมืองละครับ แตวาทั้งหมดทั้งปวงตองให 
ประชาชนคนกลางไดรูวาใหเขานั่งสับโขกโปก ๆ นั่งมุดหัวยังไมตอบอะไรไมไดครับ  
สําหรับนายกรัฐมนตรีอยางผมไมไดเลยผมตองชี้แจง แลวก็ชี้แจงดวยเหตุผล แลวเหตุผล 
เปนอยางไรก็ไมใชเอาเสียงขางมากลากไป คนฟงจะรูวาเปนอยางไรเวลาใชถอยคํา 
เหมือนกัน จะตายอยูแลวบานเมืองจะตายอยูแลว นั่นเปนสํานวนครับ แตขอเท็จจริง 
ยังไมถึงขนาดนั้น ยังพออาศัย ยังพอปรับได ตัวเลขที่นาชื่นใจคือการใชน้ํามันเบนซิน  
น้ํามันดีเซลมันลดหมดครับ ลดไป ๑๐ กวาเปอรเซ็นต เพราะอะไรครับ เพราะมันแพง  
นี่โดยอัตโนมัติ แลวอยางไรถึงจะแยงถังกัน มีงานที่จะเอาถังแกสไป ก็เพราะอยากจะ 
ติดแกส เมื่อกอนบอกแท็กซี่ติดแกสมันเสี่ยงมันจะตายคนนั่งมีลูกระเบิดอยูขางหลัง  
วันนี้แยงถังแกสกันแลวเราปลอยใหเขาธรรมดาไมไดครับ ตองอิตาลีถึงจะชั้นหนึ่ง  
กําลังตรวจสอบของจีนราคาครึ่งเดียว แตมันโอเคไหม ถามันโอเคเราก็สนับสนุน  
 



 ๕๒๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    ณัฐวัฒน ๒๓๓/๒ 
 
มันมาเร็วเกินคาดครับ ของอะไรถามาเร็วเกินคาดก็จะมีบรรยากาศอยางที่ทานสมาชิก
ฝายคานไดอภิปรายมาทั้งหมด ขออภัยนะที่จะไมเขาไปในรายละเอียดทั้งหมด ไมตองการ
ใชเวลา ใหเวลาสําหรับทานฝายคานจะวากันไปจนค่ํา ผมจะตอบอีกทีตอนจบสุดทาย 
ขอบคุณครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :   
ทานรองนายกรัฐมนตรีสุวิทย เชิญครับ  
  นายสุว ิทย  คุณกิตต ิ ( รองนายกร ัฐมนตร ีและ ร ัฐมนตร ีว า กา ร 
กระทรวงอุตสาหกรรม) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สุวิทย คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ผมตองขอขอบคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
ทานจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ประทานโทษที่ตองเอยนาม ที่ทานไดกรุณายกประเด็นในเรื่อง
ของน้ําตาลที่ทานไดเอยถึงตัวเลข ทานก็บอกวาทราบดี ไดลงไปตรวจสอบหลังจาก 
มีการปรับขึ้นราคาน้ําตาลแลว แลวก็เห็นวาไมไดมีประเด็นในเรื่องการทุจริต แตทาน 
สงสัยวาน้ําตาลคางกระดานทั้งหมดที่ไดรวบรวมตัวเลขไวของทานเอง ๑.๓ ลานกระสอบ 
แลวก็ทั้งหมดประมาณ ๒ ลานกระสอบ แตจริง ๆ แลว ๑.๓ ลานกระสอบบวกอีก  
๖ แสนกระสอบ ตัวเลข ๖ แสนกระสอบนั้นก็ใกลเคียงกันก็ประมาณ ๑ ลาน ๙ แสนกระสอบ
โดยประมาณ ตัวเลขใกลเคียงกัน ตัวเลข ๑.๓ ลานกระสอบจริง ๆ แลวถาคิดเปนเงิน 
ที่จะเก็บไดจาก ๑.๓ ลานกระสอบก็คือ ๖๕๐ ลานบาท ไมใช ๖,๕๐๐ ลานบาท อยางที่
ทานพูด เพราะวากระสอบละ ๑๐๐ กิโลกรัม ๑๐๐ กิโลกรัมกระสอบหนึ่งก็เทากับ  
๑.๓ ลานกระสอบ ก็คูณเขาไปเทากับประมาณ ๑,๓๐๐ ลานบาท ๑.๓ ลานกระสอบ
เทากับประมาณ ๑๓๐ ลานกระสอบ ขอประทานโทษครับ ๑๓๐ ลานกระสอบก็จะเปนเงิน 
๖๕๐ ลานบาท แลว ๖ แสนกระสอบ ที่ทานพูดถึงที่เปนน้ําตาลคางกระดานอีก  
๖ แสนกระสอบ ประมาณ ๓๐๐ ลานบาท เงินทั้งหมดที่ทานเปนหวงวาแลวมันหายไปไหน 
เงินจะไปไหน เงินทั้งหมดจะเขากองทุนทั้งหมดเลยครับ ไปใชหนี้ธนาคาร ธ.ก.ส. ตามที่
ทานไดบอก ไมมีแมแตบาทเดียวที่จะไปที่โรงงานหรือไปที่ใครคนใดคนหนึ่ง แลวทาง
โรงงานเองซึ่งจริง ๆ แลวควรจะไดรับ ๓๐ เปอรเซ็นตในคราวนี้ทางโรงงานก็ยอมวา 
 



 ๕๒๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    ณัฐวัฒน ๒๓๓/๓ 
 
ใหเอาเงินในสวนของโรงงานเองไปใชหนี้ใหเกษตรกรชาวไรออยใน ธ.ก.ส. ของกองทุน 
ที่เปนหนี้อยูประมาณ ๒๔,๐๐๐ ลานบาทในขณะนี้ --------------------------------------------- 
 

              - ๒๓๔/๑ 



 ๕๓๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๒๓๔/๑ 
 
เพราะฉะนั้นในสวนของเงินอีกประมาณ ๕,๐๐๐ กวาลานบาทที่จะพูดถึงนั้น  ผมอยากจะ
เรียนวาเปนน้ําตาลป ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ที่รอขึ้นงวดอีกประมาณ ๑๐ ลานกระสอบ
โดยประมาณ ซึ่งถาคิดเปนเงินออกมาแลวอีกประมาณ ๕,๐๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้น
เงินในสวนนี้เองก็จะสงเขากองทุนทั้งหมดไมแบงใหใคร ไมมีตกหลนที่ไหนแนนอน  
ไมมีเงินตกหลนที่ไหนอยางแนนอนในสวนนี้ แลวเงินทั้งหมดก็จะไปใชหนี้กองทุน  
เมื่อใชหนี้กองทุนแลว ถาเผื่อวามีเงิน การคิดคํานวณตนทุนของราคาออย แลวการเพิ่ม
ผลผลิตที่ทานพูดถึงวารัฐบาลจัดงบประมาณใหนอย จริง ๆ ก็นอยตามที่ทานวา 
จริง ๆ แลวถามผมวาอยากไดเพิ่มไหม ผมก็อยากไดเพิ่มนะครับ เพราะวา ๓๐ ลานบาท 
ที่ทานพูดก็เปนสวนหนึ่งเทานั้น แตวาสวนสําคัญคือเร่ืองของออยนั้นผมอยากจะเรียน 
ทานจุรินทรวาเรามีเงินกูใหพี่นองเกษตรกรชาวไรออย ซึ่งรัฐบาลโดย ครม. นี้ไดให 
ความเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอในการเพิ่มวงเงินใหจาก ๑,๐๐๐ ลานบาท 
เปน ๒,๐๐๐ ลานบาท เปนเงินกู อัตราดอกเบี้ยต่ําประมาณ ๒ เปอรเซ็นตที่พี่นอง
เกษตรกรชาวไรออยจะสามารถกูยืมเงินจํานวนนี้ไปจัดระบบน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
ในไรออยซึ่งจะเปนการชวยกันเพิ่มผลผลิตตามวาระออยแหงชาติ  ซึ่งรัฐบาลให 
ความเห็นชอบไปแลวในชวง ๓ ปที่จะเพิ่มผลผลิตออยเปน ๑.๕ เทาของปจจุบัน 
จากที่เฉลี่ยประมาณไรละ ๑๐ ตันเปนไรละ ๑๕ ตัน แลวความหวานจาก ๑๒ ซีซีเอส  
เปนประมาณ ๑๓ ซีซีเอส เพราะฉะนั้นในสวนนี้ก็จะเพิ่มผลผลิตในเรื่องของออย  
แลวก็จะเปนการเพิ่มผลผลิตในเรื่องของเอทานอลในสวนนั้นดวยนะครับ แตวา 
อยางไรก็ตามก็ตองขอฝากทานจุรินทร ลักษณวิศิษฏ วาคณะกรรมาธิการงบประมาณ 
ถาจะกรุณาเพิ่มงบประมาณใหในสวนของการเพิ่มผลผลิตก็จะเปนพระคุณอยางยิ่ง 
กระบวนการในการดําเนินการทั้งหมดไดมีการติดตามอยางใกลชิด เพราะวาในเรื่องของ
การจัดสรรน้ําตาล ทางสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย โดยคณะกรรมการ
ซึ่งดูแลในเรื่องของการจัดงวดการขึ้นงวดตาง ๆ  ก็มีการติดตามตรวจสอบทุกอาทิตย 
อยูแลว เพราะฉะนั้นการติดตามอยางใกลชิดก็จะปองกันในเรื่องของปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้นกราบเรียนวา กระบวนการทั้งหมด 



 ๕๓๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๒๓๔/๒ 
 
ที่ไดดําเนินการมานั้นโปรงใส แลวก็สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอนครับ ก็กราบเรียน 
ทานประธานวาในเรื่องของออย ในเรื่องของน้ําตาลนั้นก็เรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งวา 
เงินทุกบาททุกสตางคที่ทานจุ รินทร  ลักษณวิศิษฏ  ได เปนหวงนั้นจะเขากองทุน  
แลวกองทุนจะนําไปจายหนี้ใหกับพี่นองเกษตรกรชาวไรออยทั้งหมดทุกบาททุกสตางค 
ไมไปไหนครับ ขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
เชิญทานภราดร ปริศนานันทกุล  
  (นายชาญชัย อิสระเสนารักษ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ (นครนายก)  : ทานประธานครับ ขออนุญาต 
ทําความเขาใจนิดหนึ่ง 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานชาญชัยมีอะไรครับ 
   นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก)  :  ผมขอทําความเขาใจเพื่อใหเกิด 
เปนประโยชนกับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานนั่งกอนครับ  
  นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ผมใชเวลาแค ๒-๓ นาทีเอง 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานนั่งกอนครับ 
   นายภราดร  ปริศนานันทกุล (อางทอง) : ทานประธานที่เคารพ กระผม ภราดร  
ปริศนานันทกุล   
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานภราดร เดี๋ยวรอสักครูครับ ทานชาญชัยกอนครับ 
  นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ทานประธานครับ ผม ชาญชัย  
อิสระเสนารักษ  
 



 ๕๓๒
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   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานชาญชัยทานนั่งกอนครับ ตอไปที่พวกเราจัดกรอบไวเปนคุณภราดร ปริศนานันทกุล 
๑๒ นาที แลวก็จะตามดวยคุณพุฒิพงศ สงวนวงศชัย แลวก็คุณทัศนียา รัตนเศรษฐ  
ทีนี้ผมจําเปนตองดําเนินการตามกรอบที่ขางลางเขาไดคุยกันเอาไวนะครับ แตการที่จะ
อนุญาตใหใครพูดเปนอํานาจของผม ผมจะอนุโลมใหทานชาญชัยสัก ๑-๒ นาทีนะครับ 
แลวคอยตามดวยทานภราดร ขอโทษทีนะครับ  
  นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก) : กราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
ผม  ชาญชัย  อิสระเสนารักษ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดนครนายก  
พรรคประชาธิปตย ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและทานนายกรัฐมนตรี 
ไดเคยพูดเรื่องน้ําตาล ผมจะเอาประเด็นเรื่องน้ําตาลเรื่องเดียวครับ  -------------------------- 
 
                - ๒๓๕/๑ 

 
 
 
 
 
 



 ๕๓๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   นิวรา ๒๓๕/๑ 
 
เพิ่งไดรับฟงความจริงที่ เปนขอมูลที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมพูด  
แตไมตรงกับที่ทานเคยไปใหสัมภาษณชอง ๑๑ เดิม เอ็นบีที แลวก็ไมตรงกันกับที่ 
ทานนายกรัฐมนตรีเคยพูดออกรายการโทรทัศนหลายครั้ง อยางนี้ครับสรุปงาย ๆ  
ทานไปชี้แจงในสาธารณะทั้งหมด น้ําตาลเรามีอยูทั้งหมดขายไปแลว ๑๙ ลานกระสอบ 
แลวเหลืออยู ๑๑,๗๔๕,๕๑๖ กระสอบ ตามโรงงานตาง ๆ ๔๐ กวาโรงงาน เพราะฉะนั้น
เอกสารของผมฉบับนี้ไมไดพิมพขึ้นเอง มาจากกองทุน ผมจะอานวานี่คือกองทุนที่ทาน
ควบคุมการคาน้ําตาลทั่วประเทศ 
   ๒. มีเอาไปขายอยูแลวคางกระดานในวันที่ทานประกาศขึ้นราคาน้ําตาล 
วันที่ ๓๐ เมษายนที่ผานมา เหลืออีก ๑,๓๑๐,๙๘๗.๘๑๐ กระสอบ ๑ กระสอบคูณดวย 
๑๐๐ กิโลกรัมก็จะเปนกิโลกรัม รวมเบ็ดเสร็จแลวจะมีน้ําตาลที่ทานเคยใหสัมภาษณ 
มาตลอด ๑๓,๐๖๑,๕๐๓ กระสอบ นั่นคือขอเท็จจริงนะครับ เอกสารใหตรงกัน ปรากฏวา
ตรงนี้ถาคูณดวยกิโลกรัมละ ๕ บาท ไปบวกคาแวทมันจะไดเงินเขากองทุนไปใชหนี้
กองทุนอีก ๖,๕๐๐ ลานบาท คือเอา ๑๓ ลานกระสอบตั้งคูณดวย ๕ บาท ๕ คูณ ๓ ได ๑๕ 
๕ คูณ ๑ ได ๕ คือ ๖,๕๐๐ ลานบาท ถูกตองนะครับทานรัฐมนตรี ๖,๕๐๐ ลานบาท  
ทานบอกเอาไปใชในกองทุน โรงงานไมเอา ๓๐ เปอรเซ็นต ถา ๓๐ เปอรเซ็นต ๖ คูณ ๓  
ได ๑๘ ๖ คูณ ๕ ได ๓๐ ก็คือ ๒,๑๐๐ ลานบาท โรงงานก็ไมเอา จะไปเอาทําไมครับ  
ก็มันเปนหนี้อยูที่ธนาคาร เอาไปไดอยางไรครับ เงินจํานวนนี้ก็คือไปใชหนี้ใหกับโรงงาน
ดวยอีก ๒,๑๐๐ กวาลานบาท เขาจะบริหารกันอยางไร ขาดทุนกัน ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท  
ผมยังไมรูเลยครับ แตวาตองพูดความจริงใหชัดวาเงินทั้งหมด ๖๓ ลานคนที่ซื้อน้ําตาล 
กินกันกิโลกรัมละไมเกินเทาไร ๆ ลวนแลวเอาไปใชหนี้ใหกับโรงงานน้ําตาลดวยครับ  
ใชหนี้เกษตรกรนี่เห็นใจ ไมวาอะไร แตนี่มันมีอยางนี้ครับ เราสงสัยในนี้ เมื่อกี้ผมเรียน
ถูกตองนะครับ  มันมีน้ํ าตาลที่คางกระดานป  ๒๕๔๙  กับป  ๒๕๕๐  เกิดขึ้นมา 
๖๑๐,๘๒๘.๐๑๓ กระสอบ ทานไมเคยชี้แจงตัวเลขตัวนี้เลย และอันนี้ไปประกาศขึ้นราคา
น้ําตาล ใครไดประโยชนตรงนี้ พวกผมมีความเห็นอยางนี้วา ถาเกิดตรงนี้ตกหลนเอา 
ขายอีก ๕ ขึ้นราคาเดียว แลวก็เอาเงินไปเขาอีก ๓๐๐ ลานบาท เพื่อใชหนี้เกษตรกรดวย  
 



 ๕๓๔
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ใชหนี้โรงงานน้ําตาลดวย ก็ใครรับอานิสงสไปไมทราบ แตผมดูแลวประชาชนเขาเดือดรอน 
ทานนายกรัฐมนตรีครับ ทานรัฐมนตรีครับ ประชาชนเขาเดือดรอน ๖ แสนกระสอบ 
เอามาชวยเขาไดไหมครับ เพราะตัวเลขขายไมออกตั้งแตป ๒๕๔๙ ถึงป ๒๕๕๐ มา  
มาชวยเขาเดือนละ ๑ แสนกระสอบ ใหคนที่ขายน้ําตาล ใหคนที่เขากินกวยเตี๋ยว 
กินกาแฟ ตอนเชาจะทําขนมปงขายอะไร มีอาชีพทําขนมหวาน ไดมีโอกาสชวยเหลือ
ประชาชนในภาวะคาครองชีพสูงไดไหมครับ พวกเราไดชวยเงินไปแลว ๖,๕๐๐ ลานบาท 
อายตรงนี้นี่ชวยกลับมาไดไหมครับ นี่คือสิ่งที่ผมเพิ่งไดฟงวันนี้นะครับวาทานเอาไป 
รวมดวย  ผมไม เคยเห็น  เพราะผมยังไมทราบวาตัว เลขนี้ธนาคารที่ เขาไมใหกู   
๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท  ถาไมมีเงินมาจายหรือวามีตัวเลขที่ชัดเจนเขาจะไมใหกู  
จึงจําเปนตองมาเดือดรอนพวกผม ประชาชนตองมาเดือดรอนอีก ๖๓ ลานคน เพื่อที่จะ 
มาชวยโครงการนี้ ถูกผิดอยางไร ผมยังตัดสินไมได เพราะฉะนั้นทานประธานครับ  
แลวเรื่องเดียวครับ  ทานรัฐมนตรี  ทานนายกรัฐมนตรีครับ  ทานไปแกคําสั่ งกับ 
ทานรัฐมนตรีหนอย ทานรัฐมนตรีประกาศขึ้นราคาน้ําตาลหลังจากที่ ครม. อนุมัติใหขึ้น
ราคาออยเปน ๘๐๐ บาท เขียนคําสั่งวาอยางไรครับ ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ ๒๙ 
ใหขึ้นราคาออยเพื่อความเปนธรรมกับผูบริโภค จึงขอขึ้นราคาน้ําตาลอีกกิโลกรัมละ  
๕.๓๓ บาท ผูบริโภค ๖๐ กวาลานคน เขาไดรับความเปนธรรมหรือ เพื่อความเปนธรรม 
กับผูบริโภค กระทรวงพาณิชยประกาศ โดยนายมิ่งขวัญเซ็นวันที่ ๓๐ หลังจากที่ทาน 
ลงมติวันเดียว ไมเคยมีประวัติศาสตรในการจัดการเรื่องนี้แบบนี้ครับ ผมไมไดกลาวหา
ทานทุจริต แตวางบประมาณที่จะเอาไปทําอะไรก็แลวแต พวกเราไดพูดจากันอยางที่ 
ทานบอกใชเวทีนี้พูดจากัน นี่คือขอเท็จจริง ก็กราบเรียนทานเพื่อเปนประโยชนให 
ทานนายกรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดวยครับวา ๖๑๐,๐๐๐ กวากระสอบมาชวยพี่นอง
ประชาชนไดไหมครับ พวกผมทางฝายนี้ผมทนความเดือดรอนเขาไมไหว เขาบนมา 
มากครับ ขอบคุณครับทานประธาน  

           
 - ๒๓๖/๑ 



 ๕๓๕
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   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
เชิญทานรองนายกรัฐมนตรีครับ 
  นายสุว ิทย  คุณกิตติ ( รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว า กา ร 
กระทรวงอุตสาหกรรม)  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สุวิทย คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ตองขอบคุณทานชาญชัยนะครับ เพราะวา 
๖ แสนกระสอบนี่จริง ๆ ผมบอกวาน้ําตาลที่คางกระดานอยูทั้งหมด ผมพูดอยูเสมอวา 
ที่มันคางกระดานจริง ๆ แลวเราขึ้นงวดไปแลว แตวามันคางกระดานอยูเราก็ไมให  
เราก็ขึ้นราคานะครับ ก็บวกอีก ๕ บาท แลวเอาเงิน ๕ บาทของน้ําตาลที่คางกระดาน 
ไปชําระหนี้กองทุนทั้งหมด เพราะฉะนั้นในสวนนี้เปนการไปชําระกองทุนทั้งหมดไมได 
ไปไหนเลยแมแตบาทเดียว ตรงกันกับที่ทานบอกวาเงิน ๖ แสนกระสอบ แตทานอยากให
บอกวา ๖ แสนกระสอบแทนที่จะเอาเงิน ๕ บาทไปชําระหนี้ เอาตรงนี้มาแลวก็มาขายให 
ในราคาถูกไดไหม เพราะวาทานเปนหวงพี่นองประชาชน ผมเรียนอยางนี้ครับวา
เนื่องจากวามันมีกติกา มันมีกฎหมายอยู เพราะวาเรื่องของออยและน้ําตาลเปนพืช 
ชนิดเดียวและอุตสาหกรรมชนิดเดียวที่มีกฎหมายมากํากับดูแล เพราะฉะนั้นกระบวนการ
ทุกอยางก็ตองเปนไปตามเงื่อนไขกติกาและกฎหมายที่กําหนดไว ในสวนที่ทานเปนหวง 
ผมเรียนทานอยางนี้ครับวาทานนายกรัฐมนตรีเองก็เปนหวงเหมือนกัน วันนั้นประชุม 
คณะรัฐมนตรีพวกเราทุกคนเปนหวงบอกวาเมื่อปรับราคาขึ้นไปแลวก็มีการบอกวา 
ปรับขึ้นแลว ปรับลงไดไหม ถาเผื่อวาราคาตนทุนของออยเม่ือเพิ่มผลผลิตแลวมันลดลง  
ก็ทําใหราคาน้ําตาลมันลดลง เราสามารถปรับราคาลงได ถาเราปรับราคาลงได ก็ควร 
จะปรับราคาลงหลังจากที่ใชหนี้หมดแลว เพื่อความเปนธรรมกับผูบริโภค เพราะฉะนั้น 
ผมเรียนยืนยันกับทานวา มติ ครม. มีประเด็นเรื่องของการใหความเปนธรรมวา ถาเมื่อไร
เราสามารถปรับราคาน้ําตาลลงได ใหพิจารณาปรับราคาน้ําตาลลงเพื่อใหความเปนธรรม 
กับผูบริโภค ตรงนี้มติ ครม. เขียนชัดเจนนะครับ แลวผมก็จะรับไปปฏิบัตินะครับวา  
ถาเผื่อวาปรับราคาลงไดเมื่อไรหลังจากใชหนี้หมดแลว แลวก็จะปรับราคาลดลง  
ผมขอตรงนี้ไปดําเนินการปฏิบัติ เพราะวาจะเปนการตอบสนองความตองการของทานดวย  
 



 ๕๓๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๒๓๖/๒ 
 
ในการชวยเหลือผูบริโภค ก็เชนเดียวกับผมตองการชวยเหลือผูบริโภคนะครับ แลวก็ตอง 
ขอบคุณทานที่กรุณาบอกวาไมไดติดใจในเรื่องประเด็นอื่นนะครับ ตองขอบคุณทาน  
แลวผมก็รับแนวทางที่ทานเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไปครับ 
ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
พอสมควรครับ ขอเชิญคุณภราดร พอสมควรแลวครับ 
  นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ (แบบสัดสวน) :  ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
พอสมควรแลวครับทานจุรินทรครับ 
  นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ  (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ มันมีประเด็น 
นิดเดียวเพื่อความเขาใจครับทานประธาน ผมไมพูดยาวครับ ผม จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานจุรินทรขอไมเกิน ๑ นาทีนะครับ 
  นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ (แบบสัดสวน)  :  ประเด็นที่ทานรองนายกรัฐมนตรี 
บอกวาผมเขาใจตัวเลขผิดนี่ ไมผิดนะครับ ประเด็นอยูตรงนี้ครับทานประธาน ที่ผมสงสัย
สอบถามทานนี่ ก็คือวาปที่แลวรัฐบาลอนุญาตใหผลิตน้ําตาล ๑๙ ลานตัน ปรากฏวาขายไป  
๖ ลานตัน เพราะฉะนั้นเหลืออยู ๑๓ ลานตัน ๑๓ ลานกระสอบ ขออภัยครับ เมื่อเหลืออยู 
มูลคา ๕ บาท ๑๓ ลานกระสอบ มันเพิ่มมาเปน ๖,๕๐๐ ลานบาท ๖,๕๐๐ ลานบาท 
รัฐบาลบอกวาจะเอาไปใชหนี้ใหกองทุนน้ําตาลก็ไมเปนไร เราก็จะตรวจสอบวาเอา 
๖,๕๐๐ ลานบาท ไปใชหนี้ใหกองทุนน้ําตาลจริงหรือไม แตมันมีอีกตัวเลขหนึ่งครับ ยังมี 
น้ําตาลเหลือคางกระดานจากฤดูการผลิตกอนปที่แลวอยู ๖ แสนกระสอบ ซึ่งคางอยูตาม
โรงงานน้ําตาลตาง ๆ ตรงนี้ถาทําเฉยนี่สบายเลยครับ เพราะบวกมาอีกกิโลกรัมละ ๕ บาท  
กลายเปนบวกอีก ๓๐๐ ลานบาทครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ถารัฐมนตรีสุวิทยทานบอกวา 
จะเอาเขากองทุนทั้งหมดไมเปนไร แปลวาทานจะตองเอา ๖ แสนกระสอบ กระสอบละ  
๕ บาท คูณกันแลว ๓๐๐  ลานบาท ไปบวกกับ ๖,๕๐๐ ลานบาท กลายเปน ๖,๘๐๐ ลานบาท 
 



 ๕๓๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๓๖/๓ 
 
เพื่อไปใชหนี้กองทุน ถาทานใชหนี้ไมถึง ๖,๘๐๐ ลานบาท แปลวามันตองหายหกตกหลน  
พวกผมจะติดตามตอไปครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
เชิญทานรองนายกรัฐมนตรีครับ 
  นายสุวิทย  คุณกิตติ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว าการ 
กระทรวงอุตสาหกรรม) : ทานประธานที่เคารพครับ คิดวาตัวเลขพวกนี้มันปรากฏอยูใน
บัญชีชัดเจนที่ทานจุรินทรพูดถึงนี่นะครับ ทีนี้ตัวเลข ๑,๓๐๐ กับ ๑.๓ ลานบาท ตัวเลข 
มันก็ ๑,๓๐๐ เหมือนกัน อาจจะพูดกันคนละหนวย ---------------------------------------------- 
 

- ๒๓๗/๑ 
         
 
 
 
 
 
   
 
 



 ๕๓๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๓๗/๑ 
 
แตวาอยางไรก็ตามทานครับ ผมคิดวาประเด็นตรงนี้ทานสามารถตรวจสอบไดนะครับ 
แลวก็ผมคิดวาตัวเลขทั้งหมดมันจะปรากฏอยูในระบบซึ่งตองดําเนินการตามกฎหมาย 
ทุกอยางนะครับ แลวก็ที่คางกระดานป ๒๕๔๙ ป ๒๕๕๐ ที่ทานพูดถึง ๖ แสนตันนี้มีจริง  
แลวตรงนี้ก็จะเขา ๖ แสนกระสอบ เงิน ๕ บาทจะเขากองทุนทั้งหมด ไมมีตกหลนเลย 
เพราะฉะนั้นผมจะขอบคุณที่ทานชวยกรุณาตรวจสอบดวยเพราะวาก็จะเปนประโยชน 
กับผมในการติดตามเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ตองขอขอบคุณทานในเรื่องนี้  
แตวาไม เปนไรครับตัวเลข  แลวก็ทานติดตามตรวจสอบไดครับ  ไม มีปญหาครับ  
ขอบคุณครับทานประธาน 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
สบายใจนะครับ เชิญทานภราดร ๑๒ นาทีครับ  
   นายภราดร ปริศนานันทกุล (อางทอง)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
กระผม ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย 
ตองขอบพระคุณทานประธานที ่ใหโอกาสกระผมไดร วมอภิปรายในเรื ่องของ 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตองบอก
อยางนี้ครับทานประธานวา เมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมารัฐบาลของทานนายกรัฐมนตรี
สมัคร สุนทรเวช เร่ิมเขาดํารงตําแหนงและก็ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลวาในชวงที่ 
ทานจะดําเนินการตอไปนี้ทานจะทําสิ่งหนึ่งประการใดใหกับพี่นองประชาชนบาง  
ตลอดระยะเวลาชวง ๔ ปที่กําลังจะถึงตอไปนี้ในรัฐบาลของทาน ทานจะทําสิ่งหนึ่ง
ประการใดใหกับประเทศไทยบาง มีหลากหลายนโยบายครับ แบงเปน ๘ นโยบายหลัก      
   นโยบายที่  ๑  เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่ รัฐบาลประกาศวา 
ในชวงปแรกจะตองลงมือทํานโยบายเรงดวนตรงนี้ ใหสัมฤทธิผล  ทีนี้ลองมาดู 
ในงบประมาณสวนที่ผมไดรับเอกสาร สวนแรกผมคงตองพูดถึงนโยบายเรงดวน ขอ ๑.๑๘ 
ที่ทางรัฐบาลไดแถลงเอาไว นั่นก็คือเร่ืองของการขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบชลประทาน รัฐบาลตระหนักเปนอยางดีวาชวงปนี้และชวงในปตอไปจะเปนปที่ 
เปนโอกาสของคนไทยทั้งประเทศ เพราะวาชวงนี้อยูในชวงที่พวกเรายอมรับกันทุกคนครบัวา 



 ๕๓๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                สายชล ๒๓๗/๒ 
 
เปนวิกฤติที่ชาวโลกเขาเรียกกันวาเปนวิกฤติอาหารของโลก ประเทศไทยเปนประเทศ 
เกษตรกรรม เราทําการเกษตรเปนหลักครับ เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาเปนโอกาสที่สําคัญ
อยางยิ่งสําหรับพี่นองเกษตรกร เร่ืองน้ํา เร่ืองชลประทานเปนปจจัยหลักที่พี่นองเกษตรกร
ใชดําเนินชีวิต  มาดูงบประมาณป พ .ศ .  ๒๕๕๒  ที่รัฐบาลไดจัดสรรเอาไวใหกับ 
กรมชลประทานครับ เปรียบเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๕๑ ปนี้ไดรับการจัดสรร ๓๕,๖๐๐ ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากปที่แลว ๒ ลานบาท ๒ ลานบาทครับทานประธานสําหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ
เหลือเกินสําหรับรัฐบาลชุดนี้ สําหรับคําสัญญาที่รัฐบาลไดมอบเอาไวใหกับประชาชน 
ตอนที่แถลงนโยบาย บอกวาจะเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร คือพื้นที่ทางการเกษตร ทุกวันนี้
ประเทศไทยมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น ๑๓๐ ลานไร แตอยูในเขตพื้นที่ชลประทานเพียง 
๒๘ ลานไรเทานั้นครับทานประธาน สวนอีกเกือบ ๑๐๐ ลานไรที่เหลืออยูนอกเขต
ชลประทานทั้งนั้น พี่นองเกษตรกรที่อยูในเขตพื้นที่ที่เหลือไมไดรับการดูแลอยางจริงจัง
จากรัฐบาล ผมดีใจที่ทานนายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความสําคัญในสวนนี้ และทานก็ได
บอกวาทานกําลังจะใชเทคโนโลยีจากประเทศจีนเพื่อที่จะมาดูแลพี่นองเกษตรกรดูแล 
เร่ืองน้ําในสวนนี้ แตไหนละครับเงินงบประมาณที่ทานจะนํามาใหกับพี่นองเกษตรกร ------ 
 

- ๒๓๘/๑ 
      



 ๕๔๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๓๘/๑ 
 
ไหนละครับเงินงบประมาณที่ทานกําลังจะเอาไปทําระบบชลประทานที่สมบูรณแบบ 
ใหกับพี่นองเกษตรกร ผมยังไมเห็นในงบประมาณป ๒๕๕๒ แลวก็ไมรูวาเมื่อไรจะไดเห็น 
งบประมาณในสวนนั้น รัฐบาลประกาศวา ๔ ปตอไปนี้จะตองเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร 
จาก ๒๘ ลานไร เพิ่มเปน ๕๐ หรือ ๖๐ ลานไร นั่นหมายความวาอีก ๔ ปขางหนา 
เราจะตองเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรอีก ๒๐-๓๐ ลานไร เฉลี่ยแลวปหนึ่ง ๕-๗ ลานไร  
แตวันนี้ผมดูในคําแถลงของทานนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเอาไวเมื่อวานนี้ ในยุทธศาสตร 
ที่ ๑.๑๖ สรุปสั้น ๆ วางบประมาณป ๒๕๕๒ รัฐบาลสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได 
๑๗๒,๐๐๐ ไร แลวที่บอกวาเฉลี่ยปหนึ่ง ๕-๗ ไรสวนที่เหลือหายไปไหนครับ บอกวา ๔ ป
จะเพิ่มเปน ๕๐-๖๐ ลานไร แตปหนึ่งเพิ่มได ๑ แสนกวาไร แลวจะทําอยางไรครับ  
พี่นองเกษตรกรจะตองรอไปอีกกี่ป รอไปอีกกี่ชาติครับ ระบบชลประทานของประเทศไทย
จึงจะสมบูรณแบบ  
   ประเด็นถัดมาครับทานประธาน ในสวนของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ในสวนนี้พันธกิจหลักของกรมโยธาธิการและผังเมือง พันธกิจหนึ่งนั่นก็คือการสรางเขื่อน
ปองกันอุทกภัยน้ําทวม การสรางเขื่อนริมตลิ่งใหกับพี่นองประชาชนที่อยูในพื้นที่ริมตลิ่ง
ชายฝงแมน้ําทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา งบประมาณในปนี้ของกรมโยธาธิการและผังเมืองครับ 
ทานประธาน  อยู ที ่ ๓๖๑  ลานบาท  ผมคํานวณคราว  ๆ  ใหทานประธานเห็นวา  
เขื่อนในแมน้ําเจาพระยาหรือแมน้ําไหนก็แลวแต การทําเขื่อน ๑ เมตรตองใชเงิน
งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ดวยเงินงบประมาณ ๓๖๑ ลานบาท เราสามารถสรางเขื่อน
ได ๒,๐๐๐ กับ ๙ เมตร เพียงแค ๒ กิโลเมตรเทานั้นครับทานประธาน กับพื้นที่ริมตลิ่ง 
ของพี่นองที่อยูสองฟากฝงของแมน้ํา ๒๕ ลุมน้ํา เราสามารถทําไดเพียงแค ๒,๐๐๐  
กับ ๙ เมตร ซึ่งบอกเลยครับทานประธานวามันไมเพียงพอ อยางไรก็ไมเพียงพอครับ  
ผมมีเอกสารจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนหนังสือเวียนใหกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดทุกจังหวัด ขอความเนื้อหาสรุปวา พันธกิจ ภารกิจของการสรางเขื่อนบํารุงรักษา
ปองกันตลิ่งไดถายโอนภารกิจหนาที่ไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองถาม 
ทานประธานครับวาเมื่อโอนถายภารกิจไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว  
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ไมไดโอนถายเงินงบประมาณไปใหเขา ถามบอกวาเขาจะไปลงมือสรางไดอยางไรครับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งลองนึกภาพขององคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งเปนองคกรขนาดเล็ก องคกรที่ดูแลเพียงแตเฉพาะในตําบล  ดวยงบประมาณ 
การสรางเขื่อนตอ ๑ เมตร ๑๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณอยางนอย ๆ ๒๐๐-๓๐๐ เมตร  
ก็ตองใชงบประมาณถึง ๒๐-๓๐ ลานบาท สวนเงินที่ถายโอนใหกับทองถิ่น เงินอุดหนุน 
ที่มีใหกับทองถิ่นวันนี้มีเทาไรครับ ถึงแมวามีเงินงบประมาณถายโอนไปใหกับทองถิ่น  
แตทานประธานตองดูศักยภาพของทองถิ่นวันนี้ดวย ถามวากับโครงการขนาดใหญ 
กับการสรางเขื่อนขนาดใหญ ถามวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพเพียงพอ
หรือไมที่จะทําโครงการขนาดใหญนี้ เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวาโครงการใดก็แลวแต  
ไมใชเพียงแตเฉพาะในสวนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ------------------------------------- 
 
               - ๒๓๙/๑ 

 



 ๕๔๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๓๙/๑ 
                
ในสวนอื่นก็เชนกัน ในสวนของกรมทางหลวงชนบทที่สวนหนึ่งก็โอนถายไปใหกับทองถิ่น
ดูแล ดวยศักยภาพของทองถิ่นที่มีอยูอยางจํากัด เราไมสามารถที่จะอํานวยความสะดวก 
เราไมสามารถที่จะสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี ้ใหกับชุมชนไดหรอกครับ 
เพราะฉะนั้นผมเห็นวาดวยภารกิจใหญ ๆ อยางนี้นาที่จะตองถายโอนคืนกลับใหกับ 
หนวยงานที่เขาดูแลรับผิดชอบโดยตรง เขื่อนก็โอนถายคืนกลับไปใหกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง  ถนนก็ควรที่จะโอนถายกลับคืนใหกับกรมทางหลวงชนบท  จนกวา 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพรอมที่จะดําเนินการในสวนนี้  
   เ รื ่องสุดทายนิดเดียวครับทานประธาน  อันนี ้เปนนโยบายเรงดวน 
อีกประการหนึ่งที่ทางรัฐบาลไดประกาศไว นโยบายเรงดวนที่ ๑.๑๑ เร่ืองการประกัน
ความเสี่ยงใหกับพี่นองเกษตรกร ทานประธานคงจะเห็นหลายปที่ผานมา ๒-๓ ปที่ผานมา 
เราเกิดปญหาอุทกภัย เราเกิดปญหาวาตภัย พี่นองเกษตรกรที่ไดลงทุนกับการเกษตร 
ไปแลว เมื่อประสบปญหาอุทกภัย รัฐบาลใหการชวยเหลือก็แตเพียงวานําเงินงบประมาณ
ตอ ๑ ไร ๔๑๔ บาทชดเชยใหกับพี่นองเกษตรกร ถามบอกวาเพียงพอสําหรับพี่นอง
เกษตรกรหรือไม ตอ ๑ ไร ผมพูดคราว ๆ สําหรับการทํานาขาวอยางไรก็ไมเพียงพอครับ 
ขาวปลูกขณะนี้ ๑ ถัง ๒๔๐ บาท ไรหนึ่งตองใช ๒ หรือ ๓ ถัง เฉพาะคาขาวปลูกอยางเดียว
ก็ไมพอแลว ไมตองไปดูเร่ืองปุย ไมตองไปดูเร่ืองยา ไมตองไปดูเร่ืองอื่นหรอก เอาแตเร่ือง
คาพันธุขาวปลูกก็ไมเพียงพอแลว เพราะฉะนั้นผมเห็นวารัฐบาลควรที่จะตองมาดูแล
งบประมาณในสวนนี้เพิ่มใหกับพี่นองเกษตรกร  
   สุดทายครับทานประธานเวลาผมหมด ผมบอกอยางนี้ดวยเงินงบประมาณ 
ทั้งหมดตองบอกไหมวาเปนภาษีอากรของพี่นองประชาชนคนไทยที่รวมกันจายใหกับ
รัฐบาลทั้งประเทศ ผมอยากจะเห็นเงินงบประมาณกอนนี้ตอบสนองความตองการใหกับ 
พี่นองประชาชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย  ผมฝากรัฐบาลชุดนี ้พรอมกับฝากทาง
คณะกรรมาธิการที่กําลังจะตั้งขึ้นใหชวยกันพิจารณาในสวนนี้ กราบขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
เชิญทานพุฒิพงศ ๖ นาทีนะครับ  
 



 ๕๔๓
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  นายพุฒิพงศ  สงวนวงศชัย (แบบสัดสวน)  :  กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย จังหวัดชัยภูมิ ทานประธานครับ ในวันนี้ผมมีประเด็น 
ที่ขออภิปรายเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในประเด็นงบประมาณของกรมชลประทาน ทั้งนี้กรมชลประทานถือวา 
เปนหนวยงานที่ดูแลเรื่องน้ําใหแกพี่นองทั่วประเทศ แตสําหรับในปนี้โดยงบประมาณ 
ของกรมชลประทานซึ่งไดรับจัดสรรเปนจํานวนเงิน ๓๕,๖๐๐ ลานบาท เทียบกับปที่แลว
คือป ๒๕๕๑ ซึ่งไดรับจัดสรรเปนจํานวนวงเงิน ๓๕,๕๙๗ ลานบาท ซึ่งเทียบกันแลวก็เพิ่ม
ขึ้นมาอีกประมาณเกือบ ๓ ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นไมถึง ๑ เปอรเซ็นต หรือถาพูดไป 
ก็เทียบเทาป ๒๕๕๑ มันนอยนิดสําหรับงบประมาณซึ่งคนตองมีภารกิจที่จะมาดูแล 
เร่ืองน้ําใหแกพี่นองประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งน้ําเปนเรื่องที่สําคัญทุกคนยอมรับ ผมเปน
กรรมาธิการอยูในคณะกรรมาธิการวิสามัญแกปญหาเรื่องน้ําทั้งระบบ เราตางพูดวา 
น้ําคือปจจัยหลักของพี่นองทั้งประเทศ แตงบประมาณที่จัดมานี้นอยนิดครับ เมื่อผมเอง 
ไดเขาไปดูแลในรายละเอียดของงบประมาณ ปรากฏวาในแผนงานพัฒนาแหลงน้ํา 
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานมีงบลงทุนเพียง ๒๗,๙๖๖ ลานบาท เปนคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๔๐/๑ 

 
 
 



 ๕๔๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๒๔๐/๑ 
 
ซึ่งงบดังกลาวถากลาวไปแลวแบงกระจายไปตามจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศทั้ง ๗๖ จังหวัด 
เฉลี่ยแลวจังหวัดหนึ่งก็ตกประมาณไดงานเพียง ๑ หรือ ๒ โครงการ อาทิเชน จังหวัดชัยภูมิ 
ของกระผมซึ่งไดรับงบประมาณจัดสรรดวยกันทั้งหมดเทาที่ผมดูในรายละเอียดในหนังสือ 
งบประมาณคือ ๒ โครงการ  
   โครงการที่ ๑ คือฝายบานโคกสวาง อําเภอบําเหน็จณรงคไดรับจัดสรร 
งบประมาณ ๑๑,๓๒๒,๒๐๐ บาท  
   โครงการที่ ๒ คือระบบสงน้ําอางเก็บน้ําบานโนนเหมาไดรับจัดสรร
งบประมาณ ๑๖,๐๙๗,๐๐๐ บาท  
   ทานประธานที่ เคารพ  ทานจะเห็นวางบที่จัดไปเพียง  ๒  โครงการ 
กอความเดือดรอนของพี่นองประชาชนทั้งจังหวัด มันจะเพียงพออยางไร ความตองการ
ของพี่นองซึ่งไดมีการรองเรียนผานตัวแทนของพอแมพี่นองคือผูแทนราษฎรทั้งจังหวัดชัยภูมิ 
มีมากมาย มีทั้งโครงการที่พี่นอง ผมยกตัวอยางใหฟงที่รองขอมา อาทิเชน โครงการ 
อางเก็บน้ําหวยจอมแกว อําเภอทรัพยใหญ โครงการอางเก็บน้ําลําเฉียงเบิก อําเภอเทพสถิต 
โครงการอางเก็บน้ําหวยงิ้วดํา อําเภอเทพสถิต โครงการอางเก็บน้ําบานหนองปด 
เลยอําเภอเนินสงา เขื ่อนยางนาดี อําเภอหนองบัวระเหว ฝายหวยสมปอยจัตุรัส  
ฝายลําพระชวน  อําเภอทรัพยใหญ หรือโครงการใหญอยางเขื ่อนชีบนจนกระทั่ง 
เขื่อนโปงน้ําเท็จ ซึ่งปจจุบันผมจะไดรับทราบวามีเจาหนาที่ชลประทานไดเร่ิมไปเปด 
หัวงานโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีที่ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
แหลงกักเก็บน้ํา ทานประธานที่เคารพ จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนา 
แหลงน้ําใหมีปริมาณเก็บกักมากเพิ่มขึ้นตามแผนงานของชลประทานจังหวัดชัยภูมิ  
ซึ่งมีแผนงานอยูทั้งหมด ๑๙๓ โครงการ ซึ่งแผนงานของชลประทานชัยภูมิไดแยกเปน
ประเภทโครงการดังนี้ครับ  
   ๑. โครงการกอสรางเขื่อนและอางเก็บน้ําขนาดตาง ๆ จํานวน ๖๔ โครงการ  
ถาคิดเปนวงเงินแลวก็ประมาณ ๑๗,๕๐๗ ลานบาท  
  ๒. โครงการกอสรางฝายทดน้ําและระบบสงน้ํา จํานวน ๗๙ โครงการ  
เปนวงเงินประมาณ ๔,๘๘๖ ลานบาท  
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  ๓. โครงการผันน้ําจํานวน ๑ โครงการ เปนวงเงิน ๓๔๑ ลานบาท  
  ๔. โครงการแกมลิง จํานวน ๕๐ โครงการ เปนเงิน ๑,๒๑๐ ลานบาท 
ซึ่งรวมทั้งสิ้นแลวจะเปนงานกอสรางมาทั้งหมดประมาณ ๒๓,๙๔๕ ลานบาท ซึ่งโครงการ
เหลานี้พี่นองชาวจังหวัดชัยภูมิตองการใหเกิดขึ้นเปนอยางยิ่ง เพราะจะเปนประโยชน 
และเปนการแกปญหาความเดือดรอนและขาดแคลนเรื ่องน้ําไดอยางเปนรูปธรรม  
จังหวัดชัยภูมิคงไมสามารถที่จะรอโครงการผันน้ําโขงของทานนายกรัฐมนตรีไดไหว 
หรอกครับ เพราะตองรอถึง ๑๒ ป เหตุผลเพราะจังหวัดชัยภูมิเปนแหลงตนน้ําชี  
ซึ ่งพิจารณาจากลักษณะทางภูมิศาสตรของจังหวัดแลวพบวาสามารถจะพัฒนา 
แหลงกักเก็บน้ําใหมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นและใหเปนแหลงน้ําตนทุนที่จะสามารถผันน้ํา 
หรือเติมน้ําใหแกแมน้ําชีตอนลาง ซึ่งไดไหลผานจังหวัดตาง ๆ ในภาคอีสานจํานวน
ประมาณ  ๔-๕  จังหวัด  ไดประโยชนจากการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําในพื ้นที ่ของ 
จังหวัดชัยภูมิ จึงขอใหรัฐบาลโดยทานนายกรัฐมนตรีสมัครไดโปรดสนับสนุนงบประมาณ
เพื ่อ เปนการพัฒนาแหลงน้ํา ใหแกจ ังหวัดชัยภูมิด วย  ชาวชัยภูมิจะขอบคุณ 
ทานนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช เปนอยางสูงและจะเปนการพลิกชีวิตของพี่นอง 
ชาวจังหวัดชัยภูมิใหมีความเปนอยูชีวิตที่ดีขึ้นอยางแนนอน ขอขอบคุณครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญทานรัฐมนตรีประดิษฐครับ  
  นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง) : 
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมใครขอถือโอกาสนี้
ชี้แจงคําแนะนําของทานสมาชิกพรรคประชาธิปตย คือทานจุรินทร ลักษณวิศิษฏ 
คําแนะนําของทานจุรินทรนับวาเปนประโยชนมากในเกือบจะทุกประเด็น ผมจะขอ 
ถือโอกาสนี้ตอบประเด็นที่เกี่ยวของในสวนที่กระผมกํากับดูแล สวนประเด็นพลังงานนั้น 
ทานรัฐมนตรีเตรียมขอมูลไวแลวจากเมื่อวานนี้ซึ่งมีคําถามมากมาย และทานรัฐมนตรี 
จะเขามาตอบในสภาแหงนี้เร็ว ๆ นี้ครับ  
 

             - ๒๔๑/๑   



 ๕๔๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              สทุธาทิพ ๒๔๑/๑ 
 
  ผมขอเริ่มจากประเด็นเรื่องของความหวงใยของทานจุรินทรซึ่งมีความหวงใย 
ในเรื่องของภาษีนิติบุคคล ซึ่งทางรัฐบาลไดตั้งเปาเอาไววาจะจัดเก็บภาษีนิติบุคคล  
๑๕ เปอรเซ็นต ๑๕ เปอร เซ็นตสูงกวาปที่ผานมา  ในป ๒๕๕๒ สูงกวาป ๒๕๕๑  
ผมไดไปตรวจสอบดูตัวเลขยอนหลัง ๕ ปพบวาการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลแตละปนั้น
เพิ่มขึ้น ขอประทานโทษครับ เฉลี่ยแลวเก็บไดถึง ๒๐ เปอรเซ็นต ฉะนั้นประเด็นขอหวงใย
ที่ทานสมาชิก ทานจุรินทร ลักษณวิศิษฏ หวงใยวาจะจัดเก็บไมได เพราะฉะนั้นคงจะ 
ไมตองหวง ผมคิดวามีความเปนไปไดสูงมาก และขอมูลลาสุดของการจัดเก็บภาษี 
ทั้งระบบของกรมสรรพากรถึงเดือนพฤษภาคม ปนี้ตัวเลขประมาณการสูงกวาตัวเลข
ประมาณการถึง ๔๔,๐๐๐ ลานบาท ถึงเดือนพฤษภาคมการจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากร
สูงกวาประมาณการถึง ๔๔,๐๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้นเราคาดวาการจัดเก็บภาษีในปนี้
คงจะจัดเก็บไดเปนไปตามเปาหรือสูงกวาเปาพอสมควร ถึงแมวามาตรการภาษีที่รัฐบาล
ไดออกไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ใหบุคคลธรรมดาไมตองเสียภาษีคือเสียภาษีนอยลง 
หรือผูที่มีเงินเดือนถึง ๒๐,๐๐๐ บาทนั้นไมตองเสียภาษี คาดวาจะเสียรายไดไปประมาณ 
๔๐,๐๐๐ ลานบาท  แตเราคิดวาคงจะจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น ประเด็นนี้ก็อยากจะ 
กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังเพื่อนสมาชิกคือทานจุรินทรวาไมตองเปนหวง 
    ในประเด็นของภาคใต ซึ่งผมคิดวามีประเด็นที่ดีมากที่ทานจุรินทรไดตั้ง 
ขอสังเกตนะครับ ขอตอบวาประเด็นที่ทานหวงในเรื่องของซอฟตโลน ปจจุบันนี้ธนาคาร 
แหงประเทศไทยไดดําเนินการอนุมัติเงินซอฟตโลนรวมทั้งหมด ๒๕,๐๐๐ ลานบาท  
มีเงินซอฟตโลนอยูที่จะอนุมัติ ๒๕,๐๐๐  ลานบาท  แตไดอนุมัติไปแลวประมาณ  
๒๑,๐๐๐ ลานบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ๐.๐๑ เปอรเซ็นต ซึ่งนับวานอยมาก ฉะนั้นยังมี
วงเงินเหลืออยูซึ่งจะดําเนินการไดตอไป  
   ในสวนเรื่องที่ทานจุรินทรไดตั้งขอสังเกตเรื่องของสถานที่ประกอบการ 
ใหมีการเสียภาษี ณ สถานที่ประกอบการ ปจจุบันกฎหมายไดกําหนดใหผูประกอบการนั้น 
ยื่นและชําระ ณ ที่วาการอําเภอทองที่นั้นอยูแลว กฎหมายไดกําหนดใหยื่น ณ ทองที่นั้น
อยูแลว ถาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เปนอํานาจของทานอธิบดีกรมสรรพากร  
 



 ๕๔๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             สุทธาทิพ ๒๔๑/๒ 
 
   สวนเรื่องขอยกเวนภาษีนิติบุคคลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปน 
ขอคิดที่ดีมากครับ ปจจุบันนี้เรามีการยกเวนภาษีใหกับบริษัทที่จะไปลงทุนใน ๓ จังหวัด 
ชายแดนภาคใต ซึ่งเปนขอคิดที่ดีมากครับ ปจจุบันนี้เรามีการยกเวนภาษีใหกับบริษัท 
ที่จะไปลงทุนใน ๓ จังหวัดภาคใต คือไมคิดภาษีแค ๓ ป ซึ่งผมก็ตั้งขอสังเกตกับ
กรมสรรพากรไปครับทานประธานวาผูลงทุนจะไปลงทุนและไมคิดภาษีใหเขา ๓ ป 
นี่มันไมจูงใจ มันนอยมาก ควรจะใหเปน ๑๐ ปหรือมากกวานั้น เพราะฉะนั้นเรากําลัง
พูดคุยกันอยูแลวก็จะออกมาตรการ สวนเรื่องที่จะบอกวาใหยกเวนภาษีนิติบุคคล 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเลย อันนี้เปนขอเสนอที่ดี ผมจะรับขอเสนอนี้ไปพิจารณา
แลวพูดคุยกับทางกรมสรรพากร  
   ในประเด็นเรื่องโครงการเอสเอ็มแอล ขอทําความเขาใจครับทานประธาน 
กับเพื่อนสมาชิกที่มีความหวงใย ผมคิดวาทุกทานซึ่งอยูในสภาแหงนี้มีความหวงใย 
ในเงินภาษีของพี่นองประชาชนที่จะตองใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โครงการเอสเอ็มแอล 
เปนโครงการที่รัฐบาลดําเนินการเพื่อใหพี่นองประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ นั้นดําเนินการ
จัดการบริหารตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุด ------------------------------------------------------- 
 

                                          - ๒๔๒/๑ 
 
 



 ๕๔๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   บศุยรินทร ๒๔๒/๑ 
 
ผมเองมีความหวงใยในโครงการกองทุนหมูบานในเบื้องตนที่โครงการนั้นไดเร่ิมขึ้นมา  
แตหลังจากที่ไดมาสัมผัสและไดเขาประชุมในคณะกรรมการกองทุนหมูบานแลว 
มีความเขาใจมากขึ้น และเห็นวาการที่รัฐบาลไดดําเนินการเร่ืองกองทุนหมูบานนั้น  
เปนสิ่งที่เกิดประโยชน ในเบื้องตนอาจจะเปนปญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ 
นําเงินกองทุนหมูบานไปใชผิดวัตถุประสงค อันนั้นจริงครับ แตหลังจากที่มีการเขาไป
เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับพี่นองประชาชนที่อยูในทองที่ตาง ๆ เขาเริ่มเขาใจ 
มากขึ้นครับ เขาเริ่มบริหารจัดการได เขาเริ่มชําระหนี้ แตก็ยังมีหนี้สวนหนึ่งเปนหนี้ที่มี
ความจําเปนจะตองบริหารจัดการใหม พูดงาย ๆ วาเปนหนี้ที่ยังคางชําระ แตผมม่ันใจวา
จากตัวเลขที่ผมไดเขาไปประชุม วันนี้มีเงินกองทุนหมูบานของหมูบานตาง ๆ นั้นเอง 
รวมแลวประมาณ ๔๐,๐๐๐ ลานบาททั่วประเทศ กองทุนของหมูบานเอง ไมใชเงิน 
ของรัฐบาล ซึ่งเปนที่นาแปลกใจ แตก็ดีใจที่พี่นองประชาชนไดดําเนินการบริหารจัดการ
จนกระทั่งมีเงินกองทุนของเขาเอง และเขาก็จะไดใชเงินกองทุนนั้นเขาไปบริหารจัดการ  
ซึ่ งจะได ไมกระทบกับเงินงบประมาณของรัฐบาล  ฉะนั้นโครงการเอสเอ็มแอล 
ก็เชนเดียวกัน รัฐบาลไดดําเนินการโครงการเอสเอ็มแอลไปเม่ือประมาณเดือนกวา 
หรือเกือบจะ ๒ เดือนที่ผานมา ก็กําลังจะดําเนินการโอนเงินสูหมูบานตาง ๆ แลวแตขนาด 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ซึ่งจะดําเนินการโอนเงินไปใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด 
ความหวงใยของเพื่อนสมาชิกครับทานประธานก็ไมนอยไปกวาผม เพราะฉะนั้น 
ผมอยากจะยืนยันกับทานประธานผานไปยังเพื่อนสมาชิก โดยเฉพาะทานจุรินทร  
ลักษณวิศิษฏ และเพื่อนสมาชิกพรรคฝายคานทุกทานวาใหสบายใจไดวาผมจะดูแล 
เงินภาษีของประชาชนและจะใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดและเราคงจะได 
นําเรื่องที่มีขอคิดเห็นที่จะตองปรับปรุงไปคุยกันในชั้นคณะกรรมาธิการ ทานประธานครับ 
ขอกลาวสรุปสั้น ๆ  
   สวนประเด็นอื่น ๆ ที่ทานรัฐมนตรีตาง ๆ จะมานําตอบนั้นก็คงจะรอสักนิดหนึ่ง 
ขอใหทานเพื่อนสมาชิกไดอภิปรายกันใหดําเนินการไปอยางสะดวกรวดเร็วกอนครับ  
ขอกราบขอบพระคุณครับทานประธาน 
 



 ๕๔๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   บศุยรินทร ๒๔๒/๒ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานเอกพจน ปานแยม เชิญครับ ทานมีภารกิจเร่ืองงานคุณพอของทานเลยอนุญาต 
ใหทานไดอภิปรายกอน เชิญครับ 
  นายเอกพจน ปานแยม (ปทุมธานี)  :  กราบขอบพระคุณทานประธานครับ
ทานประธานที่เคารพครับ ผม นายเอกพจน ปานแยม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี 
พรรคชาติไทย ตองกราบขอบพระคุณทานประธานที่ไดกรุณาที่ใหผมไดอภิปรายในเรื่องของ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวงเงิน  
๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งก็เปนวงเงินที่สูงแลวก็เปนการจัดงบประมาณในลักษณะที่เปน 
การขาดดุล เสียดายวามีเวลาที่คอนขางจะจํากัด กระผมไดขออนุญาตไดลงรายละเอียด 
ในเร่ืองที่จะอภิปรายในสวนของการจัดสรรงบประมาณในป ๒๕๕๒ นี้ โดยกระทรวงที่ผม
ใหความสนใจมากเปนพิเศษ แลวก็เชื่อวาในการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้หลายฝาย 
โดยเฉพาะรัฐบาลก็ใหความสําคัญ ก็เปนเชนนี้มาโดยตลอด ก็คือกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งมีวงเงินงบประมาณ ๓๓๐,๐๖๙.๒๐ ลานบาท ------------------------------------------------ 
 

       - ๒๔๓/๑ 
 
   
 
 
 



 ๕๕๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๔๓/๑ 
 
ซึ่งก็เปนวงเงินที่สูงมากเปนอันดับ ๑ ในการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ ทานประธานครับ 
กระทรวงศึกษาธิการถือวาเปนกระทรวงหลักที่มีความสําคัญในเรื่องของการพัฒนา 
ประเทศชาติ และการพัฒนาคนซึ่งจะตองเปนอนาคตที่สําคัญ โดยเฉพาะเยาวชน 
ลูกหลานซึ่งจะตองเติบโตขึ้นมา ในเรื่องการศึกษาคงไมมีใครที่จะปฏิเสธที่จะให
ความสําคัญ สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานก็คงจะเปนในสวนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่ งก็ ได รับการจัดสรรวงเงินไปประมาณ  
๒๐๙,๑๖๗ ลานบาท ก็เปนวงเงิน ๒ ใน ๓ ของวงเงินทั้งหมดจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่กระผมตองกราบเรียนเชนนี้เพราะผมเขาใจวาในสวนของคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานนี้ถือวาเปนสวนสําคัญตอการที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของการศึกษา  
การพัฒนาในสวนที่จะมีสวนเกี่ยวของตอการศึกษาดวย แตไดดูไปแลวสวนใหญก็จะเปน
เร่ืองของงบรายจายประจํา แลวก็เปนงบลงทุน ถาในสวนของเรื่องการพัฒนาและแกไข
ปญหาเพื่อใหสอดรับกับสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน กระผมมองวายังเปนสวนที่
คอนขางนอย เราตองยอมรับวาภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันคอนขางจะมีปญหามาก 
โดยเฉพาะในเรื่องของคาครองชีพที่สูงขึ้นก็สงผลกระทบไปถึงผูปกครองที่จะตองสงเสีย 
ใหลูกใหหลานมีโอกาสไดเรียนหนังสือใหสูง ๆ เราไปดูในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ไดบัญญัติ
ไวชัดเจนนะครับ เพราะสิ่งที่กระผมจะไดกราบเรียนตอไปก็จะเปนเรื่องที่จะตองมี 
การดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๙  ไดมีบทบัญญัติกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษา 
ไมนอยกวาสิบสองปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ อันนี้ก็เปนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งจะวาไปแลวในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเจตนารมณนี้ไดปรากฏขึ้นมาเปนเวลานับสิบป
ตั้งแตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แตก็ไดมีความพยายามจากหลายฝาย ผมเชื่อวาทุกรัฐบาล 
ที่เขามาก็มีความพยายามในการที่จะดําเนินการใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ จริง ๆ เร่ืองนี้
ถามองเผิน ๆ ผมอาจจะไมจําเปนตองพูดในลักษณะที่ยังเปนปญหา เพราะวาถาไปดู 
ในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ก็นาจะเปนเรื่องที่นาชื่นชมดวยซ้ําไป 
เพราะวาการดําเนินการเรื่องเงินอุดหนุนบํารุงการศึกษาหรือเรื่องเงินอุดหนุนที่จะใหมี 
 



 ๕๕๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๔๓/๒ 
   
การศึกษาฟรีตามรัฐธรรมนูญ ผมเขาใจวามีความพยายามในการดําเนินการมาก็นาน 
กอนหนาป ๒๕๕๑ ที่ผานมา แตจะพูดถึงเมื่อป ๒๕๕๑ ที่ผานมาใหทานประธาน 
ไดรับทราบวาไดมีการอุดหนุนงบประมาณในเรื่องของการเรียนฟรีไปบางแลว แมอาจจะ 
ยังไมมากเทาไรนักแตก็ถือวาเปนความพยายามที่นาชื่นชม ในป ๒๕๕๑ ที่ผานมา 
เทาที่ทราบวาตัวเลขที่มีการไดใชงบประมาณอุดหนุนลง ในสวนของปฐมวัย ๖๐๐ บาท
ตอหัวตอคน  ในสวนชั้นประถมศึกษา  ๑ ,๑๐๐  บาท  ในสวนมัธยมศึกษาตอนตน  
๑,๘๐๐ บาท แลวในสวนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒,๗๐๐ บาท เมื่อมาเปรียบเทียบกับ 
ป ๒๕๕๒ ซึ่งก็ไดดูจากมติคณะรัฐมนตรีก็ไดเพิ่มขึ้นเปนวาสําหรับปฐมวัยเพิ่มเปน 
๑,๗๐๐ บาท ประถมศึกษาเพิ่มขึ้นเปน ๑,๙๐๐ บาท มัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มขึ้นเปน 
๓,๕๐๐ บาท และมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเปน ๓,๘๐๐ บาท ก็มองวานาจะเปน 
เร่ืองที่ดีที่มีงบประมาณที่เพิ่มขึ้น -------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๔/๑  



 ๕๕๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๔๔/๑ 
 
แตวาสิ่งที่เปนปญหาที่กระผมอยากจะกราบเรียนทานประธานที่กระผมไดรับทราบ 
จากผูปกครอง ไดรับการรองเรียนมากที่สุดและผมเชื่อวาทานสมาชิกทุกทานก็คงจะไดรับ 
การรองเรียนเชนเดียวกัน จริง ๆ แลวที่บอกวานโยบายใหมีการเรียนฟรีที่จะตองปฏิบัติ 
ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ในขอเท็จจริงมันไมไดเปนเชนนั้น ผมตองเรียนวามันไมไดเปน
เชนนั้น แมวาเราจะพยายามเทาไรก็ตามทีนะครับ ก็ยังมีสวนที่ผูปกครองจะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มขึ้น ผมไดมีโอกาสไดสอบถามในทุกโรงเรียน โดยเฉพาะในพื้นที่ของกระผม
ที่จังหวัดปทุมธานี ก็ไดรับทราบวาเงินที่รัฐอุดหนุนไปใหแทที่จริงแลวยังไมเพียงพอ ยังคงมี
การเรียกเก็บจากผูปกครอง ยกตัวอยาง เชน ในสวนของมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผูปกครองที่จะนําลูกเขาเรียนก็ตองเสียเงินประมาณ ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งก็เปน
คาใชจายอื่น ๆ มากมาย ไมวาจะเปนเรื่องคาตรวจสุขภาพ พัฒนาสิ่งแวดลอม คาไฟ  
คาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี คาเรียนภาษาอังกฤษอยางนี้เปนตน ผมก็เขาใจวาในแตละ
โรงเรียนก็มีปญหา แตละโรงเรียนก็มีคณะกรรมการที่ดูแลในสวนนี้อยู แตมันก็สะทอน 
ใหเราเห็นวาแทที่จริงแลวเงินที่รัฐอุดหนุนไปใหอาจจะยังไมเพียงพอตอการที่จะทําให 
เขาแกปญหาเหลานี้ได มันก็เลยกลายเปนวาผลกระทบนี้ก็ตกอยูกับผูปกครองทุกคน  
ทานประธานลองไปสํารวจดูไดครับ อยากจะฝากทานประธานไปถึงทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการแลวก็รัฐบาลวา อยากใหทานลงไปสํารวจดูวา แทที่จริงแลวพี่นอง
ประชาชนเขาไดรับอานิสงส ไดรับการตอบสนองจากภาครัฐซึ่งจะตองดําเนินการ 
ให เปนไปตามรัฐธรรมนูญจริงหรือไมอยางไร  เพราะในขอเท็จจริงมันเปนเชนนี้
เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นวาจะมีการรองเรียนในเรื่องเหลานี้มากมายวาจริง ๆ แลว 
ที่บอกวาเรียนฟรี เอาเขาจริง ๆ แลวมันไมไดเปนเชนนั้น ผมเขาใจความพยายาม 
ของรัฐบาลที่อยากจะใหมีสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นมันก็คงจะตองแกไขในหลายสวน 
หลายจุดที่เปนปญหา มันคงอาจจะไมไดมองไปถึงในเรื่องงบประมาณอยางเดียว  
ในเรื่องของการจัดการตาง ๆ และงบประมาณไมใชเราสงลงไปแลวมันจะแกปญหา 
ไดทั้งหมดอยางเดียว การสงงบประมาณลงไปสูหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษา  
มันก็ตองมีงบประมาณในสวนที่จะตองเปนสวนประกอบ ไมใชในเรื่องของการที่จะพัฒนา 
 



 ๕๕๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๔๔/๒ 
 
ในดานการศึกษาอยางเดียวเทานั้น บุคลากรครูก็มีสวนสําคัญ ในเรื่องอุปกรณการเรียน 
การสอน เร่ืองการยกระดับสถานศึกษาใหมีระดับที่เทาเทียมกัน เพราะเราจะสังเกตเห็นวา
คานิยมในสวนนี้ก็เปนปญหาเหมือนกันที่ผูปกครองก็อยากใหลูกไดเรียนโรงเรียนดี ๆ 
กระผมอยากจะใครขอเรียนฝากไปยังรัฐบาลนะครับ อยากใหทานไดชวยดูในสิ่งเหลานี้ดวย 
ถาเปนไปไดมันมีงบกลางแลวก็มีงบสวนอื่น ๆ ที่ยังไมมีรายละเอียดนะครับ ก็อยากให
ทานไดแบงสันปนสวนจัดงบเหลานี้อาจจะเพิ่มเติมเขาไปเพื่อแกปญหา เพื่อใหพี่นอง
ประชาชนใหลูกเขาไดมีโอกาสไดศึกษาอยางเทาเทียมกัน แลวก็ไดเรียนฟรีตามที่
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวในสภาวะเศรษฐกิจที่เปนปญหาเชนนี้ครับ ขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
เชิญทานประมวล พงศถาวราเดช ๖ นาทีครับ  
   นายประมวล  พงศถาวราเดช (ประจวบคีรีขันธ)  : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม ประมวล พงศถาวราเดช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประจวบคีรีขันธ 
พรรคประชาธิปตย ผมขออภิปรายนโยบายของรัฐบาลตามที่ไดแถลงไวเมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธที่ผานมา เกี่ยวกับการพิจาณางบประมาณ ป ๒๕๕๒ ผมจะพูดถึงปญหาของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงอื่น ๆ เล็ก ๆ นอย ๆ ในระยะเวลาที่จํากัด  
ตามนโยบายในคําแถลงงบประมาณตามหนังสือเลมนี้ของรัฐบาล ขอ ๑.๑๖ แผนงาน
พัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ซึ่งตั้งไว ๓๙,๐๐๐ กวาลานบาท 
ผมกราบเรียนทานประธานที่เคารพวา รัฐบาลจะทํานโยบายเพื่อขจัดปญหาการขาดแคลนน้ํา 
และการบรรเทาปญหาภัยแลง และการแกไขปญหาอุทกภัยคือน้ําทวม ผมกราบเรียน 
ทานประธานสภาที่เคารพวา ------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๔๕/๑ 
    
 
 



 ๕๕๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๔๕/๑ 
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธซึ่งผมอยูในพื้นที่ตั้งแตอําเภอหัวหินจนถึงบางสะพานนอย 
เปนพื้นที่ลาดชัน ดานทิศตะวันตกเปนภูเขา ดานทิศตะวันออกเปนทะเล ซึ่งมีระยะทาง 
ไมกี่กิโลเมตร เมื่อมีปริมาณน้ําฝนหรือถาฤดูฝนไมสามารถที่จะเก็บกักน้ําไวเพื่อใช 
ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใชในการเกษตรได ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมซ้ําซากในพื้นที่ 
ดังกลาว จนเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี 
พระราชดําริกับนายสามารถ  โชคคณาพิทักษ อธิบดีกรมชลประทานสมัยนั ้น  
และนายประสงค พิทูรกิจจา ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธในสมัยนั้น ณ พระราชวัง
ไกลกังวล อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ เพื่อใหแกปญหาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร มีปริมาณน้ําในลําหวยตาง ๆ เปนจํานวนมาก 
ที่ไหลลงทะเล  ใหกรมชลประทานพิจารณาวางแผนสรางแหลงกักเก็บน้ําตาง  ๆ  
ตามความเหมาะสมไวใชประโยชนกับราษฎร  และเพิ่มชองระบายน้ําผานถนน 
และคลองระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมโดยดวนตอไป ผมกราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ เพราะหลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ไดมีกระแสพระราชดํารัสใหดําเนินการติดตามงานปองกันอุทกภัยในพื้นที่ดังกลาวใหกับ
ผูอํานวยการกองงานสวนพระองค คือนายดิสธร วัชโรทัย ในขณะนั้น แตปรากฏถึงขณะนี้
ปญหาการแกไขน้ําทวมโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอบางสะพานเปนพื้นที่น้ําทวมซ้ําซาก 
อยูตลอดยังไมไดดําเนินการแกไขใหถาวรตอไป โดยมีเฉพาะการขุดลอกคลอง หนอง บึง 
ที่ไมสามารถแกไขปญหาได และไมสามารถแกไขหรือกักขังน้ําไดในฤดูแลงและปองกัน
อุทกภัยได เพราะฉะนั้นเมื่อการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญผมก็เสนอไปแลว 
แตก็ไมไดรับการบรรจุในครั้งนี้ ผมก็ขออนุญาตใหทานนายกรัฐมนตรีซึ่งแกไขปญหาน้ํา
ใหกับทั่วประเทศดวยและไดบรรจุเขาไปดวย  
   สวนเรื่องที่  ๒  ของกระทรวงคมนาคม  ซึ่ งมีการตั้ งงบประมาณไว 
จังหวัดประจวบคีรีขันธในการรีไซเคิล (Recycle) หรือในการซอมสรางถนน หลาย ๆ เสนนี ้
เพื่อเอามาดําเนินการในการซอมถนนเพชรเกษม ซึ่งมีระยะทาง ๘ กิโลเมตรเศษ ๆ ตั้งแต
กิโลเมตร ๒๙๕ อําเภอกุยบุรีเปนตนไป แตการซอมคร้ังนั้นหรือการซอมในคร้ังตอไป  
 



 ๕๕๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๔๕/๒ 
 
ผมไมอยากใหรีไซคลิ่ง (Recycling) อยากใหปรับปรุงพื้นฐานถนนใหดีกวา เพราะ
ซอมแลวเดือนสองเดือนสามเดือนเราก็ตองไปปะถนนนั้นใหมอีก ผมพูดแคสั้น ๆ  
ใน ๒ ประเด็น  
   สวนประเด็นที่  ๓  ใหกรม  กองตาง  ๆ  พิจารณาความสามารถของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการถายโอนงบประมาณ เพราะวาพอถายโอนไปแลว 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถที่จะแกไขปญหาได เพราะงบประมาณสูง  
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ไมมีความสามารถที่จะตั้งงบประมาณนั้น ๆ ได  
และเปนปญหากับพี่นองประชาชนโดยตลอด ไมวาเปนถนนหนทาง ไมวาจะเปนแหลงน้ํา 
ผมก็ขอฝากใหรัฐบาลพิจารณาถึงเรื่องนี้ดวย 
   สวนประเด็นที่ ๔ คือการแกไขปญหาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ํา  
ผมอยากใหกรมการคาภายใน โดยกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เขาไปดูแลแกไข โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนจังหวัดที่ปลูกสับปะรดมากที่สุด 
ในประเทศไทย ซึ่งแตละป ๆ ทุกครั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใชงบประมาณ 
สวนหนึ่งมาซื้อผลิตผลทางการเกษตรไปฝงทิ้ง ทําใหเสียผลประโยชนกับพี่นองประชาชน
ในพื้นที่ที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจุดนั้นสามารถนํางบประมาณมาใชในการ
บํารุงรักษาพี่นองประชาชนในจุดอื่นได 
   สวนประเด็นสุดทาย เร่ืองพลังงาน เมื่อกี้ผมก็ไดฟงทานนายกรัฐมนตรี 
พูดแลววาจะแกไข ผมก็พยายามประหยัดพลังงานโดยเดี๋ยวนี้นั่งแท็กซี่ ผมนั่งแท็กซี่ 
มาหลายวันแลว แตวันสองวันนี้ไดบนมากที่สุดวาแกสแอลพีจีไมมีขาย ปมทุกปมที่เคยเขาไป
ตอนนี้ไมมี เพราะฉะนั้นแท็กซี่รองเรียนมาโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ๗๐,๐๐๐ กวาคัน  
ผมอยากใหรัฐบาลชวยดูแลจุดนี้ดวย  
   ผมกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งเรื่องน้ําทวม ซึ่งเดี๋ยวผมจะสงรูปถายและแผนซีดี 
ใหทานวาน้ําทวมอําเภอบางสะพาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลบางสะพานปละครั้ง ๒-๓ ครั้ง 
ทุกป บางครั้งไมทวมเฉพาะหนาฝน หนาแลงก็ทวม --------------------------------------------- 
 

                                                                                                                - ๒๔๖/๑



 ๕๕๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๒๔๖/๑ 
 
มีการขนยายผูปวยโดยใชเฮลิคอปเตอรบาง ใชเรือบาง มีเกิดเหตุการณน้ําทวมแตละครั้ง 
กระทรวงสาธารณสุขก็จะสรางโรงพยาบาลใหมให ขออีกนิดทานประธาน นิดเดียว  
ซึ่งเปนโรงพยาบาลชั้นเดียว ขอใหกระทรวงสาธารณสุขเขาไปดูแลและสรางหลายชั้นดวย 
ขอบพระคุณมากครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานปวีณเชิญครับ ๗ นาทีนะครับ  
   นายปวีณ แซจึง (ศรีสะเกษ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม ปวีณ แซจึง 
พรรคพลังประชาชน เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ขอใหขอสังเกตรางพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวันนี้ครับ ในเรื่องของมาตรา ๑๑  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอตั้งขอสังเกตวา เนื่องจากวากระทรวงเกษตรและสหกรณนั้น
ในสวนของกรมชลประทานไดตั้งงบประมาณไวเพียง ๓๕,๖๐๐ ลานบาทเศษนั้น  
กระผมมีความเห็นวาเปนงบประมาณที่ไมสมดุลกับงานที่จะดําเนินการในโครงการ 
ที่จะขยายเขตพื้นที่เพื่อชลประทานและเพิ่มศักยภาพ ซึ่งโครงการพัฒนาแหลงน้ํานั้น 
ก็เปนโครงการที่ทางรัฐบาลไดประกาศวาจะพัฒนาแหลงน้ําทั้งหมดในพื้นที่ของ 
ภาคอีสาน ซึ่งจะใชงบประมาณเปนจํานวนเกือบ ๒ แสนลานบาท กราบเรียนฝากรัฐบาลวา
น้ํานั้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับเกษตรกรเปนอยางยิ่ง และปญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 
ก็คือเร่ืองน้ําที่ควรจะไดรับการแกไข เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตแกเกษตรกร และเปน 
การเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรของเรา สิ่งที่อยากจะฝากกรมชลประทานก็คือเร่ือง 
ฝายหัวนาที่เรงรัดตลอดเวลาที่อยากจะใหทานปดใชงบประมาณเพียง ๒๐๐ ลานบาท  
เราจะไดพื้นที่เพื่อการเกษตรขึ้นมา ๗๗,๐๐๐ กวาไร ก็กราบเรียนฝากในเรื่องของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
   มาตรา  ๑๒  กระทรวงคมนาคม  ในสวนของกระทรวงคมนาคมนั้น  
ผมเห็นวางบของกรมทางหลวงทั้งประเทศทานตั้งจายไวเพียง ๔๐,๗๕๔ ลานบาท  
ซึ่งการกอสรางปรับปรุงถนนของกรมทางหลวงนั้นเปนความตองการ และความจําเปน 
ของราษฎรทุกภาคสวนของประเทศไทย ผมเองก็อยากจะกราบเรียนฝากในสวนของ 
 



 ๕๕๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๒๔๖/๒ 
 
เทศบาลเมืองคง ที่อยูที่อําเภอราษีไศล ซึ่งไมเคยไดงบประมาณในการขยายเขตถนน 
ที่ผานชุมชนเลย เพราะอยูในชวงของเทศบาลเมืองคงตอเขตบานดาน เสนทางที่ ๒๐๘๖ 
จากกิโลเมตรที่ ๐ บวก ๔๖๗ ถึง ๒ บวก ๓๒๕ ก.ม. ซึ่งเปนระยะทางเพียงประมาณ  
๒ กิโลเมตร เพื่อเปนการขยายเขตชุมชนใหเทศบาลนี้ไดรับความสะดวกในการสัญจร 
ไปมาของประชาชนที่ใชเสนทางนี้ เสนทางที่ ๒ ก็คือ เสนทาง ๒๐๘๓ ก็อยูตอชวงของ
เทศบาลกับชุมชนเหมือนกัน อยูในชวงกิโลเมตรที่ ๒๗ บวก ๔๙๖ ถึงกิโลเมตรที่ ๒๙  
บวก ๕๐๐ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ก็อยากจะกราบเรียนฝากทางกระทรวงคมนาคม
ไดกรุณาใหความอนุเคราะห สวนโครงการทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบทนั้น 
เปนกรมที่คอนขางที่จะมีปญหาและไดรับงบประมาณในการดําเนินการในปนี้เพียง 
๑๗,๖๐๐ ลานบาท ถนนของกรมทางหลวงชนบทนั้นนอกจากจะเปนทางเกาที่ตองไดรับ
การพัฒนาปรับปรุงบูรณะแลว ก็จะมีโครงการถนนไรฝุนซึ่งรัฐบาลจะตองไดดําเนินการ  
ก็ขอกราบเรียนวาในชนบทนั้นเราควรที่จะใหความสนใจและใหการดูแล ใหเขาไดมีโอกาส
ที่จะไดรับสวัสดิการในเรื่องนี้จากรัฐ ซึ่งผมอยากจะกราบเรียนฝากทางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมไดกรุณาจัดสรรงบประมาณในการที่จะแกปญหาทางหลวงที่อยู 
ในชนบท ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     - ๒๔๗/๑ 
 



 ๕๕๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    ณัฐวัฒน ๒๔๗/๑ 
 
ทานประธานที่ เคารพครับ  มีอยู อําเภอหนึ่ งที่อยู ในเขตเลือกตั้ งของผมเองอยูที่ 
จังหวัดศรีสะเกษนั้นเปนอําเภอโนนคูณ ซึ่งเสนทางที่จะสัญจรไปสูอําเภอโนนคูณนั้น 
แทบจะใชการไมไดทั้ง ๓ สาย นั่นก็คือ 
    สาย ศก ที่  ๔๐๐๖ สายบานบกถึงบานโนนคอ ตําบลโนนคอ อําเภอโนนคูณ  
ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตรเปนหลุมเปนบอตลอดสาย  
   สายที่ ๒ ก็คือ สาย ศก ๔๐๒๔ สายบานโนนคอถึงบานโคกสะอาด ตําบลหนองกุง  
อําเภอโนนคูณ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร เปนเสนทางของทางหลวงชนบทที่ชํารุดแทบใชการไมได  
การสัญจรไปมาหาสูระหวางอําเภอนี้เปนไปดวยความยากลําบากครับ    
   สวนถนนไรฝุนในโครงการที่อยากจะขอกราบเรียนฝากทานก็คือ โครงการ
จากบานหนองปลาเข็งถึงบานผักขยาใหญอยูในเขตของอําเภอโนนคูณ ระยะทาง  
๕ กิโลเมตร สวนอําเภอกันทรารมยนั้น ถนนที่อยากจะกราบเรียนฝากก็คือโครงการ
กอสรางถนนจากบานอีปาด ตําบลยายปาดถึงบานพันลํา ตําบลบัวนอย ขามสะพาน 
ลําน้ํามูลถึงอําเภอกันทรารมย ระยะทาง ๑๓.๕ กิโลเมตร เสนทางเสนนี้แปลกครับ  
กรมโยธาธิการไดก อสรางสะพานขามลําน้ํามูลไวประมาณเกือบ  ๑๐  ปแลว  
แตการกอสรางถนนที่จะเชื่อมระหวางตําบลอีปาดมาที่อําเภอไมมีเปนเพียงถนนลูกรัง  
ก็อยากจะกราบเรียนฝากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมใหทานไดดูแลในเรื่องนี้  
  สวนเรื่องตอไปมาตรา ๒๐ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
ทั้งกระทรวงทานตั้งงบประมาณไวใหเพียง ๔,๙๓๒ ลานบาท ซึ่งเปนงานสงเสริม
วัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรม ๑,๑๐๗ ลานบาท แลวสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ทานจัดสรรงบประมาณใหเพียง ๕๘๔ ลานบาทเศษ  
ซึ่งหากจะถือวาเรื่องวัฒนธรรมนั้นเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญเปนอยางยิ่ง วัฒนธรรม 
เปนสัญลักษณของกลุมชน เปนเรื่องของกลุมชนและเปนเรื่องของชาติ วัฒนธรรมของชาติ
เรานั้นเปนสิ่งที่เราจําเปนจะตองใหคณะกรรมการชุดนี้ไดเขาไปชวยเหลือในเรื่องของ
วัฒนธรรม ก็อยากจะกราบเรียนฝากทานไววาควรจะเพิ่ม  

 
 



 ๕๕๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                         ณัฐวัฒน ๒๔๗/๒ 
 
   ตอไปมาตรา ๑๗ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน 
ทานจัดสรรใหเพียง ๕,๐๘๐ ลานบาท กรมที่ดินเปนกรมที่มีปญหาเปนอยางมากครับ  
๑. ในเรื่องบุคลากรที่ไมเพียงพอการใหบริการประชาชน ๒. ก็คือความลาชาในการ 
ออกเอกสารสิทธิ ก็อยากจะกราบเรียนฝากวาควรจะเพิ่มเติมงบในสวนนี้ครับ  
   ตอไปก็คือในสวนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลก็คือการไฟฟาสวนภูมิภาค   
ก็อยากจะกราบเรียนฝากวาหนวยงานนี้ ถาทานไดกรุณาไดจัดงบประมาณใหไป 
ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรและขยายเขตไฟฟาเพื่อชุมชนก็จะเปนประโยชนตอชุมชน 
เปนอยางยิ่ง  
   ทานประธานที่เคารพ มาตรา ๒๒ กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการนั้น
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดงบ ๒ แสนลานบาท ก็อยากจะ 
กราบเรียนฝากวาสิ่งที่จําเปนและสําคัญเปนอยางยิ่งขณะนี้ที่เกิดปญหาก็คือ เราแบง 
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยออกเปน ๑๘๕ เขต ไมพอแกการที่จะ
ใหบริการและใหความสะดวกแกคณะบุคลากรทางการศึกษา  จังหวัดศรีสะเกษ 
แบงออกเปนเพียง ๔ เขต ทําใหขาราชการครูและบุคลากรนั้นติดตอประสานงาน  
การกํากับดูแลของผูที่มีอํานาจหนาที่ในสวนนี้ไมสามารถที่จะดูแลและกํากับการศึกษา 
ไดอยางทั ่วถึง  ทําใหคุณภาพของการศึกษานั ้นไมไดเปนไปตามที ่เ ราตองการ  
จึงขอเสนอแนะวาควรที่จะขยายเขตพื้นที่การศึกษาออกเปนทั้งหมดประมาณ ๔๐๐ เขต
ทั้งประเทศ เพื่อใหการบริการในการศึกษานั้นไดมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการ  

 
    - ๒๔๘/๑ 
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   ตอไปท่ีจะขออนุญาตทานประธานเพิ่มเติมก็คือ เร่ืองของเงินพัฒนา
ศักยภาพหมูบานที่ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานหนึ่งไดกรุณานําขอมูลเสนอวา 
ควรที่จะยกเลิกโครงการนี้ ซึ่งก็เปนเหตุผลประกอบที่ทานสามารถที่จะใหเหตุผล 
ประกอบได  ในสวนตัวของผมนั้นมองเห็นวาโครงการเพิ่มศักยภาพของหมูบาน 
และชุมชนนั้นเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวาในอดีตนั้นชนบทในแตละ
หมูบานนั้นไมไดมีโอกาสที่จะพัฒนา ไมไดมีโอกาสที่จะรวมรับรูในการบริหารจัดการ
งบประมาณแตอยางใด ในขณะที่รัฐบาลไดเร่ิมดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ของหมูบานนั้น เปดโอกาสใหคนในชุมชนไดมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น ไดมีโอกาส 
ที่จะเลือกในการที่จะแกไขปญหาพื้นฐานของเขาเอง ซึ่งในอดีตนั้นเราก็คงจะทราบวา 
ในบางหมูบานนั้นไมไดมีถนนเลย บางหมูบานไมไดมีน้ําประปา แตตอนนี้เขาก็สามารถ 
ที่จะเอาเงินในสวนนี้ไปบริหารจัดการในสวนของเขาเองได ซึ่งสิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือ 
ในเรื่องของการฌาปนกิจศพซึ่งเราไดใหเงินในสวนนี้ชุมชนนั้นก็ไดเอาไปใชจายเปนเงิน 
ในการกอสรางฌาปนสถานหรือเมรุ ศาลาพักศพ เหลานี้ ซึ่งเราถือวาเปนปจจัยและเปน
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีในชุมชน นอกจากนั้นเขายังนําไปใชบริหารจัดการ 
ในเรื่องความจําเปนและความตองการของเขาเอง ไดโปรดใหเขาไดมีโอกาสที่จะไดใช
ความสามารถในความเปนตัวของเขาเองบาง การมองภาพนั้นขางบนอาจจะมอง 
อีกอยาง แตขางลางมองอีกอยาง แตผูที่ มีโอกาสใกลชิดประชาชนมากที่สุดก็คือ
ผูแทนราษฎร ผมยังไมเชื่อตัวเลขเหลานั้น ถาหากจะมองวาโครงการนี้เปนโครงการ 
ประชานิยม  ถาโครงการเหลานี้ ได เกิดประโยชนแกผูที่อยู ในชุมชนและทองถิ่น 
อยางแทจริงนั้น ไมนาที่จะมีปญหากับคําวา ประชานิยม ขอสนับสนุนใหโครงการนี้ 
ไดคงอยูตอไป  
  และอีกโครงการหนึ่งก็คือ โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนนั้นเปนการที่
จะใหงบประมาณไปใชจาย เพื่อที่จะแกปญหาในหมูบานและชุมชนนั้น ๆ  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร  
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป)  
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  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เกินเวลาไป ๔ นาที  
เกือบ ๕ นาทีเกิน เอาเปรียบเขาพอแลว หยุดได ขอบคุณครับ  
  นายปวีณ แซจึง (ศรีสะเกษ) : ครับ ทานประธานที่เคารพ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปทานดอกเตอรสรรเสริญ 
สมะลาภา  
  (นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายพุฒิพงศ  สงวนวงศชัย  (แบบสัดสวน ) : ทานประธานครับ ขออนญุาตครบั 
ทานประธาน ผมมีเร่ืองขอเรียนถามเมื่อกี้นี้ชวงที่ผมอภิปรายเกิดเหตุขัดของทางทีวี 
หรืออยางไรไมทราบ ปรากฏวาไมมีภาพอยูประมาณ ๔-๕ นาที แลวก็ผูดูทางบาน 
เขาโทรศัพทมาบอก ไมทราบวาทางชอง ๑๑ มีปญหาอะไรครับ ผมอยากทราบครับ  
ขอเรียนชี้แจงดวยครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ผมไมมีสิทธิที่จะไปถามชอง ๗  
เพราะวาไมมีอํานาจ 
  นายพุฒิพงศ สงวนวงศชัย  (แบบสัดสวน) : ชอง ๑๑ เอ็นบีทีที่ถายทอดตะกี้นี้ 
ในชวงที่ผมลุกขึ้นอภิปรายปรากฏภาพไมมีภาพหาย มีแตเสียงครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ชอง ๗ หรือชอง ๑๑ ครับ 
  นายพุฒิพงศ  สงวนวงศชยั (แบบสัดสวน) : ชองเอ็นบีท ีชอง ๑๑ ครบั ชองที่ 
ถายทอดอยูในขณะนี้ครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : เดี๋ยวจะใหทางเลขาธิการ 
เขาประสานงานดู  
  นายพุฒิพงศ  สงวนวงศชัย (แบบสัดสวน) : ขอบคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ขอบคุณครับ เชิญทานดอกเตอรครับ 
  นายสรรเสริญ  สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร)  : ทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม ดอกเตอรสรรเสริญ  สมะลาภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคประชาธิปตย กอนอื่นผมตองขอขอบคุณทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
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แลวก็รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังทั้งสองที่กรุณาสละเวลามาฟงคําอภิปราย 
ของผม เพราะวาสิ่งที่ผมกําลังจะอภิปรายตอไปนี้เกี่ยวของกับกระทรวงการคลังโดยตรง  
ทานประธานครับ ที่ผมขออนุญาตทานประธานลุกขึ้นอภิปราย  ผมตองขอเรียน 
ทานประธานตามตรงวา เหตุผลสําคัญเพราะวาผมเปนหวงในเรื่องของฐานะการคลัง 
ของรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องของหนี้สาธารณะ ถาทานประธานดูเอกสารงบประมาณ 
ดูเผิน ๆ ก็จะเหมือนกับวา หนี้สาธารณะอยูในระดับที่ต่ําไมมีปญหาอะไร ดูเผิน ๆ  
ในเอกสารงบประมาณ ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ป ๒๕๕๑  
ก็คือปนี้มียอดอยู ๒.๘ ลานลานบาท หรือประมาณ ๓๐ เปอรเซ็นตของจีดีพี ---------------- 
 
                - ๒๔๙/๑ 
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แตที่ผมตองพูดเรื่องนี้เพราะวาความจริงอาจจะไมเปนอยางนั้นรัฐบาลอาจจะมีการซุกหนี้ 
และผมคิดวาถาปลอยใหดําเนินการอยางนี้ตอไปเร่ือย ๆ อาการซุกหนี้ก็จะหนักมากขึ้น 
ทานประธานครับ สถานการณทางดานเศรษฐกิจปจจุบันเราตองการระบบการเงิน 
การคลังที่โปรงใส เพื่อใหพวกเราทุกคนทราบถึงสถานะทางดานการคลังหรือสถานะ 
ของหนี้สาธารณะที่ชัดเจน ไมใชวาไปมีหนี้กอนใหญซอนเอาไวเปนระเบิดเวลาลูกใหญ 
ในอนาคต ทั้งนี้ที่สําคัญที่สุด เราตองสรางความมั่นใจใหกับประชาชนแลวก็นักลงทุน
โดยทั่วไปวาประเทศไทยของเราในอนาคตจะไมเหมือนกับอารเจนตินา งบประมาณ  
๑.๘ ลานลานบาทที่เรากําลังพิจารณากันอยูนี้ แทที่จริงแลวไมใชชองทางทั้งหมดที่รัฐบาล
ใชเงินยังมีอีกชองหนึ่งและชองนั้นก็คือในเรื่องของการใชจายเงินนอกงบประมาณ  
และที่ดูวาจะหนักขึ้น ๆ ทุกวันก็คือการใชธนาคารรัฐเปนเครื่องมือในการสนองนโยบาย 
ตั้งแตรัฐบาลทาน พันตํารวจโท ทักษิณ ชุดแรกเขามาบริหารราชการแผนดินในป ๒๕๔๔ 
ก็ไดมีนวัตกรรมใหมครับ เปนนวัตกรรมในเรื่องของการใชธนาคารรัฐเปนเครื่องมือ 
ในการสนองนโยบาย แตไหนแตไรมายอดการปลอยสินเชื่อคงคางของธนาคารรัฐ 
มีประมาณ ๗ แสนลานบาท อันนี้ เปนยอดตั้งแตสมัยทานนายกรัฐมนตรีชวนเปน
นายกรัฐมนตรีและเปนยอดในปที่ทานครบวาระพอดี พอมาถึงรัฐบาลทักษิณ ๑ ครบวาระ
ในป ๒๕๔๘ ทราบกันไหมครับวายอดสินเชื่อของธนาคารรัฐคงคางเปนเทาไร สินเชื่อ 
คงคางของธนาคารรัฐทั้ง ๕ แหง ออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ธสน. และธนาคารเอสเอ็มอี 
พุงขึ้นจาก ๗ แสนลานบาทเปน ๑.๔๔ ลานลานบาท อีกนัยหนึ่งก็คือ ๒ เทาตัวในเวลา  
๔ ป มาดูกันในรายละเอียด ปแรก ๆ ก็อาจจะเพิ่มขึ้นปละประมาณแสนลานบาท  
แตพอมาถึง ๒ ปสุดทายเปนชวงของรัฐบาลบริหาร ๒ ปสุดทายซึ่งใกลในการเลือกตั้ง 
อัตราการเพิ่มของสินเชื่อของธนาคารรัฐก็เรงโตขึ้นจากเพิ่มขึ้นปละประมาณแสนลานบาท 
เปนเพิ่มขึ้นปละประมาณ ๒ แสนลานบาท แตทั้งหมดนี้ยังเทียบไมไดกับยอดในปนี้  
สิ่งที่ผมจะเรียนทานประธานตอไปนี้ผมคิดวาทานประธานจะตองตกใจ เพราะวา 
ยอดปลอยสินเชื่อในปนี้ของธนาคารรัฐทั้ง ๘ แหงมีอะไรบางครับ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงไทย  ธ .ก .ส .  ธอส .  ธนาคารเอสเอ็มอี  ธสน .  และธนาคารอิสลาม 
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มียอดปลอยสินเชื่อรวมกันเทาไรทราบไหมครับทานประธาน ทั้ง ๗ ธนาคารนี้ในปนี้ 
มียอดปลอยสินเชื่อรวมกัน ๑ ลานลานบาท เปนตัวเลขที่ทานประธานฟงแลวจะตกใจ  
 

 - ๒๕๐/๑ 
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เราพิจารณางบประมาณกันอยู ๑.๘ ลานลานบาทในสภา รัฐบาลไปใชเงินนอกงบประมาณ 
๑ ลานลานบาท ที่ผมตองเรียนใหทานประธานทราบในเรื่องนี้เพราะผมเกรงวาจะมี 
ความเสียหายใน ๓ เร่ืองหลัก    
   เร่ืองแรก ผมคิดวาไมเปนความยุติธรรมตอประชาชนชาวไทย ในขณะที่
พวกเราทุกคนในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั่งรักษาผลประโยชนของพี่นองประชาชน
โดยการพิจารณางบประมาณ ๑.๘ ลานลานบาท ขั้นตอนซับซอนมากครับ ตองผานสภา
วาระแรก ตองตั้งคณะกรรมาธิการประมาณ ๓ เดือน สุดทายตองเอากลับเขามาในสภา
อีกรอบ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อพิจารณาเงิน ๑.๘ ลานลานบาท ในขณะที่พวกเราทํากันอยางนั้น 
รัฐบาลกลับใชคนไมกี่คนสั่งการใหใชเงินนอกงบประมาณจากธนาคารรัฐ ๑ ลานลานบาท 
หลักของการพิจารณางบประมาณก็คือวา เงินเหลานี้เปนภาษีของพี่นองประชาชน 
ชาวไทย ตองใหผูแทนของประชาชนชาวไทยก็คือพวกเราทุกคนรวมกันพิจารณา 
อยางรอบคอบ แตเงินที่ออกมาจากธนาคารรัฐแทที่จริงแลวผมอยากเรียนใหทานประธาน
ทราบวาก็เปนเงินของพี่นองประชาชนชาวไทยเหมือนกัน ทําไมผมถึงพูดอยางนี้ครับ  
ทุนที่นําไปกอตั้งธนาคารรัฐก็เปนภาษีของพี่นองประชาชน เงินที่ธนาคารรัฐปลอยสินเชื่อ 
ก็เปนเงินฝากของประชาชน และที่สําคัญพอเกิดความเสียหายก็ไมพนที่จะตองใชภาษี
ของพี่นองประชาชนเขาไปชดเชย ตัวอยางงาย ๆ เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ก็คือความเสียหาย 
ของธนาคารเอสเอ็มอีขอทุนไปเพิ่ม ๓,๐๐๐ ลานบาท สุดทายแลวทานรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลังอนุมัติเทาไรผมไมทราบครับ แตที่เขาขอมาคือ  ๓,๐๐๐ ลานบาท  
ก็เพื่อไปชดเชยความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับเอ็นพีแอลที่ เกิดขึ้นกับธนาคารแหงนั้น  
จริง ๆ เร่ืองนี้ผมพรอมทั้งทานจุติ ขออนุญาตที่เอยนาม ก็ไดเปนกรรมาธิการในการ
พิจารณารางกฎหมายฉบับนั้น เพราะเราไดติงไวแลวครับ ติงไวแลวตั้งแตในชั้น
คณะกรรมาธิการ แตตองยอมรับจริง ๆ วาพวกเราไมคาดคิดวาผลจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ 
เพราะฉะนั้นถายึดตามหลักนี้วาเงินที่อยูในธนาคารรัฐ แทที่จริงก็เปนเงินของประชาชน
เหมือนกัน  สภาผูแทนราษฎรซึ่ ง เปนพี่นองประชาชนชาวไทยทุกทานควรจะมี 
สวนพิจารณาในโครงการตาง ๆ ที่รัฐบาลใหธนาคารรัฐทํา ไมใชวาทํากันตามอําเภอใจ  
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ใชเงินในรูปแบบของเงินนอกงบประมาณอยางที่เปนอยูทุกวันนี้ ผมเขาใจดีครับการใชเงิน
นอกงบประมาณของรัฐบาลมันสั่งงายครับ ทํากันไมกี่คนก็เรียบรอยไมตองผาน 
สภาผูแทนราษฎรใหเหนื่อยเปนภาระหนาที่ของรัฐบาล แตก็ตองคิดถึงประชาชน 
ทั่วประเทศเหมือนกันวายุติธรรมกับเขาหรือไม ทั้ง ๆ ที่วาเขาก็เปนเจาของเงินเหมือนกัน 
โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดความเสียหายกับธนาคารเหลานั้น ประชาชนทุกทานก็ตองมีสวน
มารับภาระดวย อันนี้เปนเรื่องของความยุติธรรมตอพี่นองประชาชนชาวไทย  
   เร่ืองที่สอง ที่ผมไมเห็นดวยในการใชธนาคารรัฐเปนเครื่องมือในการ 
สนองนโยบายอยางมากก็คือในเรื่องของวินัยการคลัง สําหรับรัฐบาลแลวเงินที่ปลอยจาก
ธนาคารรัฐนี้ทําไมรัฐบาลถึงชอบใหปลอย ชอบใหธนาคารรัฐทํา ทําไมรูไหมครับ  
เพราะมันมีตนทุนที่ถูกมาก -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๕๑/๑ 
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รัฐบาลเพียงมีเงินทุนอยูในธนาคาร ๘.๒๕ บาท ก็สามารถปลอยกูไดถึง ๑๐๐ บาท  
อันนี้คิดตามอัตราสวนของเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง หรือศัพททางดานการเงิน 
เขาเรียกวา บีไอเอส เรโช (BIS ratio) ที่ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วไปในวงการธนาคาร พูดงาย ๆ 
จะปลอยกู ๑๐๐ บาท รัฐบาลลงทุน ๘.๒๕ บาท ที่เหลืออีก ๙๑.๗๕ บาท เอามาจากไหน
กูจากประชาชนในรูปของเงินฝาก ผมคิดวาวิธีการนี้เปนการประดิษฐ บังเอิญก็ตรงกับชื่อ 
ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังพอดี เปนการประดิษฐวิธีการหาเงินรูปแบบใหม
เดิมที่รัฐบาลจะเก็บภาษีจากประชาชนหรือกูเงินจากตลาดเงิน ตลาดทุน ตอนนี้เปลี่ยนใหม 
มาเปนกูโดยตรงจากประชาชน ทําลายวินัยการคลังของรัฐบาลโดยสิ้นเชิงครับ  
   เร่ืองที่สาม และผมตองขอเนนย้ําประเด็นนี้เพราะเปนประเด็นที่สําคัญที่สุด 
ก็คือในเรื่องของการซุกหนี้ ทานประธานครับ พอเสียหายรัฐบาลก็นําเงินภาษีไปชดเชย 
แลวก็มามัดมือสภา อางกับสภาวาหนี้เปนธนาคารของรัฐจะปลอยใหลมไมได มัดมือ 
พวกเราทุกคนใหจัดสรรงบประมาณไปให และทานประธานอยาคิดวารัฐบาลทําไมไดนะครับ 
รัฐบาลทําไดตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะที่ออกในสมัยรัฐบาลทักษิณ ๑ พ.ร.บ.  
ฉบับนี้ออกในรัฐบาลชุดนั้นเปดทางเอาไวแลวครับ สาระสําคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนั้นก็คือ 
ใหรัฐบาลสามารถนําเงินภาษีไปชดเชยหนี้สาธารณะ ซึ่งหนี้ของธนาคารรัฐก็รวมอยู 
เปนหนี้สาธารณะใน พ.ร.บ. ฉบับนั้นดวย สําหรับทานที่ติดตามขาวสารทางดานเศรษฐกิจ 
หรือรูเ ร่ืองเศรษฐกิจ แมกระทั่งทานประธานอาจจะถามครับวาทําไมหนี้สาธารณะ 
ที่รายงานโดยทั่วไปไมรวมหนี้ของธนาคารรัฐ อีกนัยหนึ่งถาทานประธานหรือผูติดตาม 
ขาวสารไปเปดดูในเว็บไซตของกระทรวงการคลัง ไปติดตามขาวสารของกระทรวงการคลัง 
ดูรายละเอียดของหนี้สาธารณะจะไมพบครับวารวมหนี้ของธนาคารรัฐเขาไปดวย  
หนี้สาธารณะที่รายงานโดยทั่วไปไมรวมหนี้ของธนาคารรัฐ แตในทางกลับกันครับ 
ทานประธานก็คงสงสัยวาทําไมหนี้สาธารณะตามนิยามของ พ.ร.บ. ฉบับนั้นถึงไดรวมหนี้ 
ของธนาคารรัฐเอาไวดวย อันนี้ตองฝากรัฐมนตรีไปชวยดูรายละเอียดนะครับ เพราะวา 
จริง ๆ แลวพวกเราทุกคนที่เคยเปนกรรมาธิการในการบริหารหนี้สาธารณะรูดีครับ  
เพราะเราสูประเด็นนี้มาตั้งแตแรก นี่ละครับความแตกตางของนิยามหนี้ระหวางหนี้สาธารณะ 
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ที่รายงานโดยทั่วไปไมรวมหนี้ธนาคารรัฐ แตหนี้สาธารณะใน พ.ร.บ. บริหารหนี้รวมหนี้ 
ธนาคารรัฐเปนที่มาของเรื่องการซุกหนี้ ประเด็นที่ถกเถียงกันอยางหนักในเวลานั้นครับ  
ระหวางกรรมาธิการฝายรัฐบาลกับกรรมาธิการฝายคาน ซึ่งตอนนั้นรวมถึงทานอภิสิทธิ์  
ทานสาทิตย ทานพีระพันธุ ทานจุติที่นั่งอยูขาง ๆ ผม ทานกอรปศักดิ์ แลวก็ตัวผมเองดวย  
ประเด็นที่ถกเถียงกันอยางมากก็คือวาเรากรรมาธิการฝายคานเห็นวานิยามหนี้สาธารณะ 
ควรจะตรงกันครับ ก็คือวาถาหนี้สาธารณะที่รายงานโดยทั่วไปไมรวมหนี้ธนาคารรัฐ  
หนี้สาธารณะใน พ.ร.บ. ฉบับนั้นก็ไมควรรวมดวยครับ เพราะเราเห็นวาถาไมรายงาน 
ตัวเลขวาเปนหนี้และอยูดี ๆ เกิดความเสียหายขึ้น รัฐบาลตั้งงบไปชําระก็เทากับ 
เปนการซุกหนี้ อยางที่ผมเรียนกับประธานตั้งแตแรกครับ เศรษฐกิจ ณ ปจจุบันนี้ตองการ 
ระบบการเงินการคลังที่โปรงใส ไมใชวามีหนี้กอนโตซุกเอาไว ---------------------------------- 
 

- ๒๕๒/๑ 
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เศรษฐกิจ ณ ปจจุบันนี้ตองการระบบการเงิน การคลังที่โปรงใส ไมใชวามีหนี้กอนโต 
ซุกเอาไวเปนระเบิดเวลาลูกใหญที่รอจะระเบิดในอนาคตเหมือนกรณีของธนาคาร 
เอสเอ็มอีที่ผานมา  นอกเหนือจากนี้แลวเปาการปลอยสินเชื่อ  ๑  ลานลานบาท  
ผมขอเรียนกับทานประธานดวยความจริงใจวาจะเปนปญหากับระบบเศรษฐกิจ  
เ ร่ืองอยางนี้ ไมใชวายิ่ งมากยิ่งดีนะครับ  ตองอยูพอเหมาะพอควร  ทานประธาน 
ทราบหรือไมครับวา สภาพคลองในระบบสถาบันการเงินก็คือ เงินฝากลบดวยสินเชื่อ 
ของธนาคารทั้งระบบ รวมทั้งธนาคารเอกชนและธนาคารรัฐเขาดวยกัน สภาพคลอง
ปจจุบันนี้มีอยูเทาไร มีอยูประมาณ ๑ ลานลานบาทครับ เพราะฉะนั้นถาจะใหธนาคารรัฐ
ทั้ง ๗ แหง ปลอยกูตามยอดที่ไดตั้งมาตามเปาคือ ๑ ลานลานบาทหมายถึงอะไรครับ 
หมายถึงวาธนาคารรัฐจะตองดึงเงินฝากทั้งระบบ ดึงเงินฝากออกจากธนาคารเอกชน 
ทุกแหงมาอยูที่ธนาคารรัฐเพียงที่เดียว เกิดอะไรขึ้นกับธนาคารเอกชนครับ เปนงอย 
หรือครับ ดําเนินธุรกิจไมได ปลอยสินเชื่อใหภาคเอกชนก็ไมได ธุรกิจพังกันหมด   
แลวเศรษฐกิจจะเดินหนาไดอยางไร ผมจึงตองขอฝากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังวา เปาการปลอยสินเชื่อของธนาคารรัฐ 
ทั้ง ๗ แหงตองปรับลดลงทั้งเหตุผลในเร่ืองของความยุติธรรม ในเร่ืองของการทําลาย 
วินัยการเงิน การคลัง การซุกหนี้ แลวก็ผลตอเศรษฐกิจโดยรวม  
   ในโอกาสนี้ก็ขอฝากคําถามไปอีก ๑ คําถามซึ่งจริง ๆ แลวเพื่อนสมาชิก 
ทานจุติก็ไหววานผมใหผมไดถามทานก็คือ ในเรื่องของการเพิ่มทุนธนาคารรัฐ สุดทายแลว 
ออกมาเทาไร ไมทราบวาทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งผมทราบวา 
ทานรัฐมนตรีชวยวาการประดิษฐทานรับผิดชอบทางดานนี้โดยตรงนะครับ ชวยกรุณา
ตอบพวกเราดวยวาสุดทายทานอนุมัติธนาคารรัฐใหเพิ่มทุนแตละแหงเปนจํานวนเทาไร  
แลวก็อยูในงบประมาณสวนไหน ทานประธานครับ ดวยเหตุผลในเรื่องของการโปรงใส 
ในการจัดทํางบประมาณโดยเฉพาะในเรื่องของการใชเงินนอกงบประมาณที่พวกเรา 
ทุกคนเห็นวาสุมเสี่ยงตอความเสียหายในอนาคต กระผมเองตองขออนุญาตฟงคําชี้แจง
จากทานรัฐมนตรีกอนที่กระผมจะตัดสินใจครับวาจะรับหลักการหรือไม ขอบคุณครับ  
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  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ผมขอแจง 
คุณพุฒิพงศ สงวนวงศชัย ที่สอบถามผมเมื่อสักครูนะครับ ผมไดใหทางเจาหนาที่ของสภา
ประสานงานไปสอบถาม เขาไดตอบมาวากระแสไฟฟาที่ใชถายทอดขัดของซึ่งขณะนี้ 
ไดแกไขเปนปกติแลวนะครับ ระหวางที่ทานพูดนั้นไฟมันตก พอใจนะครับ ทําใหทันทีแลว 
ตอไปเชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังครับ  
   นายสุรพงษ สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) :  
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายสุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังครับ ขอตอบขอซักถาม ขอสังเกตของทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติที่ไดซักถามถึงประเด็นของกระทรวงการคลังนะครับ ซึ่งในบางประเด็น 
ผมก็จะไดใหเปนขอมูล แตในบางประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับหนวยงานที่รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลังไดกํากับดูแล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ทานประดิษฐ  
ภัทรประสิทธิ์ ก็จะไดเปนผูใหขอมูลเพิ่มเติมนะครับ ในสวนของกรณีหนี้สาธารณะ 
ของประเทศ ณ ขณะนี้นะครับ ----------------------------------------------------------------------- 
 

   - ๒๕๓/๑ 
 

                
 



 ๕๗๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๕๓/๑ 
                                                                                                                 
จริง ๆ แลวที่ทานพูดวาประมาณ ๓๐ เปอรเซ็นตของจีดีพี ถาผมจําไมผิดจริง ๆ ไมใชตัวเลข
มากกวานั้น ตัวเลขขณะนี้หนี้สาธารณะของประเทศเราอยูที่ประมาณ ๓๖.๘-๓๖.๙  เปอรเซ็นต
ของจีดีพี ซึ่งตัวเลขก็วิ่งขึ้นวิ่งลงในระดับนี้ติดตอกันมาประมาณสัก ๔-๕ เดือน เราตั้ง 
เปนวินัยทางดานการคลังวาเราจะพยายามทําใหหนี้สาธารณะของประเทศไมเกิน  
๕๐ เปอรเซ็นตของจีดีพี เพราะฉะนั้นในสวนของหนี้สาธารณะในปจจุบันนี้ที่อยูประมาณ 
๓๖ เปอรเซ็นตเศษ ๆ นั้นก็ยังอยูในวินัยการคลังที่เราไดดูแลอยู แลวถาหากทางรัฐบาลเอง
จะไดลงทุนในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน โครงการลงทุนขนาดใหญ ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ระบบขนสงมวลชน เร่ืองเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ํา ระบบชลประทาน เร่ืองระบบ 
การคมนาคม เชน ถนนไรฝุนก็ดี เร่ืองการลงทุนดานการศึกษา เร่ืองทางดานสาธารณสุข 
เราก็เชื่อวาจะสามารถลงทุนไดในวงเงินที่ไมเกินวินัยการคลังเราคือ ๕๐ เปอรเซ็นต 
ของจีดีพี ทานพูดถูกตองวาในสวนของรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ เร่ืองงบลงทุนที่ปรากฏอยูในรางพระราชบัญญัติงบประมาณนั้น
ไมนาจะเพียงพอในการที่จะลงทุนเพื่อทําใหประเทศของเรามีโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม 
ในการที่จะพัฒนาประเทศ พัฒนาคนตอไป เพราะฉะนั้นจึงเปนหนาที่ของรัฐบาลที่จะตอง 
ลงทุนโดยที่อาศัยเงินนอกงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณอยางเชนเรื่องเกี่ยวกับ 
เงินกูก็ดี เพื่อที่จะไปขอกูมาลงทุนในระบบขนสงมวลชนตามที่ไดมีการปรากฏเปนขาว 
ไปบางแลว อยางเชน รถไฟฟาสายสีมวงซึ่งไดขอกูมาประมาณ ๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท
เพื่อที่จะลงทุนมาอีกเฟส (Phase) แรก นอกจากนั้นในสวนการลงทุนของโครงสราง 
ตาง  ๆ  ก็ยังจะใชแนวคิดเรื่องความรวมมือระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชนที่ เ รียกวา  
พับลิก ไพรเวท พารทเนอรชิพ (Public private partnership) ซึ่งตรงนี้ก็จะเปนแนวคิดที่ได
มีการใชกันมาเปนระยะ ๆ ในอดีต แลวก็จะเนนในเรื่องของการที่จะลงทุนโดยที่เปน 
ความรวมมือของรัฐ เอกชนตอไปในอนาคต ทีนี้ประเด็นของเงินนอกงบประมาณคงตอง 
ทําใหชัดเจนวาเงินนอกงบประมาณคงไมไดหมายความวาทุก ๆ อยางที่เปนเงินที่ไมใช 
อยูในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่จะมา
เกี่ยวของในการพัฒนาทางดานโครงสรางหรือเศรษฐกิจจะเปนเงินนอกงบประมาณ 
 



 ๕๗๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๕๓/๒ 
 
ไปทั้งหมดนะครับ เพราะวาเงินนอกงบระมาณคงจะหมายถึงวาเงินนอกประมาณ  
แตวาเปนเงินที่อยูในการบริหารจัดการของภาครัฐ เราตองยอมรับวาวันนี้เศรษฐกิจ 
ของไทย  การลงทุนตาง  ๆ  ของประเทศนั้นทางภาครัฐเองมีบทบาทเพียงสวนนอย  
ภาคเศรษฐกิจทั้งหมดโดยรวมอาจจะกลาวไดวา ทางภาครัฐมีบทบาทไมเกิน ๒๐ เปอรเซ็นต 
แตวาในสวนของเอกชนนั้นมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นในสวนของเรื่องเกี่ยวกับ
ธนาคารตาง ๆ ที่ไดมีการปลอยกูอะไรตาง ๆ ก็ดีนั้น  ถาหากบอกวาธนาคารของรัฐที่ปลอย 
กูไปถือวาเปนเงินนอกงบประมาณ ซึ่งจริง ๆ แลวก็เปนวิธีการของการที่ดําเนินกิจการ 
ของธนาคารในลักษณะที่ไมแตกตางจากธนาคารพาณิชยทั่วไปก็คือวา มีการรับฝากเงิน
แลวก็มีการปลอยสินเชื่อ ถาหากเราบอกวาการรับฝากเงินแลวมาปลอยสินเชื่อ แลวตรงนี้
คือเร่ืองเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ อาจจะกลาวไดวานาจะมีความแตกตางจาก
ขอเท็จจริงไปพอสมควร เพราะวาถาอยางนั้นเงินในธนาคารพาณิชยซึ่งรับฝากเงินแลว
ปลอยสินเชื่อ ซึ่งก็เปนการทําธุรกรรมปกติของธนาคารพาณิชย จะถือวาเปนเงิน 
นอกงบประมาณไดหรือไม เพราะอาจจะกลาวไดวาธนาคารของรัฐที่มีภารกิจพิเศษนั้น 
ถาจะดูเร่ืองเกี่ยวกับการทําธุรกรรมปกติ อยางเชน ธนาคารออมสินก็ดี ธนาคาร ธ.ก.ส. ก็ดี 
ธนาคารเอสเอ็มอีก็ดี ถาหากทําโดยที่อาศัยเรื่องเกี่ยวกับกรอบวินัยทางดานการเงิน 
หรือการพิจารณาของการทํางานอยางถองแทมีประสิทธิภาพ ตรงนั้นปจจัยเรื่องเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงก็นาจะลดนอยลง ซึ่งในรายละเอียดของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐนั้นผมจะให
ทางทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังไดกรุณใหขอมูลตอไปครับ  
   ทีนี้ประเด็นที่ทานไดพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสภาพคลองอะไรตาง ๆ วาขณะนี้ 
มีสภาพคลองอยูประมาณสัก ๑ ลานลานบาท ที่ถาหากเกรงวาการตั้งยอดวงเงินสินเชื่อ
ของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่จะปลอยสินเชื่อ ๑ ลานลานบาทนั้นเปนการตั้งเปาแลว
อาจจะทําใหเกิดปญหากระทบตอเร่ืองสภาพคลองในวงการตลาดเงิน ก็เรียนไดวา 
จริง ๆ แลวธนาคารของรัฐแตละแหงก็เปนการตั้งเปาหมายไววาจะพยายามที่จะบรรลุ 
ใหถึง ซึ่งก็แนนอนวาแตละธนาคารถาหากเราไปดูเราก็คงจะเห็นไดวาทุกธนาคาร 
ตางก็ตั้งเปาหมายไวสูง เพราะวาในชวง ๒ ปที่ผานมาเรื่องของการชะลอทางดานตลาด
การลงทุนของภาคเอกชนก็ดี ------------------------------------------------------------ - ๒๕๔/๑



 ๕๗๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๒๕๔/๑ 
 
ก็เปนผลกระทบที่ทําใหถาหากภาวะเศรษฐกิจฟนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ความเชื่อม่ัน 
ของนักลงทุนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง การลงทุนครั้งใหญของทางภาคเอกชนก็จะเกิดขึ้นครับ  
เพราะฉะนั้นการลงทุนของเอกชนก็สามารถจะแสวงหาแหลงเงินทุนไดหลายแบบ  
ทั้งจากการกูจากธนาคารก็ดี การที่จะมีการออกพันธบัตรของตัวเองก็ดี ตรงนั้นก็เปน 
การแสวงหาเงินทุนจากหลากหลาย แตละธนาคารเขาตั้งเปาไวสูงเขาตองยอมรับวา 
ธนาคารของรัฐเองเขาตั้งเปาไวสูง แตจะทําไดหรือไมก็คงขึ้นอยูวาสามารถจะแขงขัน 
ไดหรือไม ในการแขงขันกับธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ ก็ไมไดหมายความวาจะสามารถ 
บรรลุเปาหมายอยางที่ไดประกาศเอาไว แตก็ถือวาเปนความตั้งใจของธนาคารของรัฐ
เหลานั้นที่ มีความตั้งใจที่จะใหสินเชื่อกับประชาชนที่มีรายไดนอย ผูประกอบการ 
ขนาดกลางขนาดยอมที่มีความตองการที่จะขยายธุรกิจของตัวเองในภาวะเศรษฐกิจ 
ที่เหมาะสม แตในภาวะปจจุบันก็จะตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบนะครับ ในชั้นนี้ 
ผมจะขออนุญาตใหขอมูลโดยหลักการกวาง ๆ กอน แตวาทานรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลังคงจะไดใหขอมูลในสวนของธนาคารเฉพาะกิจที่ทานไดดูแลตอไปครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญทานรัฐมนตรีประดิษฐ  
  นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง) :  
เรียนทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผม นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ 
ในฐานะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ก็ตองขอขอบพระคุณทานดอกเตอรสรรเสริญ 
ที่ไดตั้งขอสังเกตนะครับ ผม นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ไมใชดอกเตอรครับ แตวาเราอยู 
รัฐเดียวกันที่สหรัฐอเมริกา ผมทราบวาทานจบดอกเตอรที่ยูนิเวอรซิตี้ ออฟ นิว แฮมปเชียร  
(University of New Hampshire) เปนมหาวิทยาลัยที่ผมอยากจะเขาไปเรียนมาก แตดวย 
ความสามารถที่อาจไมเทียบเทาทานดอกเตอรสรรเสริญ ผมก็ไดจบมหาวิทยาลัยเล็ก ๆ   
ในนิวแฮมปเชียร แตผมก็ไดดําเนินการทําธุรกิจหลังจากที่ไดจบการศึกษามา ไมไดเปน 
นักวิชาการ และผมเปนคนมองโลกในแงดีครับ แตอยากจะเรียนทานประธานผานไปถึง 
ทานดอกเตอรสรรเสริญวา นักวิชาการผมเคารพในความคิดและในคําแนะนํา แตการมอง 
อะไรในแงรายเสียเกินไปมันจะทําใหเราทํางานไมสําเร็จ และพี่นองประชาชนก็อาจจะ 
 



 ๕๗๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                รัชนีพร ๒๕๔/๒ 
 
ไมไดรับผลประโยชน หรือไมไดรับสิ่งที่เราตองการที่จะพัฒนาเขา ผมเพียงแตพูดเปรย
ภาพใหญ  เพียงแตไมอยากใหสิ่ งที่ดอกเตอรสรรเสริญไดอภิปรายมาหลายครั้ ง  
ไมวาจะเปนถามกระทูถามผมก็บอกวาตั้งงบประมาณขาดทุนหลายลานลานบาท  
มันเปนไปไมไดหรอกครับที่รัฐบาลจะไปตั้งงบประมาณหรือตั้งเงินใชจายอะไรเกินตัว 
จนทําใหบานเมืองเจง มันเปนไปไมไดครับ เพราะวาเรามีฝายคานที่จะคอยตรวจสอบ 
อยูแลว เชนวันนี้ที่เรามาพูดคุยกัน ณ สภาแหงนี้เปนการมาแสดงความคิดเห็น ซึ่งผม
เคารพแลวก็จะนําความคิดเห็นตาง ๆ เขาไปคุยกันในคณะกรรมาธิการ แตการเรียบเรียง
หรือพูดอะไรผมไมอยากใหเรามองอะไรวามันจะแยไปเสียหมด มันจะเจงไปเสียหมด  
ใชจายกันมากเกินไปจนจะทําใหบานเมืองเสียหายหนี้สินมีกันจนแบบพี่นองประชาชน
ตองมารับภาระหนี้ แบกหนี้ กระทรวงการคลังซึ่งมีนักวิชาการที่มีความสามารถคงจะ 
ไมปลอยใหมันเปนเชนนั้น ขาราชการประจํา ผมตองเรียนทานประธานเรียนไปถึง
ดอกเตอรสรรเสริญดวยความรักและเคารพวา  สิ่งที่ทานไดแนะนํามาเปนสิ่งที่ดี 
แตประเด็นของผมคืออยามองอะไรในแงที่ เลวรายไปเสียหมด  เราตองกลาครับ  
บางอยางการทําธุรกิจตองกลา การบริหารราชการคือตองกลา เราอาจจะสไตล (Style)  
ไมเหมือนกัน นักวิชาการอาจจะไมกลา อาจจะคิดมาก นักธุรกิจอาจจะคิดนอย กลาเสี่ยง 
บานเมืองนี้เสี่ยงไมไดครับผมเขาใจ แตเราตองทําอะไรในสิ่งที่ใหมันเปนกลาง ใหมัน 
อยูในความพอเพียงนะครับ -------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๕๕/๑ 
 

 
 

 
                



 ๕๗๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             สุทธาทิพ ๒๕๕/๑ 
 
ฉะนั้นผมจะตอบทานดอกเตอรสรรเสริญในเรื่องของธนาคารที่ทานถามผมวาแตละธนาคาร 
ที่ผมไดกํากับดูแลโดยเฉพาะเอสเอ็มอีเราเพิ่มทุนเทาไร ผมเรียนอยางนี้วาเมื่อผมไดรับ
มอบหมายจากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไปดูแลธนาคารเอสเอ็มอี 
ซึ่งมีปญหา ผมยอมรับ ธนาคารอาคารสงเคราะห แลวก็ บสย. บรรษัททรัพยสิน 
ขนาดกลาง ขนาดยอม แลวก็ ธพว. ซึ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมีธนาคารอาคารสงเคราะห
แหงเดียวที่ไมคอยมีปญหามาก แตที่เหลือนั้นตองยอมรับกับทานประธานผานไปยัง 
เพื่อนสมาชิกวาสวนใหญมีปญหา ผมก็ไปถึงไมไดไปมอบนโยบายเลยครับ ไมไดไปบอก
ใหเขาตองทําอยางนั้นทําอยางนี้ ผมรับฟงกอนวาธนาคารมีปญหาอะไร สถาบันการเงินนั้น
มีปญหาอะไร รับฟงปญหาของเขาในวันแรกที่ผมไปเยี่ยม เมื่อรับฟงมาหมดแลว 
ผมก็กลับมาพิจารณา มาดูวาสิ่งที่เขาเปนปญหาเราจะแกไขอยางไร อาจจะไมเหมือนกับ
การบริหารจัดการเหมือนกับคนอื่น ผมไมไดไปสั่งแตไปรับฟง เมื่อรับฟงเสร็จแลวก็มาดูวา
เราจะแกปญหาอยางไร ฉะนั้นในสวนของเอสเอ็มอีที่เรากลัววามันจะมีปญหามาก  
ถูกครับ มีปญหาครับ มีปญหาซึ่งเปนปญหากอนที่ผมจะเขามา มีการสอบสวนคดี 
เร่ืองของการทุจริต โดยทานอธิบดีกรมสรรพากรปจจุบันเปนประธาน สอบสวนเสร็จกอน 
ที่ผมจะเขามาครับ ผมเขามาก็มีการตั้งขอสังเกตวามีการผิดสังเกตอีก ผมก็ไดตั้ง 
ทานผูตรวจราชการกระทรวงการคลังนริศ ที่กระทรวงการคลังสอบสวนอีก วันนี้ 
การสอบสวนเสร็จสิ้นลงแลวครับ เสร็จสิ้นทั้ง ๒ คณะกรรมการที่ไปสอบสวน ผมก็ไดนํา 
ทั้ง  ๒  ชุดมาเรียบเรียง  มาประกบใหมันเปนชุดเดียวแทนที่ เราจะมาดูแตละชุด  
เพราะถาเรารวมคณะกรรมการ  ๒ ชุดเราจะไดรูวาสิ่งที่ เขาทํานั้นมันตอเนื่องไหม  
แลวมีใครที่เกี่ยวของกับชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ รวบรวมใหมันเปนชุดเดียวกันมันจะเห็น 
ภาพที่ดีนะครับ ฉะนั้นขอใหวางใจไดวาสิ่งที่มีปญหากับเอสเอ็มอีมาในอดีต มีหนี้เสีย 
ที่เพื่อนสมาชิกไดอภิปรายไปกอนหนานี้ในชวงที่อภิปรายไมไววางใจแลวผมก็ไมไดตอบ 
วันนี้ก็ตองถือโอกาสตอบเลย ทานประธานครับ คือที่เพื่อนสมาชิกทานจุติไดตั้งขอสังเกต
คือ ๕๐ เปอรเซ็นตนี่ถูกตองครับ ถูกตอง แตธนาคารเอสเอ็มอีโดยทานประธานจักรมณฑ
เขาไดมีขั้นตอนที่จะแกปญหาหนี้แลววาจะขายหนี้อยางไร จะบริหารหนี้ที่เกิดปญหา 
 



 ๕๗๖
 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             สุทธาทิพ ๒๕๕/๒ 
 
อยางไร อันนี้ชัดเจน สวนการเพิ่มทุนขอมา ๓,๐๐๐ ลานบาทครับ ธนาคารเอสเอ็มอี 
ธนาคารอาคารสงเคราะหขอมา ๑๐,๐๐๐ ลานบาท บสย. ขอมา ๖๐๐ ลานบาท 
บตท. ขอมา ๖๐๐ ลานบาท ทั้งหมดรวมแลวประมาณ ๑๔,๒๐๐ ลานบาท ผมให  
๖๐๐ ลานบาทครับ ผมรูครับวาเงินทุกบาททุกสตางคเปนเงินภาษีของประชาชน ทั้งหมด
ที่ขอมา ๑๔,๒๐๐ ลานบาท ผมใหแค  ๖๐๐ ลานบาท ใหที่ไหนครับ ผมใหกับธนาคาร 
เอสเอ็มอี บางคนก็บอกวามันมีหนี้เสียเยอะใหไปทําไม เขาขอมา ๓,๐๐๐ ลานบาท
ธนาคารเอสเอ็มอี กราบเรียนวาขณะนี้ผมกําลังทําแผนงานทั้งหมดโดยประสานกับ 
ทานประธานและคณะกรรมการกับกระทรวงการคลัง กับ สศค. ทําแผนวาจะแกไขปญหา
ธนาคารเอสเอ็มอีแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยางไร และไมใชเอสเอ็มอีอยางเดียวนะครับ 
บสย. บตท. ดวย แตธนาคารอาคารสงเคราะหเก็บไวกอนไมคอยมีปญหา กําลัง 
ทําแผนงาน  ไมใชวาเขาไปถึงขอเงินเพิ่มทุนมา  ๓ ,๐๐๐  ลานบาท  ยัดใส เขาไป  
๓,๐๐๐  ลานบาท  เสร็จแลว ๓,๐๐๐  ลานบาทนั้นก็เอาไปใชหนี้ เสียอีก แลวก็ไป 
ปลอยเงินอีก ปลอยกู อีกแลวก็มีหนี้ เสียขึ้นมาอีก ผมไมใชทํางานระบบอยางนั้น  
และเงิน ๖๐๐ ลานบาทนี่ตองผานคณะกรรมาธิการครับ ตองผานทานจุติ ตองผาน 
ทานกรณครับทานประธาน  ฉะนั้นเราจะเขาไปคุยวาเงินของธนาคารเอสเอ็มอี  
๖๐๐  ลานบาทจะใหไหม  ไมใชวาผมใหนะครับ  วันนี้ตองผานคณะกรรมาธิการ  
แตธนาคารอาคารสงเคราะหขอมา ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ผมไมใหครับถึงแมวาจะเปน
ธนาคารที่ปลอยสินเชื่อ และไมมีปญหาหรือมีปญหานอย -------------------------------------- 
 

    - ๒๕๖/๑ 
 



 ๕๗๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    บศุยรินทร ๒๕๖/๑ 
 
ผมไมใหสักบาทเดียว ไมใชวาผมใหนะครับ ธพว. (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย) ผมก็ไมให บสย. ครับ ผมไมไดให ธพว. ขอโทษที  
เพราะ ธพว. คือเอสเอ็มอี แลวก็ บตท. ๖๐๐ ลานบาท ผมก็ไมไดใหสักบาทหนึ่ง ฉะนั้น
วันนี้ผมกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานดอกเตอรสรรเสริญครับวา ธนาคาร 
เอสเอ็มอีผมกําลังมีแผนและจะเสร็จสิ้นภายในเดือนหนาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับวา 
จะทําอยางไร การบริหารจัดการมีปญหาครับ สิ่งเหลานี้ตองแกกอนและเราจะปรับปรุง
ตั้งแตในระดับคณะกรรมการ ระดับกรรมการบริหาร ระดับคณะผูบริหารและระดับอ่ืน ๆ 
ซึ่งเปนหนาที่ของทานประธานธนาคารเอสเอ็มอีจะตองไปดําเนินการ แตแผนนั้นจะตอง
รวมกันทํา ผมขอเรียนทานประธานผานไปยังดอกเตอรสรรเสริญในเรื่องของธนาคาร 
เอสเอ็มอีวาไมตองหวงครับ เราหวงเพราะมีปญหา แต ณ วันนี้ผมยังไมไดใหเงิน 
สักบาทหนึ่งเลยนะครับ 
   ในสวนของธนาคารอาคารสงเคราะห บางทานก็ถามวาทําไมไมให 
เพราะวาเปนธนาคารของรัฐที่จะไปสนับสนุนผูที่ มีรายไดนอยในการกูเงินซื้อบาน  
ธนาคารอาคารสงเคราะหก็ไมไดมีปญหามาก แตก็มีปญหาในเรื่องของการตั้งสํารอง  
การตั้งสํารองนั้นก็ตองไปปรับปรุงและหนี้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะหบอกวาไมไดเปน 
หนี้เสีย แตการจัดชั้นหนี้เสียนั้นไมไดมาตรฐาน ผมก็ไปบอกบอกวาการจัดชั้นหนี้เสีย 
ไมไดมาตรฐานตามสากลควรจะจัดชั้นหนี้เสียใหม จากกําไรที่ธนาคารอาคารสงเคราะห
คาดวาจะกําไรป ๒๕๕๒  ๓,๐๐๐ กวาลานบาท การจัดชั้นหนี้เสียใหมที่ผมไดแนะนําไป
ลดเหลือ ๑,๗๐๐ ลานบาทเทานั้น เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ผมก็ไดเขาไปดูในสถาบันการเงิน
ที่ผมไดรับมอบหมายจากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมเกิดปญหาของ 
การที่จะมีหนี้เสียอยางที่ทานดอกเตอรสรรเสริญไดมีความเปนหวงเหมือนกับ บสย. 
เหมือนกัน บสย. นี่ก็เปนปญหา บตท. ก็เปนปญหา เรารูวาเปนปญหา แตใหสบายใจ 
ไดครับทานประธาน ผมกําลังแกไขอยูและไมชา แตการแกไขนั้นจะตองไดรับการแกไข
อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับ อยางที่ผมเรียนอีกครั้งหนึ่งไมใชวามีงบประมาณก็โยนลงไป 
เอาเงินใสเขาไปกลบหนี้เสียแลวก็ปลอยหนี้ใหม แลวมันเกิดหนี้เสียอีก ไมครับ ผมไมทํา 
 



 ๕๗๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    บุศยรินทร ๒๕๖/๒ 
 
อยางนั้น จะตองมีแผนงานที่ชัดเจน มีการติดตามที่ชัดเจน นี่เร่ืองของสถาบันการเงิน 
ฉะนั้นผมเองผมคิดวาอยากจะเรียนทานประธานถึงเพื่อนสมาชิกครับ โดยเฉพาะ 
เพื่อนสมาชิกของพรรคประชาธิปตยที่ดูแลในดานเศรษฐกิจ ดูแลทางดานธนาคาร  
ดูแลทางดานการเงิน คือผมไมอยากจะใหเรามองอะไรในแงราย เพราะ ๒ ปที่ผานมา
กอนที่รัฐบาลชุดนี้จะเขามาบริหาร เราเกิดสถานการณหยุดชะงักครับ ธนาคารของรัฐ 
ที่จะปลอยสินเชื่อก็มีความระมัดระวังไมปลอย เมื่อไมปลอยเศรษฐกิจมันก็ไมมี 
ความเติบโต ณ วันนี้การที่รัฐบาลเขามาและใชสถาบันการเงินของรัฐในการปลอยสนิเชือ่นัน้
ตองมีความระมัดระวัง อยางเชน ธ.ก.ส. ที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ขออนุญาตที่จะตองพูดไปถึงนิดหนึ่งในเรื่องของการจํานําขาว ธ.ก.ส. ก็เขามามีบทบาท 
ในการเขาไปประกันราคาขาวใหพี่นองเกษตรกรแตไมเสียครับ ไมมีความสูญเสีย 
เพราะขาวราคาดี และผมยังมั่นใจวาขาวจะราคาดีตอไป ยังมีความมั่นใจในสวนตัว 
ของผม เพราะอะไรครับ เพราะประเทศจีนน้ําทวม สูญเสียพื้นที่ที่จะตองใชการปลูก 
เกษตรกรรมประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรครับ ประเทศจีนน้ําทวมที่ผานมา  
๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรมีความสูญเสียทางเกษตรปลูกอะไรไมไดจะสูญเสีย เวียดนาม 
ก็สูญเสียพายุเกิดนะครับ อินเดียก็มีปญหา อเมริกาก็น้ําทวมทางดานเกษตรเสียหายถึง  
๓,๐๐๐ ลานเหรียญ ฉะนั้นผมยังมั่นใจวาราคาขาวหรือราคาพืชผลทางการเกษตรของเรา
จะไปไดดี ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

         - ๒๕๗/๑ 



 ๕๗๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๕๗/๑ 
 
จะทําใหพี่นองชาวนาไดลืมตาอาปากและนําเงินที่เขาไดกําไรนั้นมาใชหนี้ มาใชหนี้ 
ที่เขามีหนี้ ผมเดินทางไปที่ตางจังหวัดไปดูเร่ืองประกันราคาขาว พี่นองชาวนาดีใจมาก 
๑๒,๐๐๐ บาท เกี่ยวเชาบายขายครับ หักความชื้นแลวได ๑๒,๐๐๐ บาท ผมไปกับ 
ทานเพื่อนสมาชิกของทั้งพรรคประชาธิปตยและพรรคพลังประชาชน ฉะนั้นผมยืนยันวา 
การที่ เราจะใชแบงกรัฐปลอยสินเชื่อใหกับประชาชน เชน ธอส . ผูที่ มีรายไดนอย 
ธนาคารอาคารสงเคราะหนะครับ ธนาคารเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ซึ่งมีปญหา
จะตองปรับปรุงกันใหม ธนาคารกรุงไทยก็มีโครงการปลอยสินเชื่อเกี่ยวกับเร่ืองพลังงาน  
ธนาคารอิสลามก็ดําเนินการปลอยซอฟต โลนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และมี 
ธนาคารอื่น ๆ ที่จะตองดําเนินการใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในชวงที่เรามีภาวะปญหา 
อยูปจจุบันนี้ ผมเรียนทานประธานผานไปยังเพื่อนสมาชิกใหสบายใจไดครับวา  
เราจะดูแลหนี้ที่เกิดขึ้นจากสถาบันการเงิน การปลอยสินเชื่อนั้นจะตองมีความระมัดระวัง
แตก็ไมใชวาระมัดระวังจนเกินไปครับ เราไมระมัดระวังจนเกินไปจนกระทั่งเราเดินไมได  
ธนาคารเขาไดกําไรจากการปลอยสินเชื่อ จากรายไดเงินฝากจากสวนตาง เขาก็มีกําไร  
เขาตีทรัพยสินขึ้นมาก็คอนขางสูง แตพอเขาปลอยเสียหายทรัพยสินเหลานัน้กค็รอบคลมุหนี ้
ผมไมอยากใหเราไปมองทางดานหนี้สินอยางเดียว เราตองมองทางดานทรัพยสิน 
ที่เรามีดวย เราตองมองทั้ง ๒ ดานครับ ถาเรามองหนี้สินอยางเดียวประเทศชาติเปนหนี้
เปนสินมากมาย แตอยางที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดกลาวไปแลวคือ 
เรามีวินัยการเงินการคลัง จัดหนี้ใหอยูไมเกิน ๕๐ เปอรเซ็นต ประเทศญี่ปุนรอยเปอรเซ็นต 
ทานก็ทราบดี แตมันตางกันนะครับ แตผมอยากจะกราบเรียนทานประธานใหเขาใจวา 
เราตองมองทรัพยสินดวย  ทรัพยสินเราเพิ่มเรามีอะไรบาง  ธุรกิจก็ เชนกันผมวา  
ทานดอกเตอรสรรเสริญรูดีในเรื่องนี้ แตก็ตองขอขอบคุณทานดอกเตอรสรรเสริญ 
อีกครั้ งหนึ่งในความหวงใยที่ ไดพูดมาโดยเฉพาะธนาคารเอสเอ็มอี  เ ร่ืองทุจริต 
ผมดําเนินการไมปลอยครับ เสร็จแลวจะไดมารายงานในคณะกรรมาธิการการเงิน  
การคลังและสถาบันการเงินที่ไดตั้งไปแลวนะครับ ผมจะมาเองนะครับ ทานเชิญผมมา 
ผมจะมาเอง ผมจะไมสงตัวแทนมา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังและสถาบันการเงิน  
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ถาเชิญผม ผมมาชี้แจงเองผมยืนยัน ณ วันนี้ตองขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกผานทานประธาน
ไปยังเพื่อนสมาชิกใหเขาใจและถามีสิ่งใดก็ถามผมได ผมจะตอบในสิ่งที่ผมสามารถ 
จะตอบไดนะครับ ขอบพระคุณครับ 
  (นายสรรเสริญ สมะลาภา ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เชิญคุณกรรณิการ  
เจริญพันธ ครับ 
   นายสรรเสริญ  สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ เกรงจะ 
เขาใจผิดกันเล็กนอย 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอความกรุณาเถอะครับ 
   นายสรรเสรญิ  สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : นดิเดียว 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เคลียร (Clear) แลวครับ เขาจะรับฟง 
ทานดอกเตอรทุกอยางแลว 
   นายสรรเสริญ  สมะลาภา  (กรุงเทพมหานคร)  : มีความเสียหายครับ เกรงจะ 
เขาใจผิดนะครับ ทานประธานครับ ผม ดอกเตอรสรรเสริญ สมะลาภา  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : จะไมจบนะครับทานดอกเตอร 
   นายสรรเสริญ  สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร)  : นิดเดียวครับ นาทีเดียว  
ผมตองขอขอบคุณทั้งทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและทานรัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงการคลังนะครับ กอนอื่นอยากจะฝากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
แกเอกสารงบประมาณฉบับนี้ เพราะในนี้รายงานไวครับวาหนี้สาธารณะตอจีดีพีเขียนไววา  
๓๐ เปอรเซ็นต หนา ๑๑๒ ตัวเลขสุดทายเลยของตาราง ขอความกรุณาแกดวยเพื่อที่ 
จะเปนประโยชนในชั้นคณะกรรมาธิการตอไป 
    สําหรับทานรัฐมนตรีประดิษฐตองขอแจงขอมูลที่ถูกตอง ตัวผมเอง 
จบปริญญาเอกทางดานเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยแครลมอนท รัฐแคลิฟอรเนีย 
ไมใชรัฐนิว แฮมปเชียร มหาวิทยาลัยแหงนี้ตอนที่ผมเรียนหนึ่งในคณะอาจารยก็คือ  
ปเตอร ดอกกา 
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   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : พอแลวกระมังครับ 
ทานดอกเตอรครับ  
   นายสรรเสริญ  สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ไดพูดถึงอางถึงบอย ๆ  
ผมเองไมไดมองโลกในแงรายอยางที่รัฐมนตรีพูดถึง แตสิ ่งที่ทําใหผมมองอยางนั้น 
เพราะวาตัว เลขที ่ท านปลอยออกมาใหสู สาธารณะมันฟองครับ  อยางในกรณี 
งบบริหารราชการในระยะ ๕ ป ๑๒ ลานลานบาท 
    

- ๒๕๘/๑ 
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  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมขอความกรุณาครับ 
พอแลวครับ ไมใชสถานที่จะมาโตมาเถียงกันครับ  
    นายสรรเสริญ  สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร)  : กระผมเกรงวาจะเกิด 
ความเสียหายถาผมไมไดชี้แจง 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมขอความกรุณานะครับ 
ทานดอกเตอรครับ ขอความกรุณาครับ  

นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ในเรื่องยอดปรับสินเชื่อ 
นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอความกรุณาครับทานดอกเตอร  

ขอความกรุณาคงทราบนะครับ  
   นายสรรเสริญ  สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร)  : ไมไดมองโลกในแงรายครับ 
แตตัวเลขที่ทานรายงานมา  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมไมใชขอบังคับ ผมขอ 
ความกรุณาครับ  
   นายสรรเสริญ  สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญนั่งลงครับ  
  (นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ  
   นายพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล (กระบี่)  : ทานประธานครับ ผม พิเชษฐ พันธุวิชาติกุล  
พรรคประชาธิปตย จังหวัดกระบี่ ผมวาเราใชเวลาอีกสักนิดหนึ่งเพื่อประโยชนสูงสุด  
เพื่อความเขาใจแกประเทศชาติก็จะเปนประโยชนครับ ๒ ประการ  
   ประการที่  ๑  ก็คือเ ร่ืองหนี้สาธารณะจากหนวยงานองคกรของรัฐ 
ที่ทานรัฐมนตรีตอบ ผมทราบดีครับวาธนาคารของรัฐมีเงินรับฝาก มีเงินปลอยกูเปนกิจการ 
ตามปกติ แตพูดทั้งหมดก็คือโครงการปลอยกูธนาคารของรัฐที่สนองนโยบายรัฐ คุณไมได 
ใชงบประมาณ แตสิ่งเหลานี้มันแฝงอยูเยอะ กองทุนหมูบาน ๘๐,๐๐๐ ลานบาท เอาจาก 
ออมสินไปคุณไมไดใสในหนี้สาธารณะแตก็ยังตองตั้งงบประมาณ 
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  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานพิเชษฐครับ ขอความกรุณา
เถอะครับ เทานี้พอเขาใจ ถามีเวลาแลวกระผมจะมอบให คือตอนนี้เวลายาวเหยียด 
เลยนะครับ  
   นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กระบี่)  : ผมขออีกสักนาที ๒ นาทีครับ หนี้เงินกู 
เอ็กซิม แบงก (EXIM Bank) คุณปลอยไปใหรัฐบาลพมา ๔,๐๐๐ ลานบาท ไมไดอยูใน 
หนี้สาธารณะใชไหมครับ แตก็ตองตั้งงบประมาณชดใชทั้งเงินตนทั้งดอกเบี้ย      
   ประการที่ ๒ เมื่อคืนทานนายกรัฐมนตรีไดกรุณาตอบผมวารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณปนี้ไมไดผิดรัฐธรรมนูญ ผมทราบดีครับ ขอบกพรองตาง ๆ  เชน เกือบ ๔ เปอรเซ็นต 
หนี้สาธารณะไปพิมพมา ๓๐ เปอรเซ็นต  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวาเอาไวพิจารณาในขั้น
คณะกรรมาธิการดีกวาครับ  
   นายพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล (กระบี่)  : ผมตอบที่ทานนายกรัฐมนตรีเมื่อคืน 
นิดเดียวครับ ผมเห็นรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๗ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานก็อาวุโสมากแลว  
ผมขอความกรุณาเถอะครับ  
   นายพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล (กระบี่) : ทานประธานครับ นิดเดียวครับ  
เพื่อประโยชนสวนรวมนะครับ รัฐธรรมนูญซึ่งมีขอปฏิบัติหลายประการ จริงอยูไมได 
ตองบังคับใน ๑ ป แตทานตองเตรียมการตั้งแตบัดนี้ ไมใชครบปขางหนาทานไมได 
ปูพื้นฐานในปนี้ เลย และปหนาทานจะไมสามารถทําอะไรตามรัฐธรรมนูญไดเลย 
ขอบพระคุณครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบพระคุณมากครับ  
ขอเชิญคุณกรรณิการ เจริญพันธ พรรคมัชฌิมาธิปไตย เชิญครับ  
   นางกรรณิการ  เจริญพันธ (สุรินทร) : เรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน  
กรรณิการ เจริญพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุรินทร พรรคมัชฌิมาธิปไตย  
เขต ๒ ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒  
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ซึ่งตั้งไว ๑ ลาน ๘ แสนลานบาทนั้น ดิฉันมีความเห็นดวยนะคะ แตเปนหวงบางมาตรา 
แลวก็อยากจะชี้ใหทางรัฐบาลเห็นความสําคัญ เชน ราคาพืชผลทางเกษตร คาแรงงาน  
คาครองชีพ การจัดสรรทรัพยากรน้ํา แลวก็การคมนาคม วันนี้น้ํามันขึ้นราคา เพราะกลุม 
ผูคาน้ํามันคือกลุมโอเปก (OPEC) จับมือกัน จะขึ้นไปถึงไหนนั้นไมทราบ ไมมีใครตอบได  
แตทําไมกลุมอาเซียน (ASEAN) นั้นไมจับมือกันเรื่องพืชผลการเกษตร เชน ยางพารา 
ยางพารานั้นเดี๋ยวนี้สามารถปลูกไดที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทานประธานสภา 
ก็ทราบวาทางบุรีรัมยซึ่งเปนจังหวัดที่นํารองในการปลูก ตอนนี้ภาคอีสานหลายจังหวัดนั้น
ใหความสําคัญเริ่มมาปลูกยางพาราแลวก็ขยายกันมากขึ้น เพราะยางพาราขณะนี้ 
ราคาประมาณ ๑๐๐ บาท ที่ราคาตนทาง ก็อยากจะใหทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเห็นความสําคัญวาการสงเสริม 
ใหเกษตรกรปลูกยางนั้นไดทั้งปาไม ไดทั้งพืชเกษตร  
   แล ว อ ีก อ ย า ง หนึ ่ง ค ือ เ รื ่อ ง ม ัน สํา ป ะหล ัง  ด ิฉ ัน นั ้น ไ ด ต ิด ต าม 
คณะอนุกรรมาธิการน้ําไปที่จังหวัดสระแกว ซึ่งมีการปลูกมันสําปะหลังมาก ---------------- 
 

 - ๒๕๙/๑ 
    
    
    



 ๕๘๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๕๙/๑ 
 
ซึ่งเปนบานของทานเสนาะ เทียนทอง ทานประธานคณะอนุกรรมาธิการน้ําไดไปเห็น 
การปลูกมันสําปะหลังที่สามารถทําผลผลิตตอไรนั้น ๒๐-๒๕ ตัน ซึ่งวันนี้ถาเราสงเสริม 
ใหทางเกษตรกรปลูกในพื้นที่ที่สามารถปลูกได และมีการปรับปรุงดิน ปรับปรุงสายพันธุ  
มีการแกะตา มีการเสริมเทคโนโลยีลงไป โดยเฉพาะการใหปุยชีวภาพนั้นเปนการลด
ตนทุน เกษตรกรก็จะมีรายไดสามารถอยูได ตนทุนนั้นอยูประมาณสัก ๑๐,๐๐๐ บาท 
ตอไร แตผลผลิตนั้นถาได ๒๐ ตัน ถากิโลกรัมละ ๒ บาทก็จะไดสัก ๔๐,๐๐๐ บาท  
หักกลบลบหนี้ก็คือเหลือไรละ ๓๐ ,๐๐๐ บาท ซึ่งดิฉันเองเห็นวาเปนพืชเกษตรที่ 
นาจะสนับสนุน ก็ฝากไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถาปลูกกันไดสัก ๑๐ ไร 
แลวก็นาจะพอเพียง เกษตรกรทางภาคอีสานก็ไมตองยายแรงงานมาทางภาคตะวันออก 
ซึ่งอยางไรดิฉันเห็นวาแรงงานวันนี้ถึงจะเพิ่มไป ๙ บาทก็ไมไดชวยอะไรใหเขาดีขึ้น 
ก็ฝากไปทางทานรัฐมนตรีดวยถาจะเพิ่มก็เพิ่มเยอะ ๆ เลยดีกวานะคะ  
   แลวก็เ ร่ืองออย ทางสระแกวเองก็เปนที่ดูงานที่ดี คือทางทานเสนาะ  
เทียนทอง นั้นไดพาคณะอนุกรรมาธิการน้ําไปดูการปลูกออยดวยน้ําหยดซึ่งก็เปน 
การลงทุนที่คุมทุน แตถาเกษตรกรมีแปลงออยที่เล็กก็ไมเหมาะสม เพราะการลงทุนนั้น
ดิฉันไดถามเขาวาตอเคร่ืองตัวหนึ่งคุมได ๕๐๐ ไรเขาลงทุนเกือบ ๕ ลานบาท ซึ่งทาง  
ธ.ก.ส. ก็นาจะสนับสนุนตัวนี้ แตทวาเกษตรไมรวมตัวกันจริง ๆ ก็คงไมคุม แตทวารวมตัว
กันไดเปนโซนนิ่ง (Zoning) จัดระบบน้ําใหเขาดี ๆ ก็จะสามารถผลิตใหคุมทุนภายใน ๒ ป
คือประมาณสัก ๕๐๐ ไรสําหรับเครื่องตัวหนึ่ง  
   สําหรับเร่ืองขาว วันนี้ประเทศไทยเปนผูสงขาวออกอันดับตนของโลก
สามารถสงขาวไดประมาณ ๙ ลานตัน แนวโนมจะสูงขึ้น เพราะวาพื้นที่ในการปลูกขาวนั้น
ลดลงกลายเปนพื้นที่ปลูกพืชพลังงานไปเสียทั้งหมด วันนี้เกิดจากสาเหตุน้ํามันแพง  
ทานประธานที่เคารพ วันนี้อยางไรก็ตองกราบเรียนไปทางรัฐบาลเรื่องขาวนั้นเปนเรื่องที่
รัฐบาลชุดนี้รับภาระมาตลอด ไมวาจะเปนเรื่องขาวแพง แลวก็ทําขาวธงฟา ก็ขอฝาก 
ไปทางรัฐบาล  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  คุณกรรณิการเวลาหมดพอดี 
รักษาเวลาดวย 



 ๕๘๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๕๙/๒ 
 
   นางกรรณิการ เจริญพันธ (สุรินทร)  :  ทราบแลวทานประธานที่เคารพ 
อีกนิดหนึ่งคะ ขอบพระคุณคะ แตอยางไรก็แลวแตพืชเกษตรจะสมบูรณไดก็ตองมีน้ํา 
ฝากไปทางกระทรวงที่เกี่ยวของ ขอบพระคุณมากคะ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ตอไปก็คุณประพร เอกอุรุ 
เชิญครับ พรรคประชาธิปตยครับ 
   นายประพร เอกอุรุ (สงขลา) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม  
ประพร เอกอุรุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดสงขลา วันนี้ 
ผมขออนุญาตทานประธานอภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดจัดสรรงบประมาณไว 
๙๖,๖๗๐ ลานบาท และไดจัดสรรไปกรมตาง ๆ และไดจัดสรรไปกรมประมงจํานวน 
๓,๑๑๒ ลานบาท มากกวาป ๒๕๕๑ ไป ๓๐๑ ลานบาท ผมคิดวางบประมาณที่เพิ่มขึ้น 
๓๐๑ ลานบาท จากป ๒๕๕๑ กับสถานการณที่พี่นองชาวประมงทั่วประเทศกําลัง 
เกิดวิกฤติในขณะนี้ถือวานอยมาก ทานประธานครับ วันนี้ผมไดมาอภิปรายปญหา 
ของพี่นองชาวประมง มีเพื่อนสมาชิกหลายทานที่อยูใกลผมหลายจังหวัดรูสึกดีใจ 
ที่ผมไดนําปญหาเรื่องนี้มาบอกกับรัฐบาลวา ปญหาของพี่นองชาวประมงในขณะนี้ 
เกิดวิกฤติเร่ืองราคาน้ํามันที่สูงขึ้นไมสามารถที่จะออกไปทําการประมงไดตองหยุด 
ทําการประมงเหลืออยูประมาณ ๒๐-๓๐ เปอรเซ็นต -------------------------------------------- 
 
                 - ๒๖๐/๑ 
 
 
 
  
    



 ๕๘๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              กุลนษิฐ ๒๖๐/๑ 
 
และกลับสวนกระแสกันวาราคาสินคาสัตวน้ําไมไดเพิ่มขึ้น และอุปกรณทําการประมง  
ไมวาเนื้ออวน เหล็ก หรืออุปกรณตาง ๆ ก็เพิ่มสูงขึ้น จึงทําใหเกิดวิกฤติเหมือนบางจังหวัด 
ที่เกิดการประทวงและนําเรือประมงมาเผาเพื่อใหรัฐบาลไดรับทราบวาเขาถึงขั้นวิกฤติ 
และเดือดรอนจริง  ๆ  ทานประธานครับ  เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ  พ .ศ .  ๒๕๕๑  
ทานนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวา จะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง 
การผลิตอาหารโลก และจะเพิ่มผลการผลิตของการประมง ผมคิดวาสิ่งที่จะเปนไปได 
ในวันนี้กับคําแถลงของทานนายกรัฐมนตรีตอรัฐสภา ผมไมมีความมั่นใจ เพราะผมดู 
จากสถิติการขนถายสัตวน้ําที่ขึ้นมาขนถายตามองคการสะพานปลาทั่วประเทศ 
มีจํานวนลดลงอยางนาใจหาย จากสถิติป ๒๕๔๘  ป ๒๕๔๙  ป ๒๕๕๐ มาจนถึงวันนี้
ลดลงตามลําดับ วันนี้ผมคิดวาสิ่งที่ รัฐบาลตองรีบเขามาแกไขอยางเรงดวนนะครับ  
ผมจะยกตัวอยางประเทศเพื่อนบานที่อยูใกลเราที่สุดคือประเทศมาเลเซีย วันนี้พี่นอง
ชาวประมงในประเทศมาเลเซีย รัฐบาลไดค้ําประกันหรือชวยเหลือพี่นองชาวประมง 
ของประเทศมาเลเซียในราคาลิตรละ ๒๐ บาท ผมคิดวาเปนสิ่งที่ดีนะครับ เราไดมี
ตัวอยางที่ดี แลววันนี้ผมใครขอฝากกับรัฐบาลนะครับวา ใหนําน้ํามันเขียวซึ่งเปนน้ํามัน 
ที่มีคุณภาพต่ําไมสามารถจะใชกับรถยนตไดเหมาะสมที่จะใชกับเรือประมง ใหรัฐบาล 
ไดตั้งหนวยงานหรือตั้งองคกรมารับผิดชอบ ไมวาสมาคมการประมงแหงประเทศไทย  
หรือองคการสะพานปลา หรือกรมประมงหลาย ๆ หนวยงานเขามาชวยกันจัดระบบ 
การจัดการจําหนายน้ํามันเขียวใหกับพี่นองชาวประมงโดยไมผานพอคาคนกลาง จะทําให
ชาวประมงไดใชน้ํามันในราคาที่ถูกขึ้นประมาณลิตรละ ๔-๕ บาท และสิ่งที่สาํคัญ 
อีกประการหนึ่งอยากใหรัฐบาลไดประกาศยกเลิกแผนที่รูป ก ที่อยูของอาวไทยเพื่อจะให
ชาวประมงขนาดเล็กหรือชาวประมงที่ไมสามารถออกไปทําการประมงนอกทะเลลึกได 
ไดใชน้ํามันเขียวโดยทั่วถึงก็สรุปวาตอไปถามีการยกเลิกในพื้นที่ ก ของอาวไทย  
พี่นองชาวประมงขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญก็สามารถที่จะใชน้ํามันเขียวได 
โดยรัฐบาลไมตองมารับภาระหาคาชดเชยประกันราคาน้ํามันมวงอีกตอไป และสิ่งที่
สําคัญที่สุดพี่นองชาวประมงจะไดรับจํานวนลิตรที่ถูกตองและมีราคายุติธรรมดวย  
นี่คือสิ่งที่ผมตองขอฝากทานประธานผานไปยังรัฐบาล  



 ๕๘๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๒๖๐/๒ 
 
   ประการที่ ๒ ก็อยากฝากรัฐบาลใหรวมกับ ปตท. เพื่อรณรงคใหเรือประมง
ใชพลังงานทดแทนโดยใชแกสเอ็นจีวีหรือแอลพีจีก็ไดเพื่อที่จะชวยลดคาใชจาย และสิ่งที่
ตามมาก็คือวาพี่นองชาวประมงตองมีคาใชจายในการเปลี่ยนเครื่อง ตรงนี้เองคือสิ่งที่
สําคัญ ก็ฝากรัฐบาลวาใหหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยที่ต่ําเพื่อใหพี่นองชาวประมงไดมี 
การเปลี่ยนเครื่องยนตแอลพีจีหรือเอ็นจีวีเพื่อที่จะใหเขากับสภาพแวดลอมราคาน้ํามัน 
ที่เพิ่มสูงขึ้น   
   ประการที่ ๓ พื้นที่ทําการประมงวันนี้จากสถิติสัตวน้ําที่ขึ้นมาขนถาย 
ที ่องคการสะพานปลาสวนมากจะมาจากประเทศเพื ่อนบานหรือนอกนานน้ํา  
คือหมายความวาเรือประมงไทยจะตองออกไปทําการประมงแบบลักขโมยของ 
ประเทศเพื่อนบาน ลําที่โชคดีไปกลับเขามาก็ถือวาโชคดี บางลําออกไปโดนยิงจม  
โดนจับถือวาโชคไมดี---------------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๒๖๑/๑ 
 

 



 ๕๘๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                     ณัฐวัฒน ๒๖๑/๑ 
 
ปญหาตรงนี้ผมอยากใหทานรัฐมนตรีหรือทานนายกรัฐมนตรีที่บอกวาไปมาหลายประเทศ
แลว ชวยไปประเทศอินโดนีเซียเถอะครับวันนี้ ชวยไปเรงทําสัมปทานกับประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศที่มีทรัพยากรมาก แลวฝากเรื่องคนงานดวยครับที่ประเทศอินโดนีเซียที่โดนจับขัง
ในประเทศอินโดนีเซียหลายรอยคน ใหรัฐบาลชวยไปดูแลดวยครับ ขอบพระคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : หมดเวลาแลว ตอไป 
คุณนิยม ชางพินิจ เชิญครับ 
  นายนิยม ชางพินิจ (พิษณุโลก)  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
นิยม ชางพินิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก เขต ๑ พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานครับ ดูจากรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ผมก็ถือวาเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ แตสิ่งที่วาอีกหลาย ๆ กระทรวงรูสึกวาคาเฉลี่ยก็เพิ่มมาทุกกระทรวง  
แตสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะใหเปนกรอบแนวความคิดวาสิ่งที่สําคัญวาถึงจะมีคาเฉลี่ย 
เพิ่มขึ้นมา แตผมเชื่อไดวางานที่ออกมาคงไมเพิ่ม เพราะวายุคนี้ถือวาเปนยุคของ 
วิกฤติเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะตนทุนตาง  ๆ  ไมวาจะเปนราคาวัสดุหรือที่สําคัญคือ 
ราคาน้ํามัน ทานประธานครับ ผมอยากตั้งขอสังเกตถามคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะรายจาย
เพื่อชดใชเงินคงคลังกําหนดไวจํานวน ๒๗,๕๔๐ กวาลานบาท ซึ่งในป ๒๕๕๑ ไมมี  
จะดวยกรอบกฎหมายหรืออะไรอยากใหชี้แจงนะครับ ทานประธานครับ สิ่งที่สําคัญที่สุด 
สิ่งที่รัฐบาลไดตั้งงบขาดดุลไว ๒๔๙,๕๐๐ ลานบาท ก็ถือวาเปนแนวทางที่จะดําเนินการ
ทําแบบงบประมาณขาดดุลเพื่อที่คํานึงถึงเรื่องของความยั่งยืนในทางการคลัง 
ซึ่งหลายทานอาจจะมองแปลกไป แตผมมองวาเปนสิ่งที่สรางความเชื่อม่ันวาในอนาคต
ขางหนาเราจะตองเก็บภาษีสรรพากรหรือภาษีสรรพสามิตไดมากกวานี้ แตสิ่งที่ 
ผมเปนหวงมากเกี่ยวกับปญหาของเศรษฐกิจตาง ๆ โดยเฉพาะปจจัยทางการเมืองก็ดี 
ปจจัยภายนอก ก็เชน ราคาน้ํามัน ปจจัยภายในผมยังเชื่อไดวาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ไมสามารถที่จะแยกออกจากกันได เพราะฉะนั้นการเมืองวันนี้ถึงจะมีเสถียรภาพในสภา  
 
 



 ๕๙๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    ณัฐวัฒน ๒๖๑/๒ 
 
แตนอกสภานี่เปนตัวที่สําคัญมากที่จะเปนสิ่งที่เลวรายใหแกการลงทุนในระดับประเทศ
แลวก็ในสภาพตาง ๆ ไมวาจะเปนคาน้ํามันก็ดี แลวเงินเฟอที่ตามมานี้ เพราะฉะนั้นเอง
การเมืองนอกสภาไมวาจะเปนแถวทําเนียบรัฐบาล ถนนราชดําเนินตรงนี้จะเปนปญหาที่
ผมคิดวาจะเปนการจัดเก็บภาษีที่คาดวาจะได ๑,๕๘๕,๕๐๐ ลานบาท ผมกลัวจะมี
ผลกระทบตรงนี้ และปญหาอีกหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อยางที่อยากจะใหขอเสนอแนะ
โดยเฉพาะโครงการตาง ๆ ที่พรรคพลังประชาชน แมกระทั่งหลาย ๆ พรรคที่รณรงค 
ในการหาเสียง ไมวาจะเปนคาตอบแทนของพี่นอง อสม. หรือสิ่งที่สําคัญไปกวานั้น 
จะดูแลผูสูงอายุ ตรงนี้ก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญ และผมเชื่อไดวาดูจากงบประมาณในอนาคต
ขางหนาผูสูงอายุจะตองมีเพิ่มมากกวานี้ แตผมเชื่อวาคงมีในงบสวนกลางที่ทาง
คณะรัฐมนตรีที่จะจัดแจงมาใหกับผูสูงอายุ แลวสิ่งที่สําคัญที่สุดผมเกิดมาก็เห็นไดแนชัด
เลยวาสถาบันที่ เรามองขามมาตลอด  แมกระทั่ งทุกวันนี้จะมีการเลือกตั้ งใหม  
เอาผูใหญบานมาเลือกกํานัน โดยผูใหญบานไมกี่คนภายในตําบลตรงนี้ แตไมเปนอะไร  
แตสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของคาตอบแทนซึ่งนอยมากถาเปรียบเทียบกับองคการ 
บริหารสวนตําบลนอยมาก บางตําบลที่องคการบริหารสวนตําบลไดงบนอยอยางนี้ถือวา
ใกลเคียง แตบางตําบลงบประมาณมากเมื่อเปรียบเทียบกับคาตอบแทน ผูใหญบาน 
ผูชวยกํานันถือวานอยมาก  ก็ฝากทานประธานถึงคณะรัฐมนตรี สิ่งที่สําคัญที่สุด 
ที่จําเปนตองพูดคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ วันนี้เราอาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนา
ประเทศชาติโดยเฉพาะในเรื่องของวิกฤติอาหารโลก --------------------------------------------- 
 
                   - ๒๖๒/๑ 



 ๕๙๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๒๖๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญผมยังสงสัยวาการที่จะแกปญหาโดยนําไปสูถึงความยั่งยืนไดนั้น 
เร่ืองที่สําคัญก็คือเร่ืองของการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณโดยเฉพาะโรงงาน 
ปุยชีวภาพผสมกับเคมี ตรงนี้จะเปนการแกปญหาระยะยาว และสิ่งที่สําคัญระยะสั้น 
รัฐจะตองเขาไปแทรกแซงเกี่ยวกับราคาปุยเพื่อให เกิดความเปนธรรมกับพี่นอง  
ตรงนี้ก็ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ก็คงจะฝากไวและโครงการชลประทานตาง  ๆ  
ที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังที่กลาวไววาลงทุนในระบบราง แลวลงทุน 
ระบบชลประทาน ผมถือวาเห็นดวย และที่สําคัญที่สุดที่ลงทุนในระบบการศึกษา ถึงวันนี้
การลงทุนในระบบการศึกษาจะไมเปนรูปธรรมจับตองไมได แตผมเชื่อวาในอนาคต 
ถาการพัฒนาประเทศชาติจะนําไปสูถึงความยั่งยืนไดคนตองมีคุณภาพ มีองคความรู  
มีคุณธรรม ตรงนี้การศึกษาจะเปนพลังสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาตินําไปสู 
ความยั่งยืน มีอีกหลาย ๆ กระทรวงดวยกันโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม  ขอฝาก 
หนอยครับทานประธาน สิ่งที่สําคัญที่สุดครับ จังหวัดพิษณุโลกถือวาเปนเมืองผาน 
ของหลาย ๆ จังหวัดดวยกัน โดยเฉพาะเปนเมืองผานที่จะไปพมา ไปลาวและไปคุนหมิง
อะไร ผานพมา แตโครงการมีนอยมาก ไมวาจะเปนการขยายชองจราจร ๔ เลน 
ของอําเภอบางระกํา พิษณุโลกไปอําเภอบางระกํา พิษณุโลกไปอําเภอบางกระทุม 
แมกระทั่งพิษณุโลกไปอําเภอพรหมพิราม  แตวันนี้ โชคดีผมตองขอขอบพระคุณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมที่สนับสนุนที่วาพิษณุโลก-หลมสัก ถึงจะเปนชวง 
แตก็มีความจริงใจและใหความสําคัญกับพี่นองจังหวัดพิษณุโลก และอีกประเด็นหนึ่ง
ประเด็นสําคัญมากนะครับ พระราชวังจันทร 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ประเด็นนี้หยุดกอนไดไหม  
เพราะเวลามันเลย เดี๋ยวจะมีการประทวงกันอีก ขอความกรุณาเถอะครับ  
  นายนิยม  ชางพินิจ (พิษณุโลก) : ผมได ๗ นาทีครับทานประธาน เมื่อกี้ 
๕ นาทีเองครับ ฝากดวยพระราชวังจันทรครับทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปคุณสกลธี ภัททิยกุล
เชิญครับ  



 ๕๙๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๒๖๒/๒ 
 
  นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร)  : กราบเรียนทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายสกลธี ภัททิยกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร เขต ๔ พรรคประชาธิปตย วันนี้ผมขอทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในการอภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผมจะขออภิปรายถึงรายจายของสํานักงานตํารวจแหงชาตินะครับ  
ซึ่งเปนหนวยงานที่ใกลชิดกับประชาชนและเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่มีหนาที่
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชนโดยรวม ตลอดจน 
อํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนดวยความเสมอภาคและเปนธรรมครับ ดังนั้น 
เพื่อความเชื่อม่ันตอพี่นองประชาชน การอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปจึงควรที่จะ
ดําเนินการใหเหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนตอพี่นองประชาชน 
โดยสวนรวมมากที่สุดครับ โดยในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ ไดใหงบประมาณสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ถึง ๖๙,๐๐๐ กวาลานบาทนะครับ ซึ่งมากกวาของป ๒๕๕๑ ถึง ๗,๐๐๐ ลานบาท  
โดยงบดังกลาวไดแยกตามประเภทแผนงานตาง ๆ ในวันนี้ผมจะขอพูดถึงแผนพัฒนา 
ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดรับงบประมาณถึง ๕๖,๐๐๐ ลานบาท 
นับเปนรอยละประมาณ ๘๐ ของงบประมาณของสํานักงานตํารวจแหงชาติทั้งหมด  
โดยแผนงานดังกลาวไดเขียนวัตถุประสงคเอาไววา เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน และไดรับการคุมครองทางกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม  
แตทานประธานครับ ผมไมเชื่อครับ และผมมีความสงสัยเปนอยางยิ่งวาพี่นองประชาชน 
จะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเสมอภาคไดอยางไร และภาษีของพี่นองประชาชน 
ทั้งหมดถึง ๕๖,๐๐๐ ลานบาทจะถูกใชเปนประโยชนสูงสุดไดอยางไร ในเมื่อไมนานมานี้ 
ไดมีขาราชการระดับสูงคนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรม ทานสุนัย มโนมัยอุดม ผูเคยดูแล 
คดีความสําคัญของอดีตนายกรัฐมนตรีไดถูกออกหมายเรียกจากสถานีตํารวจภูธร 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ---------------------------------------------------------- 
 

- ๒๖๓/๑ 



 ๕๙๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                    นิวรา ๒๖๓/๑ 
 
และนําไปสูการออกหมายจับเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และในวันที่ ๔ ทานทั้งหลาย ทานประธานอาจจะทราบจากขาวหนังสือพิมพวามีการนํา 
กําลังตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปดักรอจับ 
ทานสุนัย มโนมัยอุดม ที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ทานไดกลับจากภารกิจราชการ
ตางประเทศ แตเคราะหดีที่วันนั้นไดมีขาราชการบางคนทนไมไดกับพฤติกรรมการกระทํา
ที่หมิ่นเหมกับการใชขาราชการรัฐกลั่นแกลงบุคคลที่ทําความดีกับประเทศชาติ บุคคลทีท่าํ
ความซื่อสัตยสุจริตและทําหนาที่ปกปองสมบัติของประเทศชาติ ทานประธานครับ  
ถาตํารวจไทยใชมาตรฐานเดียวกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อยางนี้ทุกคดี ผมม่ันใจวาพี่นองประชาชนคงจะเต็มใจ อยาวาแต ๖๐,๐๐๐ ลานครับ  
เปนแสนลานบาทผมคิดวาพี่นองประชาชนก็คงจะตองยอมจาย กรณีนี้การออกหมายเรียก 
ทานสุนัยจนนําไปสูการออกหมายจับ ดูเผิน ๆ อาจจะไมมีนัยสําคัญอะไรเทาไร เพราะเปน 
การฟองรองกันตามคดีความสวนตัวปกติ แตผมอยากใหพี่นองประชาชนและทานประธาน 
จับตาดูกรณีนี้ใหดี เพราะทานสุนัยจากการอภิปรายไมไววางใจที่ผานมาเพื่อนสมาชิก 
ก็ไดชี้แจงแลววาทานสุนัยเปนขาราชการอันดับแรก ๆ ที่ถูกโยกยายภายหลังจากรัฐบาล 
ไดแถลง   
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวาเขาเนื้อหางบประมาณ 
ดีกวาครบั  
   นายสกลธี  ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : อันนี้เปนเนื้อหาครับทานประธาน  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คือคุณสุนัยเขาพูดกันจนเบื่อ 
ในสภานี้แลว  
  นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร)  : อันนี้เปนอีกประเด็นหนึ่ง  
ทานประธานไมฟงทานอาจจะไมทราบวามันโยงกันไดอยางไรครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ก็อยากจะขอความกรุณา
ใหทานชวยพูดในเรื่องเนื้อหาของงบประมาณ ดูทานพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ทานอภิปราย 
นั่นละครับ ทุกคนฟงเงียบกริบเลยครับ  
 



 ๕๙๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   นิวรา ๒๖๓/๒ 
 
   นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : ผมกําลังจะแสดงใหทานประธาน
เห็นครับวาการใหงบประมาณเยอะขนาดนี้ มันคุมคาหรือไมกับประสิทธิผลที่ทาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติปฏิบัติ คือ ถาทานประธานไมฟงเหตุผลผมประกอบทานคง 
ไมเขาใจครับ ทานสุนัยโดนยายเปนรายแรก ๆ ที่นาสังเกตมีอยูวาชวงที่ทานโดน 
ออกหมายเรียกแลวนําไปสูการออกหมายจับ ทานกําลังจะทําเรื่องขอรับโอนกลับไปสู 
ศาลยุติธรรม ซึ่งผมคิดวาการถูกหมายจับ  
     (นายสุรเชษฐ ชัยโกศล ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร : มีผูประทวงผมบอกแลว 
อยากจะใหคุณสกลธี เปนมือหนึ่งของกรุงเทพฯ  คุณไม เชื่อผมก็ เลยมีผูประทวง  
เชิญผูประทวงครับ  
   นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา)  : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม สุรเชษฐ ชัยโกศล ผูแทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
พรรคพลังประชาชน ขอประทวงผูที่กําลังอภิปราย ซึ่งกรณีของตํารวจภูธรอําเภอวังนอย  
ผมไดสอบถามแลวครับวาไมมีการไปดักจับ   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ไมใชประทวงผมหรือ
ประทวงผูอภิปราย   
   นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา)  : ขอใหผูอภิปรายถอนครับ 
เพราะวาญัตติดังกลาวเปนการอภิปรายเรื่องงบประมาณแตไปเกี่ยวของกับเร่ืองการปฏิบัติ 
หนาที่ของผูที่ไมไดอยูในสภา แลวก็คนละประเด็นกับการอภิปรายในรางพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของผูแทนราษฎรครับ ขอใหทานถอน   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวินิจฉัยครับ คือเนื้อหา
สาระเขากําลังเทาความการใชงบประมาณ ๖๙,๐๐๐ กวาลานบาทของกรมตํารวจ  
ก็มีสวนเกี่ยวของไปนิดหนอย ผมก็ไดเตือนผูอภิปรายแลว ก็หวังวาคงจะไมใชเหตุอยางนี้ 
มาอภิปราย นั่งลงไดครับ ขอบคุณครับ  
   (นายธนา ชีรวินิจ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ประทวงอะไรอีกครับ  



 ๕๙๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   นิวรา ๒๖๓/๓ 
 
   นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย 
ผมขอประทวงคําวินิจฉัยของทานประธานครับ ทานประธานครับ  การพิจารณา
งบประมาณเปนเรื่องสําคัญของประเทศ เปนการนํางบประมาณมาใชจายใหเจาหนาที่
ราชการไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศและประชาชน   
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)   :  คือคุณธนาประทวงผม
ถูกตองแลวครับ แลวผมก็ไดวินิจฉัยไปแลวครับ ก็เปนอันสิ้นสุด แลวก็ไดขอรองผูประทวง
นั่งลงไปแลว ก็อยากจะใหมีการประทวงอีกใหมันยาวไปหรืออยางไรครับ   
   นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร) : นิดเดียวครับทานประธาน  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมก็พยายามใหเกียรติ 
อยางเต็มที่แลวนะครับ  
  

                      - ๒๖๔/๑ 
    
 
    



 ๕๙๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๖๔/๑ 
 
   นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานครับ ไมอยางนั้นจะเปน 
บรรทัดฐานในการพิจารณางบประมาณตอไปครับ เพราะวาสิ่งที่ทานสกลธีอภิปรายนั้น 
เปนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งทานเห็นวาไมถูกตอง ไมเปนไปตาม
กฎหมาย เพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณนั้นจะตองมีความรัดกุมเพื่อใหเกิด 
ความรอบคอบและเกิดประโยชนกับพี่นองประชาชน ซึ่งอยูในญัตติอภิปรายงบประมาณ
ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นผมอยากใหทานประธานวินิจฉัยใหดีครับ เพราะวาเมื่อวานนี้มีการพูด
เร่ืองที่ไมเกี่ยวกับงบประมาณเลย ฝากทานประธานดวยครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  พอแลวครับ ทานประทวงผม 
ผมก็วินิจฉัยครับ ผมใหดําเนินการตอไปครับ สอนผมผมก็รับฟงครับ ทานทนายครับ  
เชิญครับ 
  นายสกลธี  ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร)   :  ขอบคุณทานประธานครับ  
ผมจะพยายามรีบเขาเนื้อหาครับ ยอนเทาความครับ ที่ผมไดพูดไปเมื่อสักครูนี้ ระหวาง
การออกหมายจับหลายทานอาจจะยังไมทราบวาทานสุนัยกําลังอยูในระหวางการขอ
กลับไปรับราชการที่ศาลยุติธรรม เพราะฉะนั้นการออกหมายจับยอมมีผลที่จะทําให
คณะกรรมการขาราชการตุลาการอาจจะไมรับทานกลับเพราะเนื่องจากติดคดีความ  
ผมจึงตั้งขอสังเกตวาการกระทําลักษณะนี้เปนการใชอํานาจรัฐหมิ่นเหมหรือไมในการชวย
รังแกขาราชการประจําซึ่งกระทําการดวยความซื่อสัตยสุจริตรักษาผลประโยชน 
ของประเทศชาติเปนสําคัญ ผมจึงอยากจะตั้งขอสังเกตหลายประการในการทํางาน 
ของพนักงานสอบสวนในคดีนี้ 
  ประการที่ ๑ คดีนี้มีที่มามาจากที่ทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรี 
ไดรองทุกขกลาวโทษทานสุนัย มโนมัยอุดม วาหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา โดยทานสุนัย
สัมภาษณพาดพิงอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ และถูกแจงความ 
ที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๕๐ แตไมเขาใจครับทานประธานวาทําไมสถานีตํารวจภูธรอําเภอวังนอยพนักงาน
สอบสวน 
  (นายสาธิต  เทพวงศศิริรัตน ไดยืนและยกมือขึ้น) 



 ๕๙๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๖๔/๒ 
 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมวาแลวไมผิดเลยครับ
มีผูประทวงอีกครับ ก็หนุม ๆ กันทั้งนั้นนะครับที่ประทวง เชิญประทวงอะไร  
  นายสาธิต  เทพวงศศิริรัตน (สุรินทร)  :  ประทวงผูอภิปรายอยูในขณะนี้  
ขอ ๖๑  ผม สาธิต เทพวงศศิริรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร เขต ๒  
พรรคพลังประชาชน เนื่องจากผูอภิปรายขณะนี้ครับ ผมก็นั่งฟงมาเปนเวลา ๗ นาทีแลว 
จากคําถามที่ผูอภิปรายเองกําลังตั้งอยูก็ไมไดเกี่ยวกับทางเรื่องงบประมาณเลย แลวเทาที่
พูดมา ๗ นาทียังไมมีการพูดถึงตัวเลขหรือเร่ืองงบประมาณเลย แลวสิ่งที่ผูอภิปรายพูดอยู
ขณะนี้พูดถึงเรื่องการใหงบประมาณที่พยายามจะโยงถึงเรื่องการใหงบประมาณ 
ของตํารวจนะครับ ก็ถือวาเปนตํารวจซึ่งอยูใน สภ.อ. พระนครศรีอยุธยา ก็เปนเรื่องเล็ก ๆ  
ถาผูอภิปรายตองการจะโยงเชื่อมถึงทั้งหมดของการใหงบประมาณของตํารวจทั้งหมด 
ของทั้งประเทศ ก็คิดวาจะไมเปนการยุติธรรมสําหรับรัฐบาลที่ใหจัดสรรเรื่องงบประมาณ 
อยูในขณะนี้ครับ  
  แลวอีกเรื่องครับ เขาใจวาผูที่อภิปรายอยูในขณะนี้ไดสิทธิที่จะอภิปราย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมแตวาไมไดพูดในคืนกอนนะครับ ก็คิดวาขอมูล 
ที่ผูประทวงกําลังใชอยูขณะนี้ เปนขอมูลที่ตองการจะใชอภิปรายรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงยุติธรรมเมื่อคืนกอนอยู แลวก็อาจจะยังคาง ๆ อยูหรือเปลา แตไมเปนไรครับ 
เปนสิทธิของผูอภิปรายอยูครับ ขอบคุณครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ใหผมวินิจฉัยกอนครับ  
คือผูอภิปรายก็พยายามที่จะอภิปรายเพื่อโยงคาใชจายเงินงบประมาณของตํารวจอยู  
เราฟงตั้งแตตนมาจึงจะจับเนื้อหาได แตทานเยิ่นเยอไปหนอยเทานั้นเองครับ ทานยัง 
ไมไดเขาเนื้อหา รอฟงทานอีกสักนิดครับ แลวผมจะวินิจฉัย เชิญตอไดครับ 
  นายสกลธี  ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณครับทานประธาน 
ผมเขาใจวาผูประทวงคงเขาใจผิดนะครับ นึกวาสํานักงานตํารวจแหงชาติยังอยูกับ
กระทรวงยุติธรรม ไมใชครับ ประเทศไทยนี่กระทรวงยุติธรรมแยกตางหากกับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เราไมใชรัฐตํารวจครับ ก็ขอเทาความครับวา เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
  



 ๕๙๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๒๖๔/๓ 
 
ก็ถูกแจงความไปแลวที่วังนอย วันที่ ๑๗ ครับ แตทําไมครับ พนักงานสอบสวน สภ.อ. วังนอย
รอถึง ๗ เดือนกวาจะเรียกหมายเรียกฉบับแรกเรียกทานสุนัยเขาไปรับฟงขอกลาวหา  
ทําใหผมอดสงสัยไมไดวา สภ.อ. วังนอยนี่จะรอหลังวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อรอ 
ผลการเลือกตั้งใหออกมากอนหรือเปลา ทําไมถึงตองรอถึง ๗ เดือนครับ นี่คือขอสังเกต
ประการแรก 
  ขอสังเกตประการที่สอง คดีนี้เหตุการณเกิดขึ้นที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร ผูตองหาและพยานหลักฐานทั้งหมดอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ  
 

- ๒๖๕/๑ 



 ๕๙๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๖๕/๑ 
 
ทําไมถึงตองนําคดีไปดําเนินการรองทุกขกลาวโทษที่วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทําใหผมอดสงสัยไมไดครับวาจะมีการกําหนดตัวพนักงานสอบสวนเอาไวลวงหนา 
หรือเปลาเพื่อผลประโยชนในทางคดีหรือวาเปนเขตปกครองเกาของตํารวจผูใกลชิด 
กับอดีตผูมีอํานาจ ผมฝากขอสงสัยนี้ใหประธานพิจารณาดูครับ 
   ประการที่สาม ที่ผมตองพูดเพราะวาการดําเนินการของพนักงานสอบสวน 
ในกรณีนี้มีชองโหวหลายประเด็นและมีผลถึงงบประมาณที่เราสภาผูแทนราษฎรจะผาน
ใหกับตํารวจ เพราะวาการสงหมายของตํารวจ ๒ ครั้งแรกเปนการสงหมายใหกับ
เลขานุการของทานสุนัย ซึ่งถาทานศึกษากฎหมายตามประมวลกฎหมาย วิ.อาญา  
มาตรา ๕๕ หมายเรียกตองสงใหกับตัวผูตองหาเอง ถาสงไมถึงตัวก็ตองสงใหสามีภรรยา
หรือญาติ หรือผูปกครอง ในกรณีนี้ เปนชองโหวของพนักงานสอบสวนที่สงใหกับ
เลขานุการของทานสุนัยและนําไปเปนขอตอสูของทานสุนัยในการเพิกถอนหมายจับ 
ตอไปครับ  
  ประการที่สี่ เหตุในการออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๖๖ มีไมกี่อยาง อยางแรก คือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาบุคคลใด
นาจะไดกระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงเกินสามป ๒. เมื่อมีหลักฐาน
ตามสมควรวาบุคคลใดนาจะไดกระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อวาจะหลบหนี
หรือจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือกอเหตุอันตรายประการอื่น ถาบุคคลนั้น 
ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง หรือไมมาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไมมีขอแกตัวอันควร  
ใหสันนิษฐานวาบุคคลนั้นจะหลบหนี แตในกรณีนี้เปนคดีหมิ่นประมาท โทษจําคุก 
อยางสูง ๒ ป 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวาเขาเม็ดเงินดีกวา 
   นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : ผมกําลังเขาครับ  
  นายชยั ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอความกรุณา ถาอยางนั้น
ผมจะไมอนุญาตครับ ขอใหเขาเม็ดเงินงบประมาณครับ  
  นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : คือผมเขาตอนแรกที่ทานประธาน 
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  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็นั่นแหละครับ ผมบอกวา
ใหเขาเม็ดเงินตอไป ถาไมเขาผมจะไมอนุญาต  
  นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : ผมกําลังแสดงใหดูวาการพัฒนา
กฎหมายที่เขาขอมามันขอเกินจริงไป สวนกรณีที่จะกลาวหาออกหมายวาไมมีที่อยู 
เปนหลักแหลงหรือหลบหนี ผมคิดวาขอนี้ก็ 
   (นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา)  : กราบเรียนทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอความกรุณาครับ ผมก็ได
บอกไปแลวไมตองประทวงหรอกครับ ผูอภิปรายคงเขาใจแลวนะครับ เพราะคนที่มีความรู
จบเมืองนอกเมืองนามาเขามีความรูแลวผมก็ไดเตือนไปแลว อยาประทวงอีกเลยครับ 
ขอความกรุณาเพื่อความเรียบรอยของการประชุม เชิญตอครับ  
  นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณครับทานประธาน  
คือผมกําลังจะพยายามชี้ใหกรรมาธิการไดเห็นวา  
   (นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสุรเชษฐ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : กราบเรียนทานประธานครับ
ขอประทวงขอบังคับ ขอ ๖๑ ครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ประทวงอีกเชิญ 
   นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : ทานประธานครับ ผูอภิปราย 
กําลังอภิปรายนอกประเด็นเลยครับ เกี่ยวกับเร่ืองคดีความซึ่งอยูในกระบวนการยุติธรรม 
ผมวาเปนเรื่องของผูเสียหาย ถาผูอภิปรายจะอภิปรายประเด็นนี้ขอใหยื่นญัตติเปนเรื่องที่
สอบถามในญัตติถามสํานักงานตํารวจแหงชาติถึงจะถูกตองครับ ตอนนี้ผูอภิปรายกําลัง
อยูในเรื่องของอภิปรายขอบัญญัติงบประมาณรายจายก็ขอใหอยูในประเด็นครับ ขอเรียน
ทานประธานใหควบคุมผูอภิปรายครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ผมวินิจฉัย 
ผมจะดําเนินการ ถามีการพูดถึงประเด็นนี้อีกก็จะใหหยุดอภิปรายครับ เชิญทานผูอภิปราย 
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